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ค�าน�า

 ชีวิต ระบบชีวิต ในตัวของมันเอง ในการด�ารงอยู่ของมันเอง จะมีกระบวน 
การเรยีนรูด้�ารงอยูร่่วมในโครงสร้าง กระบวนการและแบบแผนของชวีตินัน้ๆ เองแล้ว

 ท�าไม สัตว์เซลล์เดียว จึงพยายามหลอมรวมหลายๆ เซลล์เข้ามาอยู่ร่วมกัน
และก่อเกิดเป็นชีวิตใหม่ที่ซับซ้อนย่ิงขึ้น และมนุษย์เป็นความซับซ้อนสูงสุดของ
การหลอมรวมเซลล์หลายๆ เซลล์ดังกล่าว

 ท�าไมมนุษย์จึงแสวงหาการด�ารงอยู่ร่วมกันในรูปแบบต่างๆ ทางสังคม
อันมีวิวัฒนาการมาตลอดเวลา หรือมีความเป็นไปได้ ที่รูปแบบของการด�ารง
อยู่ร่วมกันนั้นๆ จะได้มาซึ่งวิวัฒนาการทางสังคมที่จะก่อเกิดปัญญาอันจะน�าพา
มนุษย์ให้อยู่ร่วมกันได้ อย่างสุขสงบ สันติ ด้วยความดี ความงาม และความจริง

 หนังสือเล่มน้ีเกิดจากการได้รับเชิญให้ไปน�าเสนอความคิดเห็นในเรื่อง
ยุทธศาสตร์การสร้างเบ้าหลอมผู้น�ารุ ่นใหม่ ในเวทีผู ้น�าแห่งอนาคต ของศูนย ์
จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

 ในเล่มมีอยู่สามส่วนด้วยกัน หนึ่ง คือข้อเขียนที่ผมเขียนขึ้นเพื่อการน�าเสนอ
ในครั้งนี้ ผมได้แจงถึงเหตุแห่งปัญหาของคนรุ่นใหม่ และมรรคาหรือทางออกจาก
ปัญหา ในงานวินิจฉัยเหตุที่มาของปัญหา ผมได้อาศัยองค์ความรู้ทั้งจากพุทธธรรม 
นวิโรไซน์หรอืวทิยาศาสตร์ทีค้่นคว้าเรือ่งสมอง และจติวทิยาสายคาร์ล จงุ ในข้อเขียน
นั้นยังให้ตัวอย่างที่เป็นจริง และในส่วนของมรรคาหรือทางออกที่ผมน�าเสนอครั้งนี้
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ได้ปรากฏผลที่สามารถใช้เยียวยาคนรุ่นใหม่ที่ถูกทอดทิ้งในสังคมได้ นั่นคือเรื่องราว
ของ “โครงการขอบฟ้ากว้าง” ที่ผมได้ไปร่วมงานกับเทศบาลนครขอนแก่น กับ
คณะครูในโรงเรียนเทศบาลวัดกลางและโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ในส่วนที่สองของเล่ม ก็คือการน�าเสนอความคิดแบบสั้นๆ กระชับในเวที
สาธารณะ และได้เปิดเวทีให้ผู ้น�าในภาคส่วนต่างๆ ได้มาร่วมออกความคิดเห็น 
ดังจะเห็นได้ว่า ความคิดเห็นเหล่านี้ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ที่สอดคล้องไปกับ
แนวทางที่ผมน�าเสนอ

ส่วนทีส่าม ผมได้เล่าเรือ่งยทุธศาสตร์การท�างานของผม สามยทุธศาสตร์หลัก 
ที่มุ่งตรงสู่การแก้ปัญหาคนรุ่นใหม่ เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส

สดุท้ายนี ้ค�าถามส�าคญัทีเ่ราจะต้องถามกค็อื ท�าไมแม้กระทัง่ เรามคีนดมีฝีีมือ 
เรามีสติปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาของคนรุ่นใหม่ได้ แต่ท�าไมการแก้ไขจึงไม่เกิดขึ้น 
หรืออาจเป็นเพราะว่า

หนึง่ เรามัวแต่ชอปป้ิงและเรยีนรูอ้งค์ความรูต่้างๆ อย่างฉาบฉวย ไม่ไปให้ถึง 
ที่สุดถึงแก่นแห่งองค์ความรู้นั้นๆ

สอง เมื่อเราดีได้ระดับหนึ่ง เก่งและมีปัญญาได้ระดับหนึ่ง เราก็ไปติดอัตตา
ตัวตน และมุ่งไปสร้างอาณาจักรของตัวเองมากกว่าที่จะท�างานแก้ไขปัญหาของ 
ส่วนรวมจริงๆ จังๆ

สาม เราไม่สามารถหลอมรวมเซียนต่างๆ ให้มาท�างานร่วมกันได้ ในส่วน 
ที่สามของหนังสือเล่มนี้ ผมได้น�าเสนอยุทธศาสตร์แล้วว่า เซียนเหล่านี้จะมาท�างาน
ร่วมกันได้อย่างไร
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สุดท้ายผมอยากจะลงท้ายด้วยปัญญาญาณของรูดอร์ฟ สไตเนอร์ ที่ว่าด้วย
ปัญญาสามฐาน เพราะด้วยปัญญาสามฐานอันมีล�าดับพัฒนาการของสไตเนอร์นี้ 
จะท�าให้เราสามารถก่อประกอบเบ้าหลอมสร้างผู้น�ารุ่นใหม่ขึ้นมาได้ ซึ่งมีใจความ 
ดังต่อไปนี้

หนึ่ง ในการแก้ไขปัญหา ระดับเจตจ�านง ขั้นพื้นฐาน เราจะต้องเริ่มจากการ 
“ลงมือท�า” และขั้นสูงสุดของการท�างานในระดับเจตจ�านง เราจะต้องตื่นรู้ตื่นตัวใน
การกระท�านั้นๆ ด้วย คือสามารถด�ารงตนตื่นรู ้อยู ่ในปัจจุบันขณะในชีวิตและ 
การงาน

สอง ในการแก้ไขปัญหาระดับอารมณ์ความรู ้สึก ขั้นพื้นฐานเราจะต้อง 
เสริมสร้างอีคิวก่อน คือเราจะต้องเปิดจักราแห่งหัวใจออกมาก่อน เปิดหัวใจรับรู้
อารมณ์ความรู้สึกของทั้งตัวเองและผู้อื่น และในขั้นสูงสุดในระดับนี้ก็คือ การเข้าถึง
อุเบกขา ซึ่งไม่ใช่การเมินเฉย เพราะการเมินเฉยเป็นกิเลสอย่างหนึ่ง หากอุเบกขา
คือการเฝ้าดู ด้วยความเคารพ และรอจังหวะที่เราจะช่วยเหลือเกื้อกูลในกันและกัน

สาม ในการแก้ปัญหาระดับความคิด ก็คือ ในขั้นพื้นฐานเราจะฝึกจับประเด็น 
เราต้องจับประเด็นให้เป็น จับประเด็นให้ได้ และในขั้นสูงสุด เราต้องเปิดตาที่สาม
ออกมา คือน�าพาชีวิตให้ผ่อนคลาย หยั่งรากลึก เข้าไปในน�้าพุด้านใน ให้ญาณทัศนะ
ได้พวยพุ่งออกมา และด�ารงชีวิตอยู่ในเส้นทางแห่งปัญญาญาณนั้น

หนังสือเล่มนี้ได้น�าเสนอทางออกหนึ่งแล้ว พร้อมมูลด้วยปัญญาปฏิบัติ 
รอท่านอ่าน และน�าไปร่วมกันก่อประกอบสังคมขึ้นใหม่ เพื่อสร้างเบ้าหลอมผู้น�า
แห่งอนาคต
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อดิศร: เวทีเสวนาผู้น�าแห่งอนาคตครั้งนี้ จัดเป็นครั้งที่สามแล้ว ในหัวข้อ 
“คนรุ่นใหม่กับการพัฒนาประเทศ: รื้อสร้างเบ้าหลอมผู้น�า ตอบโจทย์สังคมดิจิตอล” 
โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิศิษฐ์ วังวิญญู มาเป็นปาฐก แต่ก่อนอ่ืนขออนุญาต
เกริ่นน�าถึงโครงการผู้น�าแห่งอนาคต ส�าหรับโครงการผู้น�าแห่งอนาคต ได้รับทุน
สนับสนุนจาก สสส. มีเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ข้ามเครือข่ายของผู้น�าแห่ง
การเปลี่ยนแปลง โดยเชิญผู้น�าจากภาคส่วนต่างๆ ของสังคม ไม่ว่าจะเป็นผู้น�าภาค
ธุรกิจ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม รวมทั้งคนธรรมดาที่เราคิดว่ามี
บทบาทความเป็นผู้น�าในสังคมระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ เพื่อน�าประสบการณ์ 
ความรู้ ความเข้าใจ และแรงบันดาลใจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพาประเทศ
ชาติก้าวไปข้างหน้า เราเชื่อว่าการประสานพลังด้วยความเป็นผู้น�าร่วม จะท�าให้
ประเทศชาติสามารถก้าวเข้าสู่ภาวะฟื้นฟูตัวเองและเป็นปกติสุขได้ในอนาคต

เวทีเสวนาผู้น�าแห่งอนาคต ครั้งที่ 3

คนรุ่นใหม่กับการพัฒนาประเทศ:
รื้อสร้างเบ้าหลอมผู้น�า ตอบโจทย์สังคมดิจิตอล

วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00-15.00 น.
ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรมสุโกศล

โดยโครงการผู้น�าแห่งอนาคต ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ม.มหิดล
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ที่ผ่านมา เราจัดเวทีการเรียนรู้หลากหลายเวทีมาก เวทีเสวนาผู้น�าแห่ง
อนาคต เป็นเวทีการเรียนรู้หนึ่งที่จัดอย่างต่อเนื่อง ในครั้งแรก นายแพทย์ประเวศ 
วะส ีมาปาฐกถาเรือ่ง “ระบบผูน้�ากบัการพฒันาประเทศ” และ ครัง้ทีส่อง คณุประชา 
หุตานุวัตร มาปาฐกถาในหัวข้อ “จิตวิญญาณผู้น�า ก้าวใหม่ประเทศไทย” ส�าหรับ
ท่านที่ไม่ได้มีโอกาสมาเข้าร่วม แต่สนใจรับฟังเนื้อหา ทางโครงการก�าลังถอดเทป
เพื่อท�าเป็นหนังสือ สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์หรือเฟซบุ๊กของโครงการครับ

ส�าหรับเวทีครั้งที่สาม เราได้รับเกียรติจากคุณวิศิษฐ์ วังวิญญู หลายๆ ท่าน
รู้จักคุณวิศิษฐ์เป็นเวลานาน ที่ผ่านมา ผมจะเรียกคุณวิศิษฐ์ว่าพี่ใหญ่ อาใหญ่ หรือ
ครูใหญ่ ท่านเป็นหนึ่งในคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผมในแง่การเป็นกระบวนกร
เกี่ยวกับการพัฒนาคน ท่านมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู ้ 
กระบวนการพฒันาคน ไม่เฉพาะกบัคนรุน่ใหม่ แต่กบัคนรุน่กลาง รุน่เก๋า ท�างานกบั
ทกุภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ภาคธรุกจิ ภาคประชาสงัคม ภาคการศกึษา ท�างานกบัคน
ทุกกลุ่มทุกระดับ ท�างานกับคนกลุ่มเล็กๆ กลุ่มใหญ่ๆ ในปัจจุบัน ก�าลังมุ่งม่ันท�า
เรื่องโรงเรียนกระบวนกร ซึ่งผ่านไปแล้วเป็นรุ่นที่สาม รุ่นแรกจัดไปประมาณหนึ่งปี
ที่แล้ว เป็นการพบกันของคนที่สนใจเรื่องการจัดกระบวนการอาทิตย์เว้นอาทิตย์

นอกจากโรงเรยีนกระบวนกรแล้ว คณุวศิษิฐ์ก�าลงัรวบรวมเครอืข่ายการท�างาน
พฒันาคนพฒันามนษุย์ คนทีส่นใจเรือ่งการฝึกอบรมมารวมตวักนั เพือ่จดัตัง้องค์กร
ที่พยายามจะใช้กระบวนทัศน์ใหม่ในการท�างาน มีความเป็นภาวะการน�าร่วม 
(Collective Leadership) ทุกคนสามารถขึ้นมาเป็นผู้น�า เป็นการท�างานแนวราบ 
โดยท�างานด้านการดูแลทรัพยากรมนุษย์ มุ ่งมั่นว่าจะผลิตองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การอบรมแบบไทยๆ โดยอาศัยพลังทางปัญญาของคนไทยที่สะสมมาเป็นเวลานาน 
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ไม่ต้องพึง่พาลขิสทิธิจ์ากต่างประเทศ ซึง่ทกุวนันีเ้สยีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะ ก�าลงั
อยู่ในช่วงเริ่มก่อตั้ง เชื่อว่าหลายคนอาจจะสนใจเข้าร่วมด้วย

ส�าหรับเวทีในครั้งนี้ โดยตัวกระบวนการเราจะมีโอกาสฟังสิ่งที่พี่ใหญ่จะมา 
บอกเล่า เกี่ยวกับการสร้างผู้น�ารุ่นใหม่ในยุคสังคมดิจิตอล ซึ่งมีความซับซ้อน มี
ความหลากหลายสูง มีประเด็นที่เราต้องให้ความส�าคัญไม่ว่าจะเป็นประเด็นทาง
สงัคม วฒันธรรม ความเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีส่่งผลกระทบต่อการด�าเนนิชวีติของคน 
เราจะสร้างผู้น�ารุ่นใหม่อย่างไรให้จัดการกับภาวะซับซ้อนเหล่านี้ได้ นอกจากการ
บรรยายแล้ว จะมีการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันส�าหรับผู้เข้าร่วม ไม่ว่า
จะเป็นค�าถามหรอืความคดิเหน็ โดยกระบวนการจะสลบักนัไปมาระหว่างการบรรยาย
ของพี่ใหญ่กับการแสดงความคิดเห็น

ช่วงบ่าย จะเป็นกระบวนการสุนทรียสนทนา ซึ่งท่านเป็นคนแรกที่น�า
กระบวนการนี้มาใช้ในเมืองไทย จนท�าให้เกิดความสนใจอย่างต่อเนื่อง แต่ก่อนจะ
เริ่มต้น เราจะเข้าสู่การภาวนาร่วมกันก่อน วันนี้ เราได้รับเกียรติจากคุณอชิระวิชญ์ 
ภักดิ์โชติพงศ์ เชิญนะครับ

อชริะวชิญ์: สวสัดคีรบั เราจะมาท�ากจิกรรมง่ายๆ ใช้เวลาไม่นาน โดยการให้
เรากลับมาอยู่กับตัวเองอีกครั้ง มีเสียงระฆังและเสียงเพลงที่จะน�าพาไป ลองฟัง
เสียงระฆังสักครั้งก่อนนะครับ (เสียงระฆัง)

อยากให้เราลองสูดลมหายใจลึกยาวสักสามครั้ง ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณ
คอ หวัไหล่ ค่อยๆ หลบัตาลงอย่างแผ่วเบา ถ้านัง่ตรงแล้วไม่ค่อยสบายนกั อาจจะ
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เอนหลังพิงกับพนักพิงเก้าอี้ ลองสังเกตลมหายใจของเรา ว่าลมหายใจของเราใน
ตอนนีเ้ป็นแบบไหน อาจจะผ่อนคลาย อาจจะสัน่ไหวจากอากาศทีห่นาวเยน็ แต่ขอ
ให้เราได้รับรู้ถึงลมหายใจที่ไหลผ่านเข้าออก สูดลมหายใจลึกยาวอีกสักหนึ่งครั้ง 
กลับมาอยู่กับตัวเราร่างกายเรา อยากให้ลองฟังเสียงระฆังแล้วลองตามเสียงต้ังแต่
ต้นจนค่อยๆ หายไป (เสียงระฆัง)

ลองเชค็ร่างกายอกีสกัครัง้ ใช้ลมหายใจของเราเข้าไปผ่อนคลายร่างกายของเรา 
ในร่างกายของเรา ธรรมชาติอาจจะมีความตึง ในขณะเดียวกันก็มีความผ่อนคลาย 
อยู่กับความรู้สึกในกาย ให้ความสงบที่เราได้รับมาอยู่ในเนื้อในตัวเรา อาจจะภาวนา
กับตัวเองว่า วันนี้เราจะอยู่กับกระบวนการต่างๆ เราจะเปิดรับเรื่องราวที่เข้ามา 
ให้วนันีเ้ป็นวนัดีๆ  อกีวนั หลงัจากได้ยนิเสยีงระฆงัอกีครัง้ ให้เราสดูลมหายใจลกึยาว
อีกหนึ่งครั้งแล้วค่อยๆ ลืมตา (เสียงระฆัง)

อดิศร: ขอบคุณครับ ในโอกาสนี้ขอเชิญคุณวิศิษฐ์ วังวิญญู ปาฐกถาหัวข้อ 
“คนรุ่นใหม่กับการพัฒนาประเทศ: รื้อสร้างเบ้าหลอมผู้น�า ตอบโจทย์สังคมดิจิตอล” 
เชิญครับ

วิศิษฐ์: สวัสดีทุกท่านครับ วันนี้เข้ามาได้เจอเพื่อนเก่าๆ บางคน ก็ดีใจ และ
คงได้เจอเพือ่นใหม่ๆ มากมาย วนันีรู้ส้กึว่าเป็นวนัพเิศษ ผมว่าเราท่านทัง้หลายทีน่ัง่
อยู่ในห้องนี้ มีจุดหมายหรือโจทย์ร่วมกันอยู่หนึ่งอย่าง คือเราจะพัฒนามนุษย์ไปสู่
ความเป็นมนุษย์ที่แท้ ไปสู่คนที่สุก เติบโตภายในอย่างแท้จริงอย่างยั่งยืนได้อย่างไร 
โดยทีใ่นขณะเดยีวกนั เราอาจจะมคีวามวติกกงัวลกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ในสงัคม โดยเฉพาะ
ที่กระทบกับคนรุ่นหลังหรือยุวชน ไม่ต้องคิดไปไกลหรอกครับ เพียงเราดูเข้าไปใน
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ครอบครวัของเรา ดลูกูของเรา โดยเฉพาะถ้าท่านทีม่ลีกูย่างเข้าวยัรุน่ แม้กระทัง่มลีกู
ที่ยังเล็กอยู่ ส�าหรับลูกท่านที่โตและท�างานไปแล้ว อาจจะหายห่วงไปได้หนึ่งเปลาะ

เวลานี้ ผมได้มีโอกาสท�างานใกล้ชิดกับพ่อแม่ที่มีลูกย่างเข้าสู่วัยรุ่นหรือเป็น
วัยรุ่น เป็นเรื่องปกติที่เกิดในบ้านหรือเปล่า พอลูกขึ้น ม.1 ม.2 ลูกเริ่มไม่คุยกับเรา
แล้ว บางท่านอาจจะเป็นหลาน เขาเริ่มมีโลกส่วนตัว เริ่มไม่ฟังเรา เริ่มใช้เสียงดังๆ 
โต้กลับมา เหมือนเราได้สูญเสียลูกของเราไป เราไม่รู้ว่ามีอะไรมายึดครองลูกเราไป 
สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทั่วโลก

ส�าหรับในที่ท�างาน เราก�าลังเผชิญกับคนกลุ่มใหม่ที่เรียกว่าเจนวาย มันคือ
อะไรบ้าง แนวคิดหนึ่งเราไปโทษว่าคนรุ่นนี้ไม่เปิดรับ ไม่มีวินัย เอาแต่ใจตัวเอง 
เอาแต่สิทธิที่เขาจะได้ แต่ความรับผิดชอบไม่แน่ใจ จริงๆ มันเป็นปัญหาของคนรุ่นนี้
หรือเปล่า หรือปัญหาอยู่ที่ไหน

วันนี้ ผมจะใช้เวลาอย่างนี้นะครับว่า บ่ายนี้ จะเป็นไดอะล็อกที่คุยเรื่องนี้ 
ตอนเช้า ผมจะพูดสักยี่สิบสามสิบนาทีแล้วคุยกัน ตอนนี้ เรื่องนี้ทั้งหมดผมได้เขียน
ค่อนข้างละเอียดและมีภาคผนวก ได้มอบให้กับคณะผู้จัดไปแล้ว จะท�าเป็นหนังสือ 
ส่วนหนึ่งเป็นเอกสารที่วางอยู่ข้างหน้า แต่เราคุยกันสดๆ ตรงนี้ก่อน สนุกกว่าอ่าน

ทีเ่ป็นสองขยกั ผมอยากจะแบ่งเป็นสองหวัข้อใหญ่ เช้านี ้ ขยกัแรก ผมจะพดู
เรื่องสาเหตุ สมุทัย หลังจากนั้น ผมจะพูดเรื่องมรรคหรือวิธีที่จะออกจากปัญหา
ส�าหรับการสร้างผู้น�ารุ่นใหม่
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สาเหตุผมแบ่งเป็นสามข้อ ว่าการเลี้ยงดูลูกและระบบโรงเรียนที่ดูแลเยาวชน
นั้นไปผิดทางอย่างไรบ้าง ประเด็นแรก เรื่อง “องค์กรจัดการตัวเอง” ประเด็นที่สอง 
ผมพดูเร่ือง “พทุธปัิญญาเชงิเดีย่ว” ค�าว่าพทุธปัิญญาตรงกบัภาษาองักฤษว่า Intellect 
พทุธปัิญญาไม่ได้เสยีหายอะไร แต่พอเป็นเชงิเดีย่ว มนัเกดิความเสยีหายขึน้ ประเด็น
ทีส่าม เป็นความรูท้างจิตวทิยา โดยเฉพาะงานวจิยัจิตวทิยาในชัน้หลงั มคีวามชัดเจน
ขึน้ว่า “เราไม่เข้าใจเรือ่งการพึง่พงิ” ทีเ่ราเสยีลกูไปตอน ม.1 ม.2 เพราะไม่เข้าใจเรือ่ง
การพึ่งพิง เราพยายามเลี้ยงลูกให้เป็นตัวของตัวเอง เหมือนเราจะให้อิสรภาพแต่
ไม่ใช่อิสรภาพจริงๆ

ก่อนจะพูดถึงสามประเด็น เมื่อเร็วๆ นี้ ผมคุยกับจิมม่ีเดอะโค้ช เพื่อก่อต้ัง
องค์กรดูแลทรัพยากรมนุษย์พันธุ์ไทย จิมมี่เป็นโค้ชที่เก่งมาก จิมม่ีปรารภกับผมว่า 
มนัยากนะ ความรูท้ีเ่ราก�าลงัน�าพาให้เขาเรยีนรู ้ เราจะน�าพาให้เขาเข้าถงึความคดิใหม่ 
กระบวนทัศน์ใหม่ เข้าถึง เข้าใจ และไปถึงขั้นปฏิบัติได้ ยากมาก ผมจะเริ่มจาก
ค�าแรก

องค์กรจัดการตัวเอง คือระบบชีวิต ในระดับใดก็ตาม ต้ังแต่แบคทีเรียไม่มี
นิวเคลียสจนถึงระดับซับซ้อนเช่นในระดับมนุษย์ องค์กรชีวิตๆ หนึ่ง เป็นองค์กร
จัดการตัวเอง และมนุษย์มีสติปัญญามหาศาล แต่เราเล้ียงดูลูกของเราเหมือนเขา
จดัการอะไรตวัเองไม่ได้เลย ทีย่ากยากตรงนีแ้หละ และตรงนีเ้ป็นประวตัศิาสตร์ของ
ครอบครัวในประเทศไทยและหลายประเทศ ชีวิตเราต่อสู้ฟันฝ่าด้ินรนสร้างฐานะ
สร้างครอบครัวมาด้วยความเหนื่อยยาก พอมาถึงรุ ่นลูก ด้วยความปรารถนาดี 
เราประคบประหงม จนลูกท�าอะไรไม่เป็นเลย เดี๋ยวนี้เด็กคนหนึ่งทอดไข่ดาวได้จะ
ดีใจมาก
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ถ้าใครสนใจการศึกษาแบบวอลดอร์ฟ หมอพร (พันธุ์โอสถ) ที่ปัญโญทัย 
แกพูดดีมาก แกว่า การดิ้นรนเป็นประโยชน์ สมัยพวกเราดิ้นรนกันมามาก และเรา
แขง็แกร่งใช่ไหม เราอดึ มเีรือ่งใหญ่ๆ มาเราผ่านได้ใช่ไหม สบายๆ ชลิๆ แล้วเราโดย
ความไม่ได้ตั้งใจ และไม่รู้ เราจึงไม่เปิดโอกาสให้ลูกของเราได้ด้ินรนเล็กๆ พอเขา
เติบโตมา พลังชีวิต พลังความมุ่งมั่นของเขาอ่อนล้ามาก ทุกอย่างส�าเร็จรูปหมด 
ตวัแทนชวีติของเขาคอืบะหมีส่�าเรจ็รปู ทกุอย่างต้องได้เดีย๋วนี้ๆ  แล้วกลายเป็นทรราช 
เราเลี้ยงลูกให้กลายเป็นทรราชในบ้านเรา คนโดยทั่วไปแม้กระทั่งชาวเขา เล้ียงลูก
แบบนี้ ประคบประหงมลูกแบบนี้ โรงเรียนวางอยู่บนสมมุติฐานที่ผิดทั้งหมด และ
ยังอยู่ในการศึกษาแบบกระบวนทัศน์เก่าที่โบราณ

โรงเรียนมีสมมุติฐานว่า ฉันมีความรู้ หน้าที่ของฉันคือเอาความรู้ไปใส่ไว้ใน
เดก็ โรงเรยีนทางเลอืกหลายแห่งอาจจะหลดุจากมายาคตอินันี ้แต่โรงเรยีนส่วนใหญ่ 
ครสู่วนใหญ่ ให้ความรูเ้ดก็อย่างน่าเบือ่มาก ผมเป็นคนหนึง่ทีท่�าโฮมสกลูแบบอนัสกลู 
(unschooling) เป็นทีส่ดุของโฮมสกลู เป็นการถอนระบบโรงเรยีนออกทัง้หมด ไม่เอา
โรงเรียน คุณลองคิดดู ในชีวิตของคุณ สาระส�าคัญที่สุดที่คุณได้เป็นผู้น�า ณ วันนี้ 
คณุเรยีนเอง เชือ่ผมไหม สิง่อืน่อาจจะสะกดิกระตุน้คณุ แต่คณุจะต้องเรยีนเอง ผ่าน
ประสบการณ์เอง ผ่านการดิ้นรนเอง ผ่านความล้มเหลวเอง ท�าไมคุณไม่ให้ลูกเรา
เป็นนักวิทยาศาสตร์ เป็นศิลปินในการเรียนรู้ของเขาเอง และที่ระบบโรงเรียนให้เรา
เรียนแบบสอบพอผ่าน ท�าพอผ่าน เป็นการสื่อ “สาส์น” ที่เลวร้ายที่สุดอย่างหนึ่งถึง
ตัวเด็กๆ เพราะฉะนั้น เด็กทุกคนพอมาท�างานจะท�าพอผ่าน ไม่เคยมีค�าว่าดีเลิศ 
เป็นเลิศ เผลอๆ วินัยแห่งการด�ารงชีวิตตัวเองยังไปไม่ค่อยจะรอด จับประเด็นไม่ชัด 
เข้าไม่ถึงความเป็นตัวของเขาเอง
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ประเด็นที่สอง พุทธิปัญญาเชิงเดี่ยว พุทธิปัญญา หรือ Intellect เหมือน
ข้อสรุปของความรู้ แต่ไม่ใช่ความรู้ของคนที่คลุกปลุกปล�้ากับมันจนกระทั่งเขารู้จริง 
ในกระบวนการเรยีนรู ้ เขาแบ่งการเรยีนรูอ้อกเป็นความจ�าสองอย่าง คอืความจ�าแบบ 
semantic กับ episodic

semantic ใกล้เคียงกับค�าว่าพุทธิปัญญา คือความคิดที่เป็นนามธรรม
ทั้งหลาย ซึ่งก็มีประโยชน์ episodic คือตัวประสบการณ์ คือการผ่านอุโมงค์
ประสบการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบ นักวิทยาศาสตร์ที่ค้นคว้าเรื่องความจ�าบอกว่า 
ความทรงจ�าแบบ episodic จะอยู่กับเราตลอดชีวิต และเป็นร้อยละ 95 ของความรู้
ที่เรามีอยู่ ส่วน semantic จะมีร้อยละ 5 เท่านั้นเอง ไม่ว่าจะเรียนมากเท่าไหร่ และ
ร้อยละ 5 ของ semantic มันจะจ�าได้ไม่หมด จ�าได้เพียงร้อยละ 5 ของร้อยละ 5 
ลดน้อยลงไปอีก แต่ episodic จะคงอยู่ตลอดไป คุณอาจจะเรียกว่าปัญญาปฏิบัติ 
ประสบการณ์ตรง หรือศิลปะในการใช้ชีวิต

ในการท�างานต่างๆ โรงเรยีนพยายามสอน semantic พยายามสอน intellect 
และพ่อแม่หลงกล เทศนาสั่งสอนลูกเป็น semantic ทั้งนั้น ไม่ใช่เชิงประสบการณ์ 
แล้วเราแยกเด็กออกจากพ่อแม่ ถ้าเราเป็นผู้น�าแล้วเรากลับแยกลูกออกไปห่างจาก
ประสบการณ์ของเรา น่าเสียดายมาก แล้ววันหนึ่งลูกเราก็จะไม่เอาเราอีกด้วยซ�้าไป

อาจารย์ประเวศพูดเข้าใจง่ายเลยนะครับ ว่า semantic เป็นความรู้ที่อยู่
บนฟ้า แล้วไม่สัมผัสดิน หรือ episodic เหมือนต้นไม้ต้องลงราก ชีวิตต้องลงราก 
ในการน�าเสนอนี้ ผมจะพูดเพียงสั้นๆ แล้วเราค่อยคุยกันจะสนุกกว่า
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ประเดน็ทีส่าม เราชอบผลกัดนัให้ลกูพึง่ตวัเอง และสิง่ทีย่ิง่ใหญ่มากๆ และ
เราไม่เข้าใจในเรื่องนี้เลย คือเรายังไม่รู้ว่าลูกยังไม่สามารถพึ่งตัวเองได้ทางจิตวิทยา 
แต่เราไปใช้เหตุผล ไปเอาเหตุผลมาอยู่เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมด เราไม่ให้ความส�าคัญ
กับเรื่องราวของอารมณ์ความรู้สึก เราไม่รับรู้อารมณ์ความรู้สึกของลูก เหมือนกับ
ประธานบริษัท ผู้จัดการบริษัท หัวหน้าแผนก ก็เช่นเดียวกัน เราจะบอกกับลูกน้องว่า 
อารมณ์ความรู้สึกคุณไปจัดการกันเอาเอง แต่คุณจะต้องมีผลงานออกมาตามนี้ 
ตามตารางเวลา ไม่ต้องบิดพลิ้ว เหมือนเราก็จะเลี้ยงลูกแบบนี้

ผมท�างานจัดกระบวนการเรียนรู ้กับผู ้ใหญ่ที่ความเป็นเด็กในตัวเขาก็ยัง
ร้องไห้อยู่เลย ยังพร่องอยู่เลย เรียนด้วยความเคารพ ผมเองก็เป็นครับ เรายังพร่อง 
เรายังโหยหาอะไรบางอย่างต่างๆ กัน ความทุกข์ของเราในวัยเด็กมันต่างๆ กัน 
พ่อแม่ในบ้านที่อบอุ่น ย้อนเข้าไปในความทรงจ�าของผู้ใหญ่ที่มาเรียนกับผม 0-7 ปี 
เขาจะมีความสุข เพราะเราเลี้ยงลูก เราคิดว่าลูกยังเล็ก ยังดูแลอารมณ์ความรู้สึก 
ยังสนิทสนม เล่นกับเขา เป่าพุง หัวเราะกัน ให้เขาขี่หลัง

แต่พอเข้าวัยประถม ลูกจะต้องเป็นผู้ใหญ่ ลูกต้องมีเหตุผล ลูกผู้ชายไม่ต้อง
ร้องไห้ ลกูผูห้ญงิจะโดนอกีแบบหนึง่นะครบั จรงิๆ แม้ว่าจะเป็นผูใ้หญ่แล้ว แต่เรา
ไม่รู้เรื่องอารมณ์ความรู้สึกนั้น เรามักจะกระท�าการจากอารมณ์ความรู้สึกมากกว่า
เหตผุลด้วย ลองไปลสิต์ดวู่าวนัหนึง่คณุท�าอะไรบ้าง เราไม่พร้อมจะเลีย้งลกู ไม่พร้อม
จะดูแลอารมณ์ความรู้สึกของเขา อันนี้ที่จริงเป็นเรื่องใหญ่นะครับ เด็กยังต้องการ
พึ่งพงิทางจิตวทิยา เดก็ยงัต้องการความรกัทีส่มัผสัได้ เวลานีค้วามรกัเป็นนามธรรม
เกินไปจนกระทั่งเราไม่รู้จักความรักแล้ว ความรักของแม่และพ่อมักครอบครองมาก
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เกนิไป เรามักจะให้ลกูเป็นหนทางในการทดแทนปมทางจติวทิยาของเรา ถ้าเราสอบ
หมอไม่ได้ เราอยากให้ลูกเป็นหมอ โดยไม่สนใจเลยว่า ดวงวิญญาณของเขาอยาก
เติบโตไปเป็นอะไร เหมือนจะให้อิสรภาพทุกอย่าง แต่สาระส�าคัญ เราไม่ให้เขาเดิน
บนเส้นทางชีวิตของเขาเอง แต่ให้เดินในเส้นทางที่จะมาแก้ปมให้ตัวเราเอง

ปัญหาใหญ่คอื เราคดิว่าลกูพึง่พงิตวัเองได้ เราเลีย้งลกูด้วยเหตผุล เราไม่ยอม 
รบัอารมณ์ ไม่ยอมรบัการงอแง ลกูร้องไห้ท�าไม ลกูไม่มเีหตผุลเลย แล้วลกูไปพึง่ใคร 
เขาไปพึง่เดก็วยัเดยีวกนั เรยีกว่า peer bonding ทางจติวทิยาศกึษากลายเป็นเรือ่ง
ราวใหญ่โตเลย แล้วพอเขาไปพึ่งทางจิตวิทยาที่เพื่อนด้วยกัน ลองคิดดูสิครับว่า 
เพื่อนเขาจะน�าทางลูกเราได้ไหม ไม่มีใครเป็นผู้น�าใครนะครับ เข้ารกเข้าพงทั้งหมด 
ในปัจจุบัน ปรากฏการณ์ peer bonding ในประเทศญี่ปุ่น และอเมริกา มีการวิจัย 
พบว่า มีการฆ่าตัวตายของกลุ่มเยาวชนสูงขึ้นสี่ห้าเท่าตัว เพราะเพียงเพื่อนไม่ให้
เข้ากลุ่ม เข้าใจไหมครับ มันรุนแรงมากส�าหรับพวกเขา นักจิตวิทยาที่เขียนเรื่อง
พวกนี้บอกว่า การจะดึงลูกกลับมา bonding กับพ่อแม่ ยากมาก แต่ท�าได้ ซ่ึงเรา
จะพูดในตอนพูดถึงมรรคถึงทางออก

โดยสรุปสามประเด็นคือ หนึ่ง เราไม่ได้ให้ชีวิตลูกมีชีวิตเป็นของเขาเอง 
เราเอาชีวิตของลูกมาเป็นชีวิตของเรา พยายามจะแก้ไขชีวิตของเราผ่านชีวิตของลูก 
ปมต่างๆ ของเราก็ถ่ายโอนไปสู่ลูกหรือเปล่า เขาไม่ได้รับโอกาสที่จะเป็นองค์กร
จัดการตนเอง

ประเด็นที่สอง เราเดินตามก้นฝรั่ง ฝรั่งพลาดอย่างไร เราพลาดอย่างนั้น 
ฝรั่งเอาพุทธิปัญญาอย่างเดียว แต่แล้วเวลานี้ฝรั่งก็เริ่มเปล่ียน แต่เรายังเปล่ียน
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ไม่ทนัเขา ฝรัง่เริม่ไม่เอาพทุธปัิญญาอย่างเดยีวแล้ว เขาพดูเรือ่งอคีวิมากขึน้ พดูเรื่อง
ปัญญาสามฐาน แต่เรายังหลงอยู่ในระบบการศึกษาที่ขาด episodic ขาดปัญญา
ปฏบิตัทิีจ่ะน�าพาไปสูค่วามดเีลศิได้ เราไม่คดิว่าลกูเราจะเป็นนกัวทิยาศาสตร์ได้ หรือ
ประกอบการทางสังคมต่างๆ ได้ เราดูถูกตัวเอง เราไม่มีความดีเลิศเลยสักทางหนึ่ง 
ปัญญาไม่ได้อยู่ที่ฝรั่ง ปัญญามีอยู่ทั่วโลก และเกิดทั่วโลก และเอเชียมีอารยธรรม
ทางสติปัญญามาก่อนฝรั่ง เนิ่นนาน แต่ฝรั่งก้าวร้าวกว่าเท่านั้นเอง แต่หลายเรื่อง
ของฝรั่งเขาก็มีดีนะครับ เราต้องเรียนจากเขาด้วย

ประเด็นที่สาม การรับอารยธรรมฝรั่งแบบเดินตามก้น แบบทิ้งของเดิม จริงๆ 
ไตรสิกขามีครบเลย ดูสติปัฏฐานได้เลย กาย เวทนา จิต ธรรม มีหมดทุกฐาน 
เจตจ�านง อารมณ์ความรู้สึกและปัญญา และเดี๋ยวนี้ฝรั่งเอาไปบรรจบกับจิตวิทยา 
บรรจบกบัประสาทวทิยา (Neuroscience) เป็นความดเีลศิของฝรัง่ เราเรยีนจากเขาได้ 
และพวกเขามาท�าให้การสอนพุทธธรรมเข้าถึงได้ง่ายขึ้นมาอีกด้วย

เดี๋ยวนี้ จิตแพทย์ฝรั่งคนหนึ่ง เขาเอาประสาทวิทยา เอาพุทธธรรม เข้ามา
ดูแลเด็กอายุสิบห้าที่เป็นไบโพลาร์ คืออารมณ์เหวี่ยง ดีก็ดีมาก โกรธก็โกรธอย่าง
รนุแรง เขาอธบิายด้วยประสาทวทิยา โดยให้ปฏบิตัสิมาธแิค่วนัละสบิห้านาท ี ปรากฏ
ว่าเด็กหายป่วย ในที่สุดไม่ต้องใช้ยา อันที่จริงก็คือเรามีจิตวิทยาของเราอยู่แล้ว 
เราก็สามารถหลอมรวมสรรพศาสตร์มาได้ด้วยเหมือนกัน ในขณะเดียวกันก็เปิดใจ
หลอมรวมจิตวิทยาอย่างดีเลิศของโลกตะวันตกเข้ามาด้วย เราก็อาจเยียวยาอนุชน
ของเราได้ครับ เราอย่าผลักเขาออกไปจากอกเราเร็วเกินไป ในขณะเดียวกันเราก็
อย่ารกัเขาแบบครอบครองนะครบั เพราะนัน่จะบบีรดัพวกเขาแน่นเกนิไป เกนิกว่าที่
พวกเขาจะเติบโตอย่างเป็นตัวของตัวเองได้
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ผมอยู่เชียงราย จิตแพทย์รับคนไข้วันละร้อยสองร้อยคน จ่ายยาอย่างเดียว 
ไม่ได้มีการบ�าบดั เขามกีารประชมุกบัฝรัง่ ฝรัง่ถามว่าท�าไมคณุไม่มจีติบ�าบดั ตอบว่า
รักษาไม่ทัน คนเยอะมาก ฝรั่งถามว่าท�าไมไม่ท�ากลุ่มบ�าบัด หมอไทยไม่รู้จะตอบ
อย่างไร หรืออันนี้เป็นระบบโรงเรียนที่เราถูกครอบโดยบริษัทยาข้ามชาติ ซึ่งคุมงาน
วิจัยส่วนใหญ่ของวงการแพทย์ว่า เป็นอะไรให้ใช้ยา แล้วก็ไม่ได้แนะให้เยียวยาให้
หาย และยาก็ยังมีผลข้างเคียงอีกด้วย

อันนั้นเป็นการหาเรื่องคนอื่นเล็กๆ ตามธรรมเนียม แต่ตอนนี้ขอกลับมาให้
เป็นที่เวทีของพวกเราพูดคุยกันเองก่อนดีไหมครับ

อดิศร: อยากชวนพวกเราให้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อยากเปิดพื้นที่ให้
เราฟังกันและกันอย่างแท้จริงด้วย

ชัชวาลย์: ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ครับ ในฐานะที่เป็นจิตแพทย์ ได้ยินอาจารย์พูด 
ผมมีตวัอย่างทีอ่าจจะยนืยนัสิง่ทีอ่าจารย์บอกพวกเรา ผมคดิว่าจรงิๆ เราเป็นผูใ้หญ่
ที่อารมณ์ติดค้างมา แต่เราไม่รู้ เราเลยแสวงหา โชคร้ายที่เราแสวงหาแล้วส�าเร็จ 
เราแสวงหาความส�าเรจ็เพราะความกลวั โชคร้ายทีท่�าส�าเรจ็ เราเลยไม่รูจ้กัตวัเองไป
เรือ่ยๆ แล้วถ่ายทอดวถินีัน้กบัคนทีอ่ยูร่อบข้าง แต่ถ้าโชคดป่ีวยเสยีก่อน จะมาเจอผม 
และมีโอกาสเยียวยา ได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่ยังมีโอกาส 

ผมพดูเพือ่กระแทกให้เหน็ว่าเป็นอย่างนัน้จรงิๆ แล้วผมใช้ค�าว่าโชคร้าย คอืว่า
ด้วยความดิ้นรนนั้น ด้วยความที่อารมณ์ค้าง และแก้อารมณ์ค้างของตนเองด้วยวิถี
บางอย่าง แล้วโชคร้ายประสบความส�าเรจ็ เป็นผูน้�า แต่สร้างความทกุข์ให้คนรอบข้าง
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มากมายนะครบั ถ้ามองลกึเข้ามาอกีหน่อยหนึง่ ด้วยความอารมณ์ค้าง ด้วยความกังวล
ของผูใ้หญ่ กเ็หมอืนใช้เดก็เป็นเครือ่งมอืในการเยยีวยาตวัเอง ยกตวัอย่างง่ายๆ พ่อแม่
ที่มีความไม่มั่นคงในจิตใจบางอย่าง ลูกกลับบ้านดึกจะมีความกังวลและนอนไม่หลับ 
เพื่อที่จะให้ไม่กังวลและนอนหลับ ลูกจงกลับบ้าน ตกลงห่วงลูกหรือห่วงตัวเอง 
เยียวยาใคร ผมไม่ได้ว่าพ่อแม่ไม่ดีนะครับ ไม่ใช่การมองโลกในแง่ร้าย แต่เรามองให้
เห็นบางอย่าง ว่าจุดมุ ่งหมายส�าคัญคือเราต้องการเลี้ยงดูให้เขาเติบใหญ่ ดูแล
ตัวเขาเอง แต่เราก�ากับเขาเพื่อให้เราสบายใจ เราไม่กล้าจะเส่ียงให้เขาได้ท�าอะไร 
เพราะเราไม่สบายใจ เราเห็นเขาหกล้ม เรากลัวเขาจะเจ็บ เราใช้ความกลัวของเรา
บริหารจัดการ 

เลยลามมาในองค์กร ผู้น�าผู้บริหารระดับต่างๆ บริหารองค์กรด้วยความกลัว 
กลัวไม่ทันเขา กลัวหุ้นตก กลัวตกตัวชี้วัด กลัวจะอยู่ในเก้าอี้ได้ไม่นาน เพราะความ
อารมณ์ค้างมาตัง้แต่วยัเดก็ ความไม่มัน่คงบางอย่างทีไ่ม่ได้รบัโอกาสเผชญิสถานการณ์
ที่ท้าทาย ล้มบ้างลุกบ้าง แล้วยอมรับความล้มเหลว ไม่ต้องด้ินรนว่าต้องได้นะ 
พอไม่ได้ผ่านตรงนี้ ก็จะกลายเป็นคนที่ต้องได้นะๆ และโชคร้ายที่ได้ กลายเป็นได้
ด้วยอ�านาจ เรือ่งเงนิ ฉลาด พทุธปัิญญาด ี ได้เรยีนหนงัสอืและฉลาดบางอย่างเหนอื
คนอื่น 

ถ้าจะย้อนกลับมา เราต้องเข้าใจวิถีการเรียนรู้ของมนุษย์อย่างแท้จริง ไม่ถูก
ครอบด้วยค�าพูดที่เป็นชุดส�าเร็จรูป ด้วยความกลัว ด้วยความกังวล ไม่หันกลับมา
ดูว่า จะพูดกับลูกไม่ใช่เอาความกังวลไปพูด สงบก่อน ความกังวลต้องแบกไว้เอง 
แต่ดวู่าลกูในวยัขนาดนีค้วรจะได้อะไร การจดัการให้ผูใ้หญ่เข้าใจธรรมชาตขิองมนษุย์ 
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ระบบการศึกษาจะต้องให้การศึกษาให้เข้าใจธรรมชาติการเติบโตของการเรียนรู้ของ
มนษุย์ นีเ่ป็นเร่ืองส�าคญั ศกึษาเรือ่งชวีติมนษุย์ ทกุวนันีเ้ราศกึษาเรือ่งข้างนอกหมด 
ผมเป็นจิตแพทย์ แต่ผมเรียนแพทย์มาด้วย สิ่งที่ผมศึกษา เป็นมนุษย์ชาวบ้าน 
ร่างกายชาวบ้าน จิต อีโก ซูเปอร์อีโก เป็นจิตวิทยาชาวบ้านหมดเลยนะครับ แต่ไม่
เห็นจิตของตัวเอง ในกระบวนการเรียนไม่มี เวลาเรียนจะอยู่ในวงการศาสนา ซ่ึง
จ�านวนมากเป็น semantic เป็นความจ�าแล้วคิดว่าใช่แล้วๆ ไม่เกิดประสบการณ์ตรง

สนับสนุนสิ่งที่อาจารย์น�าเสนอ และมุมมองในฐานะที่เราเห็นคนที่ทุกข์อย่าง
สาหัส จะฆ่าตัวตาย และมีตัวอย่างของคนที่ก้าวข้ามได้ภายในข้ามคืน จากที่คิดจะ
ฆ่าตัวตายซ�้าซาก ก็ก้าวข้ามได้ในข้ามคืน เมื่อผ่านกระบวนการบางอย่าง ท�าให้รู้ว่า
ศักยภาพของมนษุย์มอียูอ่ย่างเหลอืเฟือ ผมไม่รูส้กึสิน้หวงักบัสถานการณ์ แต่หนทาง
ในการเยียวยาไม่ได้จบที่ตัวเอง ต้องอาศัยลูกช่วยเยียวยาพ่อแม่ด้วย แต่ลูกพร่อง
อยู่แล้ว เลยกลายเป็น Collective problem ที่ต่อเนื่องไปในแต่ละรุ่น

จุมพล: ผมจุมพล พูลภัทรชีวิน ปัจจุบันเป็นกรรมการนโยบายของ
ไทยพีบีเอส สื่อสาธารณะ ต้องการจะพูดสั้นๆ แต่เพียงว่า ส่ิงที่พี่ใหญ่ได้โยนมา 
กลางวงให้กับพวกเราหลายๆ ประเด็น มันตรงกับประสบการณ์ชีวิตของผมเอง 
โดยเฉพาะกบัลกูชายสองคนและภรรยาหนึง่คน มนัเกดิการเรยีนรูซ้ึง่ต้องอาศยัเวลา
ค่อนข้างยาวนาน เพราะว่าผมถูกครอบด้วยระบบโรงเรียนอย่างที่ว่า ติดกับดักใน
การศึกษาแบบ semantic ค่อนข้างสูง พิสูจน์ถูกผิดกับลูกกับเมียด้วยเหตุผล เป็น 
ระยะๆ และได้ชยัชนะตลอดเวลา แต่สญูเสยีความรกั ความเข้าใจ ในแง่ของอารมณ์
ทีเ่ขาต้องการได้รบัจากเรา เถยีงกนัทไีร แพ้ด้วยเหตผุลของผมทกุท ี แต่เขาจะเหนิห่าง
จากผมออกไปเรื่อยๆ ผมไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิด แต่มันตรงกับประสบการณ์ผม 
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แล้วพอมชีวีติมาท�างานในองค์กรต่างๆ ทีแ่ตกต่างหลากหลายออกไป พบจรงิๆ 
อีกเช่นเดียวกันว่าเรายังคงบริหารภายใต้ความกลัวจริงๆ คือกลัวตัวเองจะล้มเหลว 
แล้วใช้ semantic เป็นหลกัในการด�าเนนิงานทัง้หมด มนัขาดอารมณ์ ขาดความรูส้กึ 
ทุกอย่างต้องพิสูจน์ถูกพิสูจน์ผิด ต้องมีตัวชี้วัด มีมาตรฐานอย่างที่พูดกัน จนติดกับ
ดกัทีถ่อนตวัไม่ออก ตรงนีน่้าสนใจ ซึง่เชือ่ว่าพีใ่หญ่คงคลีค่ลายให้พวกเราได้ไปคดิต่อ
เป็นระยะๆ

อทิธภิทัร์: อทิธภิทัร์ ภทัรเมฆานนท์ ครบั ตอนนีเ้ปิดบรษิทัท�าเรือ่งโค้ชชิง่อยู่ 
แต่เป็นคนสนใจเรื่องภายในทั้งหมดในศาสตร์การเข้าใจตัวเอง อยากจะยืนยันและ
ประทับใจที่พี่ใหญ่สรุปสาเหตุสามด้าน โดยเฉพาะข้อแรก ชอบมากกับการที่มนุษย์
ควรเป็นองค์กรจดัการตวัเอง เนือ่งจากตวัเองเป็นทัง้วทิยากร ส่วนใหญ่การฝึกอบรม
จนเป็นเรือ่งความคดิ ความรู ้ แล้วมเีวร์ิกชอ็ปเรือ่งปฏบิตักิารณ์ พอปัจจบุนั ท�าเรือ่ง
โค้ชชิง่ตวัต่อตวั ผมจะมาทางเดยีวกบัพีจ่มิมี ่ และได้ท�างานกบัฝรัง่ด้วย ขอยนืยนัว่า
ฝรัง่จะหยบิของคนไทยไปใช้เยอะ แต่เขาท�าให้มนัง่าย ถ้ากลบัมาใช้ธรรมะหรอืศาสนา
ของเราจะใช้ได้ดี เมื่อท�าความเข้าใจง่ายๆ ก่อน แล้วค่อยกลับมาที่พุทธศาสนา

ปัจจุบันเวลาที่ผมจะติดต่อกับผู้ใหญ่ เพราะผมท�า Executive coaching ต้อง
มานั่งเข้าใจชีวิตเขาเยอะมาก ผมโค้ชเรื่อง performance แต่ลึกๆ แล้วเขามีประเด็น
ในเรื่องความกลัว แต่เขาไม่รู้ว่าเขากลัวอะไร เวลาจะจัดอบรม ผมจะใช้เรื่องเช็คอิน 
แต่ไม่ถึงกับภาวนา ถามความรู้สึก ไม่มีใครตอบความรู้สึกได้ จะบอกถึงการกระท�า 
จะท�าโน่นท�านี่ ได้หัวข้อมา ก็คิดจะไปแก้ไขอะไรบางอย่าง แต่กระบวนการที่ไปถึง
การแก้ไข ต้อง internalize ว่ารู้สึกอย่างไร มีอะไรเกี่ยวข้องกับตัวเอง กระบวนการ
ตรงนี้หายไป 
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พูดสั้นๆ ก่อน อย่างเมื่อวาน ผมจัดคอร์สหนึ่ง คือ สร้างผู้ใหญ่ไทยใจดีให้
เป็นโค้ช ความต้องการของผมคืออยากจะให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เข้าใจเรื่องพวกนี้ 
และเจ้านายของเด็กเจนวาย คือเด็กเจนเอ็กซ์ หรือเบบี้บูมเมอร์เข้าใจเรื่องพวกนี้ 
ตอนคนสมัครเข้ามา ส่วนมากพ่อแม่จะถามว่าลูกเข้าได้ไหม ผมต้องปฏิเสธเขาไป 
ว่ารอรอบหน้า จะจัดให้ลูก แต่ขอจัดให้พ่อแม่ก่อนได้ไหม ฟังแล้วเหมือนเขาเห็นว่า
โค้ชชิ่งคือการแก้ปัญหาอะไรบางอย่างให้ลูก เป็นกระบวนการส่งต่อให้คนอ่ืนแก้ไข
ให้ ถ้าคนนั้นไม่เข้าใจก็จะแก้ไขลูกเราไปอีกแบบหนึ่ง แต่คนที่เข้ามา มีพ่อแม่เข้ามา 
และมีอาจารย์แพทย์เข้ามาสิบคน น่าสนใจว่า เมื่อเขาเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้น เขานิ่ง
และเบาขึ้น และอยากจะสานต่อว่า ถ้าลูกเข้ามา อย่างไปเข้าค่ายครอบครัว 
ถ้าพ่อแม่ไม่ได้เรื่องนี้กลับไปด้วย จะกลับไปเป็นวงจรอุบาทว์ คือลูกไม่รู้ว่าจะกลับไป
คุยกับใครที่บ้าน มันน่าจะเป็นวงจรที่ควรจะครบทั้งหมด

ผูใ้หญ่ไม่ใช่ว่าไม่อยากจะเข้าถงึความกลวัหรอืพลงัความอ่อนแอ แต่เขาต้องการ
ใครบางคนหรือกระบวนการบางอย่างที่ท�าให้เขาเผชิญหน้ากันตรงนั้นและยอมรับ 
แล้วเดินไปข้างหน้าด้วยกัน

นที: สวัสดีครับ ผมเป็นผู ้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและแผน กระทรวง
มหาดไทย เราก�าลงัจะกลบัไปสูก่ารเป็นผูน้�าในตวัเรา จะต้องมเีหตแุละผลใช่ไหมครบั 
แต่ค�าถามที่ลูกถามผมแล้วผมตอบไม่ได้คือว่า ท�าไมพระพุทธเจ้าประสูติมาแล้วเดิน
ได้เจ็ดก้าว ท�าไมถาดทองถึงลอยทวนน�้า ผมตอบไม่ได้จริงๆ ครับ เพราะมันเป็น
ความเชื่อ แต่ค�าสอนพระพุทธเจ้าดีมากเลยที่ว่า อย่าเช่ือในส่ิงที่คนบอก ค�าถาม
กลับมาที่ว่าใครมาบอกเราว่าพระพุทธเจ้าเดินได้เจ็ดก้าวตอนประสูติ และถาดทอง
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ลอยทวนน�้า มาสู่โรงเรียนก็สอนแบบนี้อีก ผมก็ไม่รู้ตอบลูกอย่างไร ขออนุญาตถาม
ผู้รู้ว่า ถ้าเรายังสอนเด็กแบบนี้ เราจะสร้างผู้น�าได้อย่างไร

ศวิโรฒ: ผม ศวิโรฒ จิตนยิม ครบั ผมท�านาอยูท่ีต่�าบลหนองสาหร่าย จงัหวดั
กาญจนบุรี ประการแรก ต้องขอบคุณอาจารย์วิศิษฐ์ที่ท�าให้เราได้เห็นภาพเรื่องนี้
โดยพร้อมกันอย่างชัดเจน กับการเป็นคนไทยบ้านนอก ขออนุญาตเห็นด้วยกับการ
สร้างผู้น�าเพื่อจะพัฒนาประเทศให้ได้ ที่ส�าคัญสร้างง่ายมาก ขอย�้าว่า การจะสร้าง
คนเพื่อพัฒนาประเทศ สร้างผู้น�าให้เกิดขึ้น สร้างง่ายมาก ท�าไมจึงคิดแบบนี้

ประการแรก เพราะธรรมชาติของคนเป็นผู้น�าอยู่แล้ว ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่ง 
ประการที่สอง สิ่งที่เป็นความรัก อาจจะรักมากเกินไป รักไม่ลืมตาของพ่อแม่หรือ
เปล่าที่พยายามประคบประหงมเล้ียงดู บัวไม่ให้ช�้า น�้าไม่ให้ขุ่น หรือยุงไม่ให้ไต่ 
ไรไม่ให้ตอมกับลูก แทนที่จะเปิดโอกาสให้ลูกได้ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเอง 
เพราะธรรมชาติข้อที่สองคือ ถ้ามีทางหนึ่งเส้น มีคนร้อยคนเดินมาในทางเส้นนี้ ถ้า
คนที่หนึ่งตกหลุม คนที่สองจะเรียนรู้แล้วว่าจะไม่ให้ตกหลุมท�าอย่างไร อาจมีบ้างที่
คนที่สองที่สามยังตกอยู่ แต่คนที่สิบสิบเอ็ดจะไม่ตกแล้ว เหมือนกัน ในคนหนึ่งคน
เหมือนกัน ท�าเรื่องนี้ครั้งแรกอาจจะผิด แต่ครั้งต่อไปจะไม่ผิดแล้ว นั่นหมายถึงค�าที่
โบราณพูดว่า ลูกต้องเก่งกว่าพ่อแม่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริง เพราะลูกจะเรียนรู้จาก 
สิ่งที่พ่อแม่ท�าผิดพลาดแล้วมาแก้ไข แต่ประเด็นที่มันปิดไม่ให้มีผู้น�าเกิดขึ้นอย่าง
เหมาะสมกับเหตุการณ์ กับวิถีชีวิต คือการปิดโอกาสไม่ให้กระท�าเลย เอาความรู้ที่
หนึ่งคนมีมาใส่ให้เขารู้เรื่องนี้
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เหมือนมีนิทานเล่าว่า สมัยก่อน สัตว์ยังพูดภาษาคนได้ มีสิงโตเป็นเจ้าป่า 
มีอ�านาจมากที่สุด บรรดาสัตว์ทั้งหลายจะต้องไปเรียนรู้กับสิงโตให้ได้ แล้วสิงโตจะ
สอนวชิาว่าด้วยการบนิ การด�าน�า้ การวิง่เรว็ สตัว์ทกุตวัจะต้องมาเรยีนตามนี ้ พ่อแม่
ของสตัว์กส่็งมาเรยีน ปรากฏว่าถงึชัว่โมงบนิ นกกง่็าย บนิได้อยูแ่ล้ว แต่พวกเต่ากบั
กระต่ายจะบินได้อย่างไร ขึ้นที่สูงลงมาก็เจ็บช�้า แข้งขาหัก นี่คือวิธีการสอนที่ให้คน
ทุกคนต้องเก่งเหมือนกัน นี่คือวิธีการที่เราไม่เปิดโอกาสให้คนต่างๆ ก้าวเป็นผู้น�า
ตามธรรมชาติ นี่คือบทเรียนที่ยิ่งใหญ่มากๆ

ดังนั้น ถ้าเราเริ่มจากเวทีนี้ กับเอาบทเรียนต่างๆ แล้วมาเดินทางส่ิงที่ท่าน 
อาจารย์วิศิษฐ์กรุณาท�าให้เห็น แล้วประกาศให้ชัดเจนเลย อาจจะมากกว่าสิบสองข้อ
บัญญัติที่ก�าลังประกาศอยู่ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เป็นผู้น�าตามธรรมชาติตามที่เขา
อยากมีอยากเป็นทุกเรื่อง เราจะมีคนไทยที่สามารถพัฒนาประเทศไทยได้ครับ

เยาวเรศ: สวสัดค่ีะ ท�าอาชพีส่วนตวัค่ะ แต่รบังานเป็นกระบวนกรนพลกัษณ์ 
ก่อนจะเป็นกระบวนกรนพลกัษณ์กโ็ซซดัโซเซกบัชวีติพอสมควร แล้วมาป๊ิงเอาศาสตร์
นพลักษณ์เข้า รู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนไป รู้สึกว่าการเข้าใจตัวเองเป็นเรื่องส�าคัญมาก 
ถ้าเรารูจ้กัศาสตร์ทีเ่ข้าใจตวัเองตัง้แต่เดก็ ความเป็นผูน้�าของเรา ศกัยภาพของเราคง
บรรเจดิมาก คงดงึเอาพลงัชวีติ เอาความสดใส ความสขุ ดงึหลายๆ อย่างในตวัเอง
ออกมาได้ ท�าให้เกดิความรกั ท�าให้เกดิแรงบนัดาลใจหลายๆ อย่าง และท�าให้ชวีติ 
ณ ตอนนัน้เปลีย่นไป เลยอยากแบ่งปันว่า ชวีติต้องเกดิจากข้างในของแต่ละคนก่อน 
ถ้าสามารถค้นตรงนีไ้ด้ และมผีูป้กครองช่วยกนัดงึเมลด็พนัธุต์รงนัน้ของเขาออกมาได้ 
มันจะมีความเป็นผู้น�าของเด็กด้วยเส้นทางของเขาเอง ท�าอย่างไรให้เด็กคนนั้นมี
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ศักยภาพตามเส้นทางของเขาได้ จะท�าให้เกิดความงดงามในทางเดินของเขา ถึงแม้
จะต้องท�างานในเส้นทางชวีติ แต่รูส้กึว่ายงัต้องอทุศิชวีติเพือ่ช่วยแบ่งปันประสบการณ์

นพดล: สวัสดีครับ ผมชื่อ นพดล ปัญญาวุฒิไกร นะครับ ท�าธุรกิจส่วนตัว
ครับ และตอบแทนสังคมด้วยการดูแลโครงการสอนเด็กนักเรียนตาบอดถ่ายภาพ 
ขอเล่าประสบการณ์สดๆ ร้อนๆ เมือ่วนัเสาร์อาทติย์ทีผ่่านมา เราไปสอนเดก็ตาบอด
ทีข่อนแก่นถ่ายภาพ สอนสองวัน วันแรกก�าหนดหัวข้อให้ถ่ายเด่ียว วันที่สอง เราให้
เด็กจับกลุ่มกันเอง มีเด็กทั้งหมดสิบสามคน เรียนอยู่ระดับช้ัน ป. 4 – ป. 6 เขา 
จับกลุ่มได้ห้ากลุ่ม แต่มีเรื่องน่าสนใจ คือ มีเด็กกลุ่มหนึ่งอยู่ในช่วง ป. 4 – ป. 6 เขา
ก�าหนดหัวข้อในการถ่ายภาพของเขาเองว่า “ความทุกข์และความสุขของฉัน” เป็น
เรื่องที่ผมแปลกใจมากที่เด็กอายุขนาดนี้ก�าหนดหัวข้อแบบนี้ แต่ไม่ได้พูดความสุข
หรือความทุกข์ด้านเดียว

เมื่อเขาก�าหนดโจทย์แล้ว เขาจะต้องถ่ายภาพ และมาน�าเสนอว่า ภาพถ่าย
และเรื่องที่เขาจะสื่อสารให้ทั้งคนตาดีและตาบอดเข้าใจได้อย่างไร น่าสนใจคือว่า 
ความทุกข์ของเขา เขาไปเอาหนังสือคณิตศาสตร์มากางและถ่าย เขาบอกว่าเขา
ทุกข์มากที่ต้องเรียนคณิตศาสตร์ ตอนที่เขาก�าหนดว่าจะถ่ายอะไรบ้าง เขาหัวเราะ
ถูกใจมากเลยว่าท�าไมความทุกข์เหมือนกัน และไม่น่าเชื่อว่า ตอนมาน�าเสนอ 
เขาจะมีสองภาพ คือ ภาพโจทย์คณิตศาสตร์และภาพที่เขาทุกข์มากที่ท�าโจทย์
คณติศาสตร์ เขาก�าหนดให้เพือ่นเขาเป็นแบบท�าคณติศาสตร์แล้วอกีคนหนึง่ถ่ายภาพ 
แล้วมาน�าเสนอ ไม่น่าเชือ่ว่า เดก็ทัง้สบิสามคนเฮกนัใหญ่เลยว่า นีค่อืความทกุข์ร่วม
ของเขา คือการท�าโจทย์คณิตศาสตร์
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ผมคิดว่าเป็นประเด็นส�าคัญ ที่เราเอาระบบการศึกษาบังคับใช้ให้เรียน
เหมอืนกนัหมดทกุคน ไม่ว่าเขาจะมคีวามแตกต่างทางด้านกายภาพมากแค่ไหนกต็าม 
ในขณะเดยีวกนั เขาไม่มปีระสบการณ์ในการเหน็ แต่เขาจะต้องพยายามคดิเลขในใจ
เป็นภาพทุกอย่าง และการทดเลขในใจไม่เหมือนที่เราเขียนด้วยตัวเลขให้เขียนได้ 
เขารู้สึกว่าเป็นความทุกข์มาก เพราะมองไม่เห็นว่า สิ่งที่เขาคิดเลขบัญญัติไตรยางศ์
ในใจ จะไปท�าอะไรกับชีวิตของเขาในอนาคตข้างหน้า

อิทธิภัทร์: พอดีพี่พูดถึงเรื่องความเชื่อ อยากจะแบ่งปันเพราะนึกขึ้นมาได้ 
ลกูผมตอนอยู ่ป.2 ป.3 ทีโ่รงเรยีนอนบุาลทอส ีค่อนข้างจะเป็นคนทีใ่ช้เหตใุช้ผลมาก 
ดูเหมือนมีอะไรที่ข้ามภพข้ามชาติมากับตัวเขา เขาจะโตกว่าเด็กรุ่นเดียวกัน วันนั้น 
ท่านชยสาโรมาที่โรงเรียน เลยให้นั่งคุยด้วย เผื่อท่านจะได้ช่วยดูหรือช่วยถามอะไร 
แล้วลูกเลยถามท่านชยสาโรว่า เพราะโรงเรียนพุทธจะมีกระบวนการทางสงฆ์ ลูก
ถามว่า รู้ได้อย่างไรว่าพระพุทธเจ้าหน้าตาแบบนี้ สมัยก่อนไม่มีกล้องถ่ายรูป

ผมคดิว่าค�าตอบออกมาเหมอืนโค้ชชิง่ ท่านหนัมามองพวกผมว่า โยมไม่ต้อง
กังวล อาตมาก็อย่างนี้แหละตอนเด็กๆ หลวงพ่อถามว่า แล้วนิกกี้ว่าอย่างไรล่ะ คือ
กระบวนการถามในโค้ชชิง่ เราต้องให้เขาอธบิายความเชือ่ของเขาก่อน แล้วเราถงึจะ
เข้าถึงว่าค�าถามนี้มาจากไหน ถ้าเราตอบด้วยค�าตอบของเรา เด็กรู้สึกว่าเราใส่เข้าไป 
แต่ถ้าถามลึกลงไปเรื่อยๆ จนไม่มีค�าตอบ มีแต่ค�าถาม จะตอบด้วยค�าถามตลอด 
เลยนึกถึงว่า สิ่งท่ีท่านชยสาโรท�า ท�าให้ลูกผมไม่รู้สึกต่อต้านค�าถามที่เราตอบไป 
เป็นกระบวนการให้เขาได้สืบค้นและเรียนรู้ต่อ แต่พ่อแม่เองเป็นคนกังวล
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อีกกรณีหนึ่ง ลูกชายคนเล็กเรียนโรงเรียนสิงคโปร์ สองคนจะไม่เหมือนกัน 
คนเล็กเป็นคนชอบเรียนรู้ เป็นคนสนุกสนาน ช่างพูด พอย้ายโรงเรียนจากโรงเรียน
อินเตอร์สงิคโปร์ในเมอืงไทย เขาจัดการศกึษาดมีาก เราไม่ค่อยกงัวล เพราะเพือ่นๆ 
มาจากครอบครวัทีค่่อนข้างมฐีานะ ค่อนข้างดแูลลกูโอเค พอย้ายไปอยูโ่รงเรยีนสาม
ภาษาในเมืองไทย จะมีนักเรียนหน้าห้องกับหลังห้อง มีเด็กอ่อน พ่อแม่มาฝากให้
ช่วยติวให้ลูกเขา มีนักเลงประจ�าห้อง เขาจะเอาซีดีเรื่องมาเฟียมาให้เล่น เลือด
กระฉูดเลย เขาคงสนุก เลยสังเกตไปสักอาทิตย์หนึ่งก่อน ลูกเขาคงอยากจะมีเพื่อน
อีกกลุม่ทีต่่างกบัเขา ทีม่เีพือ่นทีก่ล้าจบีผูห้ญงิตอนอยู ่ม.1 เป็นเหมอืนนกัเลงประจ�า
ห้อง แต่เขาบอกว่าเขาคุมนักเลงได้ เพราะนักเลงต้องมาพึ่งเขาด้านวิชาการ แต่เขา
ได้บางอย่างที่เรากังวล เชื่อไหมครับจากซีดีแผ่นนั้น เขาไม่ได้ติดเรื่องความโหดร้าย 
แต่เขาสงสยัว่าตระกลูแรกของมาเฟียในอติาลคีอือะไร ใช้รถยีห้่ออะไร เพลงสมยัก่อน
คืออะไร เป็นกระบวนการสืบค้นความรู้ กระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้นจากส่ิงที่เรากลัว 
ถ้าเราไม่รอเวลา แล้วไปตัดออกก่อน มันจะไปตัดกระบวนการเรียนรู ้ของเด็ก
เหมือนกัน เพราะเราเอาความกลัวของผู้ใหญ่ไปครอบให้เด็ก เลยอยากแบ่งปัน
กระบวนการตอนที่ลูกยังเด็กอยู่ แต่ปัจจุบัน เขาชอบเคมีฟิสิกส์ ชอบอะไรที่ลึกลับ

ยงยุทธ: ผม ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ครับ เป็นจิตแพทย์อยู่กรมสุขภาพจิต 
มีสองสามประเด็นที่อยากแบ่งปันด้วย ประเด็นแรกคือ พ่อแม่ไทยที่เลี้ยงลูกมี
ความหลากหลายมาก เพราะสังคมไทยมีความหลากหลาย และมีการพัฒนาที่
ไม่เท่ากัน หลากหลายมาก เพราะฉะนั้น เราอาจจะต้องมองพ่อแม่เหล่านี้ในหลาย
ลักษณะที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น พ่อแม่ที่ท�างานทั้งคู่จะมีภาระอีกแบบหนึ่ง 
อย่างในขณะนี้คนงานเก้าล้านคนในระบบประกันสังคม ครึ่งหนึ่งจะท�างานในบริษัท 
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เขาจะได้รับเงินมากขึ้นถ้าท�าโอที คือท�างานวันละสิบสองช่ัวโมงไม่นับเวลาเดินทาง 
เวลาเจอลูก รายได้ที่มากขึ้น ท�าให้เขาพยายามชดเชยสิ่งที่เขาไม่มีเวลา เช่นให้
ข้าวของกบัลกู กบัครอบครวัอกีประเภทหนึง่ ใช้ชวีติคูแ่ล้ว มคีวามเครยีดความกดดัน 
ลงเอยด้วยการแยกทางกัน กลายเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรืออีกประเภทหนึ่ง พ่อแม่
เข้ามาท�างานในเมือง ส่งลูกไปอยู่กับปู่ย่าตายาย เรียกว่าครอบครัวแหวกกลาง 
อย่างในอีสานมีเกือบร้อยละสี่สิบ

ทั้งสามกลุ่ม อาจจะมีการให้ลูกเล่นเกมตั้งแต่เล็ก ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน 
เพราะฉะนั้น ธรรมชาติของสังคมเหล่านี้ จ�าเป็นที่เราต้องเข้าใจความแตกต่าง 
เราไม่อาจจะกล่าวได้ว่าเรามีพ่อแม่แบบเดียว เพราะมันหลายลักษณะ ที่จริงสังคม
เราที่แย่เพราะการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ครอบครัวจึงสูญเสียพลังไปเยอะ และมี 
สิ่งใหม่ๆ ที่เขาไม่เคยเรียนรู้มาก่อน เช่นชีวิตการเป็นวัยรุ่นของคนสมัยก่อนสั้น แต่
ของคนปัจจุบันยาว หรือสมัยก่อนไม่มีสื่ออิเลกโทรนิก เขาไม่รู้ว่ามีผลร้ายต่อเขา
อย่างไร ขณะที่วิธีการเลี้ยงลูกในตะวันตก ถึงจะมีอิทธิพลของส่ืออิเลกโทรนิก 
แต่น้อยกว่าบ้านเราเยอะ มันจะเป็นข้อตกลงร่วมของสังคม ว่าเราจะไม่ซื้อแทบเล็ต
ให้ลูกเล็กๆ แน่นอน จนกว่าจะเข้าโรงเรียนหรือวัยรุ่น ไม่มีการใช้โทรศัพท์มือถือใน
โรงเรียนแน่นอน โรงเรียนอนุบาลไม่มีคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน เป็นระบบสังคมที่
ช่วยให้การศึกษา ท�าให้พ่อแม่สามารถจะเรียนรู้ ขณะเดียวกัน เขามีเวลากับลูก
มากกว่า เพราะไม่ต้องท�าโอทีทุกวันเหมือนกับพ่อแม่ของไทย ถ้าครอบครัวเขา
แหว่งกลาง ก่อนจะแยกทางกัน เขามีกฎระเบียบว่าต้องไป Counseling ก่อน 
คุณต้องเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่เข้าใจ ครอบครัวแหว่งกลางเขาไม่มี
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เพราะฉะนัน้ หนึง่ ผมคดิว่า พ่อแม่อยูภ่ายใต้การเปลีย่นแปลงทีโ่หดร้ายกบั
เขามาก ขณะเดียวกัน สถาบันทางสังคมของเราล้มเหลว ที่จริงภายใต้ภาวการณ์
ที่พ่อแม่แย่ขนาดนี้ ยิ่งต้องการสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งมากขึ้นที่ช่วยค�้าจุน ถ้าเรา
เทยีบกบัพ่อแม่ในสงัคมทีพ่ฒันาแล้ว การกดดนัมน้ีอยกว่าเราเยอะ และเขามสีถาบัน
ทางสังคมที่มีความสามารถมากกว่ามาก ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสื่อ ศูนย์เด็กเล็ก 
โรงเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับโรงเรียน ศูนย์เรียนรู้ที่สามารถท�าให้เด็ก
เข้าไปเรียนรู้ได้ ให้เด็กเกิดประสบการณ์ มีมากกว่าเราเยอะ เพราะฉะนั้น สังคมจะ
วิกฤตหนักขึ้นเรื่อยๆ เพราะส่วนที่ท�าให้แย่กับส่วนที่จะเข้ามาสนับสนุนแย่หนักกว่า 
และมีน้อยกว่า ถ้าเรามองในแง่นี้ ผมเสนอปิดท้ายสองประเด็นว่า

หนึ่ง การเปลี่ยนแปลงแบบนี้ต้องการการเข้าหาคนละแบบ ผมคิดว่าคน
ที่มีประสบการณ์การเรียนรู้คนละแบบ ก็ต้องการ semantic คนละแบบ อย่างพวก
เราคงจะรูว่้า ภาษาทีพ่ดูในวนันี ้ ถ้าไปพดูกบัคนอกีกลุม่หนึง่ เขาคงไม่สามารถเข้าถงึ
สิง่ที่เราอยากให้เขาเรียนรู้ได้แน่ แต่มีการพูดอีกหลายภาษา หลายวิธี ที่จะเข้าหาได้ 
สมมุติว่าคนที่ลูกติดเกมไปแล้ว เจ็บป่วยแล้ว คนที่ไม่ทันได้ตระหนักถึงภัย คนที่อยู่
ในภาวะยากล�าบาก สามสี่กลุ ่มนี้อาจจะต้องการค�าอธิบาย หรือการท�าให้เกิด 
ความตระหนักแตกต่างกัน รวมถึงการท�าให้เขาเข้าใจด้วย เราพูดส่ิงเดียวกันอาจจะ
ใช้ภาษาอย่างเช่น บางคนอาจจะใช้เลี้ยงลูกให้มีกติกา บางคนใช้ศาสนาในการพูดถึง
วิธีการเลี้ยงดูลูก บางคนใช้จิตวิทยา บางคนใช้เบรนเบสเลิร์นนิ่ง (Brain Based 
Learning) ในการอธบิายการพฒันาเดก็ ผมคดิว่า การมคีวามหลากหลายในการอธบิาย
ให้กับแต่ละกลุ่มที่สนใจแตกต่างกัน ที่จริง semantic จะดีขึ้น ถ้ามันสอดคล้องกับ 
episodic ของเขา ซึ่งอาจจะเป็นครูส�าคัญในประเด็นที่หนึ่ง
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ประเด็นที่สอง ผมคิดว่า หัวใจส�าคัญต้องกลับไปรีวิวเรื่องโครงสร้างทาง
สังคมที่จะต้องแก้ เพราะถ้าปฏิรูปการศึกษาไม่ส�าเร็จ เราปฏิรูประบบการท�างาน
ไม่ส�าเร็จ คงล�าบากเหมือนกัน ขณะนี้ หลายโรงงานเริ่มสนใจ Happy workplace 
เขาเริ่มส�านึกว่า การที่เขายอมจ่ายเงินให้คน แลกกับการที่ทุกคนต้องการโอที 
เป็นการสร้างปัญหาให้กบัสงัคมมากขนาดไหน เขาอาจจะต้องเริม่คดิว่า ถ้าเขาจะท�า 
Happy workplace จะต้องมี Happy family อยู่ด้วย เขาจะสื่อสารให้คนในองค์กร
ของเขากลับไปมี Happy family กับลูกแต่ละวัยที่มีความต้องการแตกต่างกันได้
อย่างไร คงไม่ใช่แค่ความปรารถนาดีของบริษัท อาจจะเริ่มต้นได้ แต่ที่สุดแล้วต้อง
เป็นข้อตกลงร่วมกนัของสงัคม ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งระบบการศกึษา ระบบการว่าจ้างงาน 
การดูแลคนในด้านสวัสดิการสังคม เมื่อครอบครัวจะต้องเลี้ยงเดี่ยวหรือแหว่งกลาง 
ซึ่งคนเหล่านี้เมื่อได้รับการดูแลที่เข้าไปสมดุลในจุดที่ขาดไป เขาจะมีโอกาสที่ได้รับ
การพัฒนาที่ดีขึ้น 

แต่ในที่สุด ผมพบอย่างเดียวกับที่หลายๆ คนพบ ว่าถ้าคนเราเข้าใจเรื่อง
การพัฒนาจิตในส่วนลึก มันแก้ปัญหาเกือบทั้งหมดได้ เพราะพอจิตสงบ ด้วยจิตที่
สงบ มั่นคง สมดุล ตัวมันเองเป็นการแก้ปัญหาที่เป็นต้นเหตุด้วย คือความเครียด 
ความว้าวุ่น ที่สะสมในจิตของเขา และตัวมันเองแก้ปัญหาในปัจจุบันด้วย ท�าให้เขา
สามารถปฏสิมัพนัธ์กบัสิง่ต่างๆ ได้อย่างมสีตแิละปล่อยวาง เพราะฉะนัน้ ตวัมนัเอง
ช่วยได้มาก แต่ว่าคนเราจะเคลื่อนไปถึงจุดนั้นได้ อาจจะมีความเป็นไปเป็นมาที่
หลากหลาย

ยศพร: สวสัดคีรบั ผม ยศพร (ปัญจมะวตั) เป็นพนกังานบรษิทัในเครอืเอสซจีี 
ขอพูดนิดหนึ่งในมุมมองของครอบครัวที่ท�างานทั้งสามีและภรรยา เป็นพ่อของลูก
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วัยสองขวบ ท�างานหกวันต่อสัปดาห์ มีวันว่างคือวันอาทิตย์ โชคดีที่คุณพ่อคุณแม่
ช่วยเลี้ยงด้วย ผมโชคดีที่ถูกดึงเข้ามาในวงการนี้และได้รู้จักกับอาใหญ่ ก่อนหน้า
จะมีลูก ผมไม่เคยสนใจเรื่องพวกนี้เลยแม้แต่นิดเดียว พอเรามีลูก เราก็มุ่งอยากจะ
พัฒนาลูก เผอิญพอมีลูก เราจะมีคลับทางเฟซบุ๊กที่เป็นรวมตัวของพ่อแม่ที่ลูกเกิด
ในเดอืนนัน้ ตอนแรกจับกลุม่กนัเฉยๆ พอลกูเริม่โต ผมมคีวามคดิว่าผมจะพฒันาลกู 
เหมอืนความคดิพ่อแม่ทัว่ไปในสมยันี ้ อย่าไปว่าเดก็ยคุใหม่ส�าเรจ็รปูเลยครบั พ่อแม่
รุ่นเดียวกับผมก็ต้องการความส�าเร็จรูปด้วยเหมือนกัน ด้วยเหตุที่ว่าเราต้องท�างาน
หกวันต่อสัปดาห์ สิ่งที่เราจะพึ่งได้คือโรงเรียน แต่อย่างที่อาใหญ่บอก โรงเรียนใน
ประเทศไทยพึง่ไม่ได้ครบั เพราะประสบการณ์จากทีเ่ราเรยีนมาเอง ค�าหยาบคายได้
จากโรงเรียนล้วนๆ เนื่องจากที่บ้านไม่มีใครสอนค�าหยาบคายหรอกครับ แต่เราไป
เรียนรู้สิ่งเลวร้ายที่ พ่อแม่ยุคใหม่ไม่ใช่ไม่กระตือรือร้นที่จะหาส่ิงดีๆ ให้กับลูก แต่
โรงเรียนที่สอนให้เด็กเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือค้นพบศักยภาพของตัวเอง มันไม่มี 
หายากมาก หรือแพงมาก พ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกมีศักยภาพเต็มที่ในตัวเขาเอง 
แต่เนื่องจากความไม่รู้ แต่ผมโชคดีที่ได้มาเรียนกับอาใหญ่ และท�าให้ผมรู้บางอย่าง 
ท�าให้ผมเปลี่ยนทัศนคติ ที่ว่าจะให้ลูกเป็นผู้เก่งเลิศทางวิชาการ ณ วันนี้ ถ้าลูกผม
เรียนไม่จบปริญญาตรี แต่ว่าเขาสามารถเลี้ยงชีพได้ และมีความสุข ผมก็พอใจแล้ว

จากทีผ่มท�าคลบัในเฟซบุก๊ ผมปรารถนาดอียากให้คนอืน่รูต้าม ทกุคนต้องการ
จะพฒันาลกูอยูแ่ล้ว ผมจึงเอาไปเล่าให้เขาฟัง บางคนกเ็หน็ตาม แต่กลายเป็นว่าพอ
รูม้ากแล้วทกุข์หนกัอกี ฉนัจะหาโรงเรยีนเหล่านีท้ีไ่หน ฉนัจะท�าอย่างไร ในความคดิ
ของผม คงต้องเอาลกูเรยีนในโรงเรยีนในระบบ เพราะไม่มทีางเลอืก แต่ใช้เวลาเสาร์
อาทิตย์ พาลูกไปมีประสบการณ์ และคิดใหม่ว่าการเรียนในระบบคือการเรียนรู้อีก
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แบบหนึ่ง อาจจะยากในการแก้ไขบางอย่าง เพราะห้าวันลูกเราไปอยู่กับเด็กที่อาจ
จะโดนตามใจจากครอบครวั อุม้แบบทีอ่าจารย์บอกว่า พ่อแม่เลีย้งดอูย่างทะนุถนอม 
ไม่ต้องดิ้นรนเลย ซึ่งจะมีอุปนิสัยอีกแบบหนึ่ง ซึ่งผมเห็นมาแล้วจากหลานวัยสี่ขวบ 
ซึ่งไปเรียนโรงเรียนในระบบ ท�าให้ผมได้เห็นพฤติกรรม พอดีพ่อแม่เป็นคนยุคใหม่
ที่วันๆ ก้มหน้าเขี่ยเล่นแทบเล็ต สมาร์ตโฟน แล้วให้ลูกเล่นไป พอลูกร้องไห้งอแง 
คุณพ่อจะกลับไปใช้เหตุผลทุกอย่างโดยไม่ได้ไปดูแลจิตใจของลูกเลย ผมเห็นเลยว่า
หลานผมต้องการความรักมากๆ เหมือนขาดไป พยายามจะเรียกร้อง แต่มันเป็น
กลไกที่เกิดจากพ่อแม่ แต่พ่อแม่ไม่รู้จะสอนอย่างไร เพราะเขาไม่รู้เรื่องพวกนี้

เรือ่งจติใจไม่มทีีไ่หนสอน ผมมารูต้อนจะอายสุามสบิห้าแล้ว และผมค่อนข้าง
โชคด ีท�าให้ผมทะลปุรโุปร่งระดบัหนึง่ และจะพยายามท�าให้คนอืน่รูต้ามด้วย เพราะ
เห็นว่าเป็นประโยชน์ แต่ขอฝากไว้นิดหนึ่งว่า ผมอยากได้โรงเรียนที่เราไปฝากลูกให้
เขาได้ ไม่ใช่ว่าไม่อยากท�า แต่เนือ่งจากบรบิทในแต่ละครอบครวัไม่เท่ากนั ถ้าใครมี
โอกาสดีหน่อย มีกิจการที่ลูกโตมามีกินแน่ๆ ถือว่าโชคดี ถ้าได้ท�าแนวอันสกูลล่ิง 
(unschooling) ฝากด้วยครับ

พระชายกลาง: เจริญพร อาจารย์ใหญ่และทุกท่าน อาตมาจะแบ่ง 
ประสบการณ์เล็กๆ เกี่ยวกับเด็กโดยตรง อาตมาเชื่อว่าการให้เวลากับเด็กเป็น
เรื่องใหญ่สดุในการสร้างผูน้�า ครัง้หนึง่ท่านพทุธทาสตอบค�าถามว่า จะฝากความหวงั
ไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างไร ท่านบอกว่าให้เลิก เอะอะก็จะไปพึ่งศาลหลักเมือง 
พระสยามเทวาธิราช ท่านบอกว่าผู้น�ารุ่นใหม่ๆ นั่นแหละเป็นหลักเมืองของแท้ 
บูชาไว้ให้ดี ดูแลเด็กๆ ไว้ให้ดี
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อาตมาไปคุยกับนักเรียนที่โตหน่อย พระจะตั้งค�าถามเชยๆ ว่า สัตว์เดรัจฉาน
กับมนุษย์ต่างกันอย่างไร เขาตอบกันหลากหลายนะ สรุปของเด็กคนหนึ่งซึ่งคมมาก 
สัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์ที่เลี้ยงด้วยนม แต่มนุษย์เป็นสัตว์ที่เล้ียงลูกด้วยเงิน เช้าพ่อ
ก็วางไว้ให้ ไม่พอแม่ก็โอนไปให้ ท�าบัตรเครดิตเสริมให้ วันหนึ่งโรงเรียนแจ้งมาว่า 
ลูกอยู่ที่โรงพัก ลูกไปลวนลามไปจับต้องสุภาพสตรีเขา สิ่งที่แม่ถามคือใช้เงินเท่าไหร่ 
ปิดปากผู้เสียหาย วิ่งเต้นต�ารวจ วิ่งเต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เห็นแก่อนาคตเด็ก 
ไม่มีการลงบันทึกประจ�าวัน ต่อมาหนักเลย ล่วงละเมิดทางเพศ ส่ิงที่พ่อถามคือ 
ผู้เสียหายเป็นใครและเท่าไหร่ วิ่งเต้นกับกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่สามมีโทรศัพท์
มาบอกว่า ลูกมีเรื่องใหญ่แล้ว สิ่งแรกที่พ่อแม่ถามพร้อมกันคือ ต้องใช้เงินเท่าไหร่ 
บอกต้องไปถามวัดว่าเขาคิดค่าโลงค่าศาลาเท่าไหร่ เพราะลูกถูกยิงตายไปแล้ว สรุป
คือที่เลี้ยงด้วยเงินมาตลอดอันตรายมาก พ่อแม่ต้องกลับหลังหันกันหน่อย ต้อง
เลี้ยงลูกด้วยธรรม

สอง อาตมาเห็นการถกเถียงของพ่อแม่ลูก อาตมาสอนที่โรงเรียนทอสีมา 
ห้าปี ทุกวันพระ สิ่งหนึ่งที่ประทับใจมาก เด็กทุกคนจะได้รับการบอกกล่าวว่า 
เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวด้วย การกระท�าของเธอเม่ือสักครู่หรือท�ามาแล้ว 
ไม่ได้กระทบเธอคนเดียว ชื่อเสียง ทรัพย์สินเงินทอง ร่างกาย มีผลต่อคนอ่ืนหมด 
คุณจอดรถผิดกฎหมายไม่ได้แค่ถูกใบส่ัง แต่อาจจะมีคนได้รับอุบัติเหตุ ล้มตาย
เสียหายได้เยอะแยะ เขาสรุปว่าอย่างนี้ครับ

เดก็เลก็ ปัญหาการดแูลเดก็ประมาณเจด็ขวบ ไทยคลอด พม่าเลีย้ง กะเหรีย่ง
ปลกูฝัง ฝรัง่อบรม ไทยคลอดเพราะแม่เป็นคนไทย พอคลอดแล้ว เป็นคนรวยเลยมี
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คนใช้นานาชาติ มีกะเหรี่ยง ลาว เขมร เพียบเลย ลาวพม่าเลี้ยง กะเหรี่ยงปลูกฝัง 
แม่มาวิ่งเข้าไปอยู่หลังคนเลี้ยง เพราะนึกว่าแม่เป็นคนแปลกหน้า แม่บอกว่าอีกสัก
หน่อย แม่จะลาออกจากธนาคารมาเลี้ยงดูลูก ปรากฏว่าถูกโปรโมทขึ้นต�าแหน่งที่
สูงขึ้น เลยต้องเอาลูกเข้าโรงเรียนนานาชาติ ไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะ แต่สะท้อนว่าแม่
ห่างลูกมากเลย

มีข้อเสนอว่า เราน่าจะย้อนกลบัตกลงกนัในพ่อแม่ทัง้หลายว่า ให้ลกูมโีอกาส
อยู่กับพ่อแม่มากกว่ากระบวนการที่อาตมาพูดมา เด็กถามพ่อแม่ว่าเม่ือไหร่ปฏิทิน
จะเป็นสแีดงหมด อาทติย์หนึง่มแีดงอยูว่นัเดยีวทีเ่ขาจะได้กอดพ่อหอมแก้มแม่ พ่อแม่
จะต้องไปท�าให้ปฏิทินมีสีแดงมากกว่านี้

สุดท้าย อายุท่านทั้งหลายอาจจะดูเรื่อง น�้าพุ ที่ลูกพยายามจะบอกแม่ครับ 
แต่ถูกเบรกทุกครั้งว่าแม่มีประชุม พ่อครับผม พ่อมีเรื่องด่วน แม่ครับผม แม่มี
งานเลี้ยง เอาเงินไป ทุกอย่างไปจัดการเอง จนสุดท้าย ไม่ยอมให้แม่เบรกอีกแล้ว 
แม่ครับผมติดยา ท�าให้แม่เป็นลม ซึ่งเป็นเรื่องจริง

อาตมาอยู่กับโรงเรียนที่มีเด็กโต ทุกวันพูดกันอยู่เรื่องสามล้อม ให้ที่บ้าน
ล้อมรัก ปรากฏว่า พ่อกินเหล้า แม่เล่นไพ่ แม่ด่าพ่อ พ่อใช้ก�าลังกับแม่ ไม่ใช่เสียง
อย่างเดยีว เดก็โดนลกูหลงฝ่าเท้าฝ่ามอืมาด้วย บ้านล้อมรกัไม่ส�าเรจ็ ส่งลกูไปโรงเรียน
ล้อมรั้ว มีความหวังว่ารั้วของโรงเรียนจะท�าให้ลูกเป็นเด็กดี นักวิทยาศาสตร์บอกว่า 
มีแต่คนโง่เท่านั้นที่เชื่อว่าทดลองด้วยวิธีเดิมๆ แล้วผลจะแตกต่าง พ่อแม่หลายคน
ถีบลูกเข้าโรงเรียน ไม่ได้จูงเข้าไป มันเป็นภาระ พอเดือนเมษายน พ่อแม่จะจูงลูกมา
หลอกพระ เพราะลูกติดเกมหนัก คิดว่าผ้าเหลืองจะท�าให้เด็กกลับไปเป็นคนละคน 
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หามิได้ อาการขนาดนั้น ไม่บอกความจริงกับพระเลย มีปัญหาหมด ปรากฏว่า 
ล้อมรั้วไม่ส�าเร็จอีก สุดท้ายต้องล้อมจับ เป็นเรื่องต�ารวจต้องส่งบ้านมุทิตา กรุณา 
อุเบกขา กระบวนการที่เราสร้าง ครม. (คนรุ่นใหม่) ไม่ส�าเร็จ จนสิงคโปร์ไปบอกว่า 
เด็กไทยห้าคนแลกเด็กสิงคโปร์คนเดียวเขาไม่เอา

อาตมาฝากไว้ว่า พระพุทธเจ้าตรัสไว้เรื่องโพธิ เกิดมาเด็กมีความต่ืนรู้อยู่
ในใจแล้ว แต่ไม่ได้น�ามาใช้ อาตมาไปอสีาน ขอสอนเดก็ 45 นาท ีพระคณุเจ้า โรงเรยีน
ไม่มเีวลาให้พระสอน ท�าไมล่ะ ไม่มงีบประมาณหรอื อาตมาไม่ใช่พระรบัจ้าง แต่เป็น
พระแจก ใครถวายมาคืนหมด ที่นี่ไม่เคยนิมนต์พระมาเลย แต่เวลาคอนเสิร์ตมา 
รับหมด แต่เสียดายที่ไม่สามารถถวายเวลาพระคุณเจ้าสัก 15 นาที เราเคยเสนอว่า 
ถ้าเด็กได้ใช้เวลาสักห้านาทีก่อนจะเรียนพละ เรียนวิชาอะไร ปรากฏว่าเด็กมีเวลา
ไม่พอ ไม่มีเวลาห้านาที

เลยถามคุณแม่ว่า โยมอาบน�้าใช้เวลากี่นาที โยมเคยช�าระล้างจิตใจสัก
ห้านาทีไหม เปล่าเลยครับ เสื้อผ้าหน้าผม ถ้าไม่พร้อมไม่ออกมาประชุมเด็ดขาด 
แปลว่าใจไม่พร้อม เสนอว่าให้เอาเด็กมา ตั้งเวลาที่เขาช�าระล้างร่างกาย แล้วมาตั้ง
เวลาช�าระใจด้วย เขาบอกว่าลูกเขาวิ่งผ่านน�้าห้านาที บอกว่าถ้าอย่างนั้นส่งมาให้
อาจารย์ห้านาที ไม่เกินนั้นเด็ดขาด นักปราชญ์จะกลายเป็นนักเปรต ถ้าเทศน์
เกินเวลา อีกคนมีลูกสาว ใช้เวลาอยู่ในห้องน�้าหนึ่งชั่วโมง ถ้าอย่างนั้นตั้งเวลาเท่ากัน 
เราจะมาช�าระเวลาเท่ากัน เชื่อว่าเราจะส่งคืนให้ประเทศชาติและคุณพ่อแม่คุณแม่
ได้ในที่สุด
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อดิศร: ขอบพระคุณครับ เราคงจะพักสัก 15 นาที มีหลายๆ ประเด็นที่พูด
ถึงกัน เราเริ่มจะมองเห็นปลายทางที่เราจะอยากจะพาไป แต่ค�าถามที่หลายท่านพูด
ถึง คือเราจะสร้างเบ้าหลอมได้อย่างไรบ้าง วันนี้ เรามีคนรุ่นใหม่มาเยอะมากเลยนะ
ครับ ผมอยากได้ยินเสียงของคนรุ่นใหม่ด้วยเหมือนกัน ขอบคุณครับ

พักเบรก 15 นาที

อดิศร: ภาคเช้า เราได้ฟังคุณวิศิษฐ์ วังวิญญู บอกเล่าถึงเรื่องสมุทัยหรือ
สาเหตขุองการทีเ่ยาวชนรุน่ใหม่ ว่าท�าไมถงึได้รูส้กึว่า เขาก�าลงัมปัีญหาอยู ่แต่ปัญหา
ไม่ได้อยูท่ีต่วัเขาเอง แต่เป็นสิง่แวดล้อม ตวัเราเองเป็นส่วนหนึง่ของการสร้างปัญหา
ให้กบัพวกเขา การย้อนกลบัมามองตวัเองเป็นหลกั แทนทีจ่ะไปแก้ไขเยาวชนเป็นสิง่
ส�าคญัมาก หลายท่านได้แบ่งปันประสบการณ์ตรงและความคดิเหน็ มปีระสบการณ์
ของคณุพ่อคณุแม่ มปีระสบการณ์ของคนท�างาน จากหลากหลายภาคส่วนทีท่�างาน
กับคนรุ่นใหม่ มีพระอาจารย์ที่บอกเล่าประสบการณ์สอนในโรงเรียนและการดูแล
คนรุน่ใหม่ และคณุหมอยงยทุธบอกว่า การเลีย้งดเูดก็ไม่ควรคดิแบบเหมารวม เพราะ
มีบริบทที่หลากหลาย ช่วงที่สอง คุณวิศิษฐ์จะกลับมาพูดคุยกับพวกเราอีกครั้งหนึ่ง 
หลังจากนั้น จะเปิดเวทีก่อนพักรับประทานอาหาร

วิศิษฐ์: ขยักที่สอง ผมอยากจะพูดเรื่องเส้นทาง จะท�าอย่างไร แต่อยากจะ
เริ่มจากเปิดโอกาสให้เราได้รับรู้เรื่องหนึ่ง มีลูกศิษย์ผมอันเกิดจากอุบัติเหตุหนึ่ง คือ
เส้นทางชีวิตเขาไม่น่าจะมาเจอผมนะครับ คุณแม่คุณพ่อเป็นหมอทั้งคู่ สถานภาพ
ทางบ้านทางสังคมก็ดี แต่ว่ามีอุบัติเหตุในการเลี้ยงลูก เด็กหนุ่มคนนี้ช่ือ ต้อง หรือ
ภัทระ กิตติมานนท์ เขาไปติดยาไอซ์อยู่สามปี ต้องจะเป็นประจักษ์พยาน เพื่อเราจะ
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มาดูเรื่องมรรคกันต่อไป ต้องอาจจะเป็นตัวอย่างของนิโรธให้พวกเราได้ใคร่ครวญ
ก็เป็นได้ เชิญครับ

ภัทระ กิตติมานนท์: ตื่นเต้นนะครับ ไม่คิดว่าจะถูกเรียกขึ้นมา ที่มาครั้งนี้ 
มาเป็นกองเชยีร์ให้ลงุเฉยๆ พดูเรือ่งคนรุน่ใหม่ คงเล่าเรือ่งตวัเอง อย่างทีล่งุบอกว่า 
พ่อแม่ผมเป็นหมอทัง้คู ่ ดงัเช่นเรือ่งทีพ่ระอาจารย์เล่าเรือ่ง บ้านผมแปลกนะ พ่อแม่
รักผมมาก แต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไร คงเป็นหลายๆ เรื่อง คงเป็นการเลี้ยงดูตอนเด็กๆ 
ที่ลุงบอกว่า พอขึ้นประถมเหมือนเราถูกผลักให้เป็นผู้ใหญ่ จากอาการสนิทสนมเล่น
กันตอนเด็กๆ พ่อเคยพาขี่คอ เกาพุงเล่นกัน พอขึ้นประถมปุ๊บ หายหมด แล้วพ่อจะ
ไปสนิทกับน้องสาวแทน เพราะน้องอ่อนกว่าผมสองปี พอถึงประถม เรื่องเหตุผล
เริม่มา เรือ่งการเรยีนกม็าเป็นงาน ผมเป็นเดก็เรยีนนะ เป็นเดก็เรยีบร้อย ตัง้ใจเรยีน 
สอบได้เกรดสี่ตลอด

ใช้ชวีติตามกรอบมาเรือ่ยๆ จนถงึช่วง ม.ปลาย มนัพลกิหน้ามอืเป็นหลงัมอืเลย 
ตอนแรกเริ่มจากย้ายโรงเรียน เริ่มโดดเรียน เวลาไปสอบก็ลอกเพื่อน ยังผ่านมา
ได้ตลอด ตอนเย็นก็กินเหล้า หนักขึ้นเรื่อยๆ ม.สี่ ห้า หก ไปเที่ยวกับเพื่อนทุกคืน 
ตอนเช้ามาเข้าเรยีน ช่วงทีห่นกัสดุมาเข้าโรงเรยีนตอนเทีย่ง ออกจากโรงเรยีนบ่ายโมง 
พ่อแม่คงเลี้ยงด้วยเงินระดับหนึ่ง ผมมีรถขับตั้งแต่ ม.ปลาย จะขับรถมาจอดข้างตึก 
แล้วปีนเข้า ตรงดิ่งไปห้องน�้าชาย ไปเจอเพื่อนๆ นัดกันว่าเย็นนี้จะไปกินที่ไหน 
บ่ายโมงปุ๊บก็โดดออก เป็นอย่างนี้มาเรื่อยจนถึงช่วง ม.6 ไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้าย 
ผมสอบตรงติด เลยไม่ได้เอนทรานซ์ ได้หยุดยาว ปิดเทอมหกเดือน
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พอกินเหล้าถึงจุดอิ่มตัว เราก็เริ่มหาอะไรที่เข้มข้นขึ้น เริ่มจากคืนหนึ่ง 
เพื่อนชวนไปกินยาอี ตอนนั้น ไม่รู้ว่าเพื่อนพาไปเสพยานะ เพื่อนแค่บอกว่าจ่าย
พันหนึ่งมีปาร์ตี้มันมาก เราไม่รู้เพราะเราเที่ยวกันทุกคืน เพื่อนพาไปลึกลับซับซ้อน
มาก อย่างกับโรงแรมร้าง ขึ้นไปอยู่บนห้อง ตกใจ เจอรุ่นพี่คนหนึ่ง แก่กว่าผมเยอะ 
ถอดเสื้อผ้า ผมเผ้ากระเซอะกระเซิง เสพยาบ้าอยู่ ตอนนั้น เขาไม่บอกอะไร เอ็งนั่ง
รอตรงนั้นแหละ เดี๋ยวมา ในใจคิดกลัวนะ งงเหมือนกันว่า เรามาท�าอะไรตรงนี้วะ 
โคตรน่ากลวั พีค่นนีเ้หมอืนเหน็ในข่าวเลย ทีปี่นเสา สไตล์นัน้เลย แล้วเรามาท�าอะไร 
แต่ก็อยู่ แล้วเขาก็เอายามาให้ ก็กิน อย่างที่เขาบอกว่ามันมันกว่า ก็มันกว่าจริงๆ คืน
นัน้กป็าร์ตีก้นัทัง้คนื เสรจ็ปุบ๊ตอนเช้า เพือ่นกเ็อายาไอซ์มาให้เสพต่อ แล้วแปลกมาก 
ตอนเสพยาอีเข้าไป รุ่นพี่ที่ดูน่ากลัวมากๆ ชีวิตปกติเราจะไม่ยุ่งด้วย เรากอดคอเล่น
กับเขาได้เหมือนเป็นพี่น้องเลย เป็นความรู้สึกที่ในชีวิตปกติหาไม่ได้ พอยาไอซ์
เหมือนกัน กับเพื่อนที่เราคิดว่าสนิทแล้ว คุยได้ทุกเรื่อง พอเสพยาไอซ์เข้าไป มันเกิด
บทสนทนาที่ออกมาจากใจจริงๆ แล้วเรารู้สึกว่า เราได้ความสนิทสนมที่ไม่เคยได้
มาก่อน เลยติดยาสามปี

ผมว่ายาเสพติดเป็นอย่างนี้ทั้งนั้น มันทดแทนบางอย่างที่เราหาไม่ได้ในตอน
ที่เราไม่เมา อย่างตอนเสพยาไอซ์ ความมั่นใจในตัวเองมาเยอะกว่าเหล้า เรามั่นใจ
เลยว่า ทุกคนที่เราเจอ เราเชื่อว่าเราท�าให้เขารักเราได้หมด เราเช่ือว่า ครู อาจารย์ 
เพื่อนคนใหม่ พอเสพยาไอซ์เข้าไป มันสิ้นสงสัยเลยว่า มันจะยอมรับเราไหม มัน
ยอมรับเราแน่นอน ตรงนี้แหละที่ท�าให้ติด และช่วงนั้น ผมก็เข้ามาอยู่กรุงเทพฯ ด้วย 
วงที่เสพยาท�าเป็นระบบมากเลย มีรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องอย่างดี คอยหาทรัพยากรให้ 
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พอย้ายจากต่างจังหวัด เอามาฝากให้สาขาย่อยในกรุงเทพฯ ดูแลต่อ ได้รุ่นพี่หนึ่งคน 
ก็ใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้น ไม่ได้เรียนหรอกครับ แต่ยังสอบผ่านมาได้ตลอด

ทีห่นกัสดุคอื ช่วงปลายๆ ปีทีส่อง ผมมแีฟนเป็นเอเยนต์ ตอนนัน้ เสพเป็น
ชีวิตจิตใจ วันๆ เสพยาอย่างเดียว แต่พอจุดหนึ่ง มารู้ตัวอีกที เหมือนต่ืน เรางง
มากว่าชีวิตเรามาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร ตอนนั้น ชีวิตแย่สุดๆ กับพ่อแม่ไม่รู้สึกถึง
ความผูกพันกันเลย เขาด่าเขาว่า เขาร้องไห้เสียใจ ลึกๆ แล้วคงรู้สึกผิด แต่ ณ ตอน
นั้นมันชินชา เหมือนบาปมากเลย จริงๆ แล้วหลอกเงินแม่มาเยอะมากๆ มาซื้อยา 
ข้าวของจ�าน�าหมดห้อง พอมาตื่นอีกที งงมาก มองไปที่ห้องไม่มีอะไรเลย พ่อก็โทร
มาด่าทุกวัน โทรศัพท์พ่อมาเป็นอะไรที่อึดอัดมากๆ พ่อจะเอาแม่มาว่า แม่ร้องไห้
เรื่องต้องทุกคืน แล้วเวลามีคนมาคุยกับแกเรื่องลูกชาย แกจะบอกว่าแกเสียลูกชาย
ไปแล้วในช่วง ม.ปลาย คือช่วงหนักๆ เหมือนพ่อมองว่า ไอ้นี่เป็นใครก็ไม่รู้ แล้วก็คุย
กันไม่ได้เลย เรียนก็คงเรียนต่อไม่ได้แล้ว เพราะเราดร็อปจนไม่รู้จะดร็อปอย่างไร

ตอนนั้นแหละที่หนักสุด ความรู้สึกที่เสพแล้วหวานๆ หอมหวาน รู้สึกดี
เหมือนตอนเสพแรกๆ ช่วงหลังไม่มีความรู้สึกนั้นแล้ว แต่เราเลิกเสพไม่ได้ เพราะถ้า
ไม่เสพเราจะตื่นขึ้นมาท�าอะไรไม่ได้เลย จะนอนตลอดเวลา ตอนนั้น ทางตันของ
ตัวเองและที่บ้าน โชคดีที่ต�ารวจจับได้ และมาคุยกับพ่อ มาถามพ่อว่า จะให้ต�ารวจ
ช่วยหรือจะจัดการกันเอง พ่อเลยมาหา วันสุดท้าย เหมือนหนังสือจบบทเลยนะ 
แปลกมาก ตอนนั้น แฟนที่เป็นเอเยนต์ก็เสพมากจนเริ่มหลอน เลยเลิกกับผมคืนนั้น 
แฟนเลิกกันตอนเที่ยงคืน พ่อมาตอนตีห้า และบอกว่าพ่อรู้แล้วว่าลูกติดยา แกไม่ให้
ทางเลือกอะไรมาก แกบอกว่าจะให้พ่อจับส่งต�ารวจหรือจะไปอยู่กับอาจารย์คนหนึ่ง
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ที่เชียงราย ตอนนั้น ผมไม่รู้จักลุงเลยนะ ตอนแรกนึกว่าลุงเป็นอาจารย์หมอด้วยซ�้า 
เพราะพ่อผมมีแต่วงการหมอ ก็คงไม่มีทางเลือก เราคงไม่อยากอยู่กับต�ารวจหรอก 
เลยเลอืกอาจารย์แล้วกนั ตอนเช้าเดนิทางไปเชยีงรายเจอลงุ พอมาเจอลงุ เออผมว่า 
อันหนึ่งที่ส�าคัญมากๆ คือ ผมว่าเด็กหรือวัยรุ่นอย่างผม ไม่ได้ต้องการแค่พ่อแม่ คือ
พ่อแม่ที่เข้าใจก็ดีระดับหนึ่ง แต่อาจจะมีบางช่วงชีวิตที่เราต้องการครูมากๆ ต้องการ
ผู้ใหญ่อีกคนมากๆ ผมไม่รู้ว่า ถ้าผมไม่ได้มาเจอลุง และพ่อผมเปลี่ยนตัวเองเป็น
คนใหม่เต็มที่เลย ผมไม่รู้ว่าผมจะกู้คืนได้แค่ไหน แต่พอเจอลุงเหมือนมีความใหม่
เข้ามาด้วย

ไปเชยีงรายตอนนัน้ มร้ีานหนงัสอืชือ่ร้านห้องนัง่เล่น เข้าไปแบบไม่รูเ้รือ่งรูร้าว 
มาเจอลุงแก่ๆ ผมขาวๆ คนหนึ่ง นั่งอยู่บนหมอนสามเหลี่ยม ตอนนั้นไม่ได้รู้อะไร 
แต่พอเริม่ได้สมัผสัแก รูส้กึว่าแกเป็นผูใ้หญ่ทีแ่ปลก อนัแรกทีผ่มว่าส�าคญัมากๆ คอืว่า
สายตาแกไม่ได้รังเกียจผมเลย และแกไม่ได้มองผมเป็นคนผิดปกติอะไรด้วย จริงๆ 
มันไม่ต้องใช้ค�าพูดเลยนะ ผมว่าเป็นสายตาที่เราได้สัมผัสจริงๆ ว่า ผู้ใหญ่คนนั้นให้
เกียรติเราจริงๆ ในฐานะที่เป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน และทุกครั้งที่พูด แกจะต้ังใจฟัง
ผมมากๆ และไม่ใช่แค่ลุงใหญ่ ในชุมชนจะมีหลายๆ คน ทุกคนจะรับฟังผมจริงๆ 
แล้ววงสนทนาที่เกิดขึ้นตอนนั้น สามเดือนแรกเป็นช่วงที่ดีที่สุดในชีวิตผมเลย คือ
มนัว่าง ภารกิจที่เคยถูกกดดันให้ต้องท�าอะไรต่ออะไร เราก็ปล่อยว่างไปหมด ความ
คาดหวงัของพ่อแม่กพ็งัไปหมดแล้ว เพราะลกูเรยีนไม่จบแน่นอนแล้ว เหมอืนเกดิใหม่ 
ได้ลุงเป็นเหมือนคนท�าคลอด 

เวลาเราพูดแกก็ฟัง แปลก มาอยู่กับลุง บางครั้งเวลาสนทนากัน มันมีความ
รู้สึกเหมือนเราเสพยาคุยกับเพื่อน มันได้ความรู้สึกเหมือนเราเสพยาครั้งแรกๆ แล้ว
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เราตื่นเต้นกับมันมาก คุยกันจากใจจริงๆ พอมาอยู่กับลุง อยู่กับชุมชน บางครั้งเวลา
วงสนทนาจะได้คุณภาพถึงระดับหนึ่ง มันได้ความรู้สึกเดียวกัน และผมเคยบอกลุง
นะว่า ลุงวงแบบนี้เหมือนตอนที่ผมคุยกับเพื่อนตอนเสพยาเลย ได้ความสนิทสนม 
การเลิกยาก็แปลก มันไม่ทรมานเลย มันเลิกได้เหมือนเราไม่เคยติด ผมก็ไม่รู้ว่าเป็น
เพราะอะไร คงจะเหมือนอย่างที่คุณหมอบอกว่า เรามีพลังในการเยียวยาเยอะ 
พอดีมีคนไขให้มันออกมาได้ นั่นเป็นช่วงแรกที่ได้มาอยู่

แล้วเราได้มาเรียนเรื่องพวกน้ี เราได้มาดูว่าที่เราติดยามันมีเหตุ ไม่ใช่อยู่ๆ 
เราไปติด กับพ่อแม่ แกรักผมมากนะ แต่เหมือนเป็นความรักที่ไม่มีท่อเชื่อม ความรัก
ของผมและของพ่อเหมือนอยู่ในตัวแต่ละคน แต่ไม่ส่งถึงกัน วันหนึ่งที่จ�าได้ชัดว่า 
อาจจะติดในใจช่วงแรกๆ คือตอนเด็ก พ่อผมจะท�าโทษด้วยการไม่คุยด้วยเป็นวัน 
ที่ท�าโทษเพราะเราไม่มีเหตุผลไปตอบเขาได้ เขาจะไม่คุยกับเรา ตอนเป็นเด็กๆ มัน
ทรมานกว่าตีอีกนะ เวลาพ่อไม่คุยด้วย เหมือนเขาริบความรักคืน เหมือนเราไม่มี
ตัวตน ตอนเด็กๆ จ�าได้เลยว่า มีช่วงหนึ่ง เราอยู่ในความทุกข์ตรงนั้น แล้วมีช่วงหนึ่ง
ที่เราตัดสินใจจะเลิกทน แล้วเราบอกตัวเองว่าเราไม่แคร์แล้ว ไม่อยากคุยก็ไม่ต้องคุย 
เราดูแลตัวเองได้ ตั้งแต่นั้นสายสัมพันธ์มันขาด แล้วพอเราตัดความเจ็บปวดตรงนั้น 
มันกต็ดัความรกัไปด้วย เราเลยเข้าใจเลยว่า ช่วงทีเ่ราแย่ๆ เขาพดูอะไรกต็าม เราเลย
ชินชา เพราะความสัมพันธ์มันถูกตัดไปตั้งแต่เด็กแล้ว เป็นเรื่องที่มาค้นพบว่า จริงๆ 
แล้วที่เราไปติดยา เพราะยาช่วยให้เราเปิดหัวใจได้ ช่วยให้เราสนิทกับคนได้ แปลก
นะครับ พอเราตัดความสัมพันธ์กับพ่อแม่ มันไม่ได้จบแค่พ่อแม่ มันเลยไปถึง
คนอืน่ๆ ด้วย คอืกบัเพือ่นหรอืใครกต็าม ถงึเราจะกนิเหล้าเฮฮา แต่ลกึๆ เราไม่กล้า
เปิดหัวใจให้เขาเข้ามาสนิทกับเราจริงๆ เพราะเรากลัวเจ็บอีก แล้วยามันช่วย พอ
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ตอนทีม่าอยูก่บัลงุ สภาวะการเชือ่มต่อใจทีม่นัเกดิข้ึนโดยไม่ต้องใช้ยา เราเลยเลกิยา 
เป็นจุดเริ่มต้นให้มาเรียนเรื่องแบบนี้

อยู่กับลุงมาสี่ปีแล้ว ไม่ได้แค่มาเลิกยา ก็มาเรียนรู้วิถีใหม่เลย เรื่องระบบ
โรงเรียน ถึงจะเป็นเด็กเรียนเก่ง แต่เหมือนมีค�าสาปหลายอย่างที่เราถูกสาปมาจาก
โรงเรียนเหมือนกัน คือลุงเป็นนักอ่านนักเขียน แต่ตอนมาอยู่ เราเห็นช่ือหนังสือ
แต่ละเล่ม อ่านภาษาไทยยังอ่านไม่รู้เรื่องเลย คิดว่าตัวเองอ่านไม่ได้แน่นอน แล้ว
ตอนเรยีน ผมไม่เคยอ่านหนงัสอื ค�าสาปมนัอยูก่บัเราว่าอ่านไม่ได้ แต่วนัหนึง่พออยู่
เรยีนรู้แบบนีส้กัพกั ไม่มอีะไรมาก แกแค่มองหน้าเรา แล้วโยนหนงัสอืมาให้เล่มหนึง่ 
ต้องไปอ่านเล่มนี้แล้วมาคุย ลุงจะมีอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ โยนโจทย์ให้ แวบหนึ่งจะรู้สึก
อึดอัด ถูกสั่งการบ้านอีกแล้ว แต่สักพักหนึ่ง พอท�าใจได้ เราอยากจะลองสักต้ัง 
ไปเปิดอ่าน จ�าได้ เล่มแรกที่อ่านคือ รหัสอภิมนุษย์ ของ โจเซฟ จาวอสกี ลองอ่าน 
ไม่รู้ว่าลุงใช้อะไรเลือกเล่มนี้ให้ผม แต่พออ่านแล้ว มันเหมือนเราอ่านชีวิตตัวเองที่
นักปราชญ์ระดับโลกเป็นคนเขียน แล้วมีช่วงที่ดีมากๆ ช่วงหนึ่ง ผมว่าหลายๆ คน
อาจจะเคยมีประสบการณ์แบบนี้ คือเราอ่านหนังสือเสร็จปุ๊บแล้ว ไปท�าอะไรต่อ 
อย่างของผมอ่านเสร็จสักพัก ก็ไปอาบน�้า แล้วเราก็คิดต่อจากหนังสือ พอกลับมา
อ่านหนังสือใหม่ ปรากฏว่าสิ่งที่เราคิด มันมาเขียนอยู่ในหนังสือตอนต่อไปพอดี 
ในคืนแรกอ่านไปครึ่งเล่ม จากที่ไม่เคยอ่านมาก่อน ตรงนี้มันเป็นการปลดค�าสาป
หนึ่งที่ส�าคัญมากๆ เลย คือเรารู้สึกว่า เราอ่านหนังสือยากๆ ได้ ที่เราเบื่อการอ่าน
หนงัสอื ไม่ใช่เพราะไม่มสีตปัิญญา แต่เป็นเพราะหนงัสอืมนัง่ายเกนิไป มนัเป็นต�ารา 
มันเป็น semantic มันไม่มีประสบการณ์ เลยไม่มีเสน่ห์
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จากนั้นก็เริ่มอ่าน สักพักก็เริ่มเขียน ตอนเขียนเป็นช่วงที่ดีอีกช่วงหนึ่ง เวลา
ลุงสอนจะต่างจากครู ที่เวลาเราเขียน ครูจะให้คะแนน แต่เวลาลุงสอน ผมจะเขียน
บทความลงในเฟซบุ๊กสักพันค�า ตอนกลางคืน ตอนเช้า ลุงไม่ได้มาให้คะแนน แต่ลุง
เอาเรื่องที่เราเขียนมาต่อเป็นอีกบทความหนึ่งของแก มันสนุกมาก แล้วผมก็เอา
เรื่องนี้ไปต่อเป็นบทความในตอนกลางคืนอีก ช่วงนั้น มันก็สลับกันไป เต้นร�ากันไป
แบบนี้ ซึ่งมันช่วยผมเยอะมาก ลุงให้เกียรติผมมากที่เอาเรื่องที่ผมเขียนไปเขียนเป็น
ของแก ก็ได้เรื่องการเขียน

อีกช่วงหนึ่งเป็นเรื่องการอ่านภาษาอังกฤษ มีเรื่องความสัมพันธ์กับคนใน
ชุมชนเข้ามาด้วย ช่วงแรกที่ผมเข้ามา เพราะเรื่องของผมมันคงชัด แกก็จะคล้ายๆ 
เป็นศิษย์แถวหน้าของแก แกจะชมผมต่อหน้าผู้คน เราเลยรู้สึกว่าตัวเองเป็นลูกรัก 
แต่พอเวลาผ่านไป มีเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งมา อายุเท่าผมเลย แล้วโปรไฟล์ดีมาก 
จบต่างประเทศ เป็นครูสอนทางเลือก แล้วเรียนรู้เรื่องพวกนี้มาต้ังแต่เด็กๆ ชีวิตที่
เราเพิ่งมาเจอตอนอยู่กับลุง แล้วพอมาถึงปุ๊บ มันขอหนังสือภาษาอังกฤษลุงอ่าน 
และอ่านได้อย่างโคตรไวเลย เล่มหนึ่งเสร็จ มันอ่านต่อๆๆ เราเริ่มเครียดว่า เราจะ
เสียต�าแหน่งศิษย์รักหรือเปล่า มันเป็นตัวกวนอีกตัวที่ถูกโยนมา เราก็สู้กับตัวเองนะ 
บางครั้งถ้าเรายอมลงไปแข่งกับคนที่มาทีหลัง มันเสียฟอร์ม มาคิดว่าเราจะยอมเสีย
ฟอร์ม เราจะคิดเรื่องฟอร์มเยอะไปหรือเราจะเรียนกับมันไหม วันหนึ่ง เลยไปบอก
ลุงว่า ผมขอหนังสือภาษาอังกฤษมาลองอ่านบ้าง เรื่องแรกหนาร้อยหน้าเอง เป็น
อัตชีวประวัติของไดเซต ไตตาโร ซูซูกิ (Daisetz Teitaro Suzuki) เขียนหนังสือเรื่อง
เซน เรื่องแรกก็ดิ้นรนมาก เปิดดิกแทบทุกค�าเลย แต่มันก็เหมือนการอ่านภาษาไทย
และการเขียน พอเริ่มได้ มันก็ต่อเนื่องมาได้ เป็นตัวอย่างหนึ่งของการเรียนรู้แบบนี้ 
แล้วมาฝึกความเป็นกระบวนกรอีก ก็หลากหลายมาก ประมาณนี้ครับ
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วิศิษฐ์: ความจริงเรื่องของต้องมีผลกระทบใจผู้คนมาก เหมือนกับว่าบางคน
คงอยากจะคุยกับต้องมากขึ้น บ่ายๆ เราจะคุยกันอย่างอิสระเสรี ช่วงทานข้าวใคร
สนใจ ดึงตัวเขาไปได้นะครับ

สิ่งที่กรุณาอย่าท�าคือ เอาเด็กติดยามาให้ผม มันไม่ง่าย ต้องเขาโชคดีมากใน
จังหวะที่ดีมาก อีกอันหนึ่ง ซึ่งพิสูจน์ว่างานแบบนี้ท�าได้จริง ผมเคยไปร่วมโครงการ
กบัเทศบาลนครขอนแก่น ซึง่ผมคดิว่าเป็นเทศบาลทีก้่าวหน้าทีส่ดุในประเทศ ในสมยั
นายกชื่อ ต้อง พีรพล พัฒนพีระเดช คือผมไปดูแลโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 
มีนักเรียนสามพันคน ไปคุยกับครู อบรมครู ครูเขาบอกว่ากลุ้มใจเด็กห้องหนึ่ง 
เด็ก ม.สามทับแปด เขาคัดเอาเด็กบ๊วยมารวมกันหมด เด็กไม่เข้าห้องเรียน เวลาจะ
สอนต้องไปตามเก็บมาเรียนจากแถวห้องน�้า ไม่ถือว่าอ่านออกเขียนได้ คณิตศาสตร์
ก็แย่

ผมเป็นคนชอบท�าอะไรแปลกๆ ผมก็ถามว่า เอาไหม ลองดู ผมก็เอาเด็ก
โฮมสกลูสองสามคนทีอ่ายปุระมาณยีส่บิเอด็ยีส่บิสอง ลกูชายผมด้วยคนหนึง่ บอกให้
เด็กโฮมสกูลไปอยู่กับพวกนี้ และผมไม่ได้มีหลักสูตรอะไรนะครับ คุณไปอยู่กับเขา 
ตามศิลปศาสตร์ที่เรียนในส�านักของผม คีย์เวิร์ดอันหนึ่ง คือ มั่ว พอจะเป็นวิชาการ
ได้ไหมครับ บรรดาเด็กโฮมสกูลก็ไปมั่วกับเด็กห้องบ๊วย เป็นองค์ประกอบหนึ่ง มันยัง
มีอีกหลายองค์ประกอบ

อีกองค์ประกอบหนึ่ง ผมเรียนทางเทศบาลว่า ถ้าจะให้ครูท�าส�าเร็จ ขอให้ครู
ไปอยู่กับผมเดือนหนึ่งที่เชียงราย นอกเหนือจากการอบรมสองรอบ ก็ไม่ได้ท�าอะไร
เป็นพิเศษ ตอนเช้าสองชั่วโมง มาคุยกัน เวลามีเวิร์กช็อป จะเอาครูเข้าเวิร์กช็อปด้วย 
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เวลาทีเ่หลอืให้พวกเขาอยูแ่บบอสิระ แล้วเชยีงรายสวยงาม ผ่อนคลาย ครเูขาบอกว่า
ไม่เคยมีความสุขเท่านี้มาก่อนเลย ในชีวิตการเป็นครู แล้วครูหวังว่าผมจะช่วยคิด
หลักสูตร แต่ผมไม่ได้ช่วยอะไรนะครับ แค่คุยกัน แล้วก็กลับมา แล้วครูพวกนี้ก็ใจดี
มหาศาล เดินตามเด็กโฮมสกูลซึ่งท�าอะไรแปลกๆ ผู้ใหญ่อายุสี่สิบห้าสิบ มาเชื่อว่า 
เด็กพวกนี้น่าจะมีอะไร แต่เด็กพวกนี้ไม่มีอะไรหรอกครับ ก็ไปมั่ว แต่มั่วมาจากอะไร
ไม่รู้ มาจากพุทธะในตัวเขาหรือเปล่าไม่รู้ ไม่ได้อยู่ตลอดนะครับ ตอนนั้นเราท�างาน
ขอนแก่นเยอะมากจนต้องไปเช่าบ้านอยู ่ เดือนหนึ่งจะไปอยู ่กับเด็กพวกนี้สัก
หนึ่งสัปดาห์ อยู่ในห้องเรียน แล้วครูอยู่ด้วย เป็นครูผู้ช่วยให้กับเด็กโฮมสกูล แล้วมี
ค่ายประมาณปีละสองสามครั้งในบรรยากาศธรรมชาติ เด็กโฮมสกูลเป็นตัวหลัก 
คิดหลักสูตร คิดงานค่ายทั้งหมด โดยกระบวนการที่เขาอาจจะซึมๆ ศิลปะการเป็น 
กระบวนกรเข้าไปอยู่บ้างไม่มากก็น้อย เพราะเขาไม่ได้เรียนวิชากระบวนกรกับผม
แบบจริงจัง ก็เอาอะไรแบบนี้ไปท�ากับเด็กห้องบ๊วย

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคือ ปกติเด็กห้องบ๊วยรุ่นอื่น สมมุติสามสิบคนอาจจะ
หลดุออกจากระบบสกัยีส่บิแปดคน อาจจะไปกนัได้กบัระบบสกัสองคนอย่างทลุกัทเุล 
แต่ว่าปลายปีนัน้ ปรากฏว่าเดก็สามารถเรยีนต่อเนือ่งในการศกึษาปกตไิด้ยีส่บิแปดคน 
อีกสองคนเรียนการศึกษาผู้ใหญ่ คือทั้งช้ันไปได้ และพฤติกรรมเปล่ียนเยอะแยะ 
เด็กที่พกมีดสปาต้า พกมีดใหญ่ๆ แขวนตะกุดเต็มไปหมด โยนตะกรุดทิ้ง และเรียก
ครขูองเขาว่าแม่ เดก็ทีเ่กเรกลายเป็นผูน้�า กลบัมาช่วยน้องรุน่ต่อไป โครงการนีเ้รยีกว่า 
“ขอบฟ้ากว้าง” มนัมคีวามหวงั ทัง้กรณขีองต้อง กรณขีอง ม.สามทบัแปด ประสบการณ์
อีกมากมายที่ผมท�างานกับพ่อแม่ สามารถสรุปเป็นมรรคหรือทางออกจากปัญหา 
ซึ่งผมเขียนไว้ห้าประการ แต่ผมจะพูดแค่สองประเด็นหลัก
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หนึง่ ขอกลบัไปหาศากยบตุร สทิธารถะ ชายหนุม่ผูส้ามารถเป็นจกัรพรรดแิต่
เลือกที่ค้นหาหนทางของการหลุดพ้น สละยศอ�านาจ ปลงผมตัวเอง ผมขอใช้ค�า
ของท่าน ท่านใช้ค�าว่า “กัลยาณมิตร” สิ่งที่นายต้องได้รับจากผมคือ ความเป็น
กัลยาณมิตร และเป็นสิ่งเดียวกันที่เด็กสามทับแปดได้รับจากเด็กโฮมสกูล ซ่ึงม่ัวไป
มัว่ไป ไม่มีหลกัวชิา แต่สิง่หนึง่ทีม่เีด่นชดัคอื ฉนัเป็นเพือ่นเธอ ฉนัไม่ได้เหนอืกว่าเธอ 
และให้ความเป็นเพื่อน ทุกอย่างในห้องท�าผิดท�าถูกได้หมด เอาเด็กขึ้นมาเขียน
กระดานด�าตัวสะกดผิดๆ สักพักหนึ่งเขียนหนังสือได้เลย ส่ิงที่ระบบโรงเรียน 
“ฆ่ากระบวนการเรยีนรู”้ กค็อื นีผ่ดิ นัน่ผดิ กาตวัสแีดงใหญ่ๆ ประจานให้อาย นีเ่ป็น
ความผดิพลาดอย่างรนุแรงของระบบโรงเรยีน ผมกลบัมาในประเดน็หลกัคอื ความเป็น
กัลยาณมิตร ความเป็นเพื่อนอย่างไม่มีข้อสงสัยเลย

ครั้งหนึ่งต้องคุยกับผม ผมจะเล่าเรื่องที่เขาพูด ผมจ�าบริบทไม่ได้ แต่ผมบอก
เขาว่า ต้องรู้ไหม การติดยาของต้องสามปี ประสบการณ์ช่วงนั้นของต้อง มีคุณค่า
มากกว่าการศึกษาอย่างเป็นทางการที่ต้องได้รับมาทั้งหมด มันไม่ใช่เป็นช่วงชีวิต
ที่โยนทิ้งไปหรอกนะ และครั้งหนึ่งต้องเล่าว่า เวลาจะเสพยาไอซ์ มันต้องมี
ประดิษฐ์กรรม มี episodic ในการผลิตกล้องสูบ เขาบอกว่าต้องตั้งใจมาก วัสดุเป็น
แก้วต้องรนไฟ แล้วมันบาดมือ แต่เขาก็ท�า ผมว่านี่เป็นสภาวะการเรียนรู้ที่ดีที่สุด 
(Optimum Learning State) ของสมอง เขาผลิตที่สูบที่มันสวยงาม ผมบอกต้องว่า 
เจ๋งว่ะ คุณคิดว่า คนเสพยาจะกล้าคุยเรื่องแบบนี้กับผู้บ�าบัดไหม แต่ผู้บ�าบัดคงมี
หลายแบบ เราไม่ควรจะไปสรุปรวบยอด

สอง กลับไปที่ค�าว่า “องค์กรจัดการตัวเอง” คนที่ผ่านระบบโรงเรียนมาจะ
ยากมาก เพราะโรงเรียนอยู่ในตัวเราในสมองของเราเยอะมาก “ลึกๆ เราไม่เชื่อว่า
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มนุษย์เรียนรู้เอง” สิ่งที่เกิดกับต้องไม่ได้เกิดกับต้องคนเดียว ลูกชายผมก็เป็นแบบนี้ 
ภาษาอังกฤษที่นายต้องอยากอ่าน ผมไม่ได้ไปยุ่งเลย เขาเพียงมีความอยากขึ้นมา 
แล้วเปิดดิกทุกค�า เหมือนกับที่ผมเปิดดิกทุกค�าตอนผมอายุน้อยๆ เพราะผมอยาก
อ่าน ผมอาจจะได้เปรยีบนดิหนึง่ เพราะผมโตมากบัโรงเรยีนคาทอลกิ แล้วประทบัใจ
บราเดอร์ ผมเป็นเด็กนครสวรรค์ เป็นเด็กโรงเรียนโชติรวี ผมพอใจบราเดอร์
คณะลาซาล มาใหม่ ไม่ใช่อัสสัมชัญที่เขามาก่อน รู้สึกว่าครอบครัวผมจะได้คลุกคลี
กับบราเดอร์พวกนี้ด้วย และผมได้เข้าไปเรียน แต่จริงๆ ภาษาที่ผมอ่านแตกมาจาก
การเรียนเอง ของต้องไม่ใช่โรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนรัฐธรรมดา แล้วต้องเปิดดิก
และอ่าน เวลานี้ต้องอ่านหนังสือทุกเล่มที่ผมอ่านได้ สติปัญญาขนาดนี้ แล้วผมอ่าน
เช่น Interpersonal Neurobiology ของ แดเนียล ซีเกล (Daniel J. Siegel) เป็นต้น 
เป็นหนังสือที่อ่านยากพอสมควร แต่เขาอ่านได้ เขาอยู่กับผมสี่ปี ผมให้ปริญญาตรี 
แต่ไม่มีประกาศนียบัตร แต่ผมว่าต้องน่าจะจบปริญญาโทแล้วนะ ไม่เช่ือลองอ่าน
งานของเขาที่เขียนในเฟซบุ๊กเป็นประจ�า เขาเรียนรู้เอง เพราะเขาได้รับโอกาสเป็นตัว
ของตัวเอง เดินเส้นทางของตัวเอง ถ้าเขาไม่ติดยาและยังอยู่กับพ่อแม่ เขาก็ไม่ได้
เดินเส้นทางของเขาเอง โชคร้ายกลายเป็นโชคดี

ลกูชายผมตดัสนิใจเรยีนเปียโน ซึง่โชคดมีาก เขาบอกว่า ถ้าคณุมพ่ีอแม่ทีเ่ก่ง 
อันนี้ผมเรียนจากอาจารย์สุลักษณ์ (ศิวรักษ์) แกเขียนว่า ปราชญ์มาเลเซียพูดว่า 
ถ้าคุณมีพ่อแม่เก่ง ลูกคุณจะซวย ลูกชายของผมโชคดี เขาไปจับเปียโนซึ่งผมไม่มี
ความรูเ้ลย แล้วเขาเรยีนเปียโนอย่างมวีนิยัมาก เขาเรยีนโฮมสกลูแบบอนัสกลูลิง่เลย 
ไม่เทศน์ ไม่สอน ไม่มีหลักสูตร อยากเรียนมวยจีนก็ไปเชิญเจ้าส�านักมวยจีนมา 
ตอนนั้น เชิญอาจารย์ฌานเดช พ่วงจีนไปที่เชียงราย เขาเรียนทั้งมวยจีน อยากเรียน
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อะไรก็จัดให้ วันหนึ่งก่อนไปรัสเซีย เขามาที่รุ่งอรุณ อายุแค่สิบห้าสิบหก มาเล่น
เปียโน เสร็จแล้วเขาจัดกระบวนการเรียนรู ้ให้กับเด็กมัธยมเลย มีคนมาเล่าว่า 
พวกรุ่งอรุณเขาประทับใจมาก

ผมพิสูจน์อันเดียวครับว่า กระบวนการเรียนรู้นั้นเรียนเอง วิธีให้เรียนเองคือ 
อย่าไปครอบเขา แต่ปลดปล่อยเขา ให้เขามีเส้นทางชีวิตของตัวเอง อย่าเอาความ
พิกลพิการทางจิตวิทยาของเราหรือปมบาดแผลของเราไปครอบเขา และไม่มีอะไร
ในโลกเลวร้ายไปกว่านี้อีกแล้ว นายยิ่งเคยถามผมว่า พ่อ ถ้าลูกมีอาชีพขี่สามล้อ
ในเชียงราย โอเคไหม ผมบอกว่าโอเค ชีวิตของคุณ โอเคจริงๆ ตอนอายุสิบเอ็ด 
นายยิ่งท�าลูกชิ้นปิ้งขาย เอาสูตรน�้าจิ้มจากลูกพี่ลูกน้องซึ่งอายุมากกว่ามา ขี่จักรยาน
ตอนตีห้าไปซื้อลูกชิ้นมาปิ้งขาย ท�าน�้าจิ้มท�าอะไรเองหมด เขาท�าอยู่ได้สักเดือนหนึ่ง 
คิดเลขได้เอง ไม่เคยเรียนเลขเลย แล้วตัดสินใจเลิกท�า เขาจะเลิกจะเริ่มอะไรอย่างไร
เมื่อไร ผมไม่ยุ่งเลย เมื่อไหร่ก็ได้ ตามใจเธอ พอท�าลูกชิ้นปิ้ง เขามาสรุปให้พ่อฟังว่า 
ยิ่งดูแล้วว่ารายได้มันน้อยไป มันไม่คุ้ม คงไม่เลือกใช้ชีวิตขายลูกชิ้นปิ้ง

กระบวนการเรียนรู้มันเกิดขึ้นเอง แล้วคนชอบพูดว่า ถ้าลูกไม่เรียนหนังสือ 
ลูกจะต้องไปเป็นชาวนา ทุกคนรังเกียจชาวนาหมดเลย ชีวิตชาวนาก็ดีนะครับ ผม
นับถืออาจารย์ศิโรฒมาก ที่อาจารย์เป็นเกษตรกร ผมว่าอาจารย์มีวิทยายุทธ์ลึกซ้ึง
กว่าผม แล้วอาจารย์พูดเรื่องเดียวกับผมเลย ทุกคนมีปัญญา ทุกคนท�าได้

ประการทีส่อง ต้องให้เขาค้นพบเสยีงของตวัเอง ผมท�าสองโรงเรยีน โรงเรยีน
เทศบาลวัดกลาง กับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน ที่โรงเรียนหลังนี้ มีครูแดงกับ
ครูตุ๊ก ผมถามครูตุ๊กว่า เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไรเด็กขอบฟ้ากว้างเขาจะโอเค เด็ก
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ซึ่งมีปัญหาในการเรียน สติปัญญาปกติ แต่เรียนหนังสือไม่ได้ แทงไปเลยว่า แอลดี 
(Learning Disability) ครูตุ๊กบอกว่า กระบวนการตอนแรก ก็ไปเป็นกัลยาณมิตร
กับเขา ไม่มีถูกไม่มีผิด ไม่เรียนก็ไม่เรียน เล่นก็ได้ อยู่ด้วยกันก่อน แต่พอถึงจุดหนึ่ง 
ข้อสังเกตก็คือ เด็กจะมีเสียงของตัวเอง ทุกวันนี้ลูกของคุณมีเสียงของตัวเองไหม 
เขาไม่พูด นานวันก็ยิ่งเงียบ แสดงว่าบรรยากาศในบ้านเรามันไม่โอเค เขาไม่มีเสียง
ของตัวเอง ผมคิดว่า ยาวิเศษสองอย่างนี้คือ หนึ่ง กัลยาณมิตร และสอง ความเป็น
องค์กรจัดการตวัเอง มนัเป็นหนทางวเิศษของการเยยีวยาเดก็ทีป่่วย และเป็นหนทาง
ของการค้นพบศักยภาพของตัวเองว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ หรือเป็นศิลปิน หรือ
เป็นผู้ประกอบการ หรือจะเป็นอะไรก็ได้ ถ้าเขาอยากจะเป็น

อดิศร: ช่วงนี้คงจะเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเหมือนเดิม เสียงคนรุ่นใหม่
ด้วย ในเวทีแห่งนี้ด้วย

อาภากร: เป็นเกษตรกรครับ เมื่อกี้อาจารย์บอกว่า ถ้าไม่เรียนเดี๋ยวจะกลับ
มาล�าบาก อาจจะเป็นประเด็นนิดหนึ่ง ผมเรียนเพื่อจะมาเป็นชาวนาครับ พ่อแม่
เป็นชาวนา แล้วผมเติบโตมากับท้องไร่ท้องนา โชคดีตอนจบ ป.6 สอบทุนสมเด็จ
พระเทพฯ ได้ ได้ไปเรียนอยู ่กับลูกคนมีสตางค์ที่ อัสสัมชัญ ศรีราชา พอ ม.3 
ครูแนะแนวจะมาคุยว่า มีสายสามัญกับสายอาชีพ ที่บ้านท�าเกษตรอยู่แล้ว เลย
เลือกเรียน ปวช. และ ปวส. ที่วิทยาลัยเกษตร จบ ปวส. พืชศาสตร์ เลยได้โควตา 
ไปเรียนที่ ม.แม่โจ้ รู้เรื่องพืชแล้ว เลยอยากรู้เรื่องการจัดการ การวางผัง เลยเข้า 
คณะสถาปัตย์ สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ หลักสูตรเขาเรียนกันสองปี แต่ผมเรียน 
สามปีครึ่ง
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ผมเกิดภาคอีสาน โตฉะเชิงเทรา เลือกไปเรียนที่ภาคเหนือ ไม่อยากเข้า
กรุงเทพฯ เพราะอากาศไม่ดี แล้วฝึกงานที่ภาคใต้ ที่ตะกั่วป่า ไปออกแบบฟื้นฟูช่วง 
สึนามิ เรียนจบปุ๊บก็มีโครงการไปแลกเปลี่ยนยุวเกษตรที่ญี่ปุ่นของกระทรวงเกษตร 
ถูกคัดเลือกให้ไปอยู่กับครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่นหน่ึงปีเต็มๆ ใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่าง
เดียวเลย พอจบ พ่อผมจะแปลก คือคนอื่นให้ลูกไปเรียนสูงๆ แล้วไปท�างานบริษัท
หรือเป็นข้าราชการ แต่พ่อผมคิดต่าง คือเรียนจบแล้วให้มาอยู่ที่บ้าน พัฒนาฟาร์ม
ตัวเอง ผมเลยขอพ่อสามปี ไปเป็นพนักงานบริษัท เพื่อจะได้ประสบการณ์ ตอนไป
อยู่ญี่ปุ่นปีหนึ่ง ผมรู้สึกว่าพอแล้ว กลับมาจากญี่ปุ่นปี 53 ครับ มาช่วยงานที่บ้าน 
ฤดูท�านาก็ท�านา ไม่ได้ท�านาก็ท�าอาชีพเสริม เป็นที่ปรึกษาการจัดการพื้นที่ 
การออกแบบวางผัง เรื่องพืชสมุนไพร

ผมมองไปถงึเรือ่งทีอ่าจารย์พดูเรือ่งเบ้าหลอม ทกุวนันี ้ คนสอนลกูให้อ่อนแอ 
ไม่ใช่เป็นเฉพาะสังคมในเมือง ในหมู่บ้านผมก็เห็น ลูกอยากจะตากแดด แต่พ่อแม ่
ไม่ให้ไป จะให้ไปเป็นคุณนาย มีเยอะในสังคมชนบท

แววรุ้ง: จากเชียงราย ฟังอาจารย์ใหญ่แล้วรู้สึกดีจังเลย แล้วพอมีคนพูดถึง
เชียงรายแล้วรู้สึกดีจังเลยอีกเหมือนกัน ตั้งใจมางานนี้ เพราะว่าหนึ่งเทอมที่ได้
ท�าการศกึษาแบบเกือ้กลูกบัศนูย์คาทอลกิพระวสิทุธวิงศ์ เป็นศนูย์ในหมูบ้่าน เมือ่ก่อน
อยู่กรุงเทพฯ 31 ปี เพิ่งกลับไปอยู่บ้านสามปี และคิดว่าน่าจะเอาสิ่งดีๆ ที่เราได้เห็น 
กลับไปบอกคนที่บ้าน เลือกที่ศูนย์คาทอลิก เพราะมองว่ามีทีมสนับสนุน เราได้
ทดลองบางอย่าง เหน็อาจารย์ใหญ่พดูเรือ่งกลัยาณมติร และการเปิดโอกาสให้เดก็ๆ 
ได้เปล่งเสียงออกมา รู้สึกว่าจะท�างานในแนวเดียวกัน
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พอดีได้เรียนกับ ทพญ.สีใบตอง บุญประดับ ท่านท�าเรื่องบ้านเกื้อรัก 
ครอบครวัรกัเหนอืรกั เราจะใช้วธิรีกัแบบไม่มเีงือ่นไขกบัคนทีอ่ยูต่รงหน้าเราในปัจจบุนั
ได้อย่างไร เราเชื่อ เพราะเราได้ผลจากความรักที่ไม่มีเง่ือนไข เลยเอาไปแบ่งปัน
คนที่บ้าน พอได้ลงไปท�ากบัเดก็ๆ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นเดก็อาข่า เหน็เลยว่า ไม่ใช่แค่เดก็
ชนเผ่าเท่านั้นที่จะต้องเปล่งเสียงออกมา เด็กในชุมชนเรา ยังมีครอบครัวที่อ่อนแอ
อยู่เยอะ เลยมาท�างานกับเด็กในชุมชนด้วย เปิดบ้านตอนเย็นๆ ให้เด็กมาเรียน
หนงัสอื แต่จะเล่นเป็นส่วนใหญ่ เขาพร้อมเมือ่ไหร่ถงึจะเรยีน เดก็จะต้องเรยีกร้องว่า
อยากจะเรยีนถงึจะเรยีน คดิสบิบาทส�าหรบัสองสามชัว่โมง มข้ีาวกนิด้วย เพราะเรา
ไม่มีลูก ถึงหลอกเด็กๆ มาเล่นด้วย แต่ให้มีส่วนร่วม คือเก็บเงินสิบบาท เพราะเด็ก
ต้องกินขนมอยู่แล้ว แต่ให้กินของที่ดีต่อสุขภาพ และท�ากับข้าวไปด้วยกัน 

ถ้าเราคิดว่าเด็กทุกคนเป็นลูกของเรา เด็กจะไม่มีพ่อแม่แค่สองคน แต่จะมี
พ่อแม่เป็นผู้ใหญ่ใจดีทุกคน แล้วเราใช้วิถีคนบ้านนอก จะดูว่าคนนี้ลูกใครหลานใคร 
ใครไปท�าอะไร จะใช้วิถีชุมชนในการช่วยกันดูแล แต่รู้ว่าต้องเล่าสู่กันฟัง เพราะคน
กรงุเทพฯ จะไม่ค่อยม ี เพราะเขามเีรือ่งความเป็นส่วนตวัสงู และมคีวามหวาดระแวง 
แต่ถ้าเราใช้วิถีคนบ้านนอก แบ่งปันกัน ดูแลกัน ถ้าเราเรียนรู ้การให้จากคน
ข้างบ้านเรา จากพ่อแม่เรา เขาจะให้คนอื่นเป็น กระบวนการที่ใช้กับเด็กๆ คือ ถ้ามี
อะไรเกิดขึ้น พวกเขาต้องตัดสินกันเอง ต้องบอกกันเองว่าทางออกคืออะไร ปัญหา
เกิดจากที่พวกเราท�า ทางออกจะต้องเกิดขึ้นได้จากที่พวกเราคิด เด็กๆ จะเลือก
หัวหน้าห้องเอง และหัวหน้าห้องจะเกิดหลังจากมีปัญหาแล้ว ทุกทีไม่มีหัวหน้าห้อง 
ทุกคนเท่ากัน กระบวนการประชาธิปไตยในห้องเรียนเกิดขึ้น เมื่อสังคมมีความ
ขัดแย้งในเรื่องสิ่งที่เห็นไม่ตรงกัน ข้อสรุปอยู่ตรงไหน เลยต้องนั่งลงแล้วคุยกัน 



58

แล้วไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่เป็นตัวตัดสิน ต้องฟังเสียงส่วนน้อยด้วยว่าเขาคิดอย่างไร 
เปิดโอกาสให้ทุกคนเปล่งเสียง

อ�านาจ: ปัจจุบันท�างานด้าน Family Therapist นะครับ การบ�าบัดครอบครัว 
และเป็นกระบวนกรด้วย อยากจะแบ่งปันเรื่องการเปลี่ยนแปลงและการเติบโต คือ
เกิดมาในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ร�่ารวย เป็นคนจีน ท�ามาหากิน ตอนเด็กๆ 
เชื่อว่าพ่อแม่ไม่รัก เด็กๆ ไม่ได้เรียนหนังสือเลย เมื่อก่อนเรียนกรุงเทพคริสเตียน 
สอบตกเกือบทุกปี อยู่บ๊วยมาตลอด จุดเปลี่ยนแรกของชีวิต ม.ศ.2 กลางเทอม 
มนีสิติฝึกสอนจากจุฬาฯ มาสอนวชิาภมูศิาสตร์ เรากไ็ม่ได้สนใจเรยีน สอบไปเรือ่ยๆ 
พอถงึเวลาประกาศผล สอบได้ทีห่นึง่กลางเทอมวชิาภมูศิาสตร์ เป็นจดุเปลีย่นชวีติเลย 
มันรู้ว่าเราท�าได้ หลังจากนั้น ผมสอบได้ที่หนึ่งของห้องมาตลอด

ตั้งแต่นั้นมา เรียนหนังสือ เอนทรานซ์ เข้ามาในลักษณะทุนนิยมสุดโต่ง 
จบเภสชัศาสตร์ หาเงนิง่ายสดุคอืการเป็นเซลล์ และใช้เงนิ มคีวามเชือ่เรือ่งครอบครวั
ว่าต้องมีภรรยา มีลูก เลี้ยงลูกต้องให้ลูกเก่ง หาเงินใช้เงินอย่างสนุกสนาน จนถึง 
วันหนึ่งผ่านไปสิบปียี่สิบปี ชีวิตครอบครัวพัง มีปัญหาเยอะมาก สาหัสมาก ไปหา
จิตแพทย์เป็นสิบคนเลย บางคนจ่ายเงินไปหนึ่งชั่วโมง สองพันห้าร้อยบาท ถูกด่า 
สี่สิบนาที ออกมาไม่พอ โดนภรรยาด่าอีกสี่ห้าชั่วโมง เป็นบทเรียนชีวิตที่ยิ่งใหญ่มาก 
กลบัมาทบทวนตวัเองว่า ชวีติมนับดัซบขนาดนีเ้ชยีวหรอื ท�าไมเราหาความช่วยเหลอื
จากคนอื่นไม่ได้เลยหรืออย่างไร เลยมาเรียนจิตวิทยาเอง เป็นความทุกข์เยอะมาก 
ไม่รู้จะท�าอย่างไร ต้องพยายามหาทางออก
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พอเรยีนจบโท Counseling เรยีนปรญิญาโทประมาณสองปี จบมา ให้ค�าปรกึษา
และบ�าบัดไม่เป็น ต้องมาเรียนต่ออีกสี่ห้าปี ถึงจะเริ่มเข้าใจตัวเอง เข้าใจคนอื่น และ
เริ่มช่วยเหลือคนอื่นได้ 

ปัจจุบนั ออกจากงานประจ�ามาห้าปีแล้ว มาท�างานกระบวนกร และครอบครัว
บ�าบัด มีอยู่ครั้งหนึ่งไปท�างานที่บ้านเมตตา เป็นเด็กประมาณย่ีสิบกว่าคน วันแรก
สนกุมาก พาเดก็ไปชายทะเล ไปเล่นกนั วนัทีส่องเราตัง้เป้าแล้วว่า เราตดิด ีอยากให้
เด็กเปลี่ยนแปลง เลยตั้งหัวข้อ บอกน้องๆ ว่า ชีวิตของเรามีอะไรที่ควรจะก้าวข้าม
บ้าง วงแตก เด็กเครียด เกิดการต่อต้านทันที คืนนั้น นั่งคิดนอนคิด แล้วเกิดคลิก
ตอนอาบน�้า ตื่นเช้าขึ้นมา ผมบอกเด็กว่า ผมขอโทษ ชีวิตผมกับน้องไม่เหมือน
กันเลย ผมมีความคาดหวังมากเกินไป เรามาชายทะเลมีความสุขก็พอแล้ว เด็กก็
เปลี่ยน เขาก็มีความสุขสนุกสนานของเขา ผมว่ามันเป็นบทเรียนมากๆ เลยนะครับ 
บางครัง้เราเอาตวัเองไปเป็นมาตรฐานโลก เราพยายามไปเปลีย่นเดก็ให้ดเีหมอืนเรา 
โดยเราไม่ใช่ความเมตตาจริงๆ แต่เป็นเมตตาเทียม

ผ่านจากเดือนกันยายนมาถึงประมาณเดือนธันวาคม สามสี่ปีก่อน นอนดู
หนังเกาหลีอยู่ มีเด็กโทรมา บอกว่า ผมออกจากสถานพินิจแล้ว ตอนนี้กลับไปอยู่
กับพ่อ ขอบคุณพี่มากเลยที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผม เป็นของขวัญปีใหม่ที่ดีมาก เวลาที่
เราพยายามเปลีย่นแปลงคนอืน่ เขาต่อต้านเรา เพราะว่าเราไม่ยอมรบัในสิง่ทีเ่ขาเป็น

ผมอยากจะแตะงานด้านทฤษฎีนิดหนึ่ง คือมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งด้านจิตบ�าบัด 
บอกว่า ความส�าเร็จของงานให้ค�าปรึกษาหรืองานจิตบ�าบัดมีสี่ข้อหลักๆ
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หนึ่ง เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้ช่วยเหลือกับผู้มาขอความช่วยเหลือ ถ้า
ความสัมพันธ์ดี มีความเป็นกัลยาณมิตร เชื่อมโยงความเป็นมนุษย์ของเรากับคน
ที่มาขอความช่วยเหลือจากเราได้ ได้ไปแล้วร้อยละสามสิบของความส�าเร็จ

สอง เมื่อไหร่ที่เราเห็นคุณค่าในตัวเราเอง และท�าให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเอง
ได้ จะเพิ่มอีกร้อยละสี่สิบ

สาม ท�าให้เขามีความหวัง เขาจะมีพลังงานที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง อีกร้อย
ละสิบห้า

สี่ เทคนิคจะมีผลเพียงร้อยละสิบห้า แต่คนส่วนใหญ่จะไปเน้นเรื่องเทคนิค

อีกอันหนึ่งของ เวอจิเนีย ซาเทียร์ (Virginia Satir) จะมีค�าหนึ่งคือ เป้าหมาย
ใหญ่ คือ หนึ่ง การสื่อสารด้วยหัวใจ ปกติเราจะไม่ค่อยรู้อารมณ์ความรู้สึกของตัวเรา 
ไม่ว่าจะโกรธ หงุดหงิด หรือดีใจ แต่เวลาโกรธ จะพุ่งออกไปโดยไม่รู้ตัว การสื่อสาร
ด้วยหัวใจคือ ให้รู้ตัวว่าเรารู้สึกอย่างไร และสามารถสื่อสารความรู้สึกของเราได้ เช่น 
ตอนนี้ผมรู้สึกตื่นเต้น หงุดหงิด เรามีสิทธิอันชอบธรรมที่พูดถึงความรู้สึกออกมา ถ้า
รักลูกให้บอกว่ารัก คนไทย หนึ่ง ไม่ค่อยชื่นชมลูก สอง ช่ืนชมไม่เป็น สาม ไม่ได้
ชื่นชมจากอารมณ์ความรู้สึกจริงๆ และสุดท้าย รับการชื่นชมไม่เป็น เวลามีคนมาชม
เรา เราจะบอกว่าฉันไม่ใช่ๆ เลยกลายเป็นสังคมไม่ชื่นชมกัน

สอง ท�าให้เขาเห็นสินทรัพย์ในตัวเขา สาม ท�าให้เขามีทางเลือก คนที่มี
ความทุกข์แล้วยังทุกข์อยู่ เพราะเขามีทางเลือกเดียวคือความทุกข์ แต่ถ้าเขามี
ทางเลือกใหม่ๆ คนมีความทุกข์ทุกคนจะเลือกอยู่แล้ว และสี่ ความรับผิดชอบต่อ
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ทางเลอืกนัน้ด้วย บางครัง้เรามกัจะเลอืกด้วยตวัเอง แล้วไปโทษคนอืน่ว่าคนอืน่เลอืก 
ผมท�ากิจกรรมกับเด็กบ่อยๆ เด็กมหาวิทยาลัยหลายคนมักจะโทษพ่อแม่ ว่าพ่อแม่
บังคับให้มาเรียน แต่ถ้ามองย้อนกลับไปจริงๆ พ่อแม่จะเป็นคนแนะน�า แต่เด็กเลือก
เข้ามาเรียนเอง แต่เวลาเกิดปัญหาชอบโยนใส่

แต่สุดท้าย ผมคิดว่าศาสนาพุทธสุดยอดที่สุด มนุษย์มีอัตตา เราพยายาม
เปลี่ยนคนอื่นให้เหมือนกับความเชื่อของเรา เม่ือไหร่ที่เราได้ เราดีใจ เวทนาความ
ชอบก็ขึ้นมา แต่เวลาเราไม่ชอบ จะเป็นโทสะ เม่ือไหร่ที่เรามีอ�านาจเหนือใหญ่กว่า 
เราต้องการจะเปลีย่นแปลงคนอืน่ จะเกดิการต่อต้าน และเกดิการส่งผ่านในครอบครวั 
ในแนวจิตบ�าบัดครอบครัว ปัญหาสังคมทั้งหมดมาจากครอบครัว ขอบคุณครับ

อดศิร: ขอบคณุทกุท่านมากทีร่่วมแสดงความคดิเหน็ ก่อนจะไปพกัรบัประทาน
อาหารกลางวัน อยากให้พี่ใหญ่กล่าวสรุป หรือสะท้อน ประสบการณ์หรือข้อคิด
ของพวกเราด้วยครับ

วิศิษฐ์: ผมฟังท่านสุดท้าย ซึ่งน�าความรู้จากสองส�านักมาพูดถึง ผมว่าโดย
หลักการเป็นอันเดียวกัน เราจะเห็นความส�าคัญของความสัมพันธ์ และเจ้าตัว
จะต้องค้นพบคุณค่าในตัวเอง จะใช้ค�าไหนก็ได้ ถ้าพูดถึงแผนที่แผนผังการเดินทาง 
มันเรียบง่ายปานฉะนี้ แล้วมันยากตรงไหน ยากตรงที่คนเอาส่ิงเหล่านี้ไปปฏิบัติ
อย่างไรต่างหาก

เพื่อนของเราพูดถึงรักเทียม อาจจะเป็นรักที่คาดหวัง รักที่ครอบครอง 
การเป็นพ่อแม่หรือเป็นครูที่ครอบครองลูกศิษย์ สมัยก่อนจะจบลงว่า ให้ไป
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ปฏิบัติธรรม แต่ส�าหรับผมรู้สึกว่า ปฏิบัติธรรมไม่พอ ต้องไปท�างานกับปมภายใน
ตัวเองด้วย และต้องใช้เวลา แต่ไม่ได้หมายความว่า ท�าอะไรไม่ได้เลย เรยีนไปท�าไป 
ต้องสะสางตัวเอง บ่มเพาะตัวเองในวิถีนี้ และชื่นชมเมืองไทยที่มีเรื่องราวการศึกษา
แบบจิตตปัญญา ผมว่ากระบวนการเหล่านี้มีอยู่แล้ว น้องผู้หญิงที่อยู่เชียงรายก็ท�า
เรื่องเดียวกัน เราจะบ่มเพาะสิ่งเหล่านี้อย่างไร ช่วงบ่ายน่าจะคุยกันเรื่องเบ้าหลอม 
คือกัลยาณมิตร สมมุติมาร่วมเวิร์กช็อปกับผมมาเจอผมแล้วมีความสุข กลับไปบ้าน
กลับไปที่ท�างานแล้วไม่มีโอกาสมาเรียนบ่อยๆ สิ่งที่เรียนอยู่จะหายไปในเวลาอันสั้น 
ผมเลยคิดว่า เราอาจจะต้องขยายความเป็นกัลยาณมิตรไปสู่ความเป็นสังฆะ สังคม 
เป็นชุมชน จะสร้างสังฆะได้อย่างไร เป็นศิลปะที่ยิ่งใหญ่ ผมคิดว่าถ้าพูดถึงเบ้าหลอม
โดยไม่มีมิติของชุมชน เบ้าหลอมก็เกิดขึ้นไม่ได้แน่นอน

ผม ฟังคณุหมอยงยทุธ ผมว่ามติหินึง่ทีค่ณุหมอพดูเมือ่เช้าส�าคญัมาก เราคง
ทิ้งเรื่องโครงสร้างไม่ได้ ระบบการศึกษาคงไม่อาจปล่อยไว้ที่นักการเมือง ข้าราชการ 
เรียนตามตรงว่ายังไม่เห็นตัวเลย ใครจะเอาเรื่องที่คุยกันในห้องนี้ไปปฏิบัติให้เกิด
ผลจริง ตอนนี้เราไม่รู ้เลยว่านักการเมืองเป็นอย่างไร เขาฟังเรื่องนี้ได้ไหม ครับ 
ตอนบ่าย เราจะสร้างเบ้าหลอมร่วมกัน

อดิศร: ขอบคุณพี่ใหญ่ครับ ขอเชิญพักรับประทานอาหารกลางวัน กลับมา
เจอกันตอนบ่ายโมงครึ่ง

. . . . .
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12.30 – 13.30 น.
พักเที่ยง

. . . . .

อดิศร: เมื่อช่วงเช้า พวกเราได้รับฟังข้อสรุปของคุณวิศิษฐ์ วังวิญญู พูดถึง
ประเด็นเรื่องสาเหตุของปัญหาการสร้างผู้น�ารุ่นใหม่ว่า มีปัญหามีแง่มุมอะไรบ้างที่
ควรสนใจ และทางเวทีเปิดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนจะพักรับประทานอาหาร
กลางวนั ช่วงบ่ายเราจะมาสนทนากนัต่อ พดูถงึเบ้าหลอม ทีห่ลายคนเกริน่เอาไว้ว่า 
เราพอจะมองเห็นแล้วว่า เราอยากได้เป้าหมายแบบไหนอย่างไร แต่วิถีของการสร้าง
หล่อหลอมคนรุน่ใหม่จะเป็นอย่างไร โจทย์จรงิๆ อาจจะไม่อยูท่ีต่วัคนรุน่ใหม่ แต่อยูท่ี่
ตัวคนที่ท�างานกับคนรุ่นใหม่ พ่อแม่ ญาติพี่น้อง คนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคน
รุ่นใหม่ว่า เราต้องเริ่มต้นจากตัวเองก่อน ช่วงบ่าย จะขออนุญาตให้พี่ใหญ่รบกวน
อธิบายนิดหนึ่งเรื่องกติกาของกลุ่มไดอะล็อกร่วมกัน อยากเปิดให้ทุกคนได้พูด 
ได้ส ่งเสียงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อยากให้เราดูเวลาสะท้อน แบ่งปัน
ประสบการณ์หรือเรื่องเล่าของเรา ไม่เกินคนละสามนาที

วิศิษฐ์: เรื่องเวลา สามนาที จะเคาะระฆังหนึ่งครั้ง สี่นาทีเคาะสองครั้ง ห้า
นาทีเคาะสามครั้ง ผมอยากมองไปในทางการก่อการ ฟังดูแล้วเป็นอย่างไรครับ 
ถ้าไปทางการเมืองจะหวาดเสียวนิดหน่อย ผมว่าไม่มีอะไรดีกว่าได้ลงไม้ลงมือ 
ก่อร่างสร้างมันขึ้นมาร่วมกัน ไม่จ�าเป็นต้องเป็นหน่วยงานเดียวกันทั้งหมด ในวิถี
ของเรา ลองดคูวามเป็นไปได้ ขององค์ความรูแ้ละปัญญาปฏบิตั ิผมว่าทีค่รบูาอาจารย์
หลายๆ ท่านพูด ที่คุณหมอชัชวาลย์พูดถึง และที่คุณอ�านาจพูดถึง Family Therapy 
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คือเรามีองค์ความรู ้ที่จะเยียวยา แต่ยังอยู ่นอกกระทรวงศึกษา แต่เราจะไม่รอ 
กระทรวงศกึษา เราจะไปล่วงหน้าก่อนแล้ว ต้องตัง้ค�าถามแบบเลนนิครบั What is to 
be done? แล้วเราจะท�าอะไรกัน? เชิญครับ 

เพื่อไม่ให้เงียบเสียเลย เมื่อกี้ผมเจอคนรุ่นใหม่กลุ่มหนึ่ง น่าสนใจมากครับ 
ผมบอกว่า ท�าไมคุณไม่ยึดอ�านาจที่ประชุมนี้เสียเลยล่ะ

ประทีป: ประทีป อ่อนสลุง นะครับ จากจังหวัดลพบุรี ผมเป็นชาวบ้าน
ธรรมดาคนหนึ่ง ได้มีโอกาสท�างานรับใช้แผ่นดินเกิดเมื่อ 15 ปีที่แล้ว จากที่เราไม่รู้
เรื่องการท�างานชุมชนเลย พอเราเข้ามาอยู่ในวงจรนี้ จะยืนยันสิ่งที่ทุกคนได้พูดว่า 
กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์เป็นเรื่องใหญ่ ทุกบทเรียนที่ผ่านเข้ามาใน
ชวีติเรา ไม่ว่าจะส�าเรจ็หรอืล้มเหลว คอืบทเรยีนทีใ่นห้องเรยีน ในมหาวทิยาลยั หรอื
ในโรงเรียนไม่มีให้ ถ้าเราเทียบความรู้ที่อยู่ในตัวชาวบ้านหรือผู้น�า บางทีอาจจะมาก 
กว่าด็อกเตอร์ด้วยซ�้าไป แต่ความรู้ต่างๆ เหล่านี้ไม่มีอะไรมารองรับ ซึ่งค่านิยมของ
คนไทยจะต้องมีใบประกาศอะไรสักอย่างถึงจะไปสมัครงานได้ ไม่ได้มารับรู้ที่ตัว
ผลงานกันจริงๆ ผมท�างานแบบนี้มา ตัวเองได้เรียนรู้ ถึงวันนี้ เราคิดว่าสามารถจะ
ออกแบบชุมชนให้เดินไปในทิศทางไหนได้แล้ว และเราเช่ือว่าส่ิงที่เราท�าไม่ล้าสมัย 
เราอาจจะคิดได้ดีกว่ารัฐบาลด้วยซ�้าไปบางเรื่อง 

ยกตัวอย่างเรื่องการเปิดเออีซี ในโรงเรียนจะเห็นแค่มีธง แค่ชุด แต่ในชุมชน
เราคิดว่า เราจะเปลี่ยนคุณค่าของวัฒนธรรมเรา ของภูมิปัญญาที่อยู่ในตัวผู้คนที่
หลากหลาย มาเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างไร เรามาคิดเรื่องการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทุกชุมชนในประเทศมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
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ท�าไมเราไม่เอาโอกาสตรงนีอ้อกมา ถ้าเราไปดคูนในอเมรกิา ยโุรป หรอืเอเชยีด้วยกนั 
เขาให้ความส�าคัญกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เขาอยากมาเรียนรู้เรื่องราวแบบนี้
แหละ ถ้าเราท�าตรงนี้ขึ้นมาขาย ผมอาจจะมองกระทบนักธุรกิจนะครับ ที่ภาครัฐอ้าง
อยู่ตอนนี้คือการพัฒนา ผมไปประสบด้วยตัวเอง เม่ือสองอาทิตย์ที่แล้ว ไปต่อสู้
เรื่องผังเมือง กลุ่มทุนจะให้ก�าหนดเป็นเขตสีม่วง เป็นพื้นที่ต้ังโรงงานอุตสาหกรรม 
แต่เราขอเป็นพื้นที่อนุรักษ์วัฒนธรรมชนบทกับเกษตรกรรม โดยให้เหตุผลว่า ถ้าเรา
ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม คนเลก็คนน้อยอยูใ่นชมุชนสามารถจะขายมูลค่า
ทางวฒันธรรมทางภมูปัิญญา สามารถจะเปลีย่นเป็นเศรษฐกจิได้ อย่างแรกทรพัยากร
ไม่ถูกท�าลาย อย่างที่สองที่ดินจะยังอยู่ในมือชาวบ้าน แต่ถ้าโรงงานรุกคืบเข้ามา
เมื่อไหร่ ที่ดินจะหลุดจากมือชาวบ้านหลายสิบรายต่อหนึ่งโรง อย่างแถวบ้านผม 
สหฟาร์มมาซื้อเป็นพันไร่ เขาซื้อล้อมไว้ ไม่ขายก็ต้องขาย จะชี้ให้เห็นว่า การเรียนรู้
แบบนี้ เรียนรู้จากประสบการณ์การท�างาน 

 ผมจ�าเป็นต้องไปเตมิความรูจ้ากประสบการณ์ของคนอืน่ เวทแีบบนี ้ ได้เรยีนรู้
จากอาจารย์ จากเพื่อนๆ พี่ๆ เอาความรู้มาแลกเปลี่ยนกัน เรียกว่าเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของคนอื่น 

อย่างที่สาม เราเอาความรู้กลับไปใช้ คุณต้องมีพื้นที่ปฏิบัติการณ์มาจริงๆ 
ไม่ว่าจะเป็นชุมชน ในองค์กรของเรา จะเป็นตัวพิสูจน์ว่า สิ่งที่เราได้เรียนรู้ใหม่ 
เราเอาไปใช้ได้จริงๆ แล้วเกิดความรู้ในตัวเรา 

และสุดท้ายคือ เราต้องเห็นคุณค่าในตัวเราก่อน ถ้าเรามองไม่เห็น เราก็
ไม่สามารถจะท�าอะไรได้ เพราะขาดความเช่ือม่ัน แต่ถ้าเรามองเห็น และเอา
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ประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปท�า เติมความรู้ใหม่ ลงไปท�าจริงๆ ดูว่าสิ่งที่ท�าส�าเร็จ
หรือล้มเหลวอย่างไร จะน�าพาชุมชนไปรอด เป็นการศึกษาทางเลือกอย่างหนึ่ง 

อิทธิภัทร์: ขั้นแรก เวทีในห้องนี้ ความรู้และความเข้าใจในเรื่องความเป็นมา
ของการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาการศึกษา หรือพัฒนาตัวเอง อาจจะ
แตกต่างกัน คนที่จะร่วมคิดร่วมท�า ในภาษาของ Consult เรียกว่า Historical scan 
ท�าให้รู้ว่ามีอะไรบ้างเกิดขึ้นในบริบทของคนที่อยู่ในที่เดียวกัน นอกจากที่เขาท�าวิจัย
เรียบร้อยแล้ว ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงยี่สิบปี แล้วจะท�าให้เห็นแนวโน้มจากคนที่
เข้าร่วมเอง 

เวลาที่ผมไปท�าคลัสเตอร์ที่แม่กลอง ปีครึ่ง สามเดือนแรกคือการไปเข้าใจ
พื้นที่ว่าคือเรื่องอะไร ผมอาจจะท�าเรื่องระดับย่อยมาก ในการท�าเรื่องพัฒนาจาก
ฐานของโค้ชชิ่ง แต่ผมบูรณาการหลายเรื่องอยู่เหมือนกัน แต่ผมยังไม่เข้าใจว่า
ส่วนอืน่ท�าอะไร ช่วงแรก ผมคงต้องเตรยีมตวัเองก่อนว่า ตวัเองเข้าใจหรอือยูต่รงไหน 
ก่อนจะท�าอะไร เพราะในกระบวนการท�ายุทธศาสตร์ เราต้องไปดูวิสัยทัศน์ด้วยว่า 
ที่มาจากการเห็นพ้องกัน เหมือนที่อาจารย์ใหญ่ท�าในเฟซบุ๊ก โยนกันไปโยนกันมา 
ไม่ต้องก�าหนดว่าจะไปถงึตรงไหน แต่คงจะมคีย์ี ไม่ต้องก�าหนดเร่งรบีมากนกั อนัดบั
แรกที่คิดถึงคือ ท�าให้ทุกคนเข้าใจบริบทที่เข้าใจได้ด้วยตัวเอง เพราะการบูรณาการ
และเข้าใจด้วยตัวเอง เพราะการเรียนรู้เพื่อท�าความเข้าใจ ต้องผ่านการปฏิบัติกับ
การเรียนรู้เพิ่มเติม ถึงจุดๆ หนึ่ง พอเรียนรู้แล้วเข้าใจ จะเกิดอิสระในการเลือก 
เราเลือกเอง เจตจ�านงในการปฏิบัติจะมาเอง แล้ววิธีการจะตามมา แต่ต้องเป็น
วิสัยทัศน์ร่วม ไปในทิศทางร่วมกันได้ ไม่อย่างนั้นต่างคนต่างไปคนละทาง
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ไอศูรย์: (ภาษยะวรรณ์) รองประธานหอการค้า จังหวัดชุมพร เม่ือสักครู่
บนโต๊ะอาหาร ผมนั่งคุยกันในกลุ่มหอการค้า เราสรุปกันว่า ตั้งแต่เช้าเราได้รับอะไร
กันมาบ้าง แล้วเราจะเอาออกไปท�าอะไรได้อย่างไร ได้ข้อสรุปว่า เราจะออกไปเป็น
กัลยาณมิตรในสังคมเล็กๆ ที่เราอยู่ ในครอบครัว ในหอการค้า ในมูลนิธิ ในชุมชน 
เพราะจะไปพูดแก้ในเชิงโครงสร้าง พูดในเวทีปฏิรูป พูดกับคนในวงการศึกษา 
ยากมาก ผมเคยเป็นประธาน อ.ก.ค.ศ. (คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) อยู่ห้าปี ผมรู้ว่าในวงการครูมันโหด ครูกิน
เนื้อครู

จุดหนึ่งที่ผมดีใจ ที่ผมได้ฟังเรื่องราวตั้งแต่เมื่อเช้า มันตอบโจทย์ของผม 
ส่วนหนึ่งผมเป็นอาจารย์สถาบันเพื่อการเรียนรู้เพื่อปวงชน คือมหาวิทยาลัยชีวิต 
และผมฟังจากลูกศิษย์ของผมที่เป็นผู้น�าชุมชนท้องถิ่น และทราบว่า คนสมัยนี้แม้แต่
คนชนบท เลี้ยงลูกไม่อยากให้ล�าบากเหมือนตัวเอง ทั้งๆ ที่ตอนเด็กๆ เขาเดินไป
โรงเรียนวันละสี่ห้ากิโลเมตร ไปกลับวันละแปดเก้ากิโลเมตร เป็นความสุข ระหว่าง
ทางมีของกิน มีเรื่องเล่าตลอด แต่วันนี้ เขาเลี้ยงลูก อุ้มขึ้นรถโรงเรียน ห่างออกไป
ไม่ถึงกิโลเมตร เดินไปโรงเรียนไม่ได้แล้ว ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปส่ง ระบบการอุ้มขึ้น
รถโรงเรียน เข้าสู่โรงเรียนประถม มัธยม ในเมือง จนกระทั่งปล่อยให้มาทิ้งคว้างใน
เมอืงใหญ่อย่างกรงุเทพฯ เราสรปุตามภาษาชาวบ้าน แต่เดก็ๆ อาจจะไม่ชอบนะครบั 
เหมอืนสนุขัหลงอยูบ่นทางด่วนสายชวีติ ไปข้างหน้ากไ็ม่รูว่้าจะใช่หรอืเปล่า ถอยหลงั
กลบักไ็ม่รูจ้ะใช่หรอืเปล่า ข้ามถนนรถทบัตายเลย ผมเขยีนเรือ่งพวกนีล้งในหนงัสอืพมิพ์
ท้องถิน่ทีช่มุพร โดนใจพ่อแม่หลายคน สดุท้ายกลายเป็นว่า หนึง่ในสามของนกัศกึษา
ทีผ่มรบัผดิชอบ คอืเดก็รุน่ใหม่ทีห่ลงอยูบ่นทางด่วนสายชวีติ หมดไปหลายแสนแล้ว
แต่ไม่ส�าเร็จ ก็กลับมาตั้งหลักที่บ้าน และพ่อแม่ก็เอามาฝากเรา
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ผมยังคิดว่าจะหาทางดูแลเขาอย่างไรดี เพราะผมยังตื่นเต้นมากกับเด็กกลุ่มนี้ 
ตอนนี้ ค�าว่ากัลยาณมิตรมอบให้กับพวกเขา ให้เขาได้ยินเสียงของตัวเอง คือมนตรา
ที่ผมพร้อมจะน้อมรับ เพราะโดยส่วนตัวผมเคยมีประสบการณ์กับลูก ผมโชคดีที่มีพี่
เลี้ยงชาวเยอรมัน อยู่บ้านผมมาแปดปี เคยเป็นอาจารย์สอนสมาธิช่วยท่านอาจารย์
โพธิ์ (จันทสโร) อยู่ที่สวนโมกข์ ขอย�้าว่าเวทีวันนี้มีค่ามาก แล้วเราจะช่วยกันเป็น
กัลยาณมิตรในสังคมที่เรามีบทบาทเล็กๆ อยู่

ระพีพรรณ: ชื่อ ระพีพรรณ (ภิรมย์ไชย) นะคะ ต่อจากคุณไอศูรย์ และ
น้องต้อง เพิ่งเข้ามาเป็นนักเรียนกระบวนกรของอาจารย์วิศิษฐ์แค่ไม่กี่ครั้ง แรงผลัก
ดันส�าคัญ แรงบันดาลใจจริงๆ มาจากลูกชาย แต่อาจจะคนละด้านกับต้อง อาจจะ
เป็นแม่ที่โหดสมัยก่อน เอาความพิกลพิการทางจิตที่คุณหมอพูดถึงไปเรียกร้อง
จากลูก แล้วช่วยเขาไม่ได้ เมื่อเขามีปัญหาต่างๆ ที่อยู่ในโรงเรียน สิ่งที่เขาเจอมัน
เยอะมาก แต่เชื่อมากๆ ว่า ทุกคนมีอะไรข้างในตัวเอง และผ่านมาได้ด้วยตัวเอง 
ไม่ใช่แม่ และเขาเก่งมาก ตรงทีว่่าพอเขาผ่านมาได้ครัง้หนึง่ ท�าให้เขามกี�าลงัใจ อาจจะ
มีหลายอย่างในชีวิตที่ช่วยให้เขาขึ้นมา และเขามักจะเข้ามาคุย เขาเริ่มต้นออกไป
ด้วยตัวเองคือเล่นกีฬา ซึ่งแม่เล่นไม่เป็น ตอนแรกยังไม่เฉลียวใจ เสร็จแล้วเขามา
ถามการบ้าน ซึ่งแม่สอนไม่ได้ แล้วเขามีความสุขมากเลย เพราะนั่นคืออิทธิพลที่เรา
เคยครอบง�าเขามาตลอด แม่เก่ง แม่รู้ทุกอย่าง แต่ตอนนี้เราก็ไม่รู้ ถามอะไรก็ตอบ
ไม่ได้ นั่นคือเขาหาทางของตัวเองได้ว่าเขาเก่งกว่าแม่ จนผ่านไปช่วงหนึ่ง

เมื่อต้นปี เขาเดินเข้ามาหา คุยกันพักหนึ่ง แล้วเขาพูดออกมาลอยๆ ว่า 
อยากคยุกบัแม่จงัเลย แม่ใจดนีะ แม่น่าจะไปหาเรยีนทางจติวทิยา เผือ่แม่น่าจะช่วย
คนได้ อึ้งไปเลย เขาบอกว่า เขาอยากเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่แม่ แต่เขาอยากอ่าน
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หนังสือของแม่ คิดอยู่นาน เพราะอายุเยอะแล้ว ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะกลับมาเป็น
นักเรียนอีก ไตร่ตรองอยู่นานเกือบปี กว่าจะพาตัวเองกลับเข้ามาในแวดวงผู้คน 
ส่วนจะท�าอะไรต่อไป ไม่รู้ แต่ต้องให้เครดิตน้องต้องอีกที ส�าหรับค�าที่ว่า เอาตัวเอง
ไปอยู ่ในดินดีๆ แล้วเชื่อว่าสิ่งดีๆ จะเกิดขึ้น ถ้าเราต้ังใจและทุกคนอยากเป็น
กัลยาณมิตรต่อกัน จะท�าได้ทุกๆ อย่าง เพราะพอใจเปิด จะรับได้หมดทุกอย่าง

สิปปภาส: ปัจจุบันเป็นผู้จัดการทั่วไป วันนี้เป็นโอกาสดีจริงๆ ผมเข้ามาสู ่
วงเสวนานีด้้วยความไม่ตัง้ใจ เขาบอกให้มากม็า มาตามหน้าทีต่ามทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
พอฟังจบ ผมได้ข้อสรปุสามข้อ ข้อแรก ดใีจทีพ่่อแม่ผมตายก่อน เพราะถ้าพ่อแม่ผม
ไม่เสียไปก่อน ผมคงอยู่ในวงจรเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราได้ยินมาตลอดเช้า ผมถูก
ผลักไสไล่ส่งให้มีอยู่กับความเป็นจริงของชีวิตมาโดยตลอด พึ่งตัวเอง ดูแลตัวเอง 
อยู่บ้านนั้นสามปี บ้านนั้นห้าปี บ้านนั้นเจ็ดปี ความรู้สูงสุดคือมัธยมศึกษาปีที่สาม 
ก็ก้าวหน้าด้วยตัวเองมาตลอด แต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้เป็นเกร็ดความรู้จริงๆ จากเมื่อเช้า 
และเกิดกับตัวผม คือผมไม่พยายามกระท�ากับลูกเหมือนลูกเป็นทาสทางอารมณ์
ของผมเอง ลูกสาวผมจบปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับสอง ซ่ึงผมไม่เคยบังคับ
ให้เขาต้องเรียนขนาดนั้น เขาจะกลับบ้านสามสี่ทุ่ม ผมก็ไม่ใส่ใจ เพราะเป็นหน้าที่
ของเขา เขามาบ่นว่าผมสูบบุหรี่ รู้ไหมว่าเป็นอันตราย ผมบอกว่ารู้ หน้าที่คุณคุณก็
ท�าส ิ ถ้าคณุรูว่้าสบูบหุรีแ่ล้วอนัตรายคณุจะสบูไหม ตอนนีผ้มไม่สบูแล้วครบั มนัเป็นการ
พูดความจริงระหว่างพ่อกับลูกมากกว่า

ผมอยากจะฝากนิดเดียว อยากจะแบ่งปันส่วนหนึ่ง ผมมักจะพูดกับน้องๆ ที่
ท�างานด้วยเสมอว่า ชีวิตมันโหดร้าย แต่ต้องมีสติเสมอ เราไม่สามารถชนะทุกอย่าง
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ในโลกนี้ได้ แต่ต้องชนะตัวเองเสียก่อน ผมไม่รู้ว่าผมผิดหรือถูก แต่ที่ผมสอนตัวเอง
มาตั้งแต่เก้าขวบคือ เราต้องดูแลตัวเราเองก่อนแล้ว จากนี้เป็นต้นไปของชีวิต ผม
เติบโตมาพร้อมเหตุการณ์ปฏิวัติสามครั้ง ทุกครั้งไม่เคยเข้าร่วม ไม่ใช่เพราะไม่รัก
ชาติ เพราะไม่รู้ว่าเข้าไปแล้วจะเอาตัวเองรอดได้หรือเปล่า แต่บางเรื่องเกินกว่าที่เรา
จะเข้าใจ ผมมักจะสอนลูกเสมอว่า ถ้าอะไรที่เรารู้ไม่จริง ให้ยืนดูอยู่ห่างๆ ก่อน ถ้า
สิ่งไหนรู้จริงแล้ว เข้าไปท�ากับเขา แล้วจะเกิดมรรคเกิดผล 

ผมอยากบอกในทีป่ระชมุครบัว่า ภาวะทีเ่กดิขึน้จากการท�างานจรงิในปัจจบุนั 
สงัคมจริงในปัจจบุนั ผมเหน็ลกูน้อง หลายๆ ท่านไม่ได้อยูใ่นปกตชิวีติของคนท�างาน 
เราเห็นการแข่งขันกันโดยไม่สนใจความผิดความถูก เราเห็นความเห็นแก่ตัวของกัน
และกัน ใส่ความต้องการของตัวเองลงไปโดยไม่ค�านึงถึงสิ่งที่คนอื่นจะได้รับ เพราะ
ฉะนัน้ สงัคมก�าลงัอยูใ่นภาวะเจบ็ป่วยได้ไหม แต่ผมว่ามนัไม่สนกุแล้ว ผมไม่คาดหวัง
ว่ารัฐบาลจะท�าอะไรได้ แต่ผมรู้ว่าผมจ่ายภาษีอย่างเดียวดีกว่า แล้วรอว่าวันหนึ่ง
คงจะดีขึ้น ไม่รู้ว่าจะทันชีวิตปัจจุบันไหม หวังว่าคงจะเห็นอะไรดีขึ้นในสังคมไทย

อย่างหนึ่งคงเป็นการสร้างค่านิยมให้กับเด็กสมัยใหม่ ผมเรียนโรงเรียนวัด 
ผมขอบคุณมากๆ วันนี้ ท�าให้ผมนึกถึงวัดจักรวรรดิราชาวาสมาก จบ ป.7 ที่โน่น 
รู้เลยว่าสมัยผมอยู่โรงเรียน โรงเรียนไม่ได้สอนอะไรผม ผมสอนตัวเอง ด้วยครูรู้ว่า
ต้องสอนผมอย่างไร ครโูรงเรยีนเทศบาลรูว่้าต้องสอนลกูศษิย์คนนีอ้ย่างไร แล้ววนันี้
ผมก้าวหน้ามาได้ในชีวิต มายืนอยู่ในต�าแหน่งผู้จัดการทั่วไป ผมรู้สึกว่าโชคดีที่ผม
เรียนโรงเรียนจักรวรรดิราชาวาส ฝากทุกท่านนะครับ ผมไม่รู้จะพูดอะไรมากกว่านี้ 
ถ้าจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์ รักลูกเถอะครับ ไม่ผิด แต่รักอย่างไรให้เขาไปถูกทาง
มากกว่า
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อดิศร: เชิญนะครับ เรายังไม่ค่อยได้เสียงจากคนรุ่นใหม่เลย ลองช่วยกันส่ง
เสียงนิดหนึ่งได้ไหมครับ

ชัยวัฒน์: ผม ชัยวัฒน์ (จันทิมา) จากพะเยาครับ ท�างานในองค์กรเล็กๆ ครับ
เกี่ยวกับความรู้ท้องถิ่น และการสื่อสารในชุมชน จริงๆ ผมเป็นแฟนเพจของอาจารย์
วิศิษฐ์ และพยายามติดตามงานของอาจารย์มาตลอด สิ่งหนึ่งที่วงพวกเราพูดมา
แต่เช้า และพยายามจะจับสาระ ผมจบด้านนิเทศศาสตร์ ขอจับเรื่องการสื่อสาร

ผมคดิว่าความสมัพนัธ์ระหว่างคนกบัคน ตวัเรากบัตวัเราเป็นการสือ่สารภายใน 
แต่กบัสงัคมคอืการสือ่สารกบัสงัคม การทีเ่ราจะส่งสารไปให้ลกูเราหรอืคนใกล้ชดิเรา 
เป็นการสือ่สารทางสงัคม แต่ส�าหรบัการสือ่สารภายใน มกีายมจีติใช่ไหมครบั ภาษา
บ้านผมเรียกว่า คิงกับฮา คิงคือตัวเอง ฮาคือใจ ตัวความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน 
ต้องใช้สือ่และสาร เป็นกระบวนการทางนเิทศธรรมดาระหว่างคนและสาร โดยใช้สือ่
ไปถึงคน การสื่อสารที่ดีที่สุด คือการสื่อสารระหว่างบุคคล คือการสัมผัส เราอาจจะ
บอกว่ามีสื่อตัวหนังสือ ภาษามือ สายตา แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือการกอด เป็นความรัก
ความผูกพัน

ผมเกิดในชนบท จะมีความเชื่อเรื่องผี ถ้าหากไปไหนมาไหนแล้วมีผีตายตรง
โค้งนั้นโค้งนี้ แล้วเรารู้สึกกลัว แสดงว่าเรารู้จักคนที่ตาย ถ้าเราไม่มีความสัมพันธ์
กบัเขา เรากไ็ม่กลวั ผมคดิว่า ความสมัพนัธ์เกดิขึน้ได้หลายอย่าง แต่สิง่หนึง่เราพดูถงึ
ความสัมพันธ์ระหว่างคน ระหว่างลูกเรา ครอบครัวเรา แต่บริบทสังคมทุกวันนี้
เปลีย่นไปค่อนข้างเยอะ ในชมุชนกเ็หมอืนกนั ผมเป็นลกูชาวนาจะเหน็ชดัเลย ท�านา
สองสามวันก็เสร็จแล้ว จากนั้นไปเป็นพ่อค้าขายของตามตลาดนัด ท�างานอาชีพ
เดียวไม่พอ ต้องมีอาชีพอื่นๆ จะเห็นว่าความสัมพันธ์มันต่างออกไป
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ในยุคที่มีการสื่อสาร เวลาเราได้เพื่อนใหม่สักคนในหมู่บ้าน อย่างไปเจอใน
งานข้าวสลากภัต แต่ในสังคมปัจจุบัน บางทีผมพาเด็กรุ่นน้องที่เล่นกล้องด้วยกัน 
เข้าบ้านแล้วแนะน�าให้ภรรยารู้จัก จะงงๆ อยู่ เพราะเราเป็นเพื่อนของกล้อง เรียนรู้
เรื่องกล้อง เป็นเพื่อนในไลน์ ในเฟซบุ๊ก เป็นเพื่อนไก่ชน เล่นพระเครื่อง ผมคิดว่า
ความสัมพันธ์เหล่านี้มันกระจายตัวและหลากหลายมาก

สิง่หนึง่ทีค่วามสมัพนัธ์จะเกดิขึน้ได้ อยูท่ีส่าร ความสนใจ เนือ้หา สอง คอืสือ่ 
ถ้าเป็นสื่อตัวบุคคลอาจจะเรียกว่าครูก็ได้ วิทยุ ทีวี โทรทัศน์ แต่บริบทของสื่อหรือ
ภูมิทัศน์สื่อก็เปลี่ยนแปลงไปอีก ผมคิดว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ได้เกิดจาก
การห่างเหินจากครอบครัว แต่ตอนนี้ทีวีเข้าไปในเกือบทุกครัวเรือนเลยนะครับ 
สื่อทีวีจะมีผลมากต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมที่ผ่านมา โดยเฉพาะทีวีผ่านดาวเทียม 
ที่ผิดใจกันขัดแย้งกันเพราะติดดาวเทียมคนละดวง เรารับสารและส่ือคนละช่อง 
การสื่อสารหรือความสัมพันธ์แต่เดิมเป็นแนวราบ แต่ต่อมาเรามีช่อง เราฟังนักจัด
รายการ หรอืดสูือ่ต่างๆ มาเป็นแท่งมาเป็นช่อง ไม่ได้มาเป็นระนาบแนวนอน เพราะ
แต่ก่อนสื่ออะไรจะผ่านเข้าไปชุมชนได้ ต้องผ่านผู้น�า ผ่านกระบวนการประชุม
กลั่นกรองกันมา

ถ้าอยากให้สงัคมข้างหน้าเปลีย่นแปลง มอีนาคต ต้องจดัระบบความรูค้อืสาร 
และจดัระบบการสือ่สารให้เกดิขึน้ในทกุระดบั ทัง้ครอบครวั ชมุชน และระดบัประเทศ 
น่าจะออกแบบการสื่อสารให้ดี จะเป็นการเรียนรู้ที่กว้าง ไม่ต้องหวังพึ่งตัวบุคคล 
แต่ตัวสารและตัวสื่อมันมากกว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ นี่คือโลกกว้างที่แท้จริง
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นุชนารถ: มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก เราท�างานกับเด็กชายขอบที่แม่สาย 
มีเรื่องเล่าการท�างานของครูที่อยู่ตามชายขอบที่อยากจะแบ่งปัน เพราะได้เรียนรู้
จากอาจารย์ใหญ่เมือ่เช้า หนมูาช้า ได้ฟังเรือ่งเล่าตรงประเดน็พอด ีหนมูองเป็นเรือ่ง
ของงานศลิปะ เรามองว่าชวีติคนคนหนึง่ เราจะขดัจะเกลาต้องใช้พลงัของความเชือ่ 
ซึ่งจะต้องเกิดขึ้นมาจากแรงบันดาลใจของตัวตนของแต่ละคน ถ้ามองไปที่อาจารย์
ได้พูด สิ่งส�าคัญคือจะท�าอย่างไรให้ความรักเป็นรักที่ไม่มีเง่ือนไข กัลยาณมิตรที่
อาจารย์บอก ท�าอย่างไรไม่ให้มเีงือ่นไข ตรงกบัทีค่รนู�า้ท�าอยู ่ เราท�ากบัเดก็ชายขอบ 
เราไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นคนไทยหรือคนที่ไหน แต่เราต้องการให้เขาเติบโตในแผ่นดิน 
มีที่ให้ได้หยัดยืน สิ่งส�าคัญคือความเชื่อที่จะเติมลงไป เราต้องเชื่อมั่นว่าเขาสามารถ
จะพัฒนาได้ ไม่ใช่เชื่อเราอย่างเดียว เด็กต้องเชื่อด้วยว่าตัวเองมีคุณค่า

อีกอย่างหนึ่ง แล้วสังคมปัจจุบันยอมรับและให้โอกาสกับเด็กด้อยโอกาสพวก
นี้แค่ไหน มองไปถึงเรื่องการลงทุน ท�าไมประเทศไทยถึงไม่ยอมลงทุนเพื่อเด็ก ทั้งๆ 
ที่รู้ว่าเด็กคนนี้จะต้องเติบโตเพื่อแทนเราในวันข้างหน้า การลงทุนเพื่อเด็กน้อยมาก
ในประเทศไทย ก�าลังคิดว่า วันนี้เลยเป็นตัวจุดประเด็นที่ท�าให้อยากจะไปท�างานกับ
คนที่แย่ที่สุดในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต คิดว่านี่คือสิ่งที่เรารับรู้มา และได้ศึกษา
มาระดับหนึ่งว่า จริงๆ แล้ว สังคม ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ยังจ�าเป็นส�าหรับ
เด็กด้อยโอกาสมากๆ ถ้าเป็นไปได้ ในการปรับเปลี่ยนหรือปฏิรูปอะไรก็ตามแต่ 
คงจะหนีไม่พ้นบ้าน วัด และโรงเรียน

อาทิตย์: สวัสดีครับ อาทิตย์ ครับ ท�าธุรกิจส่วนตัว และจัดรายการวิทยุ และ
เป็นทีมประสานงานเครือข่ายผู้น�าแห่งอนาคตร่วมกับอีกหลายๆ คน ประเด็นวันนี้ 
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ผมตัง้ค�าถามกบัตวัเองว่า อะไรคอืคนรุน่ใหม่ ใครคดิค�านีแ้ละใช้เป็นคนแรก ผมคดิว่า
เป็นโลกทัศน์ของคนที่ไม่ใช่คนรุ่นใหม่ แล้วเรียกอีกกลุ่มว่าคนรุ่นใหม่ ผมคิดว่ามัน
เป็นเรื่องของอายุหรือเรื่องของอะไร ถ้าให้ค�าตอบของตัวเอง ผมคิดว่าเป็นเรื่องวิธี
คิดและใจในการเปิดกว้างเพื่อรองรับสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้น ไม่ว่าคนนั้นจะ
อายุมากหรือน้อยขนาดไหน ควรวัดจากตัวจิตหรือความสามารถในการปรับตัวหรือ
เปิดรับสิง่ต่างๆ เพราะฉะนัน้ ทกุคนสามารถเป็นคนรุน่ใหม่ตลอด พร้อมจะเพิม่หรอื
ลดตลอดเหมือนกัน

ส่วนตัวผมเชื่อในพลังของคนรุ่นใหม่ ในการรองรับความเปลี่ยนแปลงไม่ว่า
จะเป็นยุคไหน เราต้องผสานสองส่วนคือ ต้องดูความเปลี่ยนแปลง อ่านให้ออก แต่
สิ่งที่เรียนรู้ไปแล้ว สะสมหลากหลายอย่างที่พี่ๆ ทุกคนในห้องนี้ น่าจะเอามารวมกัน
และท�าอะไรได้ ด้วยหลักการอย่างที่เรียกว่าไดอะล็อก เพื่อหาส่วนร่วมที่จะถักทอ
เข้ามาเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผมคิดไปถึงว่า คนรุ่นใหม่ในความหมายที่คนชอบพูด 
อาจจะด้วยวัย เมื่อเช้า อาจารย์วิศิษฐ์ชี้ให้เห็นว่า ความบกพร่องของเยาวชนหรือ
เด็กเป็นผลผลิตของอะไร ของครอบครัว ของสังคม

วันนี้ ผมเห็นภาพหนึ่งชัดมากๆ บางทีผู้ใหญ่ที่ชอบบ่นเด็กสมัยนี้ ว่าเป็น
อย่างโน้นอย่างนี้ สุดท้าย ใครเป็นคนสร้างขึ้นมา ตอบยาก การที่เด็กหรือเยาวชน
สมัยนี้เป็นอย่างนี้ มันสะท้อนการดิ้นรนบางอย่างในฐานะมนุษย์ในสังคมของ
พวกเราหรือเปล่า ในรุ่นถัดมา ฟังจากหลายๆ ท่านเล่า สังคมเราอยู่ยากขึ้นจริงๆ 
และจะอยู ่ยากขึ้นเรื่อยๆ พอรวมครอบครัวก็ล�าบาก ยิ่งมีลูกยิ่งล�าบากไปอีก 
ผลสุดท้ายคือ เราต้องผลักภาระเลี้ยงดูลูก ไปให้กับโรงเรียน ลืมไปว่าเป็นหน้าที่
ของใคร
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ผมมองว่าประเทศจะพัฒนา อะไรคือการพัฒนาของประเทศ จะวัดจาก
สิ่งของที่เราผลิตได้ในแต่ละปี หรือจะวัดความสุข ซึ่งไม่รู้จะวัดตอนไหนของปี หรือ
จะวัดจากอะไร แต่ส�าหรับผม ประเทศก็เป็นสิ่งสมมุติที่มนุษย์สร้างขึ้น คุณภาพของ
ประเทศก็วัดจากคุณภาพของแต่ละคนมารวมๆ กันดีไหม ถ้าคิดแง่นี้ เราจะรู้สึกว่า 
การพัฒนาประเทศท�าได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะ เพราะถ้าไม่ต้องอะไรเลย แต่ท�าให้
คนหนึง่คนดกีว่าเดมิในหนึง่สองนาทข้ีางหน้าได้ ประเทศจะพฒันาทลีะเลก็ละน้อยได้

ในท่ามกลางสภาพปัจจุบนั ผมไม่แน่ใจว่าเบ้าหลอมของผูน้�าปัจจบุนัคอือะไร 
ให้ค�าตอบกับตัวเองไม่ได้ แต่เรามองเห็นคนเป็นผู้น�า เราไม่ค่อยรู้สึกว่าเป็นผู้น�าที่
จิตใจเราเชิดชูได้เท่าไหร่ ยิ่งนับวัน เด็กๆ โตขึ้นมา เหมือนเป็นวิญญาณที่ล่องลอย 
ตกลงผู้น�าที่จะเป็นเยี่ยงอย่างให้รู้สึกดีๆ ได้ เป็นอย่างไร และไม่รู้เบ้าหลอมจริงๆ 
คืออะไร แต่อย่างน้อย เราน่าจะท�าได้จากการเริ่มต้นจากตัวเราเอง ต้องเป็นองค์กร
จัดการตัวเอง ไม่ว่าจะเริ่มจากจุดไหนก็ตามแต่ เพราะสังคมมีปัญหาตกทอดกันมา
นานๆ

โจทย์คือว่า แล้วเวลาแต่ละคนอยู่ ณ จุดใดของชีวิต จะตั้งต้นให้เป็นองค์กร
จดัการตวัเอง และถ้าพ้นจากตวัเองไปแล้ว ระเบดินวิเคลยีร์จรงิๆ ในการเปลีย่นแปลง
สังคมคือครอบครัว เพราะมันคือสังคมอุดมคติที่แท้จริงที่อยู่ใกล้มือที่สุด ถ้าเรา
จะสร้าง เราไม่ต้องร้องหาใคร เราต้องท�าด้วยตัวเอง ไม่สามารถเล่ียงความรับผิด
ชอบไปให้ใครได้ ค�าตอบคือ ถ้าเรามีใจใหม่ๆ รับสังคมที่เปลี่ยนแปลง เริ่มจากตัวเรา
และครอบครัว ท�าให้ลูกเกิดปัญหากับพ่อแม่น้อยลง น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
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วิศิษฐ์: ผมคิดว่าทุกคนลองคิดโจทย์ที่ท้าทายตัวเอง อย่างน้อย ผมคุยกับ
จิมมี่เดอะโค้ช กับ เปี๊ยก ที่ท�าพีเพิลมีเดีย วันที่ 18 ตุลาคมนี้ ผมจะเจอกับ ประชา 
หตุานวุตัร โจทย์ของผมคอื คนรุน่นีท้�างานด้วยกนัอย่างไร้อตัตา ไถ่ถอนอตัตา กลบั
ไปหาท่านพทุธทาสมวีวิาทะกบั ม.ร.ว.คกึฤทธิ ์ ปราโมช เมือ่ประมาณปี 2512 ท่าน
พุทธทาสบอกว่า เอาโลกุตตระเข้ามาในชีวิตประจ�าวัน เอาธรรมะที่ลึกที่สุดคือ
อนตัตาเข้ามา ผมจะท�างานกบัเพือ่นรุน่เดยีวกนั เจ้าส�านกัต่างๆ โอกาสทีเ่จ้าส�านกั
ต่างๆ จะมีอัตตาสงู รวมทัง้ตวัผมเองด้วย เป็นไปได้มาก หนึง่ เราจะจดัการตวัเองก่อน

สอง กรรมการบรหิาร ซอีโีอ บอร์ดใหญ่ๆ ทกุที ่ไม่เคยยอมลงมาเรยีน ผมเคย
ไปเสนอกรรมการบริหารของ ธกส. เห็นดีเห็นชอบแล้วด้วย แต่หลังจากนั้นไม่มี
การปฏิบัติ เหมือนเขาสงวนตัวเอง ไว้อย่างไรไม่รู้ เอสซีจีเหมือนกันเลย แบ่งเป็น
ฮาร์ดไซด์ ซอล์ฟไซด์ ธรุกจิต้องฮาร์ดไซด์ เลยไม่มผีูบ้รหิารระดบัสงูมาเรยีนสกัคนเลย 
ภารกจิคอื ทมีของผมจะบรหิารโดยลดละอตัตาตวัเอง จะบรหิารโดยไม่ต้องมปีระธาน 
ท�าได้ไหม ให้ชัน้มันน้อยทีส่ดุ ผมคดิว่ามสีกัสองชัน้ ต้องมคีร ูคนรุน่ผม กบัชัน้ลกูศษิย์
ลูกหา องค์กรไม่ต้องมีมากกว่าสองชั้น แล้วท�างานโดยไม่ใช้อ�านาจได้ไหม คุยกัน 
ไดอะล็อก ผมจะชวนอาจารย์จุมพลว่า ขอไทยพีบีเอสเป็นแหล่งที่สองที่จะเริ่มกับ
ผม

กุลดา: วันนี้มาด้วยสองใบ หมวกใบหนึ่งคือ เป็นผู้จัดการ HRD (Human 
Resource Development) บริษัทในเครือเอสซีจี ดูเรื่องการพัฒนาคน หมวกใบที่
มาจริงๆ คอืเป็นแม่ของลกู และเป็นแม่ๆ ในเครอืข่ายแม่ๆ ลกูเลก็ เมือ่เจด็ปีทีแ่ล้ว 
ตัวเองได้มโีอกาสไปเรยีนเกีย่วกบัเรือ่งไดอะลอ็ก และการพฒันาตนเอง เพราะเอสซจีี
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ต้องการสร้างกระบวนกรมาสอนคนในเอสซจี ีได้ไปเรยีนกบั ดร.วรภทัร (ภูเ่จรญิ) กบั
อาใหญ่ด้วย ในช่วงนั้น รู้สึกว่ามีความสุข แต่เรียนแล้วไม่ได้เอาไปใช้อะไร เพราะ 
ผู้บริหารข้างบนยังเป็นภาพเดิม วันนี้ ลามาโดยไม่บอกว่ามาท�าอะไร กลัวท่านไม่
เข้าใจ แต่มาในฐานะเป็นแม่ อยากมาได้ความรู้ 

เรื่องที่บอกว่าเคยเรียนเกี่ยวกับเรื่องซอฟต์ไซด์ต่างๆ เม่ือเจ็ดที่แล้วเรายัง
ไม่มีลูก เราเลยรู้สึกว่า เรามีความสุข แต่ยังไม่มีเป้าหมายว่าจะเอาไปใช้ท�าอะไร 
จน...สร้างเด็กคนหนึ่งที่จะเติบโตมาได้โดยมีจิตใจที่ดี มีความสุขกับชีวิตทุกย่างก้าวที่
เขาเดิน เลยมาตามหาคอร์สต่างๆ ที่เราเคยเรียนมาแล้ว มาเจออาใหญ่ที่กรุงเทพฯ 
โชคดีมากๆ ที่บริษัทส่งไปเรียนไลฟ์ โค้ช กับพี่จิมมี่ มีโอกาสได้เรียนสองคอร์ส รู้สึก
ยงัไม่ได้เอามาใช้ในทีท่�างานเท่าไหร่ แต่พยายามเอามาใช้กบัเครอืข่ายแม่ๆ และสามี 
ใช้เวลานานเหมือนกัน กับกระบวนการให้เขาอยู่ในวันนี้ด้วยกัน

สุดท้ายเขาบอกว่ามาเพราะลูก เราเลยรู้สึกว่ามาถูกทางแล้ว และเป้าหมาย
ทีเ่ราต้องการเริม่จะใกล้แล้ว รูส้กึว่าทีไ่ด้เรยีนเรือ่งชวีติ เรือ่งจติตปัญญาทัง้หมดทัง้ปวง 
เรามีปัญญาและแรงบันดาลใจคือลูก พอเรารู้เป้าหมาย เรารู้สึกว่ามีความสุขทุกๆ 
สิ่งที่เราท�า มันชนะใจตัวเองหลายอย่าง แม้กระทั่งการลดน�้าหนัก ก่อนหน้านี้หนัก
กว่านี้ประมาณแปดกิโล ตกลงเอาเรื่องการชนะใจตัวเองมาพิสูจน์ตัวเองว่า ถ้าเรา
เรยีนมาเยอะ ฟังมาเยอะ แล้วยงัไม่สอนคนอืน่อกี ยงัเอาชนะตวัเองไม่ได้ แม้กระทัง่
เร่ืองกนิ เรือ่งออกก�าลงักาย กค็งเอาไปสอนลกูไม่ได้เช่นกนั เลยลองท�าด ูตัง้เป้าหมาย 
และท�ามาสองเดือน จนสามารถลดน�้าหนักได้แปดกิโล คิดว่ามาถูกทาง เป้าหมาย
ส�าคัญมากๆ ส�าหรับชีวิตๆ หนึ่ง และจะเอากลับไปบอกแม่ๆ ทุกคนในเครือข่าย
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ของเรา แบ่งปันในสิ่งที่เราได้เรียนรู้มากับพวกเขา แม้ว่าพวกเขาจะยังไม่อิน แต่จะ
ท�าไปเรื่อยๆ เพื่อสังคมของลูกเราด้วย และเพื่อการพัฒนาประเทศจริงๆ ที่เราอยาก
จะท�า

ชีวนิ: สวสัดคีรบั ตอนนีท้�างานเป็นโครงการจดัอบรมและกระบวนการเรยีนรู้ 
โดยได้รับทุนจาก สสส. และได้จัดกระบวนการเรียนรู้ไปแล้วหนึ่งเฟส อยู่ในช่วงของ
กระบวนการพัฒนาเฟสต่อไป คิดว่าได้ประโยชน์มาก จากการมาร่วมสัมมนาในวันนี้ 
หลักๆ อาจจะเล่าประสบการณ์โครงการอบรมในเฟสแรก เรามองไปที่ตัวบุคคล 
สร้างแกนน�าด้านสงัคมทีท่�างานกบักลุม่ประชาชนชายขอบ มมีสุลมิ ผูห้ญงิ แรงงาน 
คนไร้บ้าน ได้ประเดน็จากวนันีด้้วย เราพบว่าเราโฟกสัไปทีต่วับคุคล การจะเตมิอะไร
ให้ตัวบุคคล อาจจะมีฐานในการค�านึงว่า ตัวบุคคลเป็นองค์กรที่สามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตัวเอง ถ้าเราละเลยมิตินี้ไป กระบวนการที่จัดขึ้นจะไปอีกทางหนึ่ง

อีกประเด็นหนึ่งที่คิดว่าส�าคัญมาก คือเบ้าหลอมผู้น�า ที่ส�าคัญอันหนึ่งคือ
ชมุชนหรอืสงัฆะ กระบวนการเรยีนรูไ้ม่ใช่เชงิปัจเจกอย่างเดยีว ผมพบว่าประสบการณ์
ในการท�างานของโครงการที่แล้ว เราค�านึงถึงมิติดังกล่าวน้อยมาก เราจะมองใน
มิติของปัจเจก เพราะฉะนั้น คิดว่ากระบวนการสร้างผู้น�าหรือพัฒนาศักยภาพ 
ต้องเริม่จากทีอ่าจารย์พดูถงึ หนึง่ ศรทัธาว่าแต่ละคนเป็นองค์กรเรยีนรูไ้ด้ด้วยตวัเอง 
สอง ความมีกัลยาณมิตร มารวมกันเป็นสังฆะ เป็นสิ่งที่ไปควบคู่กัน เสริมกัน ของ
การพัฒนาศักยภาพหรือเบ้าหลอมการสร้างผู้น�า 

แต่จริงๆ แล้ว ตอนนี้อยู่ในกระบวนการพัฒนาเนื้อหาเพื่อจัดการเฟสสอง 
ซึง่ยงัต้องค้นหาความรู ้ การมาวนันี ้ คอืมาดวู่า การสร้างผูน้�า มวีธิคีดิแบบไหนบ้าง 
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ซึ่งได้ประเด็นไปเยอะเลย และมีอีกประเด็นหนึ่ง การมีเบ้าหลอมยังไม่พอ ต้องมี
ปฏิบัติการจริงด้วย เพราะสิ่งที่เป็นองค์ความรู ้ก็ดี ชุมชนที่จะมาสนับสนุนก็ดี 
ต้องมีปฏิบัติการจริงควบคู่กันไป ผมคิดว่าจะท�าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพอย่าง
ครบถ้วนทุกมิติครับ

กุณฑล: ชื่อ กุ้ง ครับ ท�าเรื่องด้านการตลาด วิจัยตลาด เรื่องพฤติกรรม 
ผู้บริโภค สุดท้ายปลายทางต้องควักเงินมาจ่ายให้ได้ ผมอยู่ในทุนนิยมจ๋ามาก แต่
ตอนนีด้้วยความทีท้่ายสดุท�างานด้านซเีอสอาร์ของค้าปลกีข้ามชาตแิห่งหนึง่ เลยรูส้กึ
ว่าพอแล้ว ผมจะบอกว่า ในวงสังคมที่ผมไป ส่ิงที่ทุกคนพูด ไม่ได้กังขาเลยว่า
มันดีงาม ล้วนแต่ดีงาม ควรจะต้องมีแบบพวกเราเกิดขึ้นในสังคมเยอะ และคนที่
เป็นโค้ช ถ้ามาเรียนกับพวกคุณทุกคน ผมเชื่อว่ามันจะต้องดีงาม

สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปคือ การขยายผล เพราะผมอยากให้เกิดอย่างนี้เยอะๆ 
เพื่อให้ตอบโจทย์สังคมดิจิตอล เราทราบดีเรื่องสมาร์ทโฟน เฟซบุ๊ก จากการวิจัย 
คนที่มีอายุ 25-45 ปี ร้อยละ 60 มีสมาร์ทโฟนกันหมดแล้ว ช่องทางนี้ช่วยเราได้ 
รวมถึงถ้าเรามีพันธมิตรในเรื่องการท�าสื่อดีๆ ถ้าคุณเปิดเฟซบุ๊ก จะเปิดหน้าหนึ่งมา 
ถ้าเรามีการท�าอินโฟกราฟิก เพื่อเอาข้อมูลที่ส�าคัญใส่เข้าไป จะท�าให้เขาเข้าใจ
ภาพรวมของคุณ

ต่อไป การขยายผล จากการรับรู ้พฤติกรรมคน ตอนนี้คนฉาบฉวยมาก 
คนอ่านหนังสือน้อยมาก แต่ลักษณะของจิตตปัญญาศึกษาเป็นการศึกษาเชิงลึก 
ต้องใช้เวลานานกว่าจะเข้าใจ ผมมองเรื่องการขยายผลการฝึกอบรมตรงนี้ ภาคที่มี
การท�าตรงนี้ อยากให้มองว่า พวกกิจการเพื่อสังคม ยกตัวอย่างเช่น เรามีการ
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รวมกันของกลุ่มที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน มีจิตแพทย์ท่านหนึ่ง อาจจะเป็นคนเก่ง
เรื่องการสัมมนาคนหนึ่ง และอีกคนเป็นนักการตลาด สามคนนี้ท�าให้มีการอบรม
เกิดขึ้น สมมุติเราจัดคอร์สให้มีแปดวิชา ส่วนหนึ่งอาจจะมีเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เมื่อโมเดลนิ่งแล้ว เราเห็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์และไม่ประจักษ์ เราอาจตั้ง
ชื่อว่ากรุงเทพฯ โมเดล แล้วขยายผลไปที่เชียงใหม่ อาจจะมีอีกสามคนมาเรียนรู้วิชา
จากสามคนที่กรุงเทพฯ เพื่อไปจัดตั้งอีกที่หนึ่ง เขาจะไม่ได้เริ่มจากศูนย์ เขาเริ่มจาก
หกสิบ เรียกว่า Social Franchising ฝากไว้แค่นี้ครับ

สุดาวัลย์: สวัสดีค่ะ เก๋เป็นนักธุรกิจและเป็นนักเรียนกระบวนกรของอาใหญ่ 
จรงิๆ รูส้กึว่าเราคงเปลีย่นประเทศไม่ได้ในวนัเดยีวหรอืในระยะเวลาอนัสัน้ แต่เชือ่ว่า 
พวกท่านที่นั่งอยู่ ณ ตรงนี้ หนึ่งคนสามารถเป็นจุดเป็นตัวคูณ อยากให้ท่านออกไป
เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว ให้มีความตั้งใจว่าฉันจะเปล่ียนจากตัวเองก่อน 
เมื่อตัวเองเข้มแข็ง เยียวยาตัวเองได้แล้ว อาจจะเริ่มจากครอบครัว ไปสู่ชุมชน ตรงนี้
จะท�าให้ในเวลาไม่นาน เชื่อว่าเราอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างย่ังยืนได้ ซ่ึงมีวิธี
การน�าพาไป แค่วนันีท่้านมาแล้วรูส้กึว่า ฟังอาจารย์วศิษิฐ์พดู ใช้เวลาไม่นาน รูส้กึว่า
ทุกท่านมีความตั้งใจ แนะน�าว่าถ้าอยากจะหาวิธีการเสริม ไปเรียนกระบวนกรกับ 
อาจารย์วิศิษฐ์เลยค่ะ เพราะเรารู้สึกว่าเป็นเครื่องมือที่เราใช้ได้ ถ้าให้แชร์วันนี้ ไม่ได้
แค่สามนาทีแน่นอน เราสัมผัสได้ว่า พวกท่านเป็นความตั้งใจดี วันนี้ ธรรมะจัดสรร
ให้ท่านมานั่งอยู่ที่นี่ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ขอให้ความตั้งใจนี้ไม่เป็นไฟไหม้ฟาง ขอให้
กลับไปท�าให้ได้นะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ

อิทธิภัทร์: พอดีมานั่งดูคนรุ ่นใหม่กับการพัฒนาประเทศ อาจจะต้อง
ท�าความเข้าใจอีกทีว่า เราจะเดินตามสังคมดิจิตอล หรือเราจะรับรู้ว่าเป็นอย่างไร 
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และคนรุ่นใหม่ที่พูดถึงเป็นใคร ส่วนเบ้าหลอมใครเป็นคนสร้าง ตอนนี้ ผมอายุ
ห้าสิบกว่า มีลูกวัยรุ่น ทุกปีจะกลับไปตอบแทนสังคม ไม่ว่าจะเป็นโครงการกู้บ้าน
กู ้เมือง โครงการซิป หรือกิจกรรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัย จะไปพูดให้นักศึกษา
มหาวทิยาลยั มคีวามรูส้กึว่า จากการบรหิารในองค์กร เรารูส้กึว่าขาดตวัเชือ่มระหว่าง
คนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ สังเกตว่าเขาจะอยู่ไม่นานก็จริง แต่เขามีวิธีคิดวิธีอ่าน

ผมไปท�าของธนาคารกรุงเทพ จะมีทั้งเด็กเมืองนอกกับเด็กเมืองไทย ส�าหรับ
เด็กเมืองนอก ถ้าเขาท้าทายผม ผมท้าทายกลับ เราคุยกันรู้เรื่อง เหมือนมีอะไร
ต่อได้ แต่เด็กเมืองไทย พอเราท้าทายด้วยการพูดเสียงดังในห้องประชุม ถ้าผมเป็น
รุ่นพี่เขาเพราะเคยท�ากิจกรรมนั้น ผมจะบอกว่าในฐานะรุ่นพี่ผมรู้สึกอย่างไร แต่ใน
ฐานะคนรุ่นเก่าผมจะรับเขาไม่ได้ แต่ผมมามองว่า ไม่ใช่เรารับเขาไม่ได้ แต่เรา
ท�าความเข้าใจเขาหรือยัง

ผมท�าโค้ชชิ่งเมื่อวันที่สี่กับห้าที่ผ่านมา เพราะคุณแม่ของลูกค้า เราคุยเรื่อง
ลูกตลอด เขาบอกว่าจัดสิอาจารย์ จะพาเพื่อนมา ผมเลยตั้งชื่อว่า สร้างผู้ใหญ่ไทย
ใจดีให้เป็นโค้ช มีคนสามกลุ่มมา คือคนที่เป็นพ่อแม่ อาจารย์หมอมาสิบคน บางคน
เป็นพ่อแม่ที่มีลูกเล็ก แล้วเขาท�างานเป็นที่ปรึกษาเด็กในมหาวิทยาลัย และมีกลุ่ม
เดก็เจนเอก็ซ์ทีม่ลีกูน้องเป็นเดก็เจนวาย ผมว่าเป็นกระบวนการเรยีนรูท้ีด่ ี เพราะเป็น
สามช่วงคือ อยู่ที่บ้าน ที่โรงเรียน มหาวิทยาลัย และที่ท�างาน เหมือนท�าวิจัยได้ว่า 
ผู้ใหญ่ที่ได้ฟังเด็กจริงๆ อาจต้องไปถามเด็กด้วยว่า เบ้าหลอมที่เขาต้องการคืออะไร 
หรอืในอนาคต เขารูไ้หมว่า ค�าว่าผูน้�าต่างจากผูจ้ดัการอย่าง ถ้าอยูใ่นองค์กร ผูจ้ดัการ
คือ รู้ว่าจะต้องท�าอะไร แต่ผู้น�าคือรู้ว่าจะต้องท�าอย่างไร ผมคิดว่าท�าอย่างไร ต้อง
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กลับมาที่ตัวตนของแต่ละคน เราต้องศึกษาเด็กว่า ตัวตนภายในของผู้น�ารุ่นใหม่ 
ต่างจากคนเก่าๆ อย่างเรา มันคือโจทย์ใหม่หรือเปล่าว่า Identity หรือ Being ของ
คนรุ่นใหม่คืออะไร

พระภาณุ: เมื่อกี้โยมบอกว่า จะรื้อฟื้นประเทศต้องใช้เวลา อาตมา พระภาณุ 
จิตตะทันโต จากวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก เมื่อสักครู่มีโยมพูดถึงวัดอยู่สามท่าน 
ท่านหนึ่งพูดถึงวัดจักรวรรดิฯ พูดถึงบ้าน วัด โรงเรียน และพูดถึงสังฆะ อาตมาก็
ท�างานอยู่ในเครือข่ายสังฆะเพื่อสังคม เรื่องสังฆะไม่ได้แคบแค่พระ แต่หมายถึง
ฆราวาสด้วย ที่เรารวมกันกลุ่มเป็นชุมชนที่คิดเห็นตรงกัน มีความเป็นเพื่อนกัน

พูดเรื่องเด็ก ตัวเองไม่มีลูก แต่อยากท�างานเรื่องเด็ก เลยเอาลูกเขามาเลี้ยง
เป็นอย่างไร เราท�าเรื่องเณร สังเกตมาอยู่สักพักหน่ึง เด็กๆ สมัยนี้มีปัญหาเยอะ 
เราเป็นพระ เหมือนฟังทกุข์ของชาวบ้าน ฟังแล้วสลดใจ พ่อแม่เอาปัญหาของเดก็มา
เล่าให้ฟังเยอะ พอท�าเรื่องเณร ก็อยากส่งลูกมาบวช มาฝึกฝนสามอาทิตย์ แต่
ปัญหาที่พบคือ เมื่อเราฝึกเด็กได้แล้ว ส่งลูกกลับไป พ่อแม่ไม่รู้เรื่อง เราเลี้ยงลูกดีเขา
แค่ไหน ลูกท�าท่าจะเปลี่ยนๆ กลับไปก็เหมือนเดิม เลยสงสัยว่าต้องเอาพ่อแม่มา
ปฏิบัติธรรมร่วมกัน ท�าคู่ขนานกัน

เจอปัญหาว่า อย่างที่วัดพระรามเก้า เด็กส่วนใหญ่เป็นลูกคนเงินเหมือนกัน 
พอเอาลูกมาบวช พ่อแม่ซื้อตั๋วไปต่างประเทศ แล้วส่งพี่เล้ียงมาดูอีกทีหนึ่ง เราเลย
ท�ากระบวนการกับพ่อแม่ไม่ได้ คือพ่อแม่ไม่ได้จริงใจกับลูก แค่ต้องการเอาลูกมา
ฝากพระเลี้ยง แล้วหวังว่าจะได้ลูกคนใหม่กลับไปอยู่อย่างมีความสุข แต่ตัวเองไม่ได้
เปลี่ยนอะไร เขาอยู่กับเราแค่ 15 วัน แต่อยู่กับพ่อแม่ทั้งชีวิตสิบกว่าปี เราจะท�า
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อย่างไร เป็นโจทย์ที่ให้ช่วยกันคิด โยมท�าเรื่องโค้ชชิ่ง อาจจะลองโค้ชพ่อแม่ให้ทุ่มเท
กับลูกมากขึ้น

เมื่อกี้โยมถามถึงหัวข้อว่า คนรุ่นใหม่ถ้ามีใหม่กับเก่าก็ต้องมีการเปรียบเทียบ 
เหมือนหลวงปู่ชาท่านว่า จะบอกว่าอันนี้สั้นเพราะไปเทียบกับอันที่ยาวกว่า บอกว่า
อันนี้ยาวเพราะเอาไปเทียบกับอันที่ส้ันกว่า คงไม่ใหม่ไม่เก่า แต่เป็นปัจจุบันเสมอ
แล้วกนั ถ้าเรารือ้สร้างเบ้าหลอม แสดงว่าของเก่าไม่ตอบโจทย์ จะสร้างเบ้าหลอมใหม่ 
เพื่อสังคมดิจิตอล สังคมดิจิตอลเป็นอย่างไร ปัญหาคือเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยอดทน 
ในเอกสารบอกว่า เพื่อให้คนรุ่นใหม่อดทนอดกลั้นต่อสถานการณ์ที่ยากล�าบาก 
มีความอดทนเป็นเรือ่งส�าคญั แต่คนรุน่ใหม่ไม่ค่อยอดทน เรามกีารสือ่สารทีไ่ว สมยันี้
ถ้าส่งข้อความทางไลน์ทางเฟซบุ๊ก เปิดอ่านแต่ไม่ตอบ คิดอย่างไร คิดสารพัด เขา
โกรธอะไรเราหรอืเปล่า เขาไม่ชอบใจเราหรอืเปล่า คนยคุก่อนสือ่สารกนัทางจดหมาย 
ต้องอดทน เพราะต้องรอ

เด็กสมัยนี้มีเหตุปัจจัยทางสังคมที่ท�าให้เขาเป็นอย่างนี้ เวลาเราเห็นปัญหา
ของเด็ก เราไม่โทษเด็กและพ่อแม่ เพราะตามหลักพุทธ ทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัย
หล่อหลอมให้เกดิขึน้ เราไม่โกรธเดก็ ถ้าเราเป็นคนรุน่เขาเกดิในสงัคมแบบนี ้ เราอาจ
จะเป็นอย่างเขากไ็ด้ สิง่ทีเ่ราต้องท�าคอืพยายามหาเหตแุห่งปัญหาแล้วหาทางแก้ เดก็
ก็มาจากพ่อแม่ พ่อแม่ก็มาจากปัจจัยอย่างอ่ืน ถ้าเราเห็นอย่างนี้ได้ อคติจะน้อยลง 
ความโกรธความเกลียดจะน้อยลง ท่ีอาจารย์ใหญ่พูดเรื่องเจ้าส�านักแล้วจะมีอัตตา 
คือมีความรู้สึกว่าเหนือกว่า สิ่งที่ทางพุทธเราสอนเสมอ หน้าที่ของพระคือส่งต่อคน
เข้าสู่ธรรมะ เป็นแค่ทางผ่าน เป็นเพื่อน เป็นกัลยาณมิตร ถ้าเราคิดว่าเราผูกขาด
ค�าสอน เราจะมีอัตตาสูง
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โยมพูดถึงเรื่องผู้ประกอบการทางสังคม อาตมาเช่ือว่าตัวเองเป็นคนรุ่นใหม่ 
ทางวัดเราท�างานหนักมาก และพระไม่มีเงินเดือน แต่ชีวิตของพระเป็นชีวิตที่อุทิศ
เพื่อคนอื่น เราก็เป็นผู้ประกอบการทางสังคมคนหนึ่ง แต่ไม่มีเงิน ที่พูดเพื่อจะโยง
ไปสู่ว่า เราจะพัฒนาประเทศได้อย่างไร ส�าหรับคนรุ่นใหม่ที่มีครอบครัว ยังต้อง
คิดถึงตัวเองอยู่ จะสร้างสมดุลอย่างไรระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับส่ิงที่ต้องท�าเพื่อ
สังคมด้วย ฝากคนรุ่นใหม่ว่าจะแบ่งประโยชน์ส่วนตัวกับของประเทศหรือสังคม
อย่างไรให้สมดุล

บุญชัย: ผมชื่อ ยอด นะครับ ท�าโฆษณา สิ่งที่ผมท�าตรงข้ามกับจิตตปัญญา 
คือท�าอย่างไรก็ได้ให้คนฟังทีวีให้เยอะที่สุด ฟังคลิปออนไลน์ให้มากที่สุด เพื่อเขา
ไม่มีเวลาฟังเสียงตัวเอง ยิ่งเขาฟังโฆษณาเขายิ่งกลัว ยิ่งเขากลัวเขายิ่งซื้อของผม
เยอะยิ่งขึ้น ถ้าเขาฟังเสียงตัวเองเมื่อไหร่ ร้อยละ 90 ของลูกค้า ผมจะขายไม่ได้ทันที 
แย่กว่านั้น ลูกค้าบางคนจะถูกเนรเทศออกนอกประเทศไปเลย ผมรู้สึกว่า เรื่องของ
ผูน้�า องค์ความรูท้ีผ่มได้ในวนันีม้ค่ีามากๆ ดมีากๆ และผมอยากจะชวนคนอืน่รอบๆ 
ตัวผมมาสัมผัสประสบการณ์ ความรู้ลักษณะนี้ด้วย แต่ก่อนที่ผมจะไปถึงตรงนั้น 
อย่างแรกผมต้องเป็นผู้น�าก่อน ต้องลองเอาชีวิตผมไปทดลองก่อน ตามค�าแนะน�า
ของอาจารย์วิศิษฐ์ ถ้าผมทดลองแล้วเกิดผลจริง ผมถึงจะสามารถชวนคนอื่นมาอยู่
เป็นพวกผมได้ และถึงตอนนั้น ประสบการณ์ทักษะของเรา จะมีทางของเราเองใน
การชวนคนมาเป็นผู้น�ากับเรา

สุภัฏ: ผมเป็นคนรุ ่นใหม่เมื่อเจ็ดปีที่แล้ว ผมเป็นคนรุ ่นเก่าตอนท�างาน
โฆษณามา 21 ปี อยูเ่ป็นครเีอทฟี ไดเรก็เตอร์ บรษิทัเจ. วอลเตอร์ ทอมสนั ตอนเป็น
คนรุ่นใหม่ ผมมาท�าห้องสมุด เป็นคนรุ่นใหม่แบบเอาเงินตัวเองจ่ายตัวเอง ส�าหรับ



85

ท�ากิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อการเปล่ียนแปลง ผมอยากเปล่ียนแปลงโลกโดยการ
เปลีย่นแปลงผูค้น เสรจ็แล้วผมเป็นคนรุน่ใหม่ทีล้่มเหลวภายในเวลาสามปี เพราะผม
แก้ปัญหาสังคมอย่างที่ตั้งใจไม่ได้ ผมสอนเด็กให้อ่านหนังสือออก ท�าให้เขามี
ความสุขมากขึ้นได้ แต่ปัญหาสังคมรอบๆ ตัวยังอยู่ ในชุมชนที่ผมไปเปิดห้องสมุด 
นักการเมืองก็ยังโกง ทุกอย่างยังเหมือนเดิม

เหมือนที่พี่จากชุมพรพูด ครูกินครู ผมไปเป็นที่ปรึกษาโรงเรียนเทศบาล 
เขามาดูหน่วยก้านเรา ประมาณสามปีที่แล้ว ผมเริ่มถามตัวเองว่า ความล้มเหลวของ
ผมมาจากไหน สุดท้ายผมพบว่า ผมควรจะเรียนรู้เรื่องตัวเองก่อน เริ่มควานหาวิชา 
ไดอะล็อก ซาเทียร์ โปรเซสเวิร์ก สายคาร์ล จุง บ้าเรียน บ้าอบรม และผมท�าวง
ไดอะล็อกมาสองปีเศษ ห้าสิบกว่าครั้ง กับเพื่อนข้างๆ ที่ติดสอยห้อยตามกันมา

สิ่งหนึ่งที่ผมค้นพบคือ ก่อนที่เราจะเยียวยาผู้อื่น เราเยียวยาตัวเองหรือยัง 
หลายๆ คนพูดแล้ว ผมยอมรับกับตัวเองหรือยังว่า ผมก็มีปัญหา บางทีเราอยู่กับ
ความไม่ปกติจนกลายเป็นปกติ พ่อกับแม่ผมเลิกกันตั้งแต่ผมอายุหนึ่งขวบ การไม่มี
พ ่อเป็นเรื่องปกติส�าหรับผม แล้วผมจะเอาวุฒิภาวะด้านไหนไปสอนคนให้
ครบถ้วน นี่คือสิ่งที่ผมค่อยๆ ตกผลึกเรียนรู้ เหมือนมันต้องใช้เวลาแต่ละอย่างๆ 
ต้องค่อยเป็นค่อยไป ตอนนี้ ความคิดเปลี่ยนแปลงโลกยังมีอยู่ แต่ด้วยท่าทีและ
ความรู้สึกที่เปลี่ยนไป และมีความตั้งใจว่าจะใช้วิชาไดอะล็อกมาเริ่มจากจุดเล็กๆ 
จากตัวเองก่อน เรียนมาหลายศาสตร์ สนใจเรื่องการบ�าบัดเยียวยา อาจจะท�าควบคู่
กันไปด้วย ขอกลับไปเริ่มต้นที่ตัวเองอีกครั้ง พร้อมๆ กับเป็นนักเรียนของอาใหญ่
ไปด้วย
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ไอศูรย์: ขอเพิ่มเติมในส่วนของความเป็นผู้น�า ผู้น�าที่ผมยึดถือและปฏิบัติกับ
ตัวเองตลอดเวลา หนึ่งคือ เป็นเชียร์ลีดเดอร์ ในชุมพร รวมทั้งผู้คนต่างๆ ถ้าเป็น
เรื่องดีๆ ผมชอบเชียร์ เชียร์ผ่านสื่อบ้าง ผ่านผู้ว่าฯ บ้าง ผ่านจังหวัดบ้าง พาคนไป
รับรางวลัเยอะแยะ เขาถามว่าเอง็มาท�าอะไร เชยีร์ลดีเดอร์ ผมคดิว่าเป็นเรือ่งส�าคญั 
และเป็นผู้น�าได้ไม่ยาก มองหาเรื่องดีๆ ต่างๆ แล้วขยายผลๆ เผยแพร่ไป จะมี
ประสิทธิภาพมาก

ส่วนอกีอนัหนึง่ เป็นเรือ่งในครอบครวัผม ผมเป็นผูน้�าในการรบัใช้ ผมแอบฟัง
วอลเตอร์สอนลูกสาวผมว่า การที่เราท�าดีล้างจานต่างๆ ให้เรียบร้อย ไม่ใช่แค่หน้าที่
ที่ต้องอดทนท�า เวลาท�าดี จักระในร่างกายที่เป็นแหล่งพลังบางอย่างถูกกระตุ้นให้
เตบิโต เขาไม่ได้สอนผมโดยตรง แต่หลงัจากนัน้ ถ้ามจีานเหลอือยู ่ผมล้างหมด และ
ผมมีความสุขกับการเข้าสวนปลูกต้นไม้ คิดและลงมือท�าและได้รับผลตรงนั้นแหละ 
คุณชติเป็นผูเ้ปิดทางผม เพราะผมมสีวนป่าอยูห่ลายปีแล้ว แต่คณุชติบอกว่าคณุต้อง
ให้เวลา ไม่อย่างนั้นมันไม่เปลี่ยน ผมก็ให้เวลา

ผูน้�าผูรั้บใช้ส�าคญัมาก คนอย่างนายฉนันะทีพ่าพระพทุธเจ้าออกบวช ผมถอืว่า
ส�าคญัมาก พาออกไปพบกบัเกดิแก่เจ็บตาย พอสดุท้ายพอบอกว่าจะหนอีอกจากวงั 
กพ็าออกบวช คนอย่างนายฉนันะกลบัวงัไม่ได้ พาเจ้าชายหนอีอกจากวงั กลบัมาหา
พระเจ้าสุทโธทนะก็ต้องตายอย่างเดียว ถามว่าแกเป็นผู้น�าไหม ผมว่าแกเป็นผู้น�า 
และผู้น�าแบบนี้ ทุกคนท�าได้ ในครอบครัว ไม่จ�าเป็นต้องมีต�าแหน่งอะไรใหญ่โต 
มีอ�านาจ มีเงิน มีบทบาทอะไร ขอฝากไว้สองตัว คือ เชียร์ลีดเดอร์ กับผู้น�าผู้รับใช้
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ชัชวาลย์: ค�าถามที่อาจารย์ถามว่า จะท�าอะไรกันต่อ ส่วนตัวผมเองเป็นคน
คิดก่อการใหญ่ไม่เป็น แต่ได้เริ่มก่อการเล็กๆ ในหน่วยงาน โดยใช้ตัวเองคนเดียว
เข้าไปขบัเคลือ่นในองค์กรด้วยฉนัทะของตวัเอง ก่อนจะอยูจ่ติตปัญญาศกึษา ผมอยู่
โรงพยาบาลรามาธิบดี เริ่มด้วยการปล่อยกระทู้บนกระดานข่าวให้คนหันมาสนใจ
เรื่องการฝึกฝนเรียนรู้ตัวเอง ไม่รู้ว่าคนเขารับมากน้อยแค่ไหน แต่มีคนมาตอบบ้าง 
แม้ว่าจะน้อยกว่ากระทูเ้รือ่งกูเ้งนิ บ่นด่าคนนัน้คนนี ้ แต่จนถงึจดุหนึง่ ผมประกาศไป
ว่าวันจันทร์เป็นวันแห่งสติของโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นประกาศเถื่อนจนถึงทุก
วันนี้ เพราะผมประกาศเองโดยไม่มีต�าแหน่งอะไร และทุกวันจันทร์ ผมจะโพสต์
เตอืนคนว่าวนันีว้นัจันทร์ มาอยูจ่ติตปัญญาศกึษา กไ็ปประกาศวนัพธุเป็นวนัแห่งสติ

ประเด็นว่าจะท�าอะไร จุดที่ผมเห็นด้วยกับทุกคนเลย คือเริ่มให้วิถีชีวิตของ
เราเป็นวิถีที่เราคุยกันมาทั้งหมด วิถีที่ปฏิบัติธรรม ธรรมะไม่ใช่เข้าวัด การไม่ใช้ตัวตน 
รูปธรรมมันคืออะไร ผมยกตัวอย่างว่า ถ้าไม่มีตัวตน มันไม่มีคนผิดนะ ผมไปเจอ
ข้อความหนึ่งโดนใจมากว่า Everybody makes mistake but nobody mistake. เป็น
ตัวหนึ่งของรูปธรรมการเอาตัวตนออก คือใครๆ ก็ท�าผิดได้ แต่ไม่มีใครเป็นคนผิด 
ถ้าผิดไปว่าที่เนื้องาน อย่างไปว่าที่ตัวคน

อันที่สองเรื่องอ�านาจ ผมเป็นผู้อ�านวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา แล้วจะ
รู้สึกอึดอัด ล�าบาก ถ้าอะไรที่จะต้องใช้อ�านาจ ใช้ไม่ได้ ไม่สามารถ นี่คือเหตุผลที่
ปฏิเสธที่จะไม่รับต�าแหน่งนี้ จนกระทั่งได้รับการทาบทามถึงครั้งที่สาม เพราะถ้ามา
แล้วต้องมีอ�านาจ ซึ่งผมไม่สามารถ และพบข้อความหนึ่งคือ มีอ�านาจอย่าใช้ ถ้าใช้
แล้วจะหมด power ในทีน่ี ้จรงิๆ เป็นพลงัในการโน้มน้าวเชญิชวน ปลกุแรงบนัดาลใจ 
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ปลดปล่อยพันธนาการบางอย่าง ไม่ใช่อ�านาจในการบังคับขู่เข็ญ และ power นี้
จะเกิดจากการเป็นตัวของตัวเอง ที่ไม่ได้ถูกพันธนาการด้วยอดีต ด้วยความหลง 
ความคาดหวงั เป็นตวัตนของเราทีแ่ท้จรงิ ซึง่เป็นตวัทีอ่อกฤทธิแ์รงทีส่ดุในกระบวนการ
บ�าบัด ไม่ใช่เทคนิค

ในท�านองเดียวกัน ในกระบวนการเป็นครู เป็นกระบวนกร หรือเป็นผู้น�า 
ความเป็นเนื้อเป็นตัว เป็นองค์ประกอบที่มีพลังที่สุดในการก่อให้เกิดผล ส่วนเทคนิค
เป็นแค่องค์ประกอบหนึ่ง แต่เทคนิคจะไม่เวิร์กเลย ถ้าออกมาจากตัวตนเทียม และ
เพื่อเสริมตัวเอง ไม่ได้ออกมาจากจิตวิญญาณความเป็นครู ความเป็นผู้น�า ส�าคัญ ใจ
ไม่ได้อยู่กับนักเรียน แต่สอนนักเรียนเพื่อให้รู้สึกว่าครูเก่ง ใจไม่ได้อยู่กับผู้ฟัง แต่พูด
เพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกว่าเราแน่ นี่คือความหมายของจิตวิญญาณ ไม่ใช่เรื่องลี้ลับ แต่เป็น
คุณค่าความหมายที่สูงกว่าตัวตน ท�างานเพื่อความส�าเร็จของงาน ส่วนตัวตนจะได้
อะไรมาทีหลัง แต่สังคมขณะนี้ งานส�าเร็จส่งเสริมความเป็นตัวตน มีการจัดล�าดับ 
สร้างเป็นตัวตนให้เข้มแข็งมั่นคง และวัดความเป็นตัวตน ด้วยความเชื่อว่าวัดได้
จริงๆ ว่าดีเด่น ดีเยี่ยม และพยายามท�าให้น่าเชื่อถือ ต้องสามร้อยหกสิบองศา เรา
ก�าลังหลงผิด สร้างอะไรเยอะแยะ เป็นภาระ ไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพเท่าไหร่ 

เริ่มต้นที่ตัวเอง แต่รู้แล้วเผื่อแผ่ด้วยนะ อย่าไปกังวลว่าเผื่อแผ่แล้วใครเขาจะ
ฟังไหม ผมลังเลอยู่หลายปี ที่จะเปิดอออกมา ตอนนี้ผมเปิดเว็บเพจ เปิดบล็อก ถ้ามี
โอกาสที่ไหนจะเผยแพร่ เมื่อก่อนปิดเงียบ ไม่บอกใคร แอบๆ บอก เพราะผมคิดว่า 
จิตวิญญาณของการให้และการแบ่งปัน เมื่อมาถึงจุดหนึ่ง ความพร้อมจะบอกเองว่า 
ถึงเวลาจะต้องท�าอะไรบางอย่าง จะท�าอะไร แต่ละคนคงมีอะไรบางอย่างก�าหนด
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สภาวะนั้นอยู่ ภายใต้ที่เรานั่งกันอยู่มีสภาวะของพลังบางอย่างที่ท�างานอยู่ นี่เป็น
วิทยาศาสตร์นะครับ ไม่ใช่ไสยศาสตร์นะ เริ่มมีวิทยาศาสตร์ที่พูดถึงปรากฏการณ์
แบบนี้ เราคงไม่เอาเรื่องนี้ไปเผยแพร่ การก่อให้เรียนวิถีแบบนี้ แล้วพาให้คนน�าเรื่อง
ต่างๆ ที่ดีๆ มาอยู่ในวิถีชีวิต เล็กๆ น้อยๆ ก็ท�าได้

ตวัอย่างสดุท้ายทีอ่ยากจะเล่าให้ฟัง ผมพบว่าทีผ่่านมาผมไม่เคยเคารพธงชาติ 
แม้ผมจะยืนตรง เวลาเพลงชาติขึ้น ผมจะรีบหาส�านักงานเพื่อเป็นพื้นที่ปลอดภัย 
จะได้ไม่ต้องยืนเคารพธงชาติ ผมอยู่ในโรงพยาบาลเป็นตลอด ถ้าหาไม่ได้ จะยืน 
แต่ไม่ได้ยืนด้วยความเคารพ จนเมื่อเดือนที่แล้ว ผมเกิดปิ๊งขึ้นมาว่า เคารพธงชาติ
เสยีท ีเพราะวถิภีาวนาไม่เลอืกทีไ่ม่เลอืกเวลา ยนืสงบอยูก่บัการเคารพธงชาต ิฟังเสยีง
เพลงชาติอย่างแท้จริง ชั่วขณะนั้น ท�าให้ผมเข้าใจเลยว่าวิถีของการปฏิบัติมากมาย
เหลือเฟือ ถ้าเราสามารถจะจับสภาวะรอบตัวที่เอามาท�าให้จิตใจเราเบิกบาน
กว้างขวาง ไม่ใช่วถิทีียุ่ง่ยาก สิง่ทีพ่ยายามจะท�าอกีอย่างคอื ไม่ท�าให้เป็นความลีล้บั 
พยายามท�าให้ความลีล้บัเรือ่งพธิกีรรมทีแ่ปลกแยกออกไป แล้วให้เหลอือยูใ่นวถิชีวีติ
ที่เรียบง่าย

จมุพล: เมือ่เช้า ผมพดูในฐานะผูอ้าวโุส คอือาย ุ66 แต่บ่ายนี ้ขอโอกาสพดูใน
ฐานะของคนรุ่นใหม่ เพราะผมได้เปล่ียนจากจุมพลคนเดิม แล้วเป็นจุมพลคนใหม่ 
แต่ไม่ได้ใช้เวลาสั้นนะครับในการเปลี่ยนแปลง ตอนที่ผมเป็นอาจารย์คณะครุศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ตอนจบดอ็กเตอร์ใหม่ๆ ก้าวร้าวทางวชิาการสงูมาก ตัง้ใจ
สอนลกูศษิย์ ค้นคว้าทฤษฎใีหม่ๆ ใส่เข้าไปเตม็ที ่ให้เตม็ที ่ท�าหน้าทีข่องครผููถ่้ายทอด
ที่ดีที่สุดในยุคนั้นที่เราเชื่อว่าเราได้ท�าหน้าที่สมบูรณ์แบบแล้ว
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แต่ครั้นพอมีโอกาสเป็นสมาชิกและผู้ร่วมก่อต้ังกลุ่มจิตวิวัฒน์ ร่วมกับพี่ใหญ่ 
กับหมอประเวศ และได้มีโอกาสขับเคลื่อนบุกเบิกจิตตปัญญาศึกษาทั้งที่มหิดล และ
ที่จุฬาฯ จากการที่ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายแบบนี้ 
แบบทีผ่มไม่เคยรูม้าก่อน มนัท�าให้ผมเปลีย่นจากทีส่อนเตม็รปูแบบ พอมาถงึปัจจบุนั 
เลิกสอน ตอนที่มีหนังสือเรื่อง กล้าที่จะสอน ตอนที่ผมอ่านจบ ผมก็เขียนบทความ
ขึ้นมาหนึ่งบทเลย “กล้าที่จะไม่สอน” คือตรงกันข้ามกับหนังสือเล่มนั้น เป็น
ประสบการณ์ตรงจากที่ตัวเองเอาชีวิตไปสัมผัสกับกลุ่มจิตวิวัฒน์ จิตตปัญญาศึกษา 
และเครือข่าย แล้วเกิดความรู้สึกจริงๆ ว่ากระบวนการเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่
เกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียนรู้ สอนไม่ได้ แล้วจะสอนอย่างไร ถ้าเราเชื่ออย่างนั้นจริงๆ 
เลยเลิกสอน พอบทความออกไป คนเชิญผมเยอะมากขึ้น ให้ผมไปสอนว่าไม่สอน
อย่างไร สนุกสนานไปอีกแบบหนึ่ง

พูดตรงนี้อยากจะบอกว่า ผมเปลี่ยนไปจริงๆ ในความหมายว่าผมเปลี่ยน
ความคดิความเชือ่ แต่ไม่ได้ทิง้ของเก่านะครบั เพราะถ้าไม่มขีองเก่าของใหม่กไ็ม่เกดิ 
ในทางจิตตปัญญาศึกษา เราใช้ค�าว่า Transformation ไม่ใช่แค่เปลี่ยนข้างนอก แต่
เปลีย่นข้างใน เปลีย่นความคดิ เปลีย่นความเชือ่ น�าไปสูก่ารกระท�า พดูตรงนีเ้พือ่ให้
ความมั่นใจกับผู้ร่วมเส้นทางนี้ว่า ลงมือท�าเลย ท�าแล้วจะเกิดการเรียนรู้ ไม่มีใคร
สอนได้หรอก แล้วมันจะปิ๊งแว้บขึ้นมาเอง แล้วจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆ เด๋ียวนี้ผมมี
ความเชื่อหนักแน่นมาก แค่ผมคิดโลกสะเทือน แล้วถ้าผมท�าจักรวาลสั่นไหว 
พูดอย่างนี้ไม่ใช่จะบอกให้พวกเรายโสโอหัง แต่เพื่อจะสนับสนุนความคิดที่ว่า 
เด็ดดอกไม้กระทบถึงดวงดาวจริงๆ
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เปรมปพทัธ: ผมชือ่ ฟิลม์ เปรมปพทัธ ผลติผลการพมิพ์ ครบั ตอนนีเ้รยีนอยู่ 
และท�าหนังอยู่ เรียนเป็นอาชีพเสริม ท�าหนังเป็นอาชีพหลักนะครับ พอดีอาจารย์
อนชุาตชิวนมา ครัง้นีโ้จทย์น่าสนใจด้วย และเป็นแฟนคลบัอาจารย์อยูก่ลายๆ นะครับ 
เวลามาวงที่มีพี่ๆ บรรดากระบวนกรมา ผมมักจะต้ังค�าถามกับตัวเองว่า สังคมเรา
เดินมาถึงจุดที่เราต้องใช้ผู้น�าในการพูดคุยกันแล้ว คนเราไม่คุยกันแล้ว หรือคุยกัน
ไม่มีคุณภาพ ถึงต้องใช้กระบวนกรด�าเนินการให้เขาคุยกันแล้ว ผมจะตกใจเวลา
ตั้งค�าถามกับตัวเองว่า มันเป็นเพราะคนยุคนี้ไม่คุยกัน ใช้ไอโฟน หรือหมดพื้นที่ใน
การคุยกันหรือเปล่า เหมือนเวลาเราบ่นว่า ม็อบปิดถนนอีกแล้ว เซ็งมาก 

ผมรูส้กึว่า ในต่างประเทศเองมกีระบวนการในการต่อรองกบัรฐับาลเหมอืนกนั 
แต่พื้นที่ในการต่อรองทางการเมืองท�าได้ง่ายมาก เขาสามารถส่งอีเมลไปในสถานที่
ราชการแล้วมีการตอบกลับ แต่พื้นที่ในการต่อรองทางการเมืองในประเทศไทยไม่
ท�างาน เลยต้องใช้พื้นที่ใหม่ คือถนน โมเดลมหภาคแบบนี้ มันสะท้อนโมเดลใน
ระดบัจลุภาคในบ้านของเรา ผมมเีพือ่นหลายคนทีไ่ม่สามารถคยุกบัพ่อแม่ได้นะครบั 
แค่เขามคีวามคดิบางอย่างแตกต่างกนั พ่อเลยไม่คยุด้วย เหมอืนท่านทีพ่ดูว่าพ่อเลย
ริบความรักคืน ผมว่าอันตรายมาก ท�าให้เราต้องมีวงลักษณะนี้เกิดขึ้น วงที่คุยกันได้ 

เลยมาบ้านตัวเอง คุณพ่อผมเรียนจิตวิทยา และเขียนวิจารณ์หนัง แต่บ้าน
ผมค่อนข้างจะแตกต่าง คือผมสามารถจะใช้ค�าหยาบคายในการพูดคุยกับพ่อแม่ได้ 
ผมถือว่าเป็นอภิสิทธิ์ของผมมากๆ แต่แน่นอนว่า มันต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความมีวุฒิภาวะ หรือมีเหตุมีผล กาลเทศะเพียงพอที่จะแสดงความหยาบคาย
ออกไปหรือเปล่า ผมเลยรู้สึกว่า พ่อแม่ผมให้อิสรภาพถึงขนาดที่เขายอมที่จะใช้
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ภาษากกัขฬะกบัผมได้ เพยีงเพราะเขาสนใจว่า ผมพดูอะไร และเขาสนใจว่า เขายงัมี
สิทธิในการพูดกับลูกอยู่ ผมคิดว่าตรงนี้มีความหมายมาก 

มีคุณพ่อแม่หลายท่าน เลือกจะอยู่ตรงข้ามลูกตลอดเวลา ชอบจับผิดลูก 
เดาในทางลบไว้ก่อน ค่อนข้างมีปัญหา ผมเคยคุยกับแม่แอ๊ว หมู่บ้านเด็ก ช่วงนั้น 
จะมกีารรณรงค์ตดัผมสัน้หรอืยาว หมูบ้่านเดก็ไม่ได้ไว้ผมสัน้เหมอืนโรงเรยีนพวกเรา 
ผมเลยถามแม่แอ๊วว่าเหน็อย่างไรกบัเรือ่งนี ้ เขาเลยยกกรณผีมสัน้กบัพดูค�าหยาบคาย
ว่า เวลาเห็นคุยกัน จริงๆ แล้วคุณไม่มีสิทธิไปบอกว่า ห้ามคุยหยาบคายนะลูก 
ยกเว้นเขาคุยกับเรา ค่อยบอกว่าไม่ถูกกาลเทศะอย่างไร เพราะเวลาเราเห็นเด็ก 
สกัคน เราอาจจะต้องตัง้ค�าถามว่า เขาผดิจรงิหรอืแค่ไม่ถกูใจเรา ถ้าเกดิเราสามารถ
ตัง้ค�าถามให้เกดิขึน้ในหวัใจเราเอง มนัคงจะท�าให้ใจเรากว้างขึน้ เพยีงพอทีจ่ะรบัทกุ
อย่างที่คนรุ่นลูกเราเป็น

สดุท้าย เรือ่งการใจกว้างเป็นเรือ่งส�าคญัทีจ่ะเปิดพืน้ทีอ่สิระทัง้ในครอบครวัเอง 
และระหว่างผู้น�าที่ถางทางมาแล้ว และผู้น�าที่จะรับช่วงต่อ ถ้ามันมีพื้นที่ในความ
หลากหลาย ให้คนได้มีพื้นที่มาพูดคุยกัน ไม่ว่าจะเป็นอนุรักษ์นิยม หัวก้าวหน้า 
เหลอืง แดง ถ้าใจกว้างพอ ผมว่าพืน้ทีน่ีจ้ะท�างานนะครบั เพราะผมมเีพือ่นคนรุน่ใหม่
หลายวง มีกลุ่มหนึ่งทุกวันนี้ยังขับเคลื่อนต่อต้านรัฐประหาร และติดคุกกันอยู่ เขา
เหล่านี้เป็นคนที่รุ่นพี่ผมบางคน แม้แต่บางครั้งตัวผมเอง และแหล่งทุนหลายๆ ที่ 
ปล่อยปละละเลยพวกเขา ทั้งๆ ที่เขาก็เคลื่อนไหวในสิ่งที่เขาเชื่อ บนพื้นฐานของ
กฎหมาย ผมคิดว่าถ้ามีโอกาส และมีความเป็นไปได้ น่าจะชวนคนที่หลากหลาย
มากกว่าทีพ่วกเราอยู ่ มาคยุกนัมากขึน้ มาเปิดใจกนัมากขึน้ เป็นสิง่ทีจ่ะท�าหลงัจาก
กลับไปครับ
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นานา: ชื่อ นานา ค่ะ ตอนนี้ก�าลังเป็นนักศึกษา โดนส่วนตัวถามว่าจะท�า
อะไร เราและเพื่อนในมหาวิทยาลัย มีความรู้สึกว่าชีวิตนักศึกษา มีหลายๆ อย่าง ใน
ชีวิตนักศึกษาธรรมดา มีกิจกรรม มีการเรียนการสอนที่เราไม่ค่อยเข้าใจว่าท�าไมต้อง
ท�าแบบนั้น ท�าไมเราต้องท�าในสิ่งที่เขาท�าๆ กันมา หรือเช่นเรื่องง่ายๆ เราเห็นต่าง
ในเรื่องรับน้อง ท�าไมเราถึงต้องท�าแบบนั้น ทั้งที่ไม่รู้ว่าท�าไปท�าไม เราเลยรวมกลุ่ม
กันเพื่อจะเปลี่ยนแปลงบางอย่าง รวมถึงเรื่องวิถีชีวิต ว่านอกจากเรื่องรับน้อง ไม่
รวมถึงเรื่องวิถีชีวิตทั้งหมดเลยว่า เราแค่ไปเรียนเหรอ แค่ไปเจอเพื่อนหรือ สุดท้าย
แล้วเราต้องการอะไร ไม่ใช่มีแค่เรา แต่ทุกคนเป็นหมด ว่าแล้วเราท�าไปท�าไม

สิ่งที่อยากจะพูดคือ แค่เรื่องเราไม่เห็นกับการรับน้อง มันเล็กมาก เมื่อเทียบ
กับปัญหาคนจน เรื่องคนถูกเอาเปรียบ คอร์รัปชั่น เรายังกลัวในการเคลื่อนไหวเลย 
ท�าไมเราถึงได้กลัว เป็นเพราะเราไม่มีพื้นที่ที่เท่าเทียมกับคนที่เขายึดถือในเรื่องเก่า
หรือเปล่า มีความกลัวมาครอบง�าเราอยู่หรือเปล่า หรือบางทีเราไม่เห็นด้วยกับวิธีที่
อาจารย์สอน เรามหีนทางใหม่ในการสือ่สาร โดยทีเ่ราสามารถภมูใิจในความคดิของ
เราโดยที่เราไม่จ�าเป็นต้อง มีพื้นที่ที่ไม่เท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และ
กลุ่มก�าลังรวมเพื่อนๆ ที่คิดแตกต่าง และอยากจะหาทางเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิต 
อยากใช้ชีวิตให้มีคุณค่ามารวมกัน อยากท�าให้เกิดขึ้นจริงและใหญ่ เพราะไม่มีแค่เรา
ไม่กี่คนที่เป็น

อีกอย่าง พอมาหลายๆ เวที เราจะได้ยินคนหลายๆ รุ่นพูดถึงคนรุ่นดิจิตอล 
อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เขาน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ แต่เราไม่เห็นคนใน
รุ่นเราในวงนั้นเยอะสักเท่าไหร่ เราเลยคิดว่า น่าจะดีถ้ามีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนกัน
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อย่างเท่าเทียม คิดว่าการเคารพเป็นเรื่องที่ดี แต่ไม่ใช่การเคารพในอาวุโสหรือความ
ต่างทางรุ่นอย่างเดียว เราอยากให้เรื่องความคิดเห็นเท่าเทียมกัน และเปิดกว้างซึ่ง
กันและกัน อยากได้รับการสนับสนุนในเรื่องพื้นที่ให้จะเป็นเรื่องดี

อิทธิภัทร์: สั้นๆ ครับ เพราะยังไม่พูดว่าตัวเองจะกลับไปท�าอะไร ที่คุยกับ
พี่ใหญ่ ตัวเองจะลดอัตตาลง เพราะว่ามันจะต้องท�าความเข้าใจเรื่องส่วนรวม อยู่ใน
กระบวนการนัน้อยู ่สอง ตวัเองอาจไม่ชอบอายมุาก เลยยงัท�างานกบัน้องๆ ตวัเอง
รู้สึกว่าอยากจะเชื่อมโยงระหว่างคนรุ่นที่ท�างานมาเยอะและมีความสนใจใคร่รู้ว่าคน
รุน่ใหม่เขาคดิอะไร ต้องการอะไร ยงัท�ากบัเดก็มธัยมกบัในส่วนมหาวทิยาลยั ตวัเอง
เข้าใจเรื่องมิติภายใน ถ้าสามารถท�าให้เด็กรุ่นใหม่มาเรียนรู้ตรงนี้ได้ จะช่วยเขาตรง
ด้านนี้ แต่ในขณะเดียวกัน อยากจะท�าความเข้าใจว่าคนรุ่นใหม่ เขามีอะไรใหม่ๆ ใน
เรื่องวิธีคิด ก�าลังสร้างทีมโค้ชเจนวายอยู่ เพราะคนเหล่านี้เชื่อมต่อได้ดีกว่าเราเอง

วศิษิฐ์: ตอนนีฝึ้กอยูอ่ย่างหนึง่ คอืฝึกฟัง ถงึเวลาให้พดู เลยไม่รูว่้าจะพดูอะไร 
เวลาคุยกันแบบนี้ โดยเฉพาะคนเก่งอยู่ด้วยกัน อันตรายมาก เราจะเตรียมการพูด
ของเราตลอดเวลา จนกระทัง่ไม่มเีวลาฟัง แต่สดุโต่งไม่ดนีะครบั ถ้าเราฟังตลอดเวลา 
พอเขาโยนมา เลยไม่รู้จะพูดอะไร

ผมคิดประเด็นหนึ่งแวบๆ เมื่อสักครู่ว่า ทั้งหมดต้องไปใส่ในของจริง ในชีวิต
จริง ผมดีใจที่มีคนรุ่นใหม่ที่ท�าการตลาด ท�าโฆษณามาอยู่กับเรา แต่ชีวิตของธุรกิจ
ก็ยากจริงๆ โครงสร้างอ�านาจก็เผด็จการสมบูรณ์แบบอยู่แล้ว ธุรกิจครอบครัว หรือ
ผูบ้รหิารมืออาชพีเขามอี�านาจมากจรงิๆ ในระบบราชการกไ็ม่ค่อยจะได้ช่วยเท่าไหร่ 
เหมอืนพวกเราส่วนหนึง่ท�างานอยูช่ายขอบนอกๆ อกีอนัหนึง่ทีพ่ยายามคอื พยายาม
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ท�าให้เกดิขึน้ในองค์กรธรุกจิทีเ่จ้าของเขาเข้าใจ ถ้าบรหิารจดัการในกระบวนทศัน์ใหม่
ร้อยเปอร์เซ็นต์จะเป็นอย่างไร ค�าว่าซอล์ฟไซด์กับฮาร์ดไซด์แยกกันหรือเป็นเรื่อง
เดยีวกนั ผมคดิว่าเป็นเรือ่งเดยีวกนั แต่คนทีแ่ยกฮาร์ดไซด์ ซอล์ฟไซด์ คอืคนทีไ่ม่เคย
ศึกษาซอล์ฟไซด์อย่างจริงจัง แต่ศึกษาแค่แบบ semantic จากการอ่านหนังสือ 
ไม่เคยผ่านประสบการณ์ 

ผมว่าประเดน็หนึง่ ลองคดิจรงิจงัว่า เอาซอล์ฟไซด์ไปอยูใ่นฮาร์ดไซด์ทัง้หลาย 
แล้วด�าเนินการไปถึงฝั่งจริงๆ ผมว่าจะมีความท้าทายอยู่ ถ้าเราเป็นหน่วยงานต่างๆ 
เราอาจจะต้องฟังคนอื่นมากขึ้น โดยเฉพาะถ้าเรามาท�าองค์กรสาธารณะใน
มหาวิทยาลัย อย่างอาจารย์ชัชวาลย์ เมื่อกินข้าวกลางวัน ผมกินข้าวกับหมอกฤษดา 
ผู้จัดการ สสส. ผมว่าเป็นโจทย์ส�าหรับหน่วยงานต่างๆ ที่พูดถึง ไทยพีบีเอส ที่พี่
จุมพลมีส่วนอยู่ และอื่นๆ เราจะท�าให้มันมีชั้นน้อยลงได้ไหม เราจะท�าให้ผู้ให้ทุนกับ
ผู้รับทุนเท่าเทียมกันมากขึ้นได้ไหม อีกก้าวหนึ่งของการให้ทุน ถ้าการให้ทุนจะหล่อ
หลอมเบ้าหลอมผู้น�าแห่งอนาคตจะเป็นอย่างไร 

ผมมักจะพูดท้าทายมากเกินไป แต่ผมก็เห็นสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นเยอะแยะใน
ประเทศนี้นะครับ กลับมาเรื่องใกล้ตัวหน่อย เอาง่ายๆ ที่สุด คนแถวนี้อยากคุยต่อ 
ผมเหมาหรือเปล่า หรือผมพูดความจริง อาจจะไม่ได้คุยอย่างเดียว คุยแล้วหาทาง
ท�าอะไรด้วยกัน เป็นการคุยเริ่มต้น ผมเช่ือว่าเราคุยกันน้อยมาก ยังไม่ได้พูดเต็มที่ 
อาจจะเป็นโครงการผู้น�าแห่งอนาคตหรือช่องทางอื่นใดที่จะท�าขึ้นมา สมมุติอยาก
จะท�า ผมสนใจ จะเดือนเว้นเดือนหรือเดือนละหนึ่งวัน จะมีใครอยากท�าเวทีนี้ไหม 
ผมจะเข้าร่วม คิดและท�าเรื่องพวกนี้ต่อ
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อีกอย่างหนึ่ง ผมไปอยู่เชียงรายนาน และมาอยู่กรุงเทพฯ ประมาณปีกว่าๆ 
วันนี้ ผมพบคนรุ่นใหม่ และหลากหลายรุ่น โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ถ้าคุณมีไฟ คิด
เรื่องดีๆ ผมยินดีคุยด้วยนะครับ ไม่จ�าเป็นต้ององค์กรเดียวกัน ไม่จ�าเป็นต้องใครมา
อยู่ใต้ใคร เราคุยกันแบบเพื่อน แบบเท่าเทียมกัน คิดค้นร่วมกัน และผมชอบนะครับ 
ผู้น�าผู้รับใช้ ผมใช้อีเมลว่า yourservant ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ อยากให้เป็นอีกก้าวหนึ่ง
ที่ท้าทายจริงๆ ถ้าท่านเป็นองค์กรธุรกิจ เอาองค์กรท่านมาเล่นร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม 
ดูสิว่าจะเจ๊งหรือดีขึ้น

อีกอันหนึง่ทีผ่มคดิว่าท้าทายและยงัไม่มอีงค์กรธรุกจิท�า เตบิโตทีศ่นูย์เปอร์เซน็ต์ 
เพื่อนผม สมเกียรติ อภิญญาชน บริษัทเอพินา เขาคุยว่าเขาท�า เขาบอกว่าเขา
ไม่ต้องการเตบิโต แล้วปรากฏว่าผลประกอบธรุกจิดขีึน้ เพราะเขาคดิอะไรรอบครอบ 
และจริงๆ แล้วเหลือเฟือ คนท�าธุรกิจไม่รู้จะเอาเงินไปท�าอะไร ก็เอาเงินมาบริจาค
ท�าเวทีแบบนี้สิครับ

อดิศร: เป็นการจบหักมุมที่ดีมากเลยนะครับ ขอบคุณพี่ใหญ่ อาจารย์วิศิษฐ์ 
วงัวญิญ ูนะครบั สิง่ทีพ่วกเราได้ ต้องเอากลบัไปท�าต่อนะครบั ไม่ใช่ฟังแล้วมคีวามสขุ 
แล้วจบแค่นัน้ ถ้าอยากจะสานเรือ่งนีต่้อ พีใ่หญ่ยนิดทีีจ่ะเป็นส่วนหนึง่ของการท�างาน
เรือ่งนี ้จรงิๆ แล้วมน้ีองๆ ทีเ่ป็นทมีของพีใ่หญ่ เผือ่อยากจะเข้าโรงเรยีนกระบวนกร 
จะเริ่มต้นอย่างไรได้บ้าง คิดว่าพวกเราได้พลังทางปัญญา พลังทางใจ และพลังร่วมที่
พวกเราหลายคนช่วยกันสานต่อ ผมคิดว่าพลังเหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการ 
ขับเคลื่อนสังคมต่อไปในอนาคต ทางโครงการผู้น�าแห่งอนาคตต้องขอขอบคุณ 
อาจารย์วิศิษฐ์ วังวิญญู เป็นอย่างสูง

. . . . .
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ตอนที่ ๑
ผมมาใคร่ครวญท�าการบ้านก่อนการน�าเสนอความคิดในเวทีสาธารณะ 

ว่าด้วยเรื่องผู้น�าอนาคต ด้วยหัวข้อนี้เลยครับ “คนรุ่นใหม่กับการพัฒนาประเทศ : 
รื้อสร้างเบ้าหลอมผู้น�า ตอบโจทย์สังคมดิจิตอล”

เช้านี้ผมคิดใคร่ครวญหนึ่งประเด็น คือว่า คนรุ่นใหม่มันไม่ได้เรื่องอย่างที่คน
รุน่เก่าว่าจรงิๆ หรอื? หรอืว่าคนรุน่เก่ารุน่ไหนๆ กจ็ะต่อว่าคนรุน่ใหม่อย่างนีใ้นทุกๆ 
ยุคสมัย ในทุกๆ ประเทศหรือทวีปในโลก? ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ปล่อยให้เขาว่ากันไป 
เราก็ไม่ต้องไปคิดใคร่ครวญอะไรมากมาย ใช่ไหม?

แต่เช้านี้ผมมาคิดว่า “คน” น่ะ มันโอ เค แต่ยุคสมัยต่างหากที่ไม่โอเคเลย

หนึ่ง คนรุ่นนี้ น่าจะเป็นผลพวงสุดๆ ผลพวงปลายทางที่สุด ของสังคมที่เป็น
วัตถุนิยม

“คนรุ่นใหม่กับการพัฒนาประเทศ :
รื้อสร้างเบ้าหลอมผู้น�า ตอบโจทย์สังคมดิจิตอล”
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สอง กลไกทางสงัคมทัง้ปวง เช่น ระบบโรงเรยีน ระบบการจดัการขององค์กร
ต่างๆ มันมาถึงที่สุดของปรัชญาแห่งวัตถุนิยมสุดๆ ด้วย เราเชื่อในคุณค่าภายนอก
แบบสมบูรณ์แบบและความเป็นองค์กรอย่างที่เป็นอยู่ก็คือเครื่องจักรที่ไร้วิญญาณ
โดยสมบูรณ์แบบ

สาม การเลี้ยงดูที่ให้เกิดเด็กเจนวาย เจนแซดอะไรขึ้นมานี้ มันถูกเลี้ยงมา
อย่างไม่เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เอาเสียเลย คือ หนึ่ง เลี้ยงด้วยความคิดและ
เหตุผลโดยไม่สนใจอารมณ์ความรู้สึก สอง เลี้ยงด้วยส่ิงแวดล้อมที่ขาดจิตวิญญาณ 
ขาดอาหารที่จะหล่อเลี้ยงดวงวิญญาณ หรือ soul

แต่เมื่อหันมามองเรื่องคนอีกครั้ง เราจะเห็นว่า “คน” น่ะโอเค ผมเคยพิสูจน์
ด้วยโอกาสที่ได้วิสาสะกับพวกเจนวายในเวิร์คชอบของผม ด้วยภาษาและท่าทีของ
กระบวนทัศน์ใหม่ ด้วยโมเดลของสิ่งมีชีวิตไม่ใช่เครื่องจักร ด้วยท่าทีที่หล่อเลี้ยง
ดวงวิญญาณของเขา ไม่ใช่ลูกบิลเลียดที่วิ่งชนกันไปมา ทันทีทันใดนั้น เราได้เห็น
ความเติบโตงอกงามของดวงวิญญาณอันสวยงามมากๆ ของพวกเขาเหล่านั้น 
นั่นแสดงว่าปัญหามนัไม่ได้อยูท่ีค่น แต่อยูท่ีส่ิง่แวดล้อม และอารยธรรมของยคุสมยันี้ 
ที่ได้เพียรกีดกันชีวิต อารมณ์ความรู้สึก ดวงวิญญาณออกไปจากวิถีในการด�ารงอยู่
ของพวกเราทั้งหมด
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ตอนที่ ๒ ว่าด้วย “เบ้าหลอม”

เวลาพูดถึงค�าว่าเบ้าหลอม ผมจะนึกถึงอะไรบ้าง?

ตรงนี้ผมจะสเก็ตภาพใหญ่ก่อน จะยังไม่ลงรายละเอียด ซ่ึงจะเอาไปพูด
ในงาน “คนรุ่นใหม่กับการพัฒนาประเทศ : รื้อสร้างเบ้าหลอมผู้น�า ตอบโจทย์สังคม
ดิจิตอล” วันที่ ๗ ตุลาคม ๕๗

สรุปรวบยอดว่า บ้านและโรงเรียนล้มเหลวที่จะสร้างผู้น�า อย่าว่าแต่ผู้น�าเลย 
แม้แต่พลเมืองที่เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนก็ยังยากแล้ว สังคมและบ้านเมืองจึงยัง
วุ่นวายอยู่ในทุกวันนี้

ที่ท�างานในองค์กรต่างๆ เช่นเดียวกัน ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ตอบโจทย์เบ้าหลอม
เพื่อสร้างคนเช่นกัน

อะไรมันหายไป? สมุทัย เหตุแห่งทุกข์

ประการแรก ความเป็นองค์กรจัดการตัวเอง

ก็คือ บ้าน โรงเรียนและที่ท�างานไม่ได้สนับสนุนให้เกิดความเป็นองค์กร
จัดการตัวเองของคนรุ่นใหม่หรือลูกหลานของเรา ดูได้จากที่พวกเขายังไม่มีเสียงของ
ตัวเอง ดูได้จากความคับข้องใจและอาการขาดแรงบันดาลใจ อาการที่ตกอยู่ใน
นิวรณ์ห้าเกือบตลอดเวลา
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นิวรณ์ห้า ก็คือ รูปแบบชีวิตแห่งการเสพติดอารมณ์ลบทั้งหลาย เช่น 
ความอยาก ความหงดุหงดิร�าคาญ โกรธ เกลยีด อาการไร้พลงั ความตืน่เต้นเกนิเลย
และความเหี่ยวเฉา การด�ารงอยู่กับทางสองแพร่งที่จะต้องเลือกซ้ายหรือขวาตลอด
เวลา อาการเหล่านีก้ลายเป็นเครือ่งบัน่ทอนความเป็นปกต ิสมัพนัธภาพ ความสามารถ
ในการจัดการ ตลอดจนปัญญาและความรัก

อีกรูปแบบของความเป็นองค์กรจัดการตัวเองที่ครอบคลุมกาลเวลาที่ยาว
หน่อยก็คือ เส้นทางเดินของชีวิต พ่อแม่มักจะอยากให้ลูกเลือกมาเดินเส้นทางของ
พ่อแม่ อะไรที่พ่อแม่ยังพร่องยังขาดทางจิตวิทยาก็อยากให้ลูกกลับมาเติมเต็มให้ 
คือให้ลูกมาใช้ชีวิตในเส้นทางที่จะกลับมาตอบสนองอัตตาของตัวเอง แต่ที่จริง
ดวงวิญญาณแต่ละดวงเขามาในชีวิตน้ีด้วยเร่ืองราวหรือเส้นทางเดินของเขาเอง
ต่างหาก

ประการที่สอง จากความไร้รากของพุทธิปัญญาเชิงเดี่ยว ไปสู ่การ 
หลอมรวมปัญญา

การยดึเอาพทุธปัิญญา ซึง่ผมหมายถงึ intellect หรอื ทีเ่ราเรยีกกนัอกีอย่างว่า
ไอคิว มาเป็นใหญ่ โดยขาดความโยงใย ขาดการหลอมรวมกับปัญญาด้านอ่ืนๆ 
จึงเป็นปัญญาขาดวิ่น ปัญญาที่ไม่ใช่ปัญญา เพราะว่ามันยืนกระต่ายขาเดียว

พุทธิปัญญาที่เราเรียนกันในโรงเรียน หรือที่พ่อแม่พร�่าบ่นพร�่าสอนที่บ้าน 
มันเป็นอย่างไร มันเป็นพุทธิป ัญญาที่จ�ากันมาพูดต่อ ขาดฐานรากของตัว
ประสบการณ์ตรง ปัญญาปฏิบัติ การบ่มเพาะ หรือการภาวนา หลายกรณีมันเป็น
ทตุยิภมิู ตตยิภมิูเลยด้วยซ�า้ คอืคดัลอกกนัมาปาวๆ ใน ชัน้ทีส่อง ชัน้ทีส่ามแล้ว ไม่มี
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ที่มาที่ไป เช่นสอนให้ท�าโจทย์คณิตศาสตร์ และกลศาสตร์ อย่างให้ท่องจ�าสูตร 
อย่างไรอย่างนั้น

เมื่อพุทธิปัญญาของสมองซีกซ้ายไม่หลอมรวมกับอารมณ์ความรู้สึกและ
ปัญญาปฏบิตัขิองสมองซกึขวา มนัจงึเป็นความคดิล่องลอย เป็นศาลไม่มเีจ้า ไร้พลงั 
ขาดความเชื่อมโยง ซึ่งเวลาเจอสถานการณ์จริง จึงไม่สามารถน�าออกมาใช้ได้ 
ปรับประยุกต์ไม่เป็น จึงแข็งทื่อ หัวส่ีเหล่ียม ไม่สามารถเช่ือมโยงกับบริบทใหม่ 
ไม่สามารถรื้อสร้างใหม่ได้ในสถานการณ์ต่างๆ

การหลอมรวมสมองซีกซ้ายกับซีกขวาเป็นการหลอมรวมในแนวนอน 
นอกจากนี้เรายังต้องหลอมรวมในแนวด่ิงอีกจึงจะครบสูตรการหลอมรวม อันเป็น
หลักการของ brain integration

การหลอมรวมในแนวดิ่งก็คือการหลอมรวม ความคิด อารมณ์ และปฏิบัติ
หรือการลงไม้ลงมือให้เชื่อมกันให้เป็นแกนเดียวกัน ส่งพลังถึงกัน หลอมรวมพลังให้
เป็นหนึ่งเดียวกัน

กล่าวคอืความคดิทีข่าดฐานปฏบิตักิฟ็ุง้ซ่าน ปฏบิตัทิีข่าดความคดิ กไ็ร้ทศิทาง 
และหากหลอมรวมอารมณ์ความรูส้กึเข้ามาได้ เรากจ็ะสามารถกระท�าการอย่างมพีลงั 
อย่างประกอบด้วยแรงบันดาลใจ ดังจะเห็นได้ว่าอิทธิบาทส่ี หรือธรรมะเพื่อความ
ส�าเร็จนั้น ก็เริ่มต้นด้วยฉันทะหรือความรักความชอบพอ เป็นต้น

หากหลอมรวมทัง้แนวนอนและแนวดิง่ได้ brain integration กจ็ะเสรจ็สมบรูณ์
ครบถ้วนกระบวนความ
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ประการที่สาม แนวคิดการพึ่งตัวเองผิดๆ

ปัจเจกนยิม ในเสรปีระชาธปิไตยอนัไร้ราก ได้ก่อให้เกดิความเข้าใจผดิกบัค�าว่า 
“ความเป็นตัวของตัวเอง” หรือ “การพึ่งตัวเอง” เรามีความคิดผิดๆ ที่ผลักดันให้
ลกูหลาน หรอื เยาวชนของเราให้พึง่ตวัเองให้เรว็ทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้ มนัเกดิอะไรขึน้ 
ในเวลาทีเ่ดก็ๆ ยงัต้องพึง่พงิเรา ในด้านอารมณ์ความรูส้กึ จติวทิยาและจติวญิญาณ 
แต่แล้ว เรากลับไปผลักดันให้เกิดการพึ่งตัวเองอย่างเทียมๆ fake independence 
ขึ้นมา มันไม่จริง มันก็เลยก่อเกิดปัญหามากมาย

ล�าดับการเติบโตทางปัญญาและจิตวิญญาณของมนุษย์นั้น เป็นสามขั้นตอน 
คือ dependent, independent, and interdependent แปลไทยก็คือ พึ่งพา เป็นตัว
ของตวัเอง และต่างพึง่พากนัและกนั ขัน้ทีส่ามนีท้างพทุธกค็อื อทิปัปัจจยตา ซึง่เป็น
ธรรมะหรือความเข้าใจขั้นสูง ที่เห็นสรรพสิ่งต่างอิงอาศัยกันด�ารงอยู่ ก่อเกิด และ
เป็นไป

เพราะฉะนั้น แต่ละขั้นตอนก็ส�าคัญ การที่เราไปเน้น independent มาก
เกินไป โดยเราจะบายพาสการพึ่งพิงนั้นไปเลยนั้น ที่จริงแล้วเราก็ท�าบายพาสไม่ได้
หรอก หากที่แท้แล้วเราก�าลังดันให้เด็กๆ ของเราให้ไปพึ่งพิงอะไรอย่างอื่นแทน คือ
ให้พวกเขาไปพึ่งพิง peer group คือเขาให้ไปพึ่งพิงคนรุ่นเดียวกันเอง ที่ถูกยัดเยียด
ให้อยู่ด้วยกันอย่างผิดธรรมชาติ ในระบบโรงเรียนที่ถูกออกแบบมาอย่างขัดแย้งกับ
ธรรมชาติแห่งการเติบโตทางปัญญาของมนุษย์ ในที่สุดพวกเขา ซึ่งไม่มีพ่อแม่อย่าง
ที่จะพึ่งพิงได้ แต่เป็นพ่อแม่ที่ใช้เหตุผลแต่ไม่ยืนอยู่ข้างพวกเขา พวกเขาจึงว้าเหว่ 
แล้วกจ็ะไป bonding กบั กลุม่คนวยัเดยีวกนั แล้วคนรุน่เดยีวกนันีจ้ะมอีะไรให้พึง่ได้
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เล่า?? ในญีปุ่น่และสหรฐัอเมรกิา ปรากฏการณ์ดงักล่าวท�าให้การฆ่าตวัตายของเดก็
วยันีม้สีงูขึน้ถงึสีถ่งึห้าเท่าตวั ซึง่การเกดิจากการทีเ่พือ่นไม่ยอมให้เข้ากลุม่เท่านัน้เอง 
ส�าหรับพวกเขาก็เป็นเหตุผลเพียงพอให้ฆ่าตัวตายแล้ว

ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ เรามองข้ามเรื่องความสัมพันธ์ไปมาก เราไปเน้นความ
ส�าเร็จแทนความสัมพันธ์ ซึ่งมันแทนกันไม่ได้เลย แต่จริงๆ มันจะต้องหลอมรวม
ต่างหาก เราจะไม่เลือกความสัมพันธ์หรือความส�าเร็จอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เราจะ
ผสมผสานสองอย่างเข้าด้วยกันด้วยมิติอันสุขุมลุ่มลึกกว่า

มรรค

มรรคาหรือมรรค รวมทั้งปัจจัยเกื้อหนุน อันเป็นหนทางที่จะน�าพายุวชนไปสู่
ความส�าเร็จ ในการก้าวย่างไปสู่ความเป็นผู้น�า

องค์ประกอบที่ท�าให้หลักสูตรจิตตปัญญาของหลายๆ ส�านัก หลายๆ 
ครูบาอาจารย์ประสบความส�าเร็จในการเริ่มต้นให้เยาวชนได้ค้นพบหนทางก็คือ

หนึ่ง เห็นก�าแพง

เห็นก�าแพง หรือเห็นข้อจ�ากัดของตัวเอง เห็นว่าตัวเองถูกขังอยู่ในคุกที่
สร้างขึ้นด้วยจิตใจของตัวเอง

คือกระบวนการหรือกิจกรรมที่น�าพาให้เยาวชนได้เข้าไปเห็นข้อจ�ากัดของ
ตัวเอง ในพื้นที่ของอัตโนมัติที่หลับใหล และในพื้นที่นั้น อันเต็มไปด้วยอาการ
ปกป้องตวัเอง อยูใ่นโหมดปกป้อง อยูใ่นอารมณ์ลบ และในเครือ่งเนีย่วรัง้ห้าประการ
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คอื หนึง่ การเสพตดิทัง้หลาย สอง ความขุ่นเคอืง ตัง้แต่เซง็ หงดุหงดิ ไปถงึโกรธและ
เกลียด สาม ความเบื่อหน่ายไร้พลัง สี่ อาการฟูแฟบ คือการสูบฉีดของพลังที่ไม่
เสมอต้นเสมอปลาย คือความไม่สม�่าเสมอของพลังงาน ห้า จิตหรือความคิดที่
แตกแยกออกเป็นสองทาง ไม่สามารถตัดสินใจได้ ก่อคล่ืนรบกวนอยู่ตลอดเวลากับ
การยืนอยู่ ณ ทางสองแพร่ง สภาพอย่างนี้ย่อมขังเราไว้ในข้อจ�ากัดแบบงูกินหาง 
กัดกินพลังชีวิตของตัวเอง แบบอยู่ในวังวนที่ชีวิตไม่อาจจะดีขึ้นได้

เราต้องตืน่ขึน้มา และเริม่มองเหน็ก�าแพงทีเ่ราสร้างไว้ขงัตวัเอง และเริม่ก�าหนด
เจตจ�านงว่าฉันจะฝ่าข้ามไป

สอง กัลยาณมิตร

ขั้นตอนที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งก็คือการเชื่อมสนามพลัง สนามความรัก
อบอุ่นกับกัลยาณมิตร กับครูที่แท้ มนุษย์ที่แท้ สัตบุรุษ เราจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ 
ที่ส�าคญัคนเหล่านีด้�ารงอยูเ่พือ่เราอย่างไร้เงือ่นไข เป็นความรกับรสิทุธิ ์ ถ้าเป็นพ่อแม่
หรือครู คนเดิมๆ แต่เติมความเข้าใจใหม่เข้าไป เรียนรู้ที่จะปรับเปล่ียนตัวเองอย่าง
แท้จริง อันนี้คนเดิมๆ เหล่านั้นก็หวนกลับมาเป็นกัลยาณมิตรให้กับยุวชนของ
พวกเขาได้ ท�าให้เกิดพื้นที่ปลอดภัย ท�าให้ศรัทธาในมนุษยชาติรวมทั้งตัวเองกลับ
คืนมา อันนี้ส�าคัญมาก เหมือนลูกสัตว์เล็กๆ ที่ต้อง bonding กับพ่อแม่ของมัน

ในงานค่ายที่ผมจัดทุกวันนี้ เราจะเจอผู้ใหญ่ที่มีอาการป่วยเป็นโรคพร่องรัก
เต็มไปหมด เราจะต้องเยียวยาพวกเขา อาการพร่องรักนี้ส�าแดงอิทธิฤทธิในทางเลว
ร้ายเป็นพิษต่อครอบครัวและสังคมตลอดเวลา การพัฒนาด้านอื่นหากจะให้เป็นไป
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ได้ เราต้องเยียวยาเรื่องนี้เป็นอันดับแรกเลยทีเดียว อันนี้ไม่ได้พูดจากทฤษฎี แต่หาก
พูดจากประสบการณ์และปัญญาปฏิบัติที่พบเหตุการณ์แบบนี้ซ�้าแล้วซ�้าเล่า

สาม ข้ามขอบ เดินทะลุก�าแพง และการเยียวยา

บางทียุวชนของเราก็อาจสามารถก้าวออกมาจากขอบ หรือ mindset หรือ 
กล่อง หรือ ก�าแพงที่กักขังเอาไว้ ออกมาได้อย่างไม่ยากนัก โดยเริ่มย่างก้าวออกไปสู่
ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่เคยย่างกรายเข้าไป แต่กระนั้นบางครั้งพลังชีวิตของยุวชน
ก็อ่อนล้ามาก ปมและบาดแผลมนัใหญ่เกนิกว่าจะก้าวข้ามไปได้ และหลายต่อหลาย
กรณีเราต้องเริ่มจากการเยียวยาก่อน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวกได้)

สี่ เสียงของตัวเอง การค้นพบเส้นทางเฉพาะของตัวเราเอง

เมื่อกัลยาณมิตรให้ความมั่นคงปลอดภัยระดับหนึ่งแล้ว เราก็จะค่อยๆ พบ
เสยีงตวัเอง พบเส้นทางเดนิของตวัเอง ตอนนีเ้ราจะเป็นนกัวทิยาศาสตร์ เป็นศลิปิน
เป็นนักออกแบบน้อยๆ กับชีวิตของเราเอง เข้าไปครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ที่เรา
ออกแบบ สร้างและด�าเนินการ

ถึงตรงนี้ ชีวิตของเราจะมีพลัง แรงบันดาลใจ สนุก ท้าทาย สุขใจ มันจะมี
ความหอมหวานเข้ามาในชีวิตของเรา เราเริ่มมีเสน่ห์ สามารถดึงดูดผู้คนเข้ามาร่วม
ก่อการ ดึงดูดทรัพยากรต่างๆ ให้เอามาเล่นได้

ตัวชี้วัดอันหนึ่งที่อาจจะน�ามาใช้ได้ก็คือ การเปลี่ยนแปลงจากการมีชีวิตปกติ 
หรือค่าตั้งต้นอันอยู่ที่โหมดปกป้อง หรือการมีทิศทางชีวิตหันเหไปทางการเป็น
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ปฏิกิริยา ก็จะแปรเปลี่ยนไปสู่ชีวิตปกติที่อยู่ในโหมดปกติ หรือมีค่าตั้งต้นอยู่ที่การมี
เสียงของตัวเอง มีชีวิตเป็นของตัวเอง

สามารถกลบัมาค้นพบ “เสยีงของตวัเอง” และเส้นทางชวีติทีต่นเองรบัผดิชอบ
และเป็นผู้กุมบังเหียน กลับมารับผิดชอบกับสิ่งละอันพันละน้อยที่เข้ามาในชีวิต 
เป็นผู ้ก�ากับและเลือกทุกสิ่งอย่างที่เข้ามาในชีวิต โดยอาจจะเริ่มจากจุดเล็กๆ 
กจิกรรมเลก็ๆ พืน้ทีเ่ลก็ๆ ในชวีติ แล้วค่อยๆ กระจายออกจนรอบด้าน ทัง้ด้านกว้าง
และด้านลึก

ห้า ความเป็นเลิศ

เรียนรู้ที่จะแสวงหาความเป็นเลิศในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เพื่อน�าความเคารพใน
ตัวเองกลับคืนมา

ในด้านการกระท�า มันไม่ได้สักแต่ว่ากระท�าการไปอย่างนั้นๆ เอง แต่มันมี
ความตื่นตัวตื่นรู้ ท�าให้มองเห็นมากกว่าเดิม สุขุมลุ่มลึกกว่าเดิม อะไรที่ท�าซ�้าหรือมี
แบบแผนคล้ายๆ เดิม ย่อมได้รับการใคร่ครวญไตร่ตรอง เพิ่มความละเอียดเนียน
กบัทัง้การออกแบบและการลงมอืกระท�าการ อกีทัง้ยงัเพิม่ความเนยีนในปัญญาปฏบิตัิ
หรือศิลปะในการสร้างสรรงานนั้นออกมาอีกด้วย อันนี้รวมเรียกว่าความเป็นเลิศ

ความเป็นเลิศของการครองชีวิตก็คือการเคลื่อนย้ายออกจากชีวิตที่ด�ารงอยู่
กับความเป็นปฏิกิริยา การด�ารงอยู่ในความเครียด อารมณ์ และโหมดปกป้องอย่าง
เรื้อรัง มาเป็นชีวิตที่แจ่มใสเบิกบาน อยู่ในโหมดปกติและอารมณ์บวกเป็นส่วนใหญ่ 
นี้เรียกว่าความเป็นเลิศในการครองชีวิต
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ความเป็นเลิศในการครองชีวิต ยังรวมถึงการสร้างมณฑลแห่งพลัง โดยขยาย
พื้นที่ไปในกาละและเทศะต่างๆ จัดผังชีวิตให้ความต่ืนรู้โดยแสวงหาความเป็นเลิศ
ได้ครอบคลุมเข้าไปในปริมณฑลของชีวิตในกาลเวลาต่างๆ ในพื้นที่ต่างๆ จนกระทั่ง
ชีวิตทั้งหมดทั้งมวลอยู่ในความดีเลิศ

เส้นทางสู่ความเป็นเลิศและการกระท�าเพื่อบ่มเพาะให้เกิดความเป็นเลิศทั้ง
หลาย นั้นคือการกระตุ้นให้สมองส่วนหน้าท�างาน ตรงนี้เป็นกระบวนการทางปัญญา
ในพุทธศาสนาที่เรียกว่า “โยนิโสมนสิการ”

ยิ่งเราใช้สมองส่วนหน้าเท่าไร วงจรสมองอัตโนมัติที่จะน�าเราไปใช้สมอง
ส่วนหน้าก็ยิ่งเข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้น สมองส่วนหน้าเป็นสมองที่มีวิวัฒนาการล่าสุด 
คือเป็น The King of All Brains สามารถเขียนทับ เขียนใหม่ ได้ในทุกๆ วงจรสมอง 
แปลว่าเราสามารถแปรเปลีย่นอปุนสิยัทกุอย่างได้ หากแต่ว่า จะต้องท�าซ�า้ ท�าบ่อยๆ 
บ่มเพาะ พลังแห่งความตื่นรู้ พลังแห่งการใช้สติปัญญาก็จะกลายเป็นค่าตั้งต้นหรือ
เป็นปกติที่ยั่งยืนในชีวิตของเรา
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ภาคผนวกที่หนึ่ง
ยกระดับมรรคา

หนึ่ง ชุมชนหรือสังฆะคือสุดยอดของความเป็นกัลยาณมิตร

ความท้าทาย

เมื่อตัวเบ้าหลอม เดินไปสู่ขอบเขตของความเป็นเลิศ

ผมทึ่งในไดอะล็อคของโสกราตีสที่อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์แปลมา เมื่ออายุ
สบิสาม และเม่ืออายสุบิห้าผมทึง่ในงานปาฐกถาเรือ่ง “ตวักขูองก”ู ของท่านพทุธทาส
ทีแ่สดงให้คนทีจ่ะเป็นผูพ้พิากษา จากนัน้ผมกต็ามหากลัยาณมติรมาตลอด ได้เข้าใกล้ 
ได้เรียนรู้ ซึมซับบุคลิกภาพของท่านเหล่านั้น ต่อมาก็ผันตัวเองมาเป็นกัลยาณมิตร
ให้กับคนรุ่นต่อๆ ไปบ้าง อันนี้จากมุมมองตัวต่อตัว คนต่อคน

อีกด้านหนึ่ง ผมก็ทึ่งกับการจัดองค์กรของพระพุทธองค์ อันนี้ได้จากการอ่าน
หนังสือพุทธรรมฉบับแรกเล่มเล็กของพระพรหมคุณาภรณ์ คือ สังฆะ อันเป็นระบบ
สงัคมทางเลอืกทีอ่ยูเ่นือ่งด้วยสงัคมใหญ่ อาศยัปัจจัยเกือ้กลูจากสงัคมใหญ่ แต่กเ็ป็น
สังคมทางเลือก มีระบบแตกต่างออกไป ผมชอบเมื่อคราวที่ท่านย�้ากับพระอานนท์
ว่า กลัยาณมติรเป็น “ทัง้หมด” ของพรหมจรรย์ กลัยาณมติรจงึมมีติทิีเ่ป็นทัง้ตวัต่อตวั
และมีความเป็นชุมชนขึ้นมา

ชวีติผมทางใดทางหนึง่ ได้เอาตวัเองเข้าไปมส่ีวนก่อตัง้ชมุชนทางเลอืกรปูแบบ
ใดรูปแบบหนึง่มาตลอดชวีติการท�างาน จนกระทัง่ทกุวนันี ้และกเ็มยีงมองชมุชนต่างๆ 
ที่มีอยู่ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบด้วย
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แน่นอนแต่ละชุมชน เจ้าส�านักส�าคัญมาก เป็นหัวใจของชุมชน มีอิทธิพล 
ก�าหนดความเป็นไปของชุมชนนั้นๆ ไม่มากก็น้อย ส่วนชุมชนที่เป็นหมู่คณะจริงๆ ที่
ผู้น�าเป็นหมู่คณะมากกว่าระบบเจ้าส�านัก เท่าที่ผมรู้จัก ก็ยังไม่มีเกิดขึ้นมาในสังคม
ของเรา

ใคร่ครวญต่ออกีหน่อยว่า หากยงัมเีจ้าส�านกัอยู ่อย่างเช่นในชมุชนของผมเอง 
เป็นต้น เราจะหาความเป็นไปได้ที่เราจะมีความเป็นผู้น�าแบบหมู่คณะด้วยพร้อมกัน
ไปอย่างมสีดัส่วนทีส่�าคญัได้ไหม? เราต้องอาศยัอะไรบ้างทีจ่ะท�าให้เป็นไปเช่นนัน้ได้? 

ลองน�าเสนอรูปแบบองค์กรในอนาคต

(อันนี้เป็นแบบฝึกหัดในชีวิตจริงของผมเอง ที่ก�าลังจะจัดต้ังองค์กรเช่นนี้
ขึ้นมาจริงๆ ในสังคมไทย เป็นแบบฝึกหัดที่มีชีวิตคือก�าลังก่อร่างขึ้นมาให้เป็นจริง)

Thai Organic Network Institue for HRD and OD

เบื้องต้นของความคิดที่แปรเปล่ียนได้ด้วยการคิดร่วมกันของกลุ่มคนที่
ปรารถนาจะสร้างองค์กรเช่นนี้ขึ้น

หนึ่ง องค์กรที่คิดร่วมกัน

สอง มีชั้น (ถ้าจะมี) ให้น้อยที่สุด แต่มีการแบ่งงานตามความถนัดได้

สาม องค์กรที่ผู้อาวุโส จะถ่ายถอนอัตตาตัวตน ฝึกฝนตัวเองในทางที่จะเป็น
มนุษย์ที่แท้ หรือกัลยาณมิตรให้กับยุวชน ท�างานร่วมกันอย่างประสานกลมกลืนเพื่อ
ให้เป็นแบบอย่างของวัฒนธรรมใหม่ที่จะสร้างให้ก่อเกิดในองค์กรแห่งนี้
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สี ่ทกุคนเข้าร่วมตามก�าลงั เวลา ความสามารถทีต่นม ีไม่ต้องอาศยัการท�างาน
เต็มเวลา หรือกรอบเวลาแบบอุตสาหกรรม

ห้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สังเคราะห์องค์ความรู้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กร แบบสายพนัธุไ์ทยขึน้มา ไม่จดลขิสทิธิ ์หากมุง่ประสงค์เผยแพร่ให้เป็นประโยชน์
กับคนไทยในวงกว้างให้มากที่สุด

(ร่างนี้เป็นความคิดของผมแต่ผู้เดียวยังไม่ผ่านการคิดร่วม สังเคราะห์ร่วม)

สอง การภาวนาว่าด้วยอนัตตา

Brain Integration วอยซ์ไดอะล็อคกับอนัตตา

ความคดิเบือ้งต้นบางประการในประเดน็นี ้ ซึง่จะผสมผสานหลายศลิปศาสตร์
เข้าด้วยกัน

เป็นส่วนหนึ่งของ “การภาวนากับการเยียวยา” และเป็นส่วนหนึ่งของ
การน�าเสนอเรื่อง “เบ้าหลอม”

ชาติภพหนึ่งในปฏิจจสมุปบาท วงจรสั้นๆ ที่เกิดในชีวิตนี้ ก็คือวงจรสมอง
หนึ่งๆ วงจรสมองหนึ่งๆ ก็ประกอบด้วยการเชื่อมโยงของเซลล์สมองจากสมอง
ส่วนต่างๆ เข้าด้วยกนั ดงันัน้ วงจรสมองหนึง่ๆ จงึคล้ายกบัคนๆ หนึง่ทีส่มบรูณ์แบบ 
มีทั้งทัศนคติ ความคิด เจตจ�านง อารมณ์ความรู้สึก
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หลักการของวอยซ์ไดอะล็อคตามการตีความของผมเอง ที่เราจะไปหยิบฉวย
ตัวตนใดตัวคนหนึ่ง หรือจะก่อประกอบตัวตนใดตัวตนหนึ่งเข้ามานั้น มันเกิดจาก
ความสัน่ไหวป่ันป่วนในวยัเดก็ ความต้องการทีไ่ม่ได้รบัการตอบสนอง ท�าให้เรา ตวัเรา 
ต้องไปหยิบฉวยตัวตนหนึ่งใดขึ้นมาและยึดเอาไว้ ก่อเป็นลักษณ์ต่างๆ ในนพลักษณ์

การก่อเกดิของตวัตนหนึง่ๆ จงึประกอบด้วยเจดย์ีสามชัน้ขึน้มา ชัน้ทีห่นึง่คอื
ความต้องการจากความเปราะบางทีไ่ม่ได้รบัการตอบสนอง ชัน้ทีส่อง คอืความสัน่ไหว
ป่ันป่วน หรอืเชนปา ในภาษาทเิบต คอืทกุข์ในพทุธศาสนานัน่เอง ซึง่เป็นคล้ายปุม่ที่
เมื่อถูกกดก็จะไปเชื้อเชิญ หรือสร้างปฏิกิริยา ให้ตัวตนหลักที่เข้มแข็งตัวหนึ่งเข้ามา 
ท�าให้เราสามารถกลบเกลือ่นเชนปาคอืความสัน่ไหวป่ันป่วนนัน้ไปได้ ท�าให้เราพลอย
กลบเกลื่อนความต้องการที่แท้จริงไปด้วย อันนี้เป็นชั้นที่สาม

กระบวนการนี ้ทัง้หมดเกดิขึน้อย่างเป็นอตัโนมตัทิีห่ลบัใหล คอืไม่ตืน่รู ้ไม่รูต้วั 
รวดเร็วมาก พอถึงขั้นที่ตัวตนหลักตัวหนึ่งออกมากระท�าการแล้ว เราจะไม่รับรู้ความ
สั่นไหว เราจะไม่รับรู้เลยว่า ชีวิตเราด�ารงอยู่ในความพร่องในความขาดแคลน

นานวันเข้า ตัวตนหลักก็เข้าสิง เป็นองค์ลง อย่างไม่อาจถอนออกได้ กลาย
เป็นอัตตาตัวตนที่เรายึดมั่น คือเป็นอัตวาทุปาทาน การยึดมั่นในอัตตาตัวตนอย่าง
ถาวร ไม่อาจมองโลกอย่างอื่นไปได้ นอกจากจะมองโลกผ่านวงจรสมองนี้เท่านั้น 
แม้วงจรสมองนี้ไม่สามารถตอบโจทย์ชีวิตการงานได้ทุกโจทย์ ก็จะยืนยันใช้วงจรนี้ 
ตัวตนนี้ องค์นี้ อยู่ร�่าไป ก่อปัญหาเดือดร้อนซ�้าซ้อนในชีวิตอย่างไร ก็ไม่ยอมเรียนรู้ 
อันนี้เป็นสภาพการยึดติดอย่างสิ้นเชิงแล้ว วนเวียนเป็นทุกข์อย่างน่าเวทนาในวงจร
แห่งปฏิจจสมุปบาท
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อีกบทหนึ่งของประสบการณ์ส่วนตัวที่ท�างานกับอัตตาตัวเอง
ลาก่อนอาณาจักร

ผมได้เขียนเรื่องราวการบอกลาอาณาจักรไว้ว่า เบาสบายตัวที่หลุดออกจาก
ความฝังใจเร่ืองอาณาจกัรเสยีได้ ระดบัใดระดบัหนึง่ (ใส่วลนีีเ้อาไว้ เผือ่ว่ายงัวนเวยีน
กลบัมาอาลยัอาวรณ์อกี) เมือ่ก่อนเคยบอกว่า อยากสร้างอศัวนิเจไดสกัหนึง่ร้อยคน 
ก็ถูกเพื่อนตีความว่าพยายามก่อตั้งอาณาจักร อาจจะจริงก็ได้ เพราะชีวิตเมื่อสี่ห้าปี
ก่อน ผมยังไม่มีความสงบสันติเพียงพอเท่าวันนี้ พืชพันธุ์แห่งการสร้างอาณาจักร 
และความต้องการจะปกปักรักษาอาณาจักรยังเหนียวแน่นอยู่ในกมลสันดาน

แต่วันนี้ได้เลือกที่จะฝึกฝนอีกแนวทางหนึ่ง โดยค่อยๆ ละ ค่อยๆ ถอน
ออกมาจากอาณาจักรโดยล�าดับ เช่น ผมได้เข้าไปกอบกู้องค์กรสาธารณะแห่งหนึ่ง 
ต้องเอาตวัเข้าไปแลก เข้าไปเสีย่ง แต่แล้วด้วยอะไรกต็ามท ีองค์กรนัน้ค่อยๆ พลกิฟ้ืน
ขึ้นมาได้ การเข้าไปในตอนนั้นอาจจะมีส่วนหนึ่งที่หวนหาอาณาจักรอยู่เหมือนกัน 
แต่ว่า เมื่อมันดูเข้ารูปเข้ารอยระดับหนึ่งแล้ว ก็ค่อยๆ ผ่องถ่ายให้กับคนท�างานและ
คนที่เป็นเจ้าของที่ หมายถึงคนท้องถิ่น ผนวกกับยอมให้เจ้าครองนครอีกท่านหนึ่ง
เข้ามาเป็นเจ้าของด้วย เดมิทสีญัชาตญาณแห่งการเป็นเจ้าครองนครเหมอืนจะไม่ชอบ
แผนการถอนตัวออกจากการครอบครองอาณาจักรนี้ พยายามจะมองไปในทางลบ
กบัผูค้นต่างๆ แต่แล้วกเ็หมอืนมสีาส์นจากเทพเทวามาบอกเราว่า ไม่มอีะไรเลวร้าย
หรอก ปล่อยไปได้เลย พอปล่อยก็โล่ง และรู้สึกว่าก้าวย่างแห่งการออกจากการสร้าง
อาณาจักรก็แจ่มชัด แจ่มใสขึ้นมา
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เหมอืนกบัทีอ่ยากจะสร้างโรงเรยีนกระบวนกรเช่นกนั แต่แรกกอ็ยากสร้างอะไร
อย่างใหญ่โต จะเอาไปเชื่อมประสานกับองค์กรใหญ่ๆ ในนามผู้คนใหญ่ๆ ที่เขา
สร้างบารมีมาแล้ว และจะเชิญเพื่อนๆ กระบวนกรมาทั้งหมด อา... ใหญ่ (ชื่อเล่น
ของผม) ต้องสร้างอะไรใหญ่ๆ ใช่ไหม? มาอกีแล้ว การสร้างอาณาจกัรกบัความคดิที่
อยากถ่ายเทสิ่งดีๆ ให้กับศิษย์ไม่กี่คนที่อาจจะท�าได้ในชีวิตนี้ แล้วในที่สุดก็เลือก
เดินทางเล็กๆ สายน้อยๆ กับการดูแลศิษย์ไม่กี่คนแทน

สามสี่ทศวรรษสุดท้ายของชีวิต
สาส์นจากคนอายเุจด็สบิขึน้ไปประมาณพนักว่าคน สรปุบทเรยีนให้คนรุน่หลงั

ว่า ให้ใช้ร่างกายนี้ เหมือนกับจะอยู่ได้สักร้อยปี ตอนนี้ผมก็พยายามท�าเช่นนั้นอยู่ 
แม้ว่าตอนหนุ่มๆ จะใช้แบบไม่ค่อยทะนุถนอมไปบ้างก็ตาม ก็อยากจะอยู่อีกสักสาม
ทศวรรษเป็นอย่างน้อย

จากบทน�าของหนังสือ แด่หนุ่มสาว ที่พจนา จันทรสันติเขียนถึงผมไว้ ความ
ตอนหนึ่ง ผมได้ยกค�าของจอห์น โฮลท์ มาว่า “หากเราเลือกที่จะท�าสิ่งที่เราไม่ชอบ
ต่างๆ ในทีส่ดุ ชวีติของเรากจ็ะจบลงด้วยการต้องฝืนท�าสิง่ทีไ่ม่ชอบต่างๆ เตม็ไปหมด 
แต่หากว่าเราเลือกท�าสิ่งที่เรารักต่างๆ เราก็จะจบลงด้วยการมีชีวิตที่ได้ท�าสิ่งที่เรารัก
และชื่นชอบทั้งหลาย” ความข้อนี้ ก็น่าจะเป็นข้อสรุปชีวิตของผมได้กระมัง สิ่งวิเศษ
สุดในชีวิตของผมก็คือ การค้นพบวิถีกระบวนกรนี่แหละ หรือการเป็นกัลยาณมิตร
ของยคุสมยัใหม่นี ้ คอืการคลีบ่านและเยยีวยาผูค้นอย่างเป็นกลุม่ก้อน หรอือย่างเป็น
สมุหะไปเลย
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ทางกลับคือการเดินทางต่อ
ผมได้กลับมาภาวนาอีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นเรื่องเป็นราว ดังได้เขียนบันทึกไว้

ในเช้าวันหนึ่งว่า

“ผมเองเวลาพูดคุย เอาตัวตนจริงจังเข้ามามากเกินไป บางทีจะเกร็งไหล่ 
พอเกรง็กอ็าจจะเฝ้าระวงัเพือ่ทีจ่ะไม่เกรง็ แต่กย็ิง่เกรง็มากขึน้ไหม? แต่พอนกึได้ดงันี้ 
ก็ถอยออกไปด�ารงอยู่ใน “สัมผัสแห่งความว่าง” จดจ�าสัมผัสนี้ได้จากปี ๒๕๑๘ ที่
วัดผาลาด ได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับหลวงปู่นัท ฮันห์ ในเวลานั้น ความทรงจ�า
ไร้ส�านึก ได้จดจ�าสัมผัสเวลาท่านนั่งตัวตรงอย่างผ่อนคลาย หลอมรวมสัมผัสนั้น
กลบัมาอีกครัง้หนึง่ ด�ารงอยูใ่นสมัผสันัน้ ปรากฏว่า หวัโปร่งโล่งด ีอาการเกรง็หวัไหล่
ก็ไม่เกิด นี่เป็นการค้นพบใหม่ที่ส�าคัญอีกก้าวหนึ่ง”

การเยียวยา โดยการเชื่อมโยงความรู้เรื่องสมองเข้ามา
ท�าไมคนไม่เปลี่ยน?

ในศิลปศาสตร์แห่งการฝึกอบรม เรามักจะตั้งเป้าหมายไว้ที่การเปลี่ยนคน 
เปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนนิสัยใจคอ เปลี่ยนมุมมองและกรอบความคิด แท้จริงเรา
เปลี่ยนคนได้หรือไม่ และจะเปลี่ยนอย่างไร?

เมื่อเราไม่รู้ว่าเราไม่สามารถ
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แต่คนที่ท�างานฝึกอบรมจะพบว่า คนไม่เปล่ียนเพราะ หนึ่ง เขา ผู้เข้าร่วม 
ไม่เห็นว่าตัวเขาหรือเธอต้องเปลี่ยนอะไร เขาก็ดีอยู่แล้ว สิ่งที่มาอบรมพร�่าสอนเขาก็
รู้อยู่แล้ว

แต่จรงิๆ แล้ว เราพบว่า “เขาไม่รู ้ว่าเขาไม่รู”้ หรอื “เขาไม่รูว่้าเขาไม่สามารถ” 
(ซึง่เป็นข้อแรกของกระบวนการซกัซ้อมทางจนิตนาการ ภาษาองักฤษว่า unconsciously 
unskilled) ตัวอย่างเช่น ในกระบวนการไดอะล็อค หรือสุนทรียสนทนา เรื่องส�าคัญ
เรือ่งหนึง่ กค็อืการฟัง คนส่วนใหญ่ใช้ชวีติมากหลายสบิปี กจ็ะคดิว่า ตวัเองฟังเป็นแล้ว 
แต่มันไม่ได้ฟังในคุณภาพที่เพียงพอจะให้เกิดไดอะล็อคได้ คุณภาพมันไม่ถึง จะท�า
อย่างไร เขาไม่รูต้วัว่า การฟังของเขายงัไม่ดพีอ เขาไม่รูต้วัว่าเขาไม่สามารถในเรือ่งนี้ 
เวลาให้ท�ากิจกรรม ก็จะไม่ยอมท�า โดยเฉพาะผู้บริหาร หมอ ครู และพระ คนที่มี
สถานภาพทางสังคมทั้งหลาย ก็คนพวกนี้นี่แหละที่สมควรจะต้องศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติ
ทักษะในการฟังใหม่ แต่กลับเป็นพวกที่ไม่ยอมเข้ากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการนี้

ประเด็นที่สองที่คนไม่เปลี่ยน ก็สืบเนื่องด้วยอัตตาตัวตนครับ กล่าวอย่างนี้
อาจจะยงัไม่สามารถมองเหน็ภาพชดัได้ ผมอาจจะให้ภาพอตัตาตวัตน อกีรปูแบบหนึง่ 
โดยอิงความรู้ความเข้าใจเรื่องการท�างานของสมอง

อัตโนมัติที่หลับใหล
ประการแรก ในชวีติของเรา เราด�าเนนิชวีติอยูใ่นความเป็นอตัโนมตัทิีห่ลบัใหล 

มีตัวอย่างเยอะแยะที่จะท�าให้เราตระหนักได้ถึงความเป็นอัตโนมัติที่หลับใหลนี้ เช่น 
หากเราถูกสอนให้แปรงฟันวิธีใหม่ ผมอยากถามว่า มีกี่คนที่จะสามารถแปรงฟัน
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แบบใหม่ได้ส�าเร็จ อีกตัวอย่างง่ายๆ คือเส้นทางการขับรถ หากเรากลับบ้าน เราจะ
ไปถึงแยกหนึ่ง ที่ซ้ายเลี้ยวไปบ้าน ขวาไปมินิมาร์ทที่เราจะไปซื้อของได้ แล้ววันหนึ่ง
ทีเ่ราต้องการไปซือ้ของ ผมถามผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมการเรยีนรูว่้า เมือ่ถงึแยกนัน้ พวกคณุ
จะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา พวกเขาจะตอบทันทีว่าเลี้ยวซ้าย ไปทางกลับบ้าน เพราะ
ถึงตรงนั้น ความเป็นอัตโนมัติที่หลับใหลจะท�างาน

ที่เกี่ยวพันกับ cerebellum และอารมณ์

ครับ อัตโนมัติที่หลับใหลนี้มันไปเกี่ยวพันกับ cerebellum และอารมณ์
ความรู้สึกอีกด้วย มันเลยมหัศจรรย์พันลึก พันเข้าไปลึกๆ จริงๆ มันเลยอธิบาย
ได้ว่า ท�าไมผู้คนเลยเปลี่ยนไม่ได้ง่ายๆ นัก

การท�างานของ cerebellum

cerebellum เป็นสมองในส่วนของสมองช้ันต้น คล้ายเป็นศูนย์ควบคุม
การท�างานอย่างอัตโนมัติทั้งหลาย (อันนี้ ได้ข้อมูลมาจากหนังสือ Evolve Your 
Brain by Jo Dispenza) หากเทียบกับคอมพิวเตอร์ มันจะอยู่ระหว่างซอฟต์แวร์กับ
ฮาร์ดแวร์ คือมันเป็น hard-wired คือวงจรที่ไม่ใช่ว่า จะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆ แต่ที่
จรงิกค็อืมนัเปลีย่นได้ เราสามารถสร้างวงจรข้ึนใหม่ใน cerebellum ได้ แต่กระบวนการ
สร้างวงจรใหม่จะเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรบ้าง อันนี้ แหละจิตตปัญญาศึกษา หรือ
การปฏิบัติธรรม จะเป็นเรื่องเดียวกัน หรือคล้ายกันหรือเปล่า?

กระบวนการเข้าไปเขียนบทใหม่ให้กับความเป็นอัตโนมัตินั้น เป็นเรื่องที่ต้อง
กล่าวถึงต่างหากออกไปอีกหนึ่งเรื่อง แต่ในที่นี้จะบอกไว้ก่อนว่า มันไปเกี่ยวข้องกับ
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สมองส่วนหน้า หรอื Frontal Lobe (ตาทีส่าม) ทีส่มองส่วนหน้าจะเข้ามาเป็นพระเอก
ในเรื่องนี้ แต่หากกล่าวโดยย่อ ก็อาจกล่าวได้ว่า สมองส่วนหน้าเป็นสมองแห่ง 
intention หรือความมุ่งมั่นตั้งใจ การโฟกัสพลังงานความคิด การตื่นรู้ที่เข้มข้นพิเศษ 
และผสมผสานกับการท�าซ�้า ครั้งแล้วครั้งเล่า ตรงนี้ จึงสามารถไป rewire วงจรสมอง
ใน cerebellum ได้ เราจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติธรรม ก็คือการท�าซ�้าๆ จนกระทั่งเกิด
การเปลีย่นวงจรใหม่ เราจึงจะเปลีย่นแปลงอย่างยัง่ยนืได้ มคีวามพยายามปรบัเปลีย่น
พฤติกรรมคนเสพยา ก็อาศัยการท�าซ�้านี้ แต่ในสายพฤติกรรมศาสตร์แบบด้ังเดิม
จุดอ่อน กค็อื ไม่ได้ปลกุวญิญาณของการอยากจะเปลีย่นแปลงตวัเองให้ตืน่เสยีก่อน 
หรืออีกนัยหนึ่ง ไม่ได้ปลุกการท�างานของสมองส่วนหน้าขึ้นมา ผสมผสานร่วมกับ
การท�าซ�้า ด้วยเหตุนี้ สถานบ�าบัดต่างๆ ส่วนใหญ่แล้ว ก็จะประสบแต่ความล้มเหลว

อารมณ์กับความคิด

ปัญญาสามฐานไล่เลียงจากการกระท�าหรือพฤติกรรม อารมณ์ความรู้สึก 
และความคิด เป็นสมองสามชั้นแห่งวิวัฒนาการที่ยังด�ารงอยู่ในมนุษย์ เป็นสมอง
ชั้นต้น หรือสมองสัตว์เลื้อยคลาน สมองชั้นกลาง หรือสมองสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
และสมองชั้นนอก หรือสมองสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชั้นสูง ต่อมาสมองส่วนหน้ามนุษย์
ได้พัฒนาไปมากที่สุดกว่าลิงทั้งหลาย บางคนว่าสมองส่วนหน้าน่าจะเป็นอีกชั้นหนึ่ง
คือชั้นที่สี่

เมื่อมีสมองใหม่กว่า มันได้ข้ามพ้น หรือวิวัฒนาการปัญญาไปอีกขั้นหนึ่ง 
ในขณะเดียวกัน ก็รวมหรือรวบเอาสมองเดิมเอามาเป็นส่วนหนึ่ง มันไม่ได้ทิ้งสมอง
ส่วนเดิมไป หากเทียบคอมพิวเตอร์อาจจะกล่าวได้ว่าสมองส่วนเดิมเป็น Operating 
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System และสมองส่วนใหม่เป็น Application Software ก็ได้ กล่าวคือ Application 
Software มันท�างานได้ดีกว่า มากกว่า แต่หากไม่มี Operating System มันก็ไม่อาจ
ท�างานอะไรได้เลย อารมณ์ความรู้สึก ก็เป็น Operating System ให้กับความคิด 
มันได้กลายมาเป็นตัว Organizer ให้กับความคิด มันเป็นระบบแต้มสีสันให้กับ
การเก็บเข้าแฟ้มของความคิด คือความคิดทุกความคิด จะมีแต้มสีของอารมณ์ก�ากับ
อยู่ทั้งหมดทั้งสิ้น เพื่อให้ค้นหาและเชื่อมโยงความคิดต่างๆ ได้ง่ายๆ

เคยมีค�าถามที่คนศึกษาเรื่องนี้ถามขึ้นในที่ประชุมว่า เราคิดว่า วันหนึ่งๆ 
ของคนเรา เราจะคิดหรือว่ารู้สึกอันไหนมากกว่ากัน ก็พวกเราก็พากันตอบ พากัน
คิดว่าอะไรมากกว่าอะไร แต่ค�าตอบจริงๆ ก็คือ เราใช้ความรู้สึกมากกว่าความคิด
มากๆ หลายเท่าตัวเลย หรือจริงๆ เรามีอารมณ์น�าความคิด มากกว่า ความคิดน�า
อารมณ์ (ต่อเมื่อสมองส่วนหน้าเข้ามามีบทบาทอย่างเข้มข้นแล้วนั่นแหละ บางที
ความคิดอาจจะน�าอารมณ์ได้บ้าง) หลายครั้งที่เราคิดว่าเราคิด บางทีเราก็มีเพียงการ
เอาความคิดมาสนับสนุนอารมณ์ความรู้สึกนั้นเอง เราอยากได้อะไรบางอย่าง เรา
ตัดสินเรื่องใหญ่ๆ บางอย่างในชีวิต เราคิดว่า เราคิด แต่จริงๆ กลับเป็นว่าอารมณ์
ความรู้สึกน�า เพียงแต่ว่า ความคิดมาเคลือบน�้าหวานให้ดูดี เป็นแต่ว่า ความคิดเกิด
ขึ้นมาเพื่ออธิบายว่า ที่เลือกอย่างนั้น สมเหตุสมผลเพียงใด ฝรั่งเรียกกระบวนการนี้
ว่า rationalization คือเอาเหตุผลมาอธิบายการตัดสินที่เราก็ได้ตัดสินไปด้วยอะไรก็
ไม่รู ้ก่อนหน้านั้นแล้ว ก็อีกนั่นแหละครับ ทั้งหมดที่เกิดขึ้น มันเป็นไปอย่างเป็น
อัตโนมัติที่หลับใหลอยู่หลายส่วน ยากที่เราจะตามทันได้
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บทสนทนาอารมณ์กับความคิดสนทนากับสมพล ชัยสิริโรจน์

(บทสนทนา อาจจะมีบางประเด็นที่เช่ือมโยงองค์ความรู้ที่ยังไม่ได้อธิบาย
ในที่นี้ และอาจจะเข้าใจได้ยากหน่อย ส�าหรับท่านที่ยังไม่พร้อม ก็อาจจะข้ามไป 
ส่วนท่านที่สนใจจริงๆ แนะน�าให้อ่านหนังสือบางเล่มที่เกี่ยวข้องที่ผมได้เขียนขึ้น
ก่อนหน้านี้ และผมไม่ต้องการเขียนซ�้าในเล่มนี้นะครับ)

somphol: เราแยกอารมณ์กบัความคดิออกจากกนัได้เหมอืนทีค่นมกัจะพดูว่า 
อย่าพูด อย่าคิดโดยใช้อารมณ์ซะ ท�านองนั้น

wisit: ที่จริงมันปนเปกันมากกว่า ที่เราคิด

ที่จริงอารมณ์มันเป็นฝ่ายน�ามากกว่าที่เราจะสัมผัสได้ เพราะทั้งหมด มันเกิด
ขึ้นโดยเราไม่ได้ตื่นรู้ หรือไม่ได้ตื่นขึ้นมารู้เห็นตลอดกระบวนการ

somphol: จ�าได้ว่า อ่านที่ไหนสักแห่งพูดถึงว่า เราคิดตามอารมณ์ที่เราเป็น 
เป็นตรงนี้อาจจะหมายความตรงกับที่ใหญ่เขียนว่า ไม่ได้ตื่นรู้

wisit: ใช่ๆ เคย มีค�าถามที่คนศึกษาเรื่องนี้ถามขึ้นในที่ประชุมว่า เราคิดว่า 
วันหนึ่งๆ ของคนเรา เราจะคิดหรือว่ารู้สึกอันไหนมากกว่ากัน พวกเราก็พากันตอบ 
พากนัใคร่ครวญว่าอะไรมากกว่าอะไร แต่ค�าตอบจรงิๆ กค็อื เราใช้ความรูส้กึมากกว่า
ความคิดมากมายหลายเท่าตัวเลย หรือจริงๆ เรามีอารมณ์น�าความคิด มากกว่า 
ความคดิน�าอารมณ์ (ต่อเมือ่สมองส่วนหน้าเข้ามามบีทบาทอย่างเข้มข้นแล้วนัน่แหละ 
บางทีความคิดอาจจะน�าอารมณ์ได้บ้าง) หลายครั้งที่เราคิดว่าเราคิด บางทีความคิด
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ก็มาสนับสนุนอารมณ์ความรู ้สึกนั้นเอง เราอยากได้อะไรบางอย่าง เราตัดสิน
เรื่องใหญ่ๆ บางอย่างในชีวิต เราคิดว่า เราคิด แต่จริงๆ กลับเป็นว่าอารมณ์
ความรู้สึกน�า เพียงแต่ว่า ความคิดมาเคลือบ มาประดับให้ดูดีเท่านั้น แต่ที่จริงก็คือ
เราเอาความคิดมา เราหาความคิดมาเพื่ออธิบายว่า ที่เราเลือกอย่างนั้น เรามี
ความคิดที่สมเหตุสมผลเพียงใด

ฝรั่งเรียกกระบวนการนี้ว่า rationalization คือเอาเหตุผลมาอธิบายการตัดสิน
ทีเ่รากไ็ด้ตดัสนิไปด้วยอะไรกไ็ม่รูก่้อนหน้านัน้แล้ว กอ็กีนัน่แหละครบั ทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ 
มันเป็นไปอย่างเป็นอัตโนมัติที่หลับใหลอยู่หลายส่วน จึงเป็นการยากที่เราจะตาม
ทันได้

somphol: ต่อเมื่อสมองส่วนหน้ามีบทบาทอย่างเข้มข้นแล้ว ความคิดจึงน�า
อารมณ์ สมองส่วนหน้าจะพาให้คิดไปข้างหน้า ขณะที่อารมณ์ยังพาเราประมวล
เรื่องราวปฏิกิริยาอยู่กับข้างหลัง กักขังเราอยู่ในอดีต

wisit: ชีวิตมีกระบวนการ homeostasis คือการกลับเข้าสมดุลอย่างเดิมๆ 
อารมณ์คือ chemical environment ที่ส�าคัญในระดับเซลล์เลย เมื่อไฮโปไทลามัส 
สบูฉดี เปปไทด์ไปทัว่ร่างกาย ส่งสญัญาณไปทีเ่ซลล์ทกุเซลล์ เซลล์จะไปผลติเคมนีัน้
ซ�า้เดมิในเซลล์อีก ร่างกายจะมบีรรยากาศของเคมอีย่างใดอย่างหนึง่ ร่างกายจะจดจ�า 
หมายถงึเซลล์จะจดจ�า บรรยากาศนัน้ๆ และอยากกลบัไปอกี กลบัไปอกีๆๆๆ เช่นนี้ 
เกดิการท�าอะไรจ�าเจ หรอืเกดิอาการเสพตดิอารมณ์ หรอืจะเป็นหยนิกไ็ด้ แล้วหยาง
ก็คือ พลังที่จะท�าให้เราหนีห่างสมดุล เพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง เม่ือพลังชีวิต
ด้านหนึ่งอยู่กับที่ พลังชีวิตอีกด้านหนึ่ง ก็คือการเปลี่ยนแปลง ใช่ไหม?
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สมองส่วนหน้า เข้ามาท�างานในมนุษย์ ตัดสินอะไรส�าคัญๆ และมุ่งมั่น ตั้งใจ 
ตื่นตัวที่จะฝึกและฝืน เพื่อน�ามาไปสู่สมดุลใหม่ เมื่อท�าซ�้าๆๆๆๆๆ ด้วยอาการตื่นรู้ 
มันก็ไปสร้างวงจรสมองใหม่ สร้างความคุ้นชินให้เซลล์กับอารมณ์ความรู้สึกใหม่ๆ 
ที่เกิดขึ้น จนกระทั่ง กลายเป็นปกติอย่างใหม่ เป็น homeostasis อย่างใหม่

วงจรสมองหนึ่ง (ตัวตนหนึ่งๆ ในวอยซ์ไดอะล็อค) จะไปผสมเหล้าเคมี 
เหล้าเปปไทด์สูตรหนึ่งๆ ในกระบอกผสม ที่เรียกว่า ไฮโปไทลามัส ในสมอง ผสม
ได้ที่แล้ว ก็สูบฉีด เปปไทด์สูตรนั้นๆ ไปทั่วร่างกาย เปปไทด์เหมือนลูกกุญแจ ส่วนที่
ผนังเซลนั้นจะมีแม่กุญแจอยู่ ลูกกุญแจก็เข้าไปเสียบ เมื่อเสียบแล้ว เซลล์ก็จะได้
อารมณ์เดียวกันทั้งหมดในร่างกายของเรา

somphol: โอ เค งั้นตรงกับที่เข้าใจมาก่อน เพราะเคยคิดว่า หรืออ่านเจอว่า 
กิเลสหน้าตาท่าทางจะเหมือนสารเคมีที่นอนเนื่องอยู่กระตุ ้นและถูกกระตุ ้นให้ 
เกิดอาการต่างๆ ในตัวเรา

wisit: ใช่เลย อาการติดเกม ก็คือการติดสารเคมี ที่เปปไทด์แห่งการเล่นเกม
สร้างให้ รวมไปถงึตดิยาเสพตดิ รวมไปถงึตดิเซก็ส์ ซึง่หนุม่สาวทีไ่ม่ได้รบัการกระตุน้
ให้ใช้สมองส่วนหน้าจะน่าสงสารมาก ชวีติจะไม่มพีลงัพอไปท�าสิง่ใดอนัมคีวามหมาย
เลย นอกจากจะเสพติดสิ่งเหล่านี้

somphol: หากเปรียบเทียบ อาการเสพติดที่ว่าก็เป็นอาการครอบครองด้วย
ตัวตนด้านใน ตนใดตนหนึ่งในมุมมองจากวอยซ์ไดอะล็อค
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wisit: ช่ายเลย เรื่องเดียวกันเลย เป็นแบบแผนพลัง เป็นสูตรผสมเหล้าแห่ง
เคมี ที่ให้ความรู้สึก ให้อารมณ์แต่ละตัวตนต่างๆ กันไป

somphol: ดังนั้นการสามารถแยกแยะตัวตนต่างๆ ที่เข้ามามีบทบาทในการ
ใช้ความรู้สึกนึกคิดและการตัดสินใจของตัวเรา ก็เปิดประตูให้เราเข้าไปดูแลอาการ
เสพตดิทีว่่า อย่างน้อยคงมช่ีองว่างให้เราถามตวัเราเองได้ว่า จะเสพต่อไปดไีหมหนอ

wisit: ใช่เลย

หนึ่ง ผมว่า มันเกิดการรู้เท่าทัน

สอง ผมว่า มันท�าให้เราเห็นภาพรวม

ผมเคยเทียบ “ความคิด” หรือ ชีวิตระดับการให้ความหมาย ไว้ว่าเป็นแผนที่ 
อันนี้อาจจะได้มาจากชูมากเกอร์ ที่แกเขียนแผนที่คนทุกข์ให้พวกเราดู เป็นหนังสือ
ออกมา ผมคิดว่า พอเราเห็นภาพรวม เห็นแผนที่ เราก็เห็น “ทางเลือก” อันนี้
ส�าคัญมาก เพราะชีวิตคนส่วนใหญ่ บางที พวกเขาไม่เห็นทางเลือก พวกเขาก็เลย
ไม่คดิทีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัเอง พวกเขาไม่เหน็ความเป็นไปได้ของการทีจ่ะเปลีย่นแปลง
ตัวเอง แล้วการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเล่า มันก็เลยไม่มีทางเกิด

เราจะเหน็ว่า ความคดิ ซึง่อยูใ่นระดบัสงูกว่าทางววิฒันาการ เข้ามามบีทบาท
ด้วย ในฐานะของแผนที่
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ภาคผนวกที่สอง
การพัฒนาครูเพื่อสร้างยุวชนการพัฒนาครูแบบจิตตปัญญา

ส่วนส�าคัญที่สุดของการศึกษาสอนอย่างไร?

สอนด้วย being ของครู เมื่อผมเป็น ผอ.โรงเรียนปิติศึกษา ที่เชียงราย ปีแรก
ของการก่อตัง้ เราจะเหน็เดก็ๆ ถ่ายบคุลกิภาพของครมูา ซึง่ตอนนัน้เป็นครฝูรัง่ เดก็ๆ 
ก็จะเชิดหน้าชูคอ เดินตัวตรง มองหน้าผู้ใหญ่ตรงๆ และพูดจาชัดถ้อยชัดค�า ครับ 
เดก็ๆ กจ็ะถอดแบบของครมูาเลย เป๊ะๆ มนัเป็นการก๊อปป้ีเฉพาะภายนอกหรอืเปล่า 
หรือเด็กจะได้ก๊อปปี้อะไรมากกว่านั้นด้วย

จิตตปัญญาคือการเรียนรู้ที่วิถีแห่งการด�ารงอยู่ หรือ being

การเรียนรู้ที่เร็วและตรงที่สุดของจิตตปัญญา คือการได้อยู่กับครู ครูทาง
จิตวิญญาณ ที่มี being ที่ใสกระจ่าง being ที่หลุดจากอาการปกป้อง หลุดจาก
อาการทีเ่ป็นปฏกิริยิาต่อโลก สามารถรกัโลกและเป็นอสิระ ประสบการณ์ตรงของผม
กค็อื การทีผ่มได้มโีอกาสอยูก่บัท่านตชิ นทั ฮนัห์เป็นเวลาสองสปัดาห์ทีก่ฏุหิลงัน้อย
ริมน�้าตก ที่วัดผาลาด เชิงดอยสุเทพ เหมือนกับเราได้ไปด�ารงอยู่ในฌานชั้นต้น
ต่อเนือ่ง หลงัจากนัน้มาได้สกัสามเดอืน เป็นการเข้าไปสมัผสัสภาวะจติอนัปลอดโปร่ง
อย่างต่อเนื่องยาวนาน เป็นครั้งแรกในชีวิต และอารมณ์นั้นก็เป็นเครื่องน�าทาง 
เป็นเขม็ทศิน�าทางให้เราตลอดมา ในชวีติของเรา ค�าไทยอกีค�าหนึง่ ทีจ่ะอธบิายค�าว่า 
being คือ วลีที่ว่า “เป็นให้ดู อยู่ให้เห็น”
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จิตเดิมแท้และสิ่งที่มารบกวนหรือเป็นอุปสรรค

จิตเดิมแท้มีความใสกระจ่าง ประภัสสร สวยงาม ทรงพลัง คล่องแคล่วใน
การงาน ยืดหยุ่น สร้างสรรค์ ไม่จ�ากัดอยู่เฉพาะความรู้ในสมองของเราเท่านั้น แต่
เป็นสนามที่ทอดผ่านโยงใยไปทั้งจักรวาล จิตเดิมแท้จึงเป็นจิตจักรวาลด้วย ปัญญา
ของปราชญ์ต่างๆ จึงเป็นปัญญาของเราด้วย

จิตเดิมแท้อยู่ลึกเข้าไปข้างในที่สุด แต่ก็เกี่ยวพันเชื่อมโยงกับจิตนอกที่สุด คือ
จติส�านกึประจ�าวนัธรรมดา ทีอ่าร์โนลด์ มนิเดลเรยีกว่า CR หรอื Consensus Reality 
หรือโลกประจ�าวนัแห่งจติส�านกึ หรอืโลกทีเ่ราสมมตมินัขึน้มา แล้วส่วนทีอ่ยูล่กึลงไป 
ก็คือโลกในจิตไร้ส�านึก คือ NCR หรือ Non-Consensus Reality

จิตนอกมันมีอะไรหลายอย่างที่จะไปครอบคลุมเคลือบแฝงท�าให้บดบังจิตใน 
ท�าให้จิตในหม่นหมอง ไม่สามารถส�าแดงตัวตนออกมาได้ สิ่งที่มาเคลือบแฝง 
มนัจะเกดิในวยัเดก็ วยัทีเ่รายงัไม่เข้มแขง็ ไม่มพีลงัเพยีงพอจะปกป้องตวัเอง จะยนืยนั
ตัวเอง เราต้องอาศยัคนอืน่ การถกูท�าร้ายทางจติ (บางทอีาจจะทางกายด้วย) ท�าให้
เกดิบาดแผล ท�าให้เกดิปม ท�าให้เกดิเปลอืกนอก ไปห่อหุม้ความใสกระจ่างแห่งจติใน 
จิตเดิมแท้ ท�าให้จิตนั้นไม่สามารถส�าแดงตัวออกมาได้ การจะให้กลับคืนมาเป็นปกติ 
เราจะต้องเยียวยา การเยียวยากับการคลี่ออกต้องไปด้วยกัน การคลี่ออกช่วยให้เกิด
การเยียวยา และการเยียวยาก็ช่วยให้เกิดการคลี่ออก เสริมกันและกันอย่างนี้เอง 
หรือที่จริงก็เป็นการเสริมกันของปัญญาและความรัก
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ทุกวันนี้ คนก็ป่วย สังคมก็ป่วย

การป่วยทางจตินีไ้ม่ได้เกดิขึน้เฉพาะปัจเจกบคุคล แต่มนัโยงใยกนัไปทัว่ และ
มันก็ป่วยกันทั้งสังคม สังคมมนุษย์โลกก�าลังป่วยอยู่ มันเป็นสมุหะพีชะ หรือเป็น
พชืพนัธุแ์ห่งความป่วยไข้ในระดบัสงัคมมนษุย์ เพราะฉะนัน้บางทเีราไปทกึทกัเอาว่า 
อาการที่เราเป็นกันอยู่นับว่าเป็นปกติ แต่มันไม่ปกติ มันป่วยอยู่ พอไปคิดว่าปกติ 
มันก็พากันเป็นไปอย่างนั้น เป็นไปอย่างที่ป่วยๆ กันอยู่ โดยไม่คิดจะรักษาเยียวยา 
จิตเดิมแท้ จิตประภัสสรจึงส�าแดงออกมาไม่ได้

มันมาให้เหตุผลว่า ท�าไมคนมาเรียนรู้เพื่อจะคลี่จิตเดิมแท้ออกมา มันจึงไม่
ยั่งยืน มันจึงกลับสภาพไปป่วยทางจิตอีก

สูตรยั่งยืนของพาล์มเมอร์

พาร์คเกอร์ เจ พาล์มเมอร์บอกว่า เขาต้องใช้เวลาให้ครูไปหลีกเร้นใคร่ครวญ
แบบของเขาสามวัน แปดครั้งในรอบสองปี เขาจึงคิดว่า จะ “มีโอกาส” ได้เข้าถึง
ความยั่งยืน ส่วนหนึ่งผมก็จะเอาหลักสูตรกล้าสอนของพาล์มเมอร์เข้ามาในงาน
จิตตปัญญาสู่ความยั่งยืนครั้งนี้ด้วย แต่ผมอาจจะอินทรีย์อ่อนกว่า ปรมาจารย์ที่
เรียนรู้มาก่อนอย่างของพาล์มเมอร์ ผมอาจจะต้องขอสามปีต่อเนื่อง

เพราะฉะนั้น พูดให้ชัด ความยั่งยืนของโครงการนี้ จะต้องไปอยู่ที่ตัวครู 
ครจูะได้รบัการเอือ้เฟ้ือบรรยากาศ กระบวนการแวดล้อมให้ครไูด้คลีอ่อกและเยยีวยา
ตัวเองอย่างไร ให้ได้เข้าไปสัมผัส ได้ด�ารงอยู่กับจิตเดิมแท้อย่างเด่นชัด ท�าความรู้สึก
ให้ชัด กลับไปได้อีกครั้งแล้วครั้งเล่า ฝึกฝนที่จะด�ารงอยู่กับจิตเดิมแท้อย่างต่อเนื่อง 
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ในทุกๆ สภาวะ ในทุกๆ โอกาส จนเป็นสายต่อเน่ืองไม่ขาดตอน ความย่ังยืนก็
ค่อยๆ ปรากฏ และด�ารงอยู่ได้

การเรียนรู ้โดยการก๊อปปี้น้ันไม่ใช่เป็นการก็อปปี้ตัวตนในขอบเขตจ�ากัด 
แต่เป็นการก็อปปี้พลังงานบริสุทธิ์ เป็นการก๊อปปี้ไปพ้นตัวตน เข้าถึงจิตเดิมแท้ที่
ด�ารงอยู่ภายในด้วย อันนี้ เมื่อครูได้ ครูก็จะส่งผ่านปัญญาปฏิบัติ และองค์ความรู้
เช่นนี้ไป โดยผ่านการก๊อปปี้ คือให้เด็กก๊อปปี้ครูนั้นเอง

ดงัจะเหน็ได้ว่า ในการศกึษาแบบวอลดอฟ ครชูัน้ประถมจะอยูก่บัเดก็ต่อเนือ่ง
ไปแปดปี ตามเดก็ขึน้ไปในแต่ละชัน้เรยีน ซึง่ แสดงให้เหน็ว่า การ “เป็นให้ด ูอยูใ่ห้เหน็” 
นั้นส�าคัญมาก

ความยัง่ยนืของโครงการขอบฟ้ากว้างคอืความยัง่ยนืของคร ูครยูัง่ยนืห้องเรยีน
ก็อยู่ได้ ครูจะยั่งยืนต้องเป็นจิตตปัญญาศึกษาที่แท้ ซึ่งก็ได้แก่การพัฒนาภายใน
ต่อเนื่องตลอดเวลา การเยียวยาต้องท�าต่อเนื่อง ต้องปลอกหัวหอมลงไปหลายชั้น 
จึงจะคลี่ออกได้อย่างแท้จริง

และอกีประการหนึง่ ครทูีม่าพฒันาในแนวทางนี ้ครจูะได้มากกว่าการสอนเดก็ 
เพราะการคลี่ออกเยียวยาจะไปครอบคลุมชีวิตในทุกๆ ทาง ทุกๆ ด้าน ชีวิตโดยรวม
ชีวิตก็จะมีความสุขและมีพลังให้กับการเรียนการสอนในห้องเรียนมากขึ้นอีกด้วย

การบรหิารจดัการกเ็ช่นกนั ผูบ้รหิารกเ็ป็นผูบ้รหิารแบบจติตปัญญาด้วย จงึจะ
บริหารอย่างสร้างสรรค์ บริหารอย่างไปพ้นอัตตาตัวตนอันคับแคบ ไปสู่การบริหาร
ด้วยจิตเดิมแท้
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โจทย์ที่แท้ท�าอย่างไรให้ครูยั่งยืนอยู่ในจิตตปัญญา คือการเข้าสู่กระแสแบบ
ไม่ไหลเวยีนกลบั เสพตดิรสชาตขิองการหลดุพ้นจนไม่อาจมชีวีติเป็นอย่างอืน่ไปได้อกี

ปัจจัยที่จะช่วยให้ส�าเร็จและยั่งยืน

ต้องยอมรับก่อนว่า ประเด็นความย่ังยืนนี้ยากมากๆ เราต้องช่วยกัน
หลายๆ ฝ่ายจริงๆ มิฉะนั้นโครงการก็อาจเป็นหมัน หากดูโปรแกรมของพาร์คเกอร์ 
เจ. พาล์มเมอร์เป็นคร ูเราจะเหน็ว่า โปรแกรมกล้าสอนของเขานัน้ ท�าสองปีต่อเนือ่ง 
โดยจัดครั้งละสามสี่วัน เป็นรีทรีต คือหลีกเร้นออกมาให้ครูได้มีเวลา ได้ช้าลง และ 
ในบรรยากาศแห่งมวลมิตรได้ใคร่ครวญ สองปีนี่เขาจัดแปดครั้ง ผมท�าให้เทศบาล
นครขอนแก่นก็คล้ายกัน เขาจับเซ็นสัญญาสามปี ทุกสามเดือนก็กลับมาเจอกัน 
เรือ่งห้องเรียนขอบฟ้ากว้างก็ปีแรกก่อต้ัง สร้างทีม ก็ทุ่มเทกันมากนะครับ ติดตาม
กันใกล้ชิดกว่าแค่จัดเวิร์คชอบ ท�ามากกว่านั้น พวกเรากับครูมาคบหากันดุจด่ัง
ญาติสนทิเลย มิฉะนั้น มันก็อาจจะไม่เกิดก็ได้

และอีกอย่างหนึ่งที่ต้องพูดถึงด้วย ก็คือหลักสูตรหนึ่งที่จัดให้ครูรุ่นแรกๆ ที่
จะมาเป็นครูห้องขอบฟ้ากว้าง เราเรียกว่า โครงการชุบตัว คือพระสังข์ต้องลงไป
ชุบตัวในบ่อทองใช่ไหม เราท�าแบบเดียวกันกับครูขอบฟ้ากว้างรุ่นบุกเบิก คือให้มา
อยู่กับผม กับชุมชนของผมที่เชียงรายเลย คนละหนึ่งเดือน หนึ่งเดือนก็ไม่ใช่จัด
ห้องเรียน เรียนหนังสือนะครับ คือให้มาอยู่มาดูว่าผมดูแลสมาชิกในอาศรมหิงห้อย
อย่างไร มาดูของจริงว่าผมดูแลผู้คนที่มาอยู่มาเรียนกับผมอย่างไร มันเห็นหมด
เลยครบั หน้าฉากหลงัฉาก อนันีม้ปีระโยชน์มากๆ ครหูลายคนกส็ะท้อนว่า มาเข้าใจ
ขอบฟ้ากว้างจริงๆ ก็ด้วยโปรแกรมนี้
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ประสบการณ์อาศรมหิ่งห้อย

ที่เชียงราย พวกเราที่ท�างานด้วยกัน งาน ชีวิต การเรียนรู้จะถูกถักทอให้เป็น
เรื่องเดียวกัน เราเรียกองค์กรจัดการเรียนรู้ของเราว่า อาศรมหิ่งห้อย เราชอบช่ือนี้
มากกว่า หลายๆ ชื่อที่เราเคยมี เพราะอาศรมหิ่งห้อยได้กลายมาเป็นศูนย์กลางของ
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชุมชน

แน่นอน ชวีติของคนทีน่ี ่กม็เีรือ่งการเปลีย่นแปลงอย่างยัง่ยนืด้วย กอ็ยากจะ
ใคร่ครวญถงึมิตต่ิางๆ ทีเ่กดิขึน้ เพือ่การเรยีนรู ้การใช้ชวีติ รวมไปถงึการท�างานด้วย 
อย่างสามารถอยูก่บัการตืน่รู ้ สามารถเคลือ่นย้ายกระบวนทศัน์ได้จรงิ สามารถท�าได้
อย่างที่คิดและพูดจริงๆ มากบ้างน้อยบ้าง เข้มข้นอ่อนแก่ไม่เท่ากันตามก�าลังบารมี

Activate สมองส่วนหน้า

อันนี้เราพูดเป็นค�าพันธุ์ทาง คืออังกฤษผสมไทย ผมว่ามันคือการเช้ือเชิญ
โยนโิสมนสกิารเข้ามาในวถิชีวีติ แต่เราใช้ภาษาให้เข้ากบัยคุสมยัหน่อย และเชือ่มโยง
ค�าไปกับงานวิจัยทางสมองด้วย

สมองที่มีวิวัฒนาการหลังๆ จะอยู่ด้านหน้า ส่วนสมองเก่าๆ จะอยู่ด้านหลัง 
สมองส่วนหน้าสุดคือวิวัฒนาการชั้นหลังสุด ในหนังสือ Evolve Your Brain ของ 
โจ ดีส เปนซ่า เขาเขียนไว้ว่า เมื่อสมองส่วนหน้าท�างาน สมองส่วนหน้าสามารถ
เงียบเสียงสมองส่วนอื่นๆ ได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นสมองชั้นต้นซึ่งรับสัญญาณจาก
ประสาทสัมผัสต่างๆ ทั้งภายนอก และภายในร่างกายของเรา แม้ความหิว เราก็
สามารถผ่านมันไปได้ คือลืมหิวไปเลย สามารถเงียบเสียงสมองส่วนกลางคืออารมณ์
ความรู้สึก ณ ขณะนั้นเราจะอยู่กับปัจจุบันขณะของการท�างานของสมองส่วนหน้า
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อีกประการหนึ่ง ดีสเปนซ่าบอกว่า เม่ือสมองส่วนหน้าท�างาน มันจะเงียบ
เสียงสมองชั้นกลางที่เรียกว่าอมิกดาลา สมองส่วนนี้ เป็นหนึ่งในสามประสานของ
การเข้าไปสู่โหมดปกป้องของมนุษย์ หรือเข้าไปสู่ความไม่ปกติ ที่จริงเป็นกลไกที่มี
ประโยชน์ แต่มนษุย์มจีนิตนาการ และสามารถจนิตนาการด้านลบได้ด้วย ประโยชน์
จงึกลายเป็นโทษไป ดงันัน้ เมือ่เงยีบเสยีงอมกิดาลาลงไปได้ เรากป็ลอดจากอาการ
ปกป้อง ความไม่ปกต ิ เราสามารถนิง่สงบ มคีวามเป็นกลางทีจ่ะมองดเูรือ่งราวต่างๆ 
อย่างปลอดจากอาการเข้าข้างตวัเอง ปลอดจากอคตต่ิางๆ ตรงนีจ้งึเหน็ว่า การ Activate 
สมองส่วนหน้า จึงเป็นโยนิโสมนสิการนั้นเอง

คลี่ออก เยียวยา

อันนี้มาจากค�าของติช นัท ฮันห์ ภาษาอังกฤษก็คือ Reveal and Heal 
คลี่ออกและเยียวยาก็แปลอย่างตรงไปตรงมานั้นเอง ระยะหลังมา ผมมาท�างาน
กับการเยียวยามากขึ้น ประชา หุตานุวัตร เพื่อนรักคนหนึ่งที่เกื้อกูลกันตลอดมา 
ให้ก�าลังใจกันตลอดมา ได้สนับสนุนผมเรื่อยมาในทางนี้ ประชาว่า ผมเป็น healer 
หรือเป็นผู้เยียวยาโดยก�าเนิด คือมีติดตัวมา เป็นผู้เยียวยาอย่างเป็นส่วนหนึ่งของ
ธรรมชาติของผม แม้ในวัยหนุ่มสาว เพื่อนๆ ที่ทุกข์ร้อน เม่ือได้มาอยู่กับผม ทุกข์ 
ความสับสน ความรู้สึกไร้ค่า ด้อยค่าก็จะจางคลายไปได้ อย่างไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้น
อย่างไร แต่มันก็เป็นไปเช่นนั้น ผมก็อาศัยการสนับสนุนของเพื่อนๆ เช่นนี้ โดยมี
ประชาเป็นตัวอย่างหนึ่ง กลับมาท�างานเยียวยาอีก โดยเฉพาะเมื่อได้มาศึกษางาน
ของอาร์โนลด์ มินเดล ผมว่ามินเดลได้ปลดปล่อยงานด้านจิตวิทยา โดยเอามา
เชื่อมโยงกับงานพ่อมดหมอผีจากทั่วโลก เขาเข้าไปศึกษาโดยเข้าไปเป็นศิษย์ของ 
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พ่อมดหมอผีจากทวีปต่างๆ น่าสนใจมาก และเขาเอามาเชื่อมโยงกับควอมตัม
ฟิสิกส์ เขียนหนังสือชื่อ Quantum Mind ที่เมธาวี เลิศรัตนา ก�าลังย่อยเป็นตอนๆ 
ลงในเว็บบอร์ดของวงน�้าชา ที่ www.wongnamcha.com

เอมี่ มินเดลภรรยาของเขา ก็เขียนหนังสือชื่อ Alternative to Therapy ผมว่า
ชื่อหนังสือใหญ่โตมากๆ เลย และผมก็ได้อ่าน ผมว่าเป็นหนังสือดีมากที่สุดเล่มหนึ่ง
ในโลกที่ผมได้อ่านมา ที่ว่าชื่อใหญ่ก็คือน�าเสนอทางเลือกในการเยียวยาผู้คนที่ป่วย
ทางจิต น่าสนใจมากๆ และเราก็อาจจะทราบว่า ในเมืองไทยนี้ จิตแพทย์ไม่ค่อย
ท�าการบ�าบัด อย่าว่าแต่จะไปหาทางเลือกของการบ�าบัดแต่อย่างใดเลย เสียดาย 
ทีเ่ราขงัตวัเองอยูใ่นจติวทิยากระบวนทศัน์เก่า แม้ทีก้่าวหน้าทีส่ดุกย็งัเก่ามาก เราไม่
เปิดตัวออกศึกษาอะไรที่กว้างออกไป เราไม่กล้าแสวงหาปัญญาปฏิบัติของไทยเรา
เองเลย ที่ส ำคัญเราไม่เคยเชื่อมโยงกับพ่อมดหมอผีในบ้านของเรา งานด้านนี้ที่เห็น
ก้าวหน้าอยู่บ้าง ก็คืองานของหมอโกมาตร ที่ไปศึกษาการร�าผีฟ้า แถวๆ อิสานใต้
กระมัง

unschooling

ค�าๆ นี้มาจาก John Holt นักคิดทางการศึกษาคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกา 
เป็นคนหนึ่งที่เป็นต้นธารของ homeschool หรือการกลับมาเรียนที่บ้าน แต่จอห์น 
โฮลท์เป็นนักคิดแบบถอนราก คือคิดจนลึกสุด และเห็นว่า ระบบโรงเรียนออกแบบ
มาผิด ผิดที่พื้นฐานเลย เลยต้อง unschool คือต้องถอดถอนความเป็นโรงเรียน
ออกไป การศึกษาจึงจะเกิดขึ้นมาได้จริง
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ผมเองชุบตัวอยู่กับ mailing list ของพวก unschool ในสหรัฐ unschool 
น่าจะแปลง่ายๆ ว่า ไม่เอาระบบโรงเรียน คือไม่ใช่กลับมาตั้งโรงเรียนไว้ในบ้าน 
แต่ล้างระบบโรงเรียนออกไปเลย และมาจัดการศึกษาแบบที่ไม่ใช่ระบบโรงเรียน 
ชบุตวัใน mailing list กค็อืว่า ในสหรฐัเขามกีลุม่คนทีเ่ขยีนอเีมล์หากนั ตัง้กลุม่ไว้ใน
ระบบหนึ่งซึ่งเวลาเราเขียนอีเมล์ มันจะส่งไปถึงทุกคนในกลุ่ม และแต่ละคนที่เป็น
สมาชกิกส็ามารถเขียนถงึกลุม่ได้ ซึง่กจ็ะถงึทกุคน mailing list ของชาวไม่เอาโรงเรยีน
นี้แข็งขันมาก วันหนึ่งได้อ่านกว่าสิบฉบับ และพวกเขาเขียนอย่างเป็นต้นฉบับ คือมี
ความคิดของตัวเอง มีเสียงของตัวเอง มีปัญญาปฏิบัติ ปัญญาปฏิบัติกับศิลปะนี่มัน
อันเดียวกันนะ ศิลปะในความหมายที่กว้างหน่อย คือมันมีความสุข ความงาม จาก
การได้ท�าสิง่ทีต่วัเองอยากจะท�าด้วย ทีจ่รงิสามารถเล่าเรือ่งของพวกเขาได้อกีมากมาย 
แต่ตรงนี้เล่าเท่านี้ก่อน ตามควรแก่งานเฉพาะตรงนี้

ผมก็มีลูกหลานที่ผม unschool อยู่จ�านวนหนึ่ง คือ ยิ่งลูกชายของตัวเอง 
น�้าและแก่นเป็นลูกสาวของมนตรี ทองเพียร เพื่อนสนิทที่ท�างานอยู่ด้วยกันมาเกือบ
ตลอดยี่สิบกว่าปี ตอนแรกที่คิดเรื่อง “ห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง” ก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้
หรอกครับ แต่ไปเจอปัญหาเด็กไม่เรียนหนังสือ ที่มีอยู่ในแต่ละห้อง หรือบางทีก็
ถูกคัดไปอยู่รวมกันเป็นห้องบ๊วย ผมไปเป็นที่ปรึกษาให้แก่โรงเรียนเทศบาลนคร
ขอนแก่นสองโรง ผมกไ็ปเจอสามทบัแปด หรอื ม.สาม ห้องทีแ่ปดซึง่เป็นเดก็ห้องบ๊วย 
เป็นเด็กที่มีปัญหาการเรียน อ่านและคิดเลขไม่เป็น แต่อยู่ ม.สามแล้ว เรียนตาม
เพื่อนไม่ทัน เขาเอามาโล๊ะไว้ห้องเดียวกัน ไม่รู้จะท�าอย่างไรแล้ว ปกติเด็กก็จะเดิน
ออกนอกห้อง ไปโน่นนี่ ต้องไปตาม ไปเรียกกลับมา ยุ่งยากมาก ผมก็คิดนอกกรอบ 
ขอเอาเด็กของเรา เด็กอันสกูลไปอยู่กับเด็กพวกนี้ ไปทดลองอยู่กับเด็กพวกนี้
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แล้วมนักเ็กดิปาฏหิารย์ิ เดก็พวกนีก้เ็ปลีย่นพฤตกิรรม ค่อยๆ เปลีย่นนะครบั 
ครูของพวกเขาตอนแรกๆ ก็งง แล้วก็มีครูสองสามคนที่มีวิญญาณรักเด็ก ก็เข้ามาดู
ปาฏิหาริย์อันนี้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น แล้วครูเหล่านี้มีวิญญาณนักการศึกษาที่แท้จริง 
กใ็ห้โอกาสให้ความเคารพต่อเดก็อนัสกลูทีเ่ราส่งเข้าไปด้วย พวกเขาสนบัสนนุ เชือ่มัน่
วางใจในเด็กอันสกูลของพวกเรา อ้าว! ลองท�ากันดูซิ ครูเหล่านี้ก็สนับสนุนเต็มที่ 
ผลงานออกมาดีมาก ครูเข้าใจอะไรขึ้นมา มันเป็นความเชื่อของครูเหล่านี้ลึกๆ 
อยู่แล้ว แต่ว่าไม่กล้าท�าออกมา มันแปลกไป มันเหมือนอยู่คนละโลก แต่แล้วมันก็
เกิดขึ้นมาได้ แล้วแนวคิดเรื่อง “ห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง” ก็ค่อยๆ เกิดขึ้น น�าเข้ามา
จากสหรัฐอเมริกา เพราะว่า บลิล์เกตต์เขาสนบัสนนุ เห็นว่าเท่ห์ เหน็ว่าโฆษณาชวนเช่ือ
ได้ง่ายกว่าบอกว่า unschool ก็เอามาใช้ปะหน้า แต่ก็ได้เอาความคิดดีๆ ของ Big 
Picture School เข้ามาใช้ด้วย ของพวกเขาเขียนเป็น manual เรียบร้อยเลย ด้วย
ภาษาง่ายๆ ของเราก็เอามาอ่านกันในหมู่ครู แล้วน�าพามาสู่การปฏิบัติ รวมๆ กับ
ความคิดเรื่อง unschool อันเกิดจากญาณทัศนะของเด็กๆ ที่ผ่านอันสกูลมาแล้ว

เริ่มต้นเยียวยา

ช่วงหลงัมานีง้านเวร์ิคชอบของเราจะเน้นหนกัไปทีก่ารเยยีวยา การคล่ีออกทาง
ปัญญาไม่อาจเกิดขึ้นได้ หากไม่มีการเยียวยา ผมนึกถึงค�าของครูตุ๊กแห่งโรงเรียน
บ้านโนนทนั เมือ่เราได้ท�างานร่วมกนัผ่านไปเกอืบหนึง่ปี ค�าของครตูุก๊ในการรวมตวั
กันครั้งหนึ่งของครูทีมขอบฟ้ากว้างโรงเรียนวัดกลางและโรงเรียนบ้านโนนทัน 
(รวมทั้งจากโรงเรียนใหม่ๆ อีกสองสามโรง) ได้สะท้อนให้เห็นเป็นอย่างดีว่า เราจะ
เริ่มท�างานกับเด็กๆ เหล่านี้ เด็กๆ ที่ถูกกระท�า และได้สูญเสียสมรรถนะแห่งการ
เรียนรู้ไปแล้วได้อย่างไร
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ครูตุ๊กว่า ที่ส�าคัญต้องให้เด็กได้ค้นพบ “เสียงของตัวเอง” และเด็กจะค้นพบ
เสยีงของตวัเองได้ เดก็จะต้องรูส้กึปลอดภยัก่อน โดยครจูะบอนดงิกบัเดก็ การบอนดงิ
กับเด็กนี้ คือการทอดสะพานแห่งมิตรไมตรี ความเป็นกันเอง ความเท่าเทียมกันให้
เด็ก พร้อมๆ ไปกับการให้พื้นที่ ความรักหากไม่ให้พื้นที่ ก็คือรักแบบครอบครอง 
รกัแบบพนัธนาการ รกัเช่นนีไ้ม่มพีืน้ทีใ่ห้เดก็ๆ ครคูดิว่าตวัเองเป็นนางฟ้า แต่ทีจ่รงิ
อาจจะเป็นปีศาจโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่า รักที่แท้คือการให้พื้นที่ ให้ความเป็นองค์กร
จัดการตัวเองของเด็กปรากฏออกมา ให้เด็กได้กระท�าการ เชื่อมโยง หาความหมาย
กับโลก โดยผ่านประสบการณ์อันเกิดมาจากความเป็นองค์กรจัดการตัวเองของเขา 
การบอนดงิ พืน้ทีป่ลอดภยั การเป็นองค์กรจดัการตวัเอง เป็นปฐมบทแห่งการทีเ่ดก็
จะเริม่ม ี“เสยีงของตวัเอง” อนันีส้�าคญัมาก เมือ่เดก็มเีสยีงของตวัเองแล้ว ปาฏหิารย์ิ
แห่งการเรียนรู้ก็จะเกิดตามมา

เมื่อธรรมชาติภายในระเบิดออกมา

แนวทางการศึกษากระบวนทัศน์ใหม่ หรือที่เรียกว่าจิตตปัญญาเช่ือใน
ศกัยภาพของโลกภายใน จติไร้ส�านกึ จติเดมิแท้ หรอืจะเรยีกว่าอะไรอกีกต็าม จตินัน้
ไม่จ�ากัดที่ทาง แต่ก็คือทั้งหมด คือจิตจักรวาล ศักยภาพจึงไม่มีที่สิ้นสุด ธรรมชาติ
ของจิต และธรรมชาติของการเรียนรู้จึงไม่เป็นอะไรที่ขาดเป็นห้วงๆ หรือเป็นอะไรที่
แยกขาดออกจากกัน การเรียนรู้จึงไม่ใช่ปริมาณที่แยกขาดเป็นห้วงๆ

ในกระบวนทัศน์เก่า ความรู้แบ่งออกเป็นก้อนๆ เป็นช้ินๆ ที่ตัดขาดออก
จากกันได้ การศึกษาจึงเป็นการป้อนความรู ้เป็นชิ้นๆ ก้อนๆ อย่างในระบบ
อุตสาหกรรม ห้วงเวลาก็ถูกตัดออกเป็นหน่วยๆ ที่ป้อนความรู้เป็นก้อนๆ การเรียนรู้



140

จงึเป็นการสะสมปรมิาณทีเ่พิม่ข้ึนเป็นกราฟเส้นตรง ในกระบวนทศัน์ใหม่ กระบวนการ
และเนื้อหาเชื่อมร้อยต่อเนื่องเป็นหนึ่งเดียว ปริมาณกับคุณภาพแยกออกไม่ได้ 
หากร้อยเชื่อมกันไปเช่นกัน ความรู้ไม่สามารถตัดเป็นชิ้นๆ กระบวนการ เวลา 
ไม่สามารถตัดเป็นห้วงๆ การพัฒนาการเรียนรู้ไม่ใช่เพิ่มขึ้นในปริมาณที่เท่ากันเสมอ 
แต่จะเชือ่มต่อ ซึง่บางครัง้กเ็ป็นปฏกิริยิาลกูโซ่ เช่นเดยีวกบัระเบดินวิเคลยีร์ การปะทุ
ของการเรียนรู้เล็กๆ กลับท�าให้คนนั้นได้เชื่อมร้อยการเรียนรู้ออกไปอย่างกว้างใหญ่
ไพศาลและลุม่ลกึดจุห้วงมหาสมทุรไปได้ด้วยในขณะเดยีวกนั ปัญหาจงึอยูท่ีว่่า เมือ่ไร 
อะไร อย่างไรมากกว่า การศึกษาจึงไม่อาจจัดแบบอุตสาหกรรมได้ แต่เป็นแบบแผน
ของระบบชีวิต ระบบนิเวศมากกว่า วันรุ่งขึ้น เราอาจเห็นจอกแหนอยู่เต็มบึง ทั้งที่
เมื่อวานยังบางตา เป็นต้น เด็กที่ไม่เคยอ่านหนังสือมาเลย เมื่อค้นพบแรงบันดาลใจ 
ความหมายของการอ่าน และสามารถอ่านได้เพยีงน้อยนดิ ภายในไม่กีเ่ดอืนสามารถ
อ่านได้เทียบเท่ากับที่เด็กในระบบอ่านมาหลายปี และอาจเป็นไปได้ที่คุณภาพ
การอ่านก็สูงเยี่ยมกว่ามาก

ต้นฉบับของชุมชนต้นแบบ

หัวใจอยู่ที่ครู และbeing ของครู ค�าว่า being ภาษาไทยน่าจะเป็น “วิถี” หรือ
เป็น “วิถีแห่งการด�ารงอยู่” นึกถึงค�า meta-skills ของเอมี มินเดล หรือเธอใช้อีก
ค�าหนึ่งว่า feeling attitudes คือเป็นทัศนคติที่ออกมาจากหัวใจ คือไม่ใช่เพียงคิดเอา 
หากด�ารงอยู่ในวิถีในทุกอณูของชีวิต คือต้องรู้สึกด้วย เวลาการศึกษาเสื่อม คนเราก็
จะสนใจแต่เปลือกนอก เนื้อในมันไม่ได้อย่างที่คุยโม้ เวลาเราเทศน์ นั่นย่อมแสดงว่า 
ศีลธรรมมันไม่มี เราไม่ได้ด�ารงอยู่ในศีล
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ความส�าเร็จของสถาบันขวัญเมือง มูลนิธิสังคมวิวัฒน์ นั้นก็คือเราสามารถ
เป็นต้นแบบให้กับสิ่งที่เราน�าไปให้ค�าปรึกษากับผู้อ่ืนได้ เราไม่ใช่นักคิดซ่ึงปราศจาก
ซึ่งการปฏิบัติ ช่วงเวลาหนึ่งของการท�าเวิร์คชอบที่ดีก็คือการเล่าเรื่องความเป็นไป
ของชุมชนของเรา โดยให้สมาชิกทั้งที่อยู่มาหลายปีและที่อยู่ไม่กี่เดือนออกไปเล่า
เรื่องราวของการเรียนรู้ของตน มันเผยออกมาว่า พวกเขาได้คล่ีออกและเยียวยา
อย่างไรกับการอยู่ในชุมชนต้นแบบของเรา

ผมเองก็ซึมซับความเข้มแข็งของผู้ใหญ่รุ่นก่อน เหมือนที่ไอน์สไตน์บอกว่า 
ตนเองยืนอยู่บนไหล่ของยักษ์ใหญ่ คือนิวตันอย่างไร จึงสามารถค้นพบอะไรใหม่ๆ 
ทางฟิสิกส์ได้ ครูที่ส�าคัญที่สุดของผมคือ สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ผมจะพูดเล่นแต่เป็น
จริงว่า หากไม่มีสุลักษณ์ ก็ไม่มีวิศิษฐ์ ผมว่าอันนี้จริงยิ่งนักแล แต่กระนั้นผมก็ต้อง
เรียนจากความล้มเหลวในบางเรื่องของท่านด้วย เพื่อผ่านพ้น มิฉะนั้นวิวัฒนาการ
ของรุ่นคนหลังก็จะไม่เกิด วิวัฒนาการทางปัญญาของมนุษย์โดยรวมก็ไม่อาจเป็น
ไปได้ อย่างที่ผมก็หวังเช่นกันว่า คนรุ่นลูกผมจะสามารถไปได้ไกลกว่าผม

เอาเรือ่งง่ายๆ ก่อนเลย การสนทนาหรอืไดอะลอ็ค เวลาคยุกนัในชมุชนแห่ง
การเรียนรู้ เราสามารถฟังศิษย์ของเราอย่างลึกซ้ึงไหม ฟังเข้าไปถึงก้นบ้ึงของจิตใจ
ของพวกเขาหรือไม่ เราพูดมากกว่าฟังหรือไม่ ในการคุยภาคเช้าของอาศรมหิ่งห้อย 
(อนันีเ้ป็นชือ่ของส�านกัเรยีนของเรา) ผมเองจะต้องฟังมากกว่าพดู เป็นต้น คอืฟังจรงิๆ 
และส่วนที่ผมพูดจะกินเวลาของทั้งหมดไม่เกินย่ีสิบเปอร์เซนต์ หรือพยายามให้
ลดน้อยกว่านั้นลงไปอีกเรื่อยๆ
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มีสมดุลระหว่าง การเรียนรู้ร่วมกันไปเป็นหมู่คณะ พร้อมๆ ไปกับการเรียน
เป็นรายบุคคลด้วย วาระของแต่ละคน กับวาระของส่วนรวมจึงเรียงร้อยกันไปได้
อย่างเนียนๆ ครูต้องเป็นกระบวนกรที่รับรู้วาระร่วมและวาระของแต่คนที่ร่วมกันอยู่ 
พร้อมๆ กันไป เราต้องฟัง “สิ่งเย้ายวน” ค�านี้ง่ายๆ แต่ก็ต้องเรียนกัน เพราะมัน
เชื่อมจิตส�านึกกับจิตไร้ส�านัก เชื่อมตัวเราเข้ากับความเป็นไปของวง เช่ือมความคิด
อ่านของพทุธปัิญญาเข้ากบัปัญญาแห่งความไม่รู ้ สายธารแห่งความไม่รู ้ การด�ารงอยู่
ในความว่าง การด�ารงตนเป็นพื้นที่เป็นภาชนะย่อมเปิดออกให้ปัญญาญาณก่อเกิด 
การคล้อยตามไปกบัสายธารแห่งความไม่รู ้วาระอนัยิง่ใหญ่จะบอกเราผ่าน “สิง่เย้ายวน” 
เพื่อน�าเราไปสู่ญาณทัศนะ หรือเบาะแสว่าจะท�าอะไรจะพูดอะไรต่อไป

การศกึษาทีแ่ท้กค็อื การค้นหาสายชนวนทีจ่ะจดุระเบดิ เพือ่ระเบดิการเรยีนรู้ 
การจุดสายชนวนอาจจะเกิดจากค�าถาม ที่เรียกว่าตัวกวน โกอาน หรือปริศนาธรรม 
การฝึกเข้าไปด�ารงอยู่ในกายฝัน dream body ของมินเดล ก็คือการเชื่อมกายจิต 
รูปนามเข้าด้วยกัน น�าธรรมแห่งอารยะมาพบกับ “สิ่งเย้ายวน” แห่งวิถีของบรรพชน
ของชนเผ่า ปัญญาแห่งบรรพกาล ทัง้หมดกเ็พราะเราเชือ่ว่า จติเดมิแท้ แสงใสกระจ่าง 
ครูภายในของครูแต่ละคน เด็กแต่ละคน เป็นองค์กรจัดการตัวเอง เป็นปัญญาอัน
ยิ่งใหญ่ มหัศจรรย์ เราไม่สอน ไม่เทศน์ หากเอื้อเฟื้อ ให้ความเป็นเพื่อน ให้โอกาส
แห่งการเยียวยาตัวเอง เมื่อเยียวยาแล้วก็จะค้นพบศักยภาพภายใน ค้นพบ
กระบวนการเรียนรู้จากภายในของตัวเอง จากจุดนั้น หากเริ่มได้ หน้าที่ของครูก็คือ
หล่อเลี้ยงให้มันยั่งยืน ให้มันคงอยู่ เข้มแข็งขึ้นตามกาลเวลา
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ภาคผนวกที่สาม
ผนวกรวมศิลปศาสตร์แห่งการเยียวยาพุทธธรรม

กับจิตวิทยาสายคาร์ล ยุง
บางตอนของบทสนทนาระหว่างประชากับวิศิษฐ์

Wisit: ผมสนใจประเด็นหนึ่ง สองสายนี่มาพบกัน คือทั้งสองสายเน้น
กระบวนการที่ท�าให้จิตดิ่งลงไป อันนี้พูดภาษาเรียบๆ สื่อง่ายๆ ก่อนนะครับ ให้จิต
ดิ่งลงไป ในทางสาย คาร์ล จุง อาจจะเรียกว่า Altered State สายภาวนาก็ให้จิตเป็น
สมาธิและเข้าใกล้ภวังค์ อันนี้ ประชาน่าจะใช้ภาษาได้ดีกว่าผมนะครับ และก็ไม่ได้ไป
ท�าอะไรกับตัวปม พุทธศาสนาจะเรียกต่างกันออกไป งานจิตวิทยามันเป็นปมและ
เรากไ็ม่ได้เป็นคนเข้าไปคลีป่ม แต่จติไร้ส�านกึมคีวามเป็นองค์กรจดัการตวัเองมคีวาม
เกื้อกูล และก็จะคลี่ปมให้

ในทางปฏิบัติธรรมที่ผมฟังในสายของท่าน ติช นัท ฮันห์ เม่ือเราเอาสติ 
สมาธิมาโอบกอดความเจ็บปวดหรือทุกข์ สติ และสมาธิก็จะเข้าไปแปรสภาพทุกข์
นั้นๆ และในเรื่องเดียวกันนี้ ปัญญามันเกิดขึ้นเอง มันไม่ได้เกิดจากการคิดของเรา 
พุทธศาสนาเห็นว่า ปัญญาไม่ได้เกิดจากการคิด และผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องเดียวกัน

ขอแก้ข้อกล่าวหานิดนึง ผมว่าการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกัน มันไม่สามารถ
เร็วได้ต้องใช้เวลา การปฏิบัติธรรมก็ต้องไปบ่อยๆ และมันก็มีวิถีปฏิบัติเหมือนกัน
นะครบั วถิปีฏบิตัเิหมอืนกนัที ่เสรจ็จาก workshop กด็ ีเสรจ็จากการปฏบิตัธิรรมกด็ี 
มันต้องมีวิธีท�างานกับตัวเองต่อถึงจะเกิดความย่ังยืน ถึงจะเกิดผล ตอนนี้ผมเองก็
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ศึกษา มันไม่ใช่สายคาร์ล จุง อย่างเดียว ผมก็ศึกษาศาสตร์เรื่อง Nuero Science 
เรื่องราวทางสมองด้วย โดยเฉพาะตอนนี้ ศึกษาส�านัก Interpersonal nuerobiology 
และอนันี ้เขาเชือ่มโยงกบัเรือ่งปม เรือ่ง ทรอม่า ให้เหน็ว่าปัญหาในเรือ่งสมองกบัวถิี
จิตของมนุษย์มันสัมพันธ์กัน เขาพูดสามเส้า จิต สมอง ความสัมพันธ์ สายนี้ก็ไม่ใช่
เป็นวิทยาศาสตร์แบบ Hard Science ปฎิเสธจิต ก็มีจิต สมองและความสัมพันธ์ 
เขาบอกว่าจติ คอืหมายถงึว่าเราท�างานกบัตวัเอง ทีจ่รงิ Interpersonal nuerobiology 
เอาการปฏิบัติธรรมเข้ามาเลย เอา Meditation เข้ามา เอา Mindfulness เข้ามา 
เอามาใช้ใน Therapy

เม่ือบรหิารจิตโดยการปฏบิตัธิรรม สมองกจ็ะเปลีย่นโครงสร้าง และถ้าท�างาน
กับความสัมพันธ์ สมองก็จะเปลี่ยนโครงสร้างและถ้าท�างานกับความสัมพันธ์ ความ
สัมพันธ์ก็จะเปลี่ยนจิต ท�างานกับจิต จิตก็จะเปลี่ยนความสัมพันธ์ และก็จะเปลี่ยน
สมองเป็นสามเส้าอย่างนี้ พอความรู้แบบนี้เกิดขึ้นมันก็ท�าให้เราสามารถท�างานจาก
หลายๆ จดุได้เพิม่เตมิ และสมองวยัเดก็ซึง่มกีารปฏบิตัด้ิวยความไม่เข้าใจของพ่อแม่ 
เกิดภาวะไม่เชื่อมต่อ สมองมนุษย์มันซับซ้อน ถ้าพูดให้ง่ายมันมีสามชั้น และสองซีก 
คือสมองชั้นต้น เป็นสมองสัตว์เลื้อยคลาน สมองสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมเป็นสมอง
ชั้นกลาง และสมองชั้นนอกเป็นสมองสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชั้นสูง ซึ่งรวมทั้งมนุษย์
และลิงเข้าไว้ ทีนี้ สมองจะต้องท�างานร่วมกัน ถ้ามันขาดอันใดอันหนึ่งไป มันก็เกิด
ช่องว่างซึ่งท�าให้มีปัญหา เมื่อมีปม อันนี้ ผมไม่ลงรายละเอียดลึกมาก แต่อาจจะลึก
ไปตามเนื้อหาที่คุยกัน เมื่อมันไม่เชื่อมต่อ Function มันไม่สมบูรณ์

ยกตวัอย่างง่ายๆ ทีม่นัจะเข้าใจง่ายๆ ขึน้ ผมว่าตอนนีเ้มอืงไทยกร็บัอทิธพิล
จากตะวันตก ตะวันตกก็มีที่มาที่ไป ปฏิเสธอารมณ์ความรู้สึก เอาความคิดเป็นหลัก
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เพราะคิดว่าอารมณ์ความรู้สึกไม่ส�าคัญ แต่แล้วมาถึงตอนนี้ฝรั่งก็เริ่มเปล่ียนนะ 
ในยุคหนึ่งปฏิเสธอารมณ์ความรู้สึก เวลาเราเข้าไปในที่ท�างาน วิธี organization วิธี
ท�างานของฝรัง่ทัง้หมด ซึง่ต่อไป เมอืงไทยกไ็ปเอาตาม ไม่เอาเรือ่งอารมณ์ความรูส้กึ 
แต่เอาเรื่องเหตุผล และบทบาทหน้าที่ ทั้งที่ในเรื่องสมอง ความคิด อารมณ์ และ
ความรู้สึกมันผูกพันกันแยกกันไมได้ เม่ือเราไม่เอาอารมณ์ความรู้สึกก็เกิดปัญหา 
แสดงให้เห็นว่ามันมีช่องว่างไปๆ มาๆ เราก็คิดเชิงนามธรรมโดยไม่เชื่อมโยงกับ
ความเป็นจริง เพราะขาดตัวเชื่อมคืออารมณ์และความรู้สึก

ยกตัวอย่างนะครับเพื่อความเข้าใจง่าย เด็กเล็กถ้าไม่ได้รับการดูแลเรื่อง
อารมณ์ความรู้สึก เมื่อเขา disown อารมณ์ความรู้สึก เด็กพวกนี้จะจ�าอะไรไม่ได้ 
พ่อแม่ทีเ่ลีย้งลกูโดยไม่ปฏสิมัพนัธ์ทางอารมณ์นะ เดก็โตขึน้เป็นฐานคดิขาดความรู้สึก
และจ�าชีวิตวัยเด็กไม่ได้อันนี้คุยมาแล้วในแง่การวิจัย และในประสบการณ์จริงที่
เกิดจาก workshop มันโบ๋ไปเลย และพวกนี้จะคิดเชิงนามธรรมและไม่เชื่อมโยงกับ
รูปธรรม ก็จะเกิดปัญหาขึ้น ปัญญาชนเมืองไทยเป็นอย่างนี้เยอะ มันท�าให้สมอง
ขาดช่วงตอน และท�างานไม่ปกติ จิตก็ท�างานอย่างไม่ปกติด้วย 

ใน Interpersonal Nuerobiology วิธีจะท�างานให้กลับมาให้ปกติก็ต้องมา
เชือ่มต่อสมองทีม่นัไม่เชือ่มต่อ เขาใช้ค�าว่า brain integration จะต้อง integrate brain 
ในส่วนต่างๆ เข้ามาหากัน และด้วยการฝึกจิต ตอนนี้เขาเอาจิตเข้ามาแล้ว ด้วยการ
ฝึกจติมนัจะเป็น integration กเ็กดิเป็นจติวทิยาสมยัใหม่ยคุใหม่ บางท ีฐานคดิ ฐาน
อารมณ์รู้สึก จะหลอมรวมได้ ต้องเอา Art เอาศิลปะกลับเข้ามา แต่มันมีแบบฝึกหัด
หลายอย่าง มันไม่ใช่ art อย่างเดียว มันฝึก พวกที่ไม่มีอารมณ์ความรู้สึก พวกนี้
สีหน้าคนก็อ่านไม่ออก เป็นพวกฐานคิดอย่างเดียว เขาแยกอารมณ์ไม่ได้ เขาก็จะ 
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ไม่รับรูค้วามรูส้กึของคนอืน่ เขาจะเอาเหตแุละผลอย่างเดยีว เอางาน เอาเหตแุละผล 
ใครไม่ท�าตามนี้ถือว่าล้มเหลว อันนี้ก็เป็นเรื่องของ brain integration และส�านักนี้
ก็เอาจิตบ�าบัดมาเชื่อมโยงกับพุทธธรรม เอามาเชื่อมโยงกับการเจริญสติ ท�าเป็น
เร่ืองเป็นราว สอนเป็นเรือ่งเป็นราวและใช้ในการบ�าบดั assign ให้เดก็หนุม่ในอเมริกา
ซึ่งเป็นไบโพลา คือควบคุมอารมณ์ไม่ได้ เขาให้ไปฝึกสติ สมาธิแค่ 5 นาที และก็เพิ่ม
อย่างมาก 10 นาทีต่อวัน เปลี่ยน เปลี่ยนเลย ไม่รู้นะ ฝรั่งมันท�าจริงจังหรือเปล่า 
พอฝึกสอน เด็กคนนั้นก็ท�าอย่างจริงจัง นี้เริ่มแค่นี้ก่อนนะครับ...

ประชา: เอาอาใหญ่เป็นหลักก่อน

วิศิษฐ์: เอาผมเป็นหลักก่อน หมายถึงคนที่เข้าคอร์สโดยเฉลี่ย คนที่เข้าคอร์ส
ผมเนี่ย ก็คือ

ประชา: เอางี้ พูดอย่างนี้ว่าใหญ่ดูแลตัวเองยังไง

วิศิษฐ์: อ่า อื่อ โอเค

ประชา: เพื่อที่จะคลายปม เพื่อที่จะออกจากร่อง เพื่อจะเป็นอิสระ

วิศิษฐ์: เดี๋ยวผมจะพูดโดย พูดอย่างนี้แล้วกัน ก็อธิบายได้หลายอย่างอธิบาย
อย่างนี้นะ

หนึ่ง ชีวิตที่ตื่นรู้ ตื่นตัว ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงก่อนนอนกับความฝันที่ยังไม่
ลงไปท�า แต่ก็พยายามนิดหน่อยแล้วในความฝันนี้นะ แต่ยังน้อย ก็มาดูแลตัวเอง
ช่วงที่ตื่นนอนแล้ว ว่าในเวลาที่ตื่นขึ้นมาท�าอะไรบ้าง หนึ่ง แยกแยะระหว่างความ
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เป็นปกติที่ผมเรียกว่าโหมดปกติกับโหมดปกป้อง ภาวะที่จิตไม่ถูกผลักดันโดยที่ผม
เรียกว่าอัตโนมัติที่หลับใหล อันนี้ผมฟัง เพมา โชดอน ทางธิเบตใช้ค�าว่า เชนปา ซึ่ง
ภาษาองักฤษแปลว่า attachment และเพมา โชดอน แปลว่า ตะขอเกีย่ว เขาบอกว่า
เพื่อให้เป็นรูปธรรม ตอนนี้ผมก็จะดูว่ามันมีเชนปาเข้ามา ช่วงไหนที่เชนปามันเข้ามา 
ทีนี้เชนปาก็ดูอย่างนี้ ดูว่าเมื่อเชนปาเข้ามา เราสูญเสียตัวเองไปหมดเลยหรือเปล่า 
หรือเราสูญเสียตัวเองบางส่วน หรือเราไม่ได้สูญเสียตัวเอง แต่ เชนปา ก็ยังด�ารงอยู่
ในระดบัหนึง่ เชนปานีแ้สดงออกทางด้านบวกเรารูส้กึเรากต้็องอยากได้นัน่อยากได้นี่ 
ในทางลบ เราก็หงุดหงิดโกรธ ปฏิเสธ อันนี้ให้เห็นว่าเชนปาท�างานทั้งสองด้านไม่ใช่
ด้านเดียว ตอนนี้ที่ผมท�าก็คือ ตื่นขึ้นมา ดูความเข้มข้นของเชนปาจนกระทั่งมันหมด
อิทธิพล ดูไปจนกระทั่งมันหมดอิทธิพล ดูไปให้เห็นตลอดสายที่เชนปาเข้ามาจน
กระทั่งหมดอิทธิพลและก็ดูไปเรื่อยๆ ดูไปเรื่อยๆ แต่ละวันแต่ละวันก็ดูไปเรื่อยๆ 
อันนี้ผลจากการดูทั่วๆ ไป อย่างเชนปาเขาจะมีอ�านาจและอิทธิพลกับเราน้อยลงไป
เรื่อยๆ

สอง อันนี้ก็ใช้ Nuero Science เหมือนกันคือการเก็บเกี่ยว ถ้าจะพูดแบบ
ง่ายๆ ลงก็คือ เก็บเกี่ยวสภาวจิตที่มีพลังโดยระลึกถึงสภาวะดีๆ ที่จิตเข้มแข็ง เช่น 
การระลกึถงึสิง่ดีๆ  ทีเ่ราได้ท�า หรอืสิง่ทีเ่ป็นแรงบนัดาลใจให้เราและด�ารงอยูก่บัสิง่ดีๆ  
เหล่านั้น เช่นท�า workshop อันนี้ สมมุติว่าผมได้มีโอกาส facilitate ใครแล้วเค้า
ค้นพบการคลี่คลายของชีวิต ผมก็จะให้ความรู้สึกดีๆ เหล่านี้เข้ามาในใจ เข้าไปแช่
ในอารมณ์ดีๆ เหล่านี้ 

เมือ่นกึขึน้มาได้กเ็อาตวัเองเข้าไปแช่ ถ้าจะพดูเทยีบเคยีงกบัพทุธกเ็อาตวัเอง
เข้าไปแช่ในกศุลกรรม สิง่ทีท่�าดหีรอืผลพวงดีๆ  ทีเ่ราท�าและสะท้อนกลบัเข้ามา ในทาง 
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Nuero Science เขาบอกว่าเวลาคุณแช่ และแช่แบบสมองซีกขวาด้วย มันจะต่างจาก
สมองซีกซ้าย เพราะซีกซ้ายไม่มีรายละเอียดไม่มี detail สมองซีกซ้ายมันก็จะเป็น
นามธรรม และมนัแช่ไม่ได้ สมองซกีซ้ายแช่ไม่ได้ ต้องแช่ด้วยสมองซกีขวา การทดลอง
ของวทิยาศาสตร์กค็อืว่า ผมเล่าการทดลองให้ฟัง สมมตุว่ิา เอารปูภาพสวยๆ มาให้ดู 
เช่นเด็กทารกยิ้ม ธรรมชาติ คนโดยอัตโนมัตินี่ มันจะมีความสุข มันมีคนอยู่ 2 พวก 
คนพวกหนึ่งพอเอาภาพออก อันนี้เขาวัดสมอง เอาภาพออก ความสุขจะดับเลย 
คนประเภทที่ 2 เอาภาพออก ความสุขยังต่อเนื่องทั้งๆ ที่ไม่มีภาพและเขาก็ดู
พฤติกรรมของคนทั้งสองพวกนี้ ก็คนพวกหลังนี้ เวลาเกิดอะไรขึ้นจะเข้าสู่ความเป็น
ปกติได้เร็วกว่าก็คือ resilent จะมาได้เร็วกว่า ถ้ามีเชนปา เชนปาก็มีอิทธิพลน้อยกว่า 
เชนปาจะสิ้นสุดได้เร็วกว่า อันนี้ผมก็หล่อเลี้ยงความรู้สึกดีๆ พยายามให้เป็นปกติ
ของชีวิต กิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยเสริมข้อนี้ก็คือเขียนความสุขสามอย่างด้วยสมองซีก
ขวาทุกวันๆ จะท�าให้จิตด้านบวกเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ 

สาม มนักม็าใน Process Psychology อาจจะ Voice Dialogue ด้วย สามเวลา
มีเรื่องลบเข้ามา เขาบอกว่าไอ้ลบเข้ามามันเป็น x เราเป็น u อันนี้แบบ Mindel ไอ้ที่
เข้ามาเป็น x และ x เนี่ย มันเป็นอะไรที่ไม่ใช่เรา หรือมันเป็นอะไรที่อยู่นอกเหนือ
จากเราในเวลานี้ ในทางทฤษฏี สรุปรวบยอดก็คือให้ integrate x เข้ามา ให้หลอม
รวม x เข้ามา สมมตุเิราหมัน่ไส้คนๆ นีเ้พราะคนๆ นีม้อีะไรบางอย่างทีเ่ราไม่ม ีเช่น 
คนจริงจังก็จะหมั่นไส้คนผ่อนคลาย พวกผ่อนคลายมากก็อาจจะหมั่นไส้พวกจริงจัง 
เป็นต้น อันนี้ผมก็ท�างานกับตัวเองและก็ที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน และก็จะท�า
ต่อๆ ไปก็คือว่า หงุดหงิดคนน้อยลงไปมากและก็มีแนวโน้มจะเข้าใจคนได้ง่าย
มากกว่าเดิมและไม่เห็นคนเป็นปฏิปักษ์ ที่จะต้องท�าก็คือให้หลอมรวม x เข้ามา 
คนจริงจังก็ให้หลอมรวมความผ่อนคลายเข้ามา เป็นต้น



149

สี่ อันนี้ในทางจิตวิทยา ผมเห็นคุณค่าในความเปราะบาง หรือที่เราเรียกว่า 
vulnerability ผมเหน็อย่างนีน้ะ ในสภาวจติเวลาคนเผชญิอะไร ก่อนทีม่นัจะโกรธ ก่อน
จะก่อเกดิชาตภิพในทางพทุธศาสนา ก่อนทีม่นัจะเบีย่งเบนไปสู ่การเสพตดิทีเ่รยีกว่า 
การกลบเกลี่อน มันมี vulnerability เกิดขึ้น คือ Dr.Stone ให้ความส�าคัญกับ
เด็กน้อย vulnerable child มากเป็น disowned self ตัวแรกที่ถูก disown ออกไปและ
คนส่วนใหญ่ที่ไม่ยอมเรียนรู้เรื่องพวกนี้ จะไม่ยอม vulnerable เลยเพราะเห็นว่า
มันเป็นความอ่อนแอ แต่เมื่อเรียนในทางนี้มากขึ้น เราจะเห็นว่า vulnerable เป็น
ความเข้มแข็ง เป็นความกล้าหาญ คนที่ vulnerable จะต้องเป็นคนกล้าหาญ เพราะ
ฉะนั้นใครร้องไห้ต้องควรได้รับการช่ืนชม แต่ไม่ได้ร้องไห้ฟูมฟาย คนละประเด็น 
ร้องไห้ฟูมฟายต้องตีประเด็นให้ชัดเดี๋ยวจะต้องแยก มันต้องควบคู่ไปกับการฝึกจิต 
หรือฝึกแบบนี้ จิตจะละเอียดขึ้นด้วย ก่อนที่เราจะตัดสินคนอ่ืน ก่อนที่เราจะโกรธ 
ถ้าเราทันเราจะเห็นความเปราะบางของเรา และแทนที่เราจะกระโดดเข้าไปสู ่
ความโกรธ แทนที่เราจะกระโดดไปสู่การเสพติดเพราะการเสพติดคือการกลบเกลื่อน 
เราสามารถด�ารงอยู่ใน vulnerability ปัญญาจะเกิดและจะมีตัวเลือกซึ่งไม่ไปใน
เส้นทางเดิม

ถ้าเรายอม vulnerability ยอมเปราะบาง พร้อมกับมี awareness หรือ
ความตื่นรู้ แต่จริงๆ ถ้าไม่ aware ไม่ตื่นรู้ มันก็ไม่สามารถบอบบางได้ เพราะมันจะ
ไปโกรธเลย หรือมันก็หาทางไปของมันเรื่อยเปื่อย ไปในทางเสพบ้าง อะไรบ้าง เช่น 
มันก็จะไปดูหนัง มันก็จะไปทางเซ็กส์ ทาง shopping เพราะมันไม่เท่าทันตัวเอง 
ไปสูบบุหรี่ กินเหล้า อันนี้ ผมท�างานจริงจังมากที่จะเคล่ือนย้ายออกจากการใช้
อ�านาจ ไม่สมบูรณ์นะ ในชุมชน ผมด้านนี้ ผมอยากจะดักตัวนี้ ไม่ให้ใช้อ�านาจใน
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ชุมชน ไม่ใช้อ�านาจในส�านัก ยังไม่สมบูรณ์ อันนี้ท�างานยากที่สุด แต่ผมเช่ือว่า
ศิษยานุศิษย์อาจจะเป็นประจักษ์พยาน ไม่จ�าเป็นต้องเข้าข้างกันเกินไปนะเข้าข้าง
นิดหน่อยก็พอ เมื่อก่อน เราจะใช้อ�านาจ เขาก็เกรงใจเรา ตอนนี้ก็หลงเหลืออยู่บ้าง 
แต่สิ่งที่พยายามท�าก็คือ ถ้าจะอยากได้อะไรจากเขาก็จะพูดจากความเปราะบาง
มากกว่าที่จะสั่ง ตอนนี้องค์ความรู้ทั้งหมดก็คือ ทุกสายกลับเข้ามาที่ “การด�ารงอยู่
ในปัจจุบัน” กลับเข้ามาทุกสาย

ห้า ในทางสิ่งแวดล้อม ก็คือการจัดสิ่งแวดล้อม ตอนนี้ผมก็ ยกตัวอย่างใน
ช่วงการเมืองใน facebook เนี่ย ช่วงแรก เชนปา มาแรงมาก นอนดึก มันมันส์ 
มันมันส์ take side ผมก็ดูว่าเชนปามันเกิน ผมก็จัดสิ่งแวดล้อมก็คือว่า และอันนี้คือ
สิ่งที่ผมท�าได้ ท�ามาในชีวิต ท�ามาเรื่อยๆ จนกระทั่งมีก�าลังแรงพอสมควร ก็คือ
ก�าหนดตัวเองเลยว่าครึ่งชั่วโมงจบ ตอนไหนดี ผมพยายามไม่เอาก่อนนอน เพราะ
ก่อนนอนมันจะกวนการนอน ครึ่งชั่วโมงจบไม่มากไปกว่านี้ แต่ก็มีมากกว่านี้บ้างนะ 
ท�าได้บ้าง ท�าไม่ได้ทุกครั้ง ประการหนึ่ง

สอง ตอนนี้ผมก�าหนดเลยว่าฟังธรรมะตอนนี้มันมี audio books หรือ
หนังสือเสียง ก็ฟังธรรมะให้น�้าหนักใกล้เคียงกับการเรียนรู้ด้านอ่ืน แล้วการเรียนรู้
ด้านอื่นทั้งหมดเลยนะ มันก็เป็นธรรมะเหมือนกัน คือ interpersonal neurobiology 
มันก็ธรรมะน่ะ interpersonal neurobiology และอีกด้านหนึ่ง ผมก็หล่อเลี้ยงชีวิตผม
ในเฉดสีของความสุขแต่ไม่ใช่ความอยากหมายถึงความสุขที่อิ่มอยู่ในตัวของมันเอง

แล้วกจ็ดัสิง่แวดล้อม จดัการพบปะผูค้น ตอนนีผ้มเปิดบ้านทีบ่างมด ผมเปิด
บ้านเวลาผมไม่ท�า workshop ผมเปิดบ้านก็มีแขกมาเยือนคุยกัน เหมือน dialogue 
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ที่จะมีสมมุติว่า 10 วัน ที่ไม่ท�า workshop จะมี dialogue สักครึ่งหนึ่ง 5 วันที่จะมี
เพื่อนต่างๆ มานั่งคุยกัน และกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเรามีการเรียนรู้ตลอด 
ในช่วง workshop เรากม็ ีdialogue ทกุวนั การชบุตวัอยูใ่น dialogue แบบนี ้มนักต็ืน่ 
และฝึก dialogue ของผมเนี่ย วินัยอันหนึ่งของผมก็คือ ผมจะฟังมาก หนึ่งฟัง
มากกว่าพดู สองถ้าปรกึษาหารอื ผมจะพดูเป็นคนสดุท้าย ให้คนอืน่พดูหมดก่อนผม
พดูเป็นคนสดุท้าย เรามกัถอืเป็นธรรมเนยีมปฏบิตั ิ เริม่จากสามเณรพดูก่อน พระเถระ 
พูดที่หลังสุด ไล่ตามอาวุโสน้อยสุดพูดก่อน มิฉะนั้นเขาจะไม่กล้าพูดและทุกคน
ได้ฝึกพูด และผมก็ฝึก ผมก็ขบคิดวิธีการที่จะฝึกให้ทีมงานผมต่ืนรู้ หลุดออกจาก
เชนปา หลุดออกจากการกลบเกลื่อน คิดค้นพวกนี้ ผมรู้สึกเป็นความสุขทางปัญญา 
คิดค้นเรื่องพวกนี้ รอ intuition หรือญาณทัศนะ ทั้งรอ intuition ทั้งค้นคว้า งานหลัก
ของผมคืองานดูแลคนเหล่านี้ให้เติบโต คืองานที่ท�าทุกวัน สม�่าเสมอ คือ จัด
สิ่งแวดล้อมเพื่อการตื่นรู้ ด�ารงอยู่อย่างมีความสุข ท�าเชนปาให้เบาบาง และก็เคลื่อน
ย้ายด้วย ผมจะใช้ค�าว่าเคลื่อนย้ายตัวตนให้เห็น energy สลับไขว้สลับตัวตนในทาง 
Voice Dialogue มันเป็นปาฏิหาริย์เลยนะ ผมรู้สึกเป็นคุณูปการมากเลยในการไขว้
สลบัตวัตน เพราะบางทเีราไปอยูต่วันี ้เรามปัีญหามากเลย เราจะเอาให้ได้ พอเปลี่ยน
ตัวตนได้ปุ๊บไอ้ตัวนี้กลายเป็นเรื่องตลกไปเลยมันไม่จ�าเป็นต้องเอาให้ได้ ตอนนี้เริ่ม
ฝึกการเคลื่อนย้ายตัวตน ท�าไม่ได้ทุกครั้งนะ แต่ท�าได้มากขึ้นเรื่อยๆ ครับจบครับ

. . . . .
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ข้อเขียนนี้ เขียนขึ้นเพื่อน�าเสนอยุทธศาสตร์สร้างเบ้าหลอมผู้น�ารุ ่นใหม่ 
ขอเริ่มต้นด้วยปัญหาและข้อจ�ากัด

สังคมเรามีปัญหาใหญ่ๆ ดังนี้

หนึ่ง เราไม่ได้ฝึกคนให้จับประเด็น อันนี้ย่อมส่งผลกระทบความคิดด้าน
ยุทธศาสตร์ เราเลยมักไม่ค่อยได้สร้างผู้น�าที่เป็นนักยุทธศาสตร์

สอง การเรียนรู้ศิลปศาสตร์แขนงต่างๆ ของเราขาดความลุ่มลึกเพียงพอ 
งานวิชาการของเราส่วนใหญ่จะเป็นงานก๊อปปี้ฝรั่ง อย่างเป็นช้ันที่สองที่สามแล้ว 
ไม่ค่อยมีงานต้นฉบับ

สาม และเราก็ขาดปัญญาปฏิบัติด้วย ที่จะท�าให้ความรู้ก่อเกิดสัมฤทธ์ิผล
ทางการปฏิบัติ

ผมเองได้ทุ่มตัวเองมาศึกษาหัวใจของเรื่องการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง 
โดยได้น�าตัวเองเข้าไปในโอกาสของการท�างานกับผู้คนหลายกลุ่ม เพื่อทดลองของ

ยุทธศาสตร์สร้างเบ้าหลอมผู้น�ารุ่นใหม่
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จริงว่า การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงได้อย่างไรในสังคมไทย ผมได้
ทดลองน�าพาการเรียนรู้เหล่านี้ให้เกิดขึ้นในบริบทต่างๆ กับคนกลุ่มต่างๆ และได้
บทสรุปบางอย่าง ซึ่งน่าจะเป็นร่างแรกๆ ของการสร้างยุทธศาสตร์ที่จะสร้าง
เบ้าหลอมให้เกิดผู้น�ารุ่นใหม่ที่สามารถน�าพาเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ไปสู่คุณภาพ
ชีวิตที่ดีกว่าได้

ผมพบว่า ทีเ่ครอืข่ายนกัคดินกัปฏบิตัขิองสงัคมไทยไม่สามารถบรรลถุงึขอบเขต
ของการเปลี่ยนแปลงสังคมได้ ก็เพราะว่า

หนึ่ง นักคิดนักปฏิบัติในสังคมไทยชอบชอปปิ้ง

และไม่บ่มเพาะลงลึกในศิลปศาสตร์หนึ่งใดอย่างเพียงพอที่จะใช้งานได้

ผมจ�าได้ว่าในกลุ่มจิตวิวัฒน์ที่อาจารย์ผู้ใหญ่และรุ่นลูกหลานอย่างรุ่นของผม
ได้มารวมตัวกันเพื่อมาพูดคุยกันเรื่ององค์ความรู้จิตตปัญญาและอาจจะน�าพาสู่
การปฏิบัติด้วยนั้น ในกลุ่มดูเหมือน (ที่ใช้ค�าว่าดูเหมือนก็คือการพิจารณาเรื่องนี้มา
จากทัศนะของผม ยังไม่ได้มีการพูดคุยสรุปกันในกลุ่มอย่างเป็นทางการ) จะแบ่ง
ออกเป็นสองแนวทาง คือ

หนึ่ง กลุ่มจะเปิดโอกาสให้กลุ่มที่เป็นหน่ออ่อนของการแสวงหาและคนที่เอา
แนวคิดด้านนี้ในรูปแบบต่างๆ มาใช้ท�างาน ได้มาน�าเสนอความคิดในกลุ่มจิตวิวัฒน์
ของเรา แต่ในแนวคิดนี้ เราไม่ได้มีการท�างานเพื่อแลกเปล่ียนเชิงลึกเพื่อสรุป
องค์ความรู้อันเป็นแก่นแกนที่ใช้งานได้จริง
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สอง ส่วนอกีแนวทางหนึง่คดิว่า กก็ลุม่เรานีแ้หละควรน�าองค์ความรูเ้หล่านัน้
มาบ่มเพาะกันให้เป็นเนื้อเป็นตัวพวกเรา ในวิถีของพวกเรา จนสุกงอมหอมหวาน 
และเผยแพร่องค์ความรูก้ารปฏบิตัอิอกไปจากจดุยนือนันี ้ การแลกเปลีย่นการน�ากลุ่ม
ต่างๆ หลากหลายก็จัดให้มีได้ แต่ต้องแลกเปล่ียนกันเชิงลึก ที่จะน�ามาร่วมปฏิบัติ
ค้นคว้าอย่างจริงจังด้วย

ผลปรากฏว่า กลุม่จิตววิฒัน์ในทีส่ดุเลอืกเดนิทางตามแนวคดิข้อหนึง่ ผมเอง
ซึ่งไปอยู่เชียงราย และพยายามริเริ่มงานแบบบ่มเพาะให้สุกงอมจากชายขอบ
ของระบบ ก็ได้ฝังตัวและท�างานอยู่ต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่ และมีส่วนร่วมในกลุ่ม
จิตวิวัฒน์น้อยลงไป โดยเหลือเพียงการร่วมเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ อันเป็น
กิจกรรมของกลุ่มประการหนึ่งเท่านั้น และผมเองก็ได้ไปท�าตามแนวทางที่ผมอยาก
ให้เป็นไป คือบ่มเพาะองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงที่ให้ผลได้จริง จนมีแนวทาง
ชัดเจนออกมาอันได้น�าเสนอในหนังสือเล่มนี้แล้ว

สอง ขาดการหลอมรวมระหว่างความคิดกับวิถีปฏิบัติที่ให้ผลได้จริงจัง

นักคิดที่พอจะเรียกได้ว่านักคิดอยู่บ้าง มักจะเป็นนักคิดแบบกระเดียดไปทาง
นักคิดบนหอคอยงาช้าง ถ้าไม่ติดระบบราชการ ก็ไม่ลงคลุกคลีติดตามสร้างต้นแบบ 
(prototype) ที่เป็นจริงให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

สาม ผู้น�าความคิดขาดมิติของการท�างานกับความยึดม่ันในอัตตาตัวตน 
จนกระทั่งสามารถหลอมรวมความคิดอันหลากหลายเข้าด้วยกันอย่างมีพลังได้
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สิ่งที่เกิดขึ้นกับชุมชนนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ใหม่สมัยของไอน์สไตน์และ
นีล บอห์ ที่นักวิทยาศาสตร์แตกเป็นกลุ่มเป็นก๊วน ไม่ได้สมาทานการสนทนาหลอม
รวมเข้าด้วยกนั ดงัทีเ่ดวดิ โบห์มทายาทคนหนึง่ของไอน์สไตน์ได้มาค้นคดิไดอะลอ็ค 
อันเป็นกระบวนการที่จะสามารถหลอมรวมความคิดและแนวทางปฏิบัติของผู้คน
เข้าด้วยกัน หากเราเอาต้นคิดของโบห์มมาพัฒนาต่อเนื่อง และน�ามาใช้ในการ
หลอมรวมพลังความคิดของนักคิดนักปฏิบัติในแนวทางจิตวิวัฒน์ในสังคมไทย 
เราน่าจะได้ผลที่พึงพอใจแน่นอน แต่แล้วก็เสียดาย ที่กลุ่มจิตวิวัฒน์เองไม่สามารถ
บรรลุถึงความส�าเร็จในขอบเขตดังกล่าว

จุดยืนในการท�างานด้านนี้ของผมเอง

ยุทธศาสตร์เบ้าหลอมผู้น�ารุ่นใหม่ฉบับวิศิษฐ์

ยุทธศาสตร์ที่หนึ่ง จัดตั้งโรงเรียนกระบวนกร

ด้วยยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้

หนึ่ง หลอมรวมองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริงด้วยตนเอง

จากการที่ได้ทดลองกับการท�างานที่บ่มเพาะหลอมรวมศิลปศาสตร์แห่ง
จติตปัญญา มาใช้ในบรบิทของสงัคมไทยอย่างเป็นจรงิ กบัองค์กรหลากหลายรปูแบบ 
ทัง้ภาคเอกชน ภาครฐั และเอน็จโีอ ผมได้หลอมรวมองค์ความรูต่้างๆ ของแนวทาง
จิตตปัญญา มาใช้ในกระบวนการน�าพาการเรียนรู้แบบนี้จนประสบความส�าเร็จเป็น
ที่น่าพอใจ อย่างน้อยก็ในทางคุณภาพ ส่วนปริมาณนั้น ต้องรอคอยการขยายผล
จากเครือข่ายเพื่อนพ้อง
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องค์ความรู ้ที่หลอมรวมเข้ามาด้วยกัน ก็มี เช่น ไดอะล็อคของโบห์ม 
พุทธธรรม ความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์กระบวนทัศน์ใหม่ ศาสตร์
และงานวิจัยเกี่ยวกับระบบประสาทหรือสมอง (neuroscience) และจิตวิทยาสาย
คาร์ล ยุง (voice dialogue and process psychology)

สอง ตั้งมั่นในปณิธาน หลุดจาก mindsets หรือหลุดจากเง่ือนไขข้อจ�ากัด
ทั้งปวง

คือผมสร้าง รร.กระบวนกร โดยไม่ต้องมีที่ทาง ไม่มีอาคารอันโอฬาร อยาก
จะท�าก็ท�าเลย ไม่ต้องมีใบประกาศหรือปริญญาให้ เลยไม่ต้องท�าตามกฏเกณฑ์อัน
รกรงุรงัของการจดทะเบยีนเป็นมหาวทิยาลยั หรอืสถาบนัอนัใดทีจ่ะให้ใบประกาศได้

ตอนนี้ผมเปิด รร.กระบวนกรสามรุ่นแล้ว คือรุ่นวันเสาร์เว้นเสาร์ด�าเนินการ
มาได้ปีครึ่งแล้ว อีกครึ่งปีนักเรียนรุ่นนี้ก็จะจบหลักสูตร และเปิดอีกสองรุ่น ซึ่งก็เริ่ม
มาได้หนึ่งไตรมาสแล้ว คือรุ่นอาทิตย์เว้นอาทิตย์กับจันทร์เว้นจันทร์ แต่ละรุ่นมี
นกัเรยีนประมาณสบิถงึสบิห้า ไม่มใีบประกาศให้ เป็นการท้าพสิจูน์ว่า คนเราต้องการ
ความรู้หรือใบประกาศ!

ยุทธศาสตร์ที่สอง สร้างต้นแบบองค์กรวิวัฒน์

ตอนนี้ผม ลูกศิษย์ และเพื่อนกลุ่มหนึ่ง ได้ร่วมกันวิจัยความรู้เรื่ององค์กร
วิวัฒน์ ซึ่งเวลานี้ในโลกได้มีองค์กรเช่นนี้เกิดขึ้นจ�านวนหนึ่ง แม้จะยังน้อยรายอยู่ 
แต่ก็ได้พิสูจน์อะไรอย่างชัดเจนขึ้นมาหลายประเด็น เช่น
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หนึ่ง เรื่องอ�านาจ การไม่ใช้อ�านาจเป็นเรื่องวิเศษสุด ใช้งานได้ด้วย มี
ประสิทธิภาพกว่าองค์กรที่ใช้อ�านาจด้วย พอไม่ต้องมีเรื่องอ�านาจ ก็ไม่ต้องมีเรื่อง
ชั้นชน คนเราท�างานอย่างทัดเทียมกันได้ อย่างน้อยก็เท่ากันในศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ranking หรือ ศักดิ์อย่างอื่นๆ ย่อมมีอยู่เป็นธรรมดา เช่น ประสบการณ์ 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและอื่นๆ ซึ่งเราก็ให้ความเคารพกันตามเนื้อแท้ของเขา
นั้นๆ อยู่เอง แนวคิดที่ไม่ใช้อ�านาจ ในด้านบวกก็คือเราเช่ือในความเป็นองค์กร
จดัการตวัเองของมนษุย์ทกุคน และเวลานี ้ ความเชือ่นัน้กไ็ด้รบัการพสิจูน์แล้วด้วยว่า 
มันเป็นโมเดลที่ท�างานได้ดีที่สุดของสังคมมนุษย์

สอง การควบคุมสั่งการ องค์กรจิตวิวัฒน์ไม่ต้องมีการควบคุมสั่งการ ทุกคน
ท�างานเอง เรียนรู้และปรับปรุงงานไปเรื่อยๆ ด้วยตนเอง เพื่อนร่วมงาน (ไม่มีนาย) 
เกื้อกูลบรรยากาศและช่วยให้ความเห็นข้อเสนอแนะ แต่ในที่สุดทุกคนจะตัดสิน
เลือกท�าอะไรอย่างไรด้วยตนเอง

การควบคุมถ้ามีก็คือเพื่อนคุมกันเองในสังคมของเพื่อน แต่หากชีวิตได้รับ
ที่ทางแห่งอิสรภาพเสรีภาพพอสมควรแล้ว ได้ท�าสิ่งที่ตัวเองรักและมีความหมาย 
ได้มีโอกาสพัฒนาปรับปรุงตัวเองไปตามล�าดับ ปัญหาอย่างองค์กรแบบเก่าก็จะ
ไม่เกดิขึน้เลย กล่าวคอืคนกค็งอยากท�าอะไรต่ออะไรด้วยความกระตอืรอืร้นมากกว่า
ที่จะต้องให้ใครมาก�ากับควบคุม

สาม ในองค์กรที่วิวัฒน์แล้วนี้ บรรยากาศอันให้อิสรภาพเสรีภาพมากกว่า
จะท�าให้ความเป็นองค์กรจัดการตัวเองเกิดขึ้นได้ ท�าให้คนเรามีเสียงของตัวเอง 
เป็นการคลี่ออกและเยียวยา หรือ reveal and heal ได้มีการหลอมรวมสมองทั้ง
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แนวนอนและแนวดิ่ง แนวนอนหลอมรวมสมองซีกซ้ายกับซีกขวา แนวดิ่งหลอมรวม
สมองสามชัน้ในววิฒันาการ คอื หลอมรวม เจตจ�านง อารมณ์ความรูส้กึและความคดิ
เข้าด้วยกันอย่างมีพลัง ชีวิตจะมีความสุข สนุกท้าทาย ชีวิตที่จมจ่อมกับการเสพ 
ก็จะปริวรรตสู่การท�าและการสร้าง ซ่ึงท�าให้คุณค่าความเป็นมนุษย์สามารถก่อเกิด
ได้อย่างครบครัน

ตอนนีผ้มเองได้เริม่ร่วมเรยีนรูก้บัผูน้�าองค์กรสามสีแ่ห่งแล้ว ทีจ่ะสร้างองค์กร
ต้นแบบอย่างนี้ขึ้นมาให้เป็นจริง เพื่อเป็นองค์ความรู้ที่มีชีวิตให้คนที่สนใจได้ศึกษา
เรียนรู้และเอาไปเป็นแบบอย่างในการก่อประกอบองค์กรวิวัฒน์

ยุทธศาสตร์ที่สาม ก่อประกอบองค์กรรวมเซียน

องค์กรนีไ้ม่แน่ใจว่า จะเป็นรปูแบบใด แต่คงไม่ส�าคญัมาก มลูนธิกิไ็ด้ บรษิทั
ก็ได้ เครือข่ายหลวมๆ ก็ได้ แต่ที่แน่ๆ เราจะใช้รูปแบบขององค์กรวิวัฒน์ หรือใช้
โครงสร้างการจัดองค์กรหรือเครือข่ายนั้นด้วยองค์ความรู้หรือกระบวนทัศน์ที่มีเป็น
วิวัฒนาการล่าสุดของปัญญามนุษย์

เราจะเชือ้เชญิ คนทีค้่นคว้าและท�างานจรงิในการสร้างเบ้าหลอมผูน้�ารุน่ใหม่ 
มาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท�างานด้วยกัน ที่จริงตอนนี้พวกเราได้เริ่มพบปะพูด
คยุกนัแล้ว โดยครัง้แรกพบปะกนัในวนัที ่๑๘ ตลุาคม ๒๕๕๗ ทีผ่่านมา และได้ตกลง
กันว่า จะพบเจอกันเดือนละครั้ง

ลักษณะขององค์กรหรือเครือข่ายของเราจะมีลักษณะคร่าวๆ ดังนี้
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หนึ่ง จิต หรือ being ของผู้น�า จะเป็นจิตที่สามารถประคับประคองตนอยู่ใน
โหมดปกต ิและสามารถกลบัมาสูโ่หมดปกตไิด้อย่างรวดเรว็ และมากกว่านี ้ สามารถ
ด�าเนนิชวีติอยูใ่น optimum learning state หรอื สภาวะทีจ่ะมกีารเรยีนรูไ้ด้สงูสดุ คอื
น�าเอาสมองส่วนหน้าเข้ามาเป็นผู ้น�า ผู ้ก�ากับวง ที่เราเรียกกันในชุมชนของ
เราว่า activate สมองส่วนหน้า ซึ่งผมเทียบให้ตรงกับกระบวนการคิดใคร่ครวญด้วย
โยนิโสมนสิการ ในทางพุทธศาสนา

สอง ด�ารงอยู่ร่วม เพื่อกันและกัน ในความเป็นกัลยาณมิตร ต่างก็เป็น “บ้าน
อันแท้จริง” ให้แก่กันและกันเพื่อสร้างความมั่นคงที่แท้อันงดงาม

สาม เซียนทั้งหลายที่มาด�ารงอยู่ร่วมกัน จะใช้ไดอะล็อคเต็มรูปแบบในการ
เรียนรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนก่อประกอบองค์ความรู้กลางร่วมกัน อันจะกลายมาเป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ

สี ่เซยีนทัง้หลายจะท�างานกบัความยดึมัน่ในอตัตาตวัตน ให้ความยดึมัน่นัน้ๆ 
ได้ลดทอนเบาบางลงไปตลอดเวลาในชีวิตและการท�างานของเขาหรือเธอ โดย
สามารถสร้างวัฒนธรรมแห่งการวิจารณ์ได้จริง คือสามารถยอมรับการวิจารณ์
จากผู้อื่นได้ โดยน้อมน�าการวิจารณ์นั้นๆ มาใคร่ครวญเพื่อช่วยให้คนเองพัฒนาไป
อย่างไปพ้นอัตตาตัวตนได้มากยิ่งๆ ขึ้นไป

ห้า นั่นหมายถึงการท�างานกับเงาของตัวเองอย่างจริงจัง เอาความต่ืนรู ้
เข้าไปท�างานกบัความป่ันป่วนภายใน เพือ่เข้าถงึความต้องการอนัเป็นเนือ้แท้ เยยีวยา
ตัวเองแต่ละล�าดบัขัน้ จนกระทัง่ปลอดโปร่งจากความป่ันป่วนทัง้หลาย หรอือย่างน้อย
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ให้ด�ารงอยู่ในโอกาสที่กระบวนการเยียวยาจะท�างานได้ตลอดเวลา โดยเบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่นให้น้อยไปเรื่อยๆ เท่าที่จะท�าได้

ยุทธศาสตร์ของผมเช่นนี้ ข้อดีคือ

ประการทีห่นึง่ ท�าได้เลย และได้ท�าแล้ว โดยไม่ต้องรอความพร้อมในด้านต่างๆ 
ใดๆ และกระท�าการในศักยภาพของตนและพวกพ้องของตน

ประการที่สอง และด้วยความที่ไม่ได้เป็นวงปิด หากเป็นวงเปิด ไหลเล่ือน 
เคลื่อนที่ เปลี่ยนแปลง เชื่อมโยงได้ตลอดเวลา กระบวนการจึงสามารถขยายตัว 
หรือเชื่อมต่อให้ภาคส่วนอื่นได้ขับเคลื่อนไปด้วยกันได้อย่างเกื้อกูลกันและกัน

ประการที่สาม ท่านคงจะต้องถามตนเองแล้วว่า ท่านจะเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการสร้างสรรค์สังคมใหม่อย่างนี้หรือไม่อย่างใด ณ วันนี้เป็นต้นไป ท่านจะ
มีส่วนร่วมอย่างใดได้บ้าง?

. . . . .
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รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน
เสวนาผู้น�าแห่งอนาคตครั้งที่ 3

เรื่อง
 “คนรุ่นใหม่กับการพัฒนาประเทศ:

รื้อสร้างเบ้าหลอมผู้น�า ตอบโจทย์สังคมดิจิตอล”

วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ
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1. กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
    (สสส.)
2. คุณกาญจน์ สกุลมา บริษัท วีพี เอนเตอร์ไพรซ์ จ�ากัด
3. คุณกิจจา วิไลกุล บริษัท วีพี เอนเตอร์ไพรซ์ จ�ากัด
4. คุณกุลพล คุปรัตน์  ผู้ประกอบการเพื่อสังคมอิสระ ด้านการตลาด
    วิจัยการตลาดและธุรกิจ
5. คุณกุลลดา พันธ์สังข์
6. คุณจตุรงค์ ธรรมจง
7. นาวาตรีจิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์ โรงเรียนนายเรือ
8. คุณจิตตพัฒน์ โฮ่กุศุลสินธุ์ Creative Business Network Group
    & Associates
9. คุณจินรัตน์ เทียมอริยะ
10. คุณจุติอร รัตนอมรเวช เครือข่ายสลัม 4 ภาค
11. คุณชนกาญจน์ พันธุ์เดิมวงศ์ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
12. คุณชมกร เศรษฐบุตร
13. รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
14. คุณชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ Enneagram Teacher, Trainee Therapist
15. อาจารย์ชัยวัฒน์ จันทิมา สถาบันปวงผญาพยาว มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
    ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
16. คุณชาลี ศิลารักษ์ บริษัท พีพี ออนไทม์ จ�ากัด
17. คุณชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานมูลนิธิชุมชนสงขลา
18. คุณชีวิน อริยะสุนทร
19. คุณณธเดช อภิวุฒิกาญจนาภา
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20. คุณณัฐพร พร้อมพาณิชย์  นักศึกษาปริญญาโท
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
    สาขาจิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
21. ดร.ดวงสมร คล่องสารา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
    เทคโนโลยี (สสวท.)
22. คุณทิพย์วิมล จรลี บริษัทบี กริม จ�ากัด
23. คุณทุเรียน ชื่นแสงจันทร์ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
24. คุณเทอดศักดิ์ จ�านงค์ศิลป์ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 
25. คุณนพดล เจริญวัฒนชัย
26. ภก.นพดล ปัญญาวุฒิไกร  ผู้ดูแลโครงการสอนนักเรียนตาบอดถ่ายภาพ
27. นพ.นพดล โสภารัตนาไพศาล ภาควิชาอายุรศาสตร์
    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
    มหาวิทยาลัยมหิดล
28. คุณนุชนารถ แท่นทอง  เครือข่ายสลัม 4 ภาค
29. คุณบงกช สืบสัจจวัฒน์  สวทน. ส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย
    วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
30. คุณปทุมพร ชนวัฒนะกุล
31. คุณปรัชภา อภิวุฒิกาญจนาภา 
32. คุณปัญจพล จิตติฉันท์ Founder & Managing Director
33. คุณปางช้าง ทยาหทัย อาชีพนักเขียนอิสระ
34. นางสาวพรพิมล สันทัดอนุวัตร  ชุมชนนิเวศเอเชีย
35. คุณพลกฤษณ์ อรุณวัชรพันธ์ บริษัท แอทอีสท์ ดีไซน์ จ�ากัด
36. ดร.ภญ.พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร  อาจารย์จิตอาสา สถาบันอาศรมศิลป์
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37. คุณพิชาญ พรหมเมฆประธาน  บริษัท K.C Wheel & Tyres จ�ากัด
38. คุณพิมพ์มณี เมฆพายัพ ผู้ประสานงาน ส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 
39. คุณพิสิษฐ์พล กลิ่นบัวแก้ว นักวิจัยนโยบายอาวุโส สวทน. ส�านักงาน
    คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
    เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
40. คุณพิสุทธิ์ เกรียงบูรพา  วิศวกร/นักแต่งเพลงธรรมะ
41. นางสาวพีชรี ชนมนัส  ชุมชนนิเวศเอเชีย
42. คุณภัทร กิตติมานนท์  มูลนิธิสังคมวิวัฒน์
43. พระภาณุ จิตฺตทนฺโต  เครือข่ายสังฆะเพื่อสังคม
44. คุณมารศรี ธรรมวิเศษ
45. นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
46. คุณยศพร ปัญจมะวัต
47. คุณเยาวเรศน์ อารีย์พงศา ส�านักงานที่ปรึกษาและนายหน้าประกันภัย
48. คุณระพีพรรณ ภิรมย์ไชย 
49. คุณวรางคณา วรภู
50. อาจารย์วัชรินทร์ จงกลสถิต คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.รังสิต
51. ว่าที่ร้อยตรีวิเชษฐ หลุดพา วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
    ส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
52. รศ.ภก.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยสังคม
    สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
53. คุณวิศิษฐ์ วังวิญญู มูลนิธิสังคมวิวัฒน์
54. นางแววรุ้ง สุบงกฎ  ผูป้ระสานงานโครงการมติรข้างถนน มลูนธิิบ้านครนู�า้
55. คุณศรีสุภา ส่งแสงขจร
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56. คุณศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ส�านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง
    สถาบันพระปกเกล้า
57. คุณสมเกียรติ ภู่ธรรมศิริ ประธานประชาคมสุขภาพท้องถิ่น
58. คุณสมพันธ์ เตชะอธิก กรรมการนโยบายสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
59. คุณสะพรั่ง ภาษยะวรรณ์
60. คุณสิปปภาส มานวรนนท์
61. คุณสิรินันท์ เจนพิทักษ์ชาติ  มูลนิธิสังคมวิวัฒน์
62. คุณสุณิตา สร้อยสงิม ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
63. คุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
    แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
64. คุณสุดาวัลย์ นามลายทอง
65. คุณสุภัฏ สิกขชาติ
66. คุณสุริยน เภกะสุต
67. คุณโสภาวรรณ แสงไชย Creative Business Network Group & Associates
68. คุณอชิระวิชญ์ ภักดิ์โชติพงศ์  มูลนิธิสังคมวิวัฒน์
69. อาจารย์ ดร.อดิศร จันทรสุข ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
70. คุณอภิชัย เปรมผลกมล
71. คุณอังคณา ศุภกิจวานิชโชค
72. คุณอาคม ภูติภัทร์ ประธานศูนย์ประสานงานองค์การเอกชน
    จังหวัดตราด ประชาสังคม จ.ตราด
73. คุณอาภากร บุตรจันทา
74. คุณอ�านาจ อนิลหงษ์
75. คุณอิทธิภัทร์ ภัทรเมฆานนท ์ Creative Business Network Group & Associates
76. ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้อ�านวยการมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา
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77. คุณไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดชุมพร
    หอการค้าจังหวัดชุมพร
78. คุณกิติมา แถลงกิจ กรีน แอสเซ็ท
79. คุณวรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณะกายภาพวิทยา มหาวิทยาลัยรังสิต
80. คุณศิวโรฒ จิตนิยม ประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน อ.พนมทวน  
    จ.กาญจนบุรี
81. คุณประทีป อ่อนสลุง สภาวัฒนธรรม ต�าบลโคกสลุง
82. คุณนที มนตรีวัต สถาบันด�ารงราชานุภาพ 
    ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
83. คุณสิริพร ยิดไพบูลย์ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคลองตางาว 
    ม.5 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร
84. คุณดนัย ตาวร สถาบันประกันภัยไทย
85. คุณวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ บมจ. น�้ามันพืชไทย
86. คุณภัทรพล ภณสรนันท์ บ. PNPS+ จ�ากัด
87. คุณมนทิพย์ กิจยิ่งโสภณ นศ.ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
88. คุณอาทิตย์ โกวัทวรางกร
89. คุณเรณุกา หุตานุวัตร
90. คุณอุษารัตน์ พวงศรีทอง ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
91. คุณญาดา สันติสุขสุภล ขวัญเมือง
92. คุณกฤชกร วงษ์ศรีษะ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
93. คุณพลาวัสถ์ แจ้งเจนกิจ center one shopping plaza
94. คุณศรีเพ็ญ วัชรพงษ์กิตติ center one shopping plaza
95. คุณลลิตา คล้ายวงศ์ นักออกแบบอิสระ
96. คุณจุมพล พูลภัทรชีวิน 32 สมเดจ็เจ้าพระยา 5 เขตคลองสาน กทม. 10600



176

97. คุณญาณี รัชต์บริรักษ์ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
98. คุณเปรมปภัทร ผลิตผลการพิมพ์ young film
99. คณเพิ่มพร มณีศินธุ์ บจก. Corpus callosum 100/853 หมู่ 5  
    ถ.บางกรวยไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา  
    อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
100. คุณกิตติศักดิ์ คุ้นวานิช collage crew
101. คุณสุชาดา ลาภกิจถาวร บจก. Corpus callosum 100/853 หมู่ 5  
    ถ.บางกรวยไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา  
    อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
102. คุณชุติณัชชา หิรัญธนาบุตร


